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Greinasafn þetta er œrval greina og erinda eftir mig sem hafa birst Æ liðnum 
Ærum. ˝ þessu fyrra bindi er um�öllun um tvo megin�okka, stjórnmÆl annars 
vegar og menningu og menntun hins vegar. ˝ síðara bindi sem kemur œt Æ 
næsta Æri verður �allað um efnahagsmÆl og sjÆvarœtvegsmÆl.
 Elsta um�öllunin er frÆ Ærinu 1978 og sœ nýjasta frÆ Ærinu 2006 en �est er 
skrifað eða �utt eftir 1991. Þar sem hØr er um œrval að ræða er einungis lítill 
hluti af birtum greinum og erindum tekinn með. Reynt er að velja greinarnar 
og erindin þannig að þær ge� heildstæða mynd af skoðunum mínum og þeim 
Ælitaefnum sem voru uppi Æ hverjum tíma. Jafnframt eru birt nokkur ítarleg 
viðtöl við mig en þau gefa góða mynd af stöðu mÆla Æ sínum tíma.
 ˝ fyrri hluta þessarar bókar er �allað um stjórnmÆl í �mm undirkö�um 
sem bera heitin Almennt, Samfylkingin, aðdragandi og stofnun, ` leið í 
 Evrópusambandið, Leiðarar í Alþýðublaðinu og ÞingmÆl. Samtals eru í 
þessum hluta bókarinnar rœmlega 130 lengri og styttri greinar, erindi og 
viðtöl. 
 Ég sat Æ Alþingi 1978 til 1979 og aftur frÆ 1995 til 1999 og hef síðustu 
þrjÆ Æratugina tekið virkan þÆtt í stjórnmÆlum, fyrst með ungliðahrey�ngu 
þýska jafnaðarmanna�okksins Æ nÆmsÆrum mínum erlendis, síðan innan 
Alþýðu�okksins, en Øg var gjaldkeri þess �okks og sat í framkvæmdastjórn 
hans, auk setu Æ Alþingi. Þegar umbrotin urðu í Alþýðu�okknum Ærið 1982 
sem leiddu til stofnunar Bandalags jafnaðarmanna starfaði Øg ötullega við 
hlið Vilmundar Gylfasonar Æ þeirri vegferð. Eftir að Bandalag jafnaðar-
manna hvarf sem formlegur vettvangur, þótt �est mÆlefni þess li� og mörg 
þeirra ha� komist í framkvæmd, var minna um pólitískt starf hjÆ mØr en 
Æður, en þegar Jóhanna Sigurðardóttir hratt Þjóðvaka œr vör Ærið 1994 gekk 
Øg til liðs við þÆ hrey�ngu og var kosinn Æ þing Ærið 1995.
 Þessi störf mín Æ pólitíska sviðinu miðuðu alltaf að því að hØr yrði til ö�-
ugur �okkur jafnaðarmanna eins og er algengast í öðrum löndum Evrópu. 
Það gerðist með sameiningu þing�okka. Þing�okkur Þjóðvaka og þing-
�okkur Alþýðu�okksins sameinuðust Ærið 1996 í þing�okk jafnaðarmanna, 
sem sameinaðist þing�okkum Alþýðubandalagsins og Samtaka um kvenna-
lista í þing�okk Samfylkingarinnar Ærið 1999. Síðan var Samfylkingin stofnuð 



�

���������� • ���� � �����

sem stjórnmÆla�okkur Ærið 2000 og þÆ rættist langþrÆður draumur. Ég varð 
fyrsti formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar. 
 Ég er mikill talsmaður þess að ˝sland gangi í Evrópusambandið og einn 
undirka�i um�öllunarinnar um stjórnmÆl �allar um rök og Ælitaefni í því 
mÆli. Vorið 1997 bað þÆverandi ritstjóri Alþýðublaðsins, Össur SkarphØð-
insson, mig að skrifa leiðara í Alþýðublaðið einu sinni í viku og eru þeir hØr 
birtir. Leiðaraskrif eru meitlað form skoðana, oftast rituð nafnlaust, eins 
og var í þessu tilviki, og eiga sØr langa hefð Æ ˝slandi. ˝ síðasta undirka�-
anum um stjórnmÆl eru birt þau þingmÆl sem Øg �utti Æ Alþingi sem fyrsti 
�utningsmaður. Þar kennir margra grasa. Mörg mÆlin komust þÆ eða síðar 
í framkvæmd, sem er reyndar ekki algengt um þingmÆl stjórnarandstæð-
inga. 
 FrÆ Ærinu 1998 til 2002 hØlt Øg œti heimasíðu www.agust.is þar sem Øg 
�allaði um margvísleg mÆlefni og fróðleik um stjórnmÆl og �eira. Sumt af 
því, en þó hið fæsta, er tekið upp í þessu greinarsafni. Ég hætti öllum afskipt-
um af stjórnmÆlum Ærið 2002. StjórnmÆl voru mØr Æstríða og ÆhugamÆl og 
um tíma starfaði Øg sem kjörinn fulltrœi almennings Æ þeim vettvangi. Þessi 
hluti greinasafnsins Æ að gefa lýsingu Æ skoðunum mínum og annarra og er 
heimild um mjög Æhugavert tímabil í stjórnmÆlasögu þjóðarinnar.
 Síðari hluti bókarinnar �allar um menningu og menntun en þau mÆl eru 
mØr mjög hugleikin. ˝ þeim hluta eru liðlega 30 greinar, erindi og viðtöl. Ég 
hef verið prófessor í Viðskipta- og hagfræðideild HÆskóla ˝slands frÆ Ærinu 
1990 og hin síðari Ær hef Øg lagt sífellt meiri Æherslu Æ menningarhagfræði 
sem er Æhugavert sØrsvið hagfræðinnar. 
 Ég er þeirrar skoðunar að nœ sØ að verða atvinnuhÆttabylting í líkingu 
við þÆ sem varð upp œr miðri ÆtjÆndu öld með hagnýtingu gufua�sins í 
iðnaðarframleiðslu. ÞÆ varð önnur orka en vöðvaorka í fyrsta skipti einn 
meginþÆttur í mannlegu samfØlagi. Sœ þróun leiddi til þess að iðnaðarfram-
leiðsla tók við af frumframleiðslu, einkum landbœnaði, og Æ 20. öldinni 
varð þjónustuframleiðsla megin hluti hagker�sins í hinum þróuðu löndum. 
 AtvinnuhÆttabyltingin nœ einkennist af nýjum verkfærum, tölvunni og 
 Netinu. Skapandi hugsun og þekking skipta mestu mÆli í atvinnuvegum 
 nœtímans. Þetta �Øttast inn í menningarhagfræði og skapandi atvinnugreinar 
og það er gaman að tengja þetta allt star� mínu sem hÆskólakennari. 
 Ég tók einnig virkan þÆtt í stjórn innan HÆskóla ˝slands sem skorarfor-
maður og einnig var Øg tvívegis deildarforseti og er nœ rektor HÆskólans 
Æ Bifröst. Ég hef skrifað nokkrar bækur, einkum um rekstrarhagfræði og 
menningarmÆl, en ekki er tekið efni œr þeim í þessa bók.
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 Tímabilið, þegar þessar greinar eða erindi voru samin, spannar einungis 
hluta af starfsævi minni en Øg var lengi framkvæmdastjóri fyrirtækja í œtgerð 
og �skvinnslu og tók virkan þÆtt í margvíslegum störfum samtaka í sjÆvar-
œtvegi svo sem Samtaka �skvinnslustöðva, Sölumiðstöðvar hraðfrystihœs-
anna og Vinnuveitendasambandsins. Einnig var Øg einn af forvígismönnum 
�skmarkaða hØrlendis. Auk þess hef Øg gegnt ýmsum opinberum störfum og 
var m.a. formaður bankarÆðs Seðlabanka ˝slands og formaður Samninga-
nefndar ríkisins. Nokkuð er �allað um þann tíma í síðara bindinu.
 ˝ bókinni koma fram persónuleg viðhorf mín til mÆlefna og einstaklinga. 
Ég hef aldrei hvikað frÆ hugsjónum mínum, hvort sem það eru lífsviðhorf 
kristins manns, draumurinn um stóra jafnaðarmanna�okkinn eða mikil-
vægi menntunar og menningar. Það er von mín að þessi bók bregði ljósi Æ 
tímabil í sögu okkar og það hefur verið mØr Ænægja að velja efnið í bókina 
og ri�a við það upp liðna tíma. Mjög margt af því sem �allað er um í þessu 
greinasafni Æ jafn vel við nœna og þegar það var skrifað.
 Eiginkona mín, Kolbrœn S. Ingólfsdóttir, hefur stutt mig með rÆðum 
og dÆð og lesið allt efnið margsinnis y�r, nœna og Æður, og rÆðlagt mØr hið 
besta. `gœst Ólafur, sonur okkur, lagði jafnframt vel til verksins. Kolbrœn 
Bergþórsdóttir blaðamaður las handritið y�r og kom með margar góðar til-
lögur um efnið og kann Øg henni mikið þakklæti fyrir. `shildi Bragadóttur, 
Friðriki MÆ Baldurssyni og Kristínu Klöru Einarsdóttur hjÆ Viðskipta- 
og hagfræðideild HÆskóla ˝slands, `rna PØturssyni, Erni Valssyni, Hall-
dóri Þorsteinssyni og Magnœsi Guð�nnssyni hjÆ Prentsmiðjunni Odda og 
`slaugu Marinósdóttur hjÆ MÆlvísindastofnun HÆskóla ˝slands eru færðar 
þakkir fyrir vel unnin störf í tengslum við œtgÆfu þessarar bókar.
 Hvað sem er missagt er Æ mína Æbyrgð og það gildir líka um þau sjónar-
mið sem hØr eru reifuð. Víst er að ekki líta allir eins Æ mÆlefnin og þann tíma 
sem �allað er um í þessari bók en ólíkar skoðanir hafa alltaf verið uppspretta 
framfara. 

Seltjarnarnesi, 11. janœar 2007

`gœst Einarsson
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Virðingarleysi í stjórnskipun„ 

Samskipti kjörinna fulltrœa við umbjóðendur sína eru oft er�ð. ˝slend-
ingar eru engin undantekning frÆ þessu. Það sem hins vegar skilur okkur 
frÆ öðrum er skortur Æ virðingu sem borin er fyrir störfum hinna kosnu 
fulltrœa. Auðvitað eru hatramar deilur erlendis milli stjórnmÆla�okka og 
óvægin gagnrýni almennings Æ þingmenn eða aðra fulltrœa sína. Það er eðli 
lýðræðisins og einmitt þessi hvössu skoðanaskipti eru lífsandi þess. Þessi 
ferill tryggir sífellda endurnýjun í störfum og þróun í hugsun og stefnu. 
Svo virðist að þar sØu mÆlefnin oftast í fyrirrœmi, einstaklingar sØu virtir 
og mikilvægi stofnana þeirra viðurkennt.

Kröfur erlendis
 ` Vesturlöndum eru gerðar miklar kröfur til stjórnmÆlamanna um að 
þeir sýni siðferðilegan styrk í star�. Erlendis eru stjórnmÆlamenn lÆtnir 
bera Æbyrgð Æ störfum sínum og gjalda fyrir með stöðumissi verði þeim 
Æ alvarleg mistök eða grunur leiki Æ að þeir misnoti aðstöðu sína sØr eða 
tengdum aðilum til framdrÆttar. Þetta fyrirkomulag þykir �estum sjÆlfsagt 
í vestrænum lýðræðisríkum og er samo�ð lífsskoðun þegnanna. Þar þykir 
líka eðlilegt að laun þingmanna sØu þannig að þeir geti vel sinnt skyldum 
sínum.

Lítilsvirtir þingmenn
 Þessu er ólíkt farið hØrlendis. Deilur eru vissulega harðar, bæði milli 
�okka og einstaklinga, en stjórnmÆlamenn eru ekki virtir. En virðingarleysi 
og jafnvel fyrirlitning Æ stjórnmÆlamönnum er ekki mÆl þeirra sjÆlfra nema 
að hluta. Fyrir þetta líða stofnanir lýðræðisins þar með talið Alþingi. Það er 
alvarlegt þegar borgarar hafa lítið Ælit Æ meginstoð stjórnskipunar.
 A�eiðingar þessa eru augljósar. Almenningur hefur lítinn Æhuga Æ þÆtt-
töku í stjórnmÆlaumræðu og star� stjórnmÆla�okka hnignar. Þetta leiðir 
m.a. til sífellt nýrra hrey�nga um mjög afmörkuð mÆl.
 Tvennt getur valdið því að ekki er meiri reisn y�r störfum Alþingis en 
raun ber vitni. Annars vegar getur verið að þeir einstaklingar sem þar sitja 

„ Morgunblaðið 18. apríl 1991.
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sØu einfaldlega óhæ�r til að he�a umræðuna Æ hærra stig og a�a þannig 
sjÆlfum sØr og star� sínu virðingar. Hins vegar getur verið að einhverju sØ 
Æbótavant í stjórnskipun okkar sem leiðir óhjÆkvæmilega til þessarar dapur-
legu niðurstöðu.
 Höfundur telur þingmenn hvorki betur eða verr af Guði gerða en aðra 
landsmenn þótt vissulega sØu þar ýmsir sem í litlum mæli mæta þeim 
 almennu kröfum sem gera verður til kjörinna fulltrœa.
 Y�r störfum Alþingis hefur oft verið mikil depurð en sjaldan eins og nœ í 
þinglok þegar mÆl voru ekki leidd til lykta í umræðum og atkvæðagreiðslu, 
heldur með skrípaleik í þingstörfum, lítt sæmilegum samningum sem m.a. 
juku erlendar skuldir. Virðing fyrir Alþingi og þingmönnum óx ekki þessa 
síðustu daga þingsins.

Vilja ekki setja lög
 Ríkisstjórn fer með mikinn hluta framkvæmdavalds og styðst við meiri-
hluta löggjafarþingsins. Þetta er nefnt þingræði og er nokkuð almennt fyrir-
komulag þótt ekki sØ það algilt. ˝ Frakklandi og Bandaríkjunum er stjórn-
skipan til að mynda með öðrum hætti, þ.e. framkvæmdavald er kosið í 
beinni kosningu.
 Hlutverk Alþingis er fyrst og fremst að setja lög, marka leikreglur þjóð-
fØlagsins, veita ríkisstjórn aðhald og fara með �Ærveitingavald. Flestir þing-
menn virðast hugsa lítið um lagagerð og leikreglur heldur telja hlutverk 
sitt til framkvæmdavaldsins. Það gerist þannig að reynt er að hafa Æhrif Æ 
rÆðherra í ríkisstjórn, í rÆðuneytum og í öðrum stofnunum ríkisvaldsins auk 
afskipta í gegnum opinbera banka og sjóði.
 Löggjafarstörf verða aukaatriði, enda eru �est frumvörp Æ Alþingi samin 
í rÆðuneytum, lögð fram af rÆðherrum og taka oft litlum breytingum í 
þinginu sjÆlfu. Frumkvæði innan þings í lagasetningu er lítið enda beinist 
athyglin meira að öðrum mÆlum. Vakni fersk hugsun í þingsölum er hœn 
klædd í form þingsÆlyktunar eða fyrirspurnar en sjaldnast er lögð vinna í að 
fella hana í ramma löggjafar.
 Margir kjósendur virðast vilja hafa þetta Æ þennan hÆtt, Þingmenn þeirra 
eiga framar öllu að hafa Æhrif Æ aðgerðir framkvæmdavaldsins og helst nÆ til-
teknum mÆlum fram fyrir sitt byggðalag, hvort sem um er að ræða veg eða 
höfn. RanglÆt kjördæmaskipan Æ e�aust þÆtt í þessu.

Skil milli valdþÆtta
 Auðvitað eru stjórnmÆlamenn hluti framkvæmdavalds en betur væri að 
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þeir legðu meiri Æherslu Æ lagasetningu og minnkuðu bein afskipti af öðrum 
handhöfum framkvæmdavaldsins.
 Helsti gallinn í stjórnskipulagi okkar er sÆ að mjög margir, þar Æ meðal 
�estir þingmenn, virðast líta Æ Alþingi nær eingöngu sem virkan aðila að 
framkvæmdavaldinu. Skipulag lýðveldis okkar er hins vegar ekki með þeim 
hætti.
 Þess vegna er umræða Æ Alþingi um grundvallarreglur þjóðfØlagsins mÆtt-
vana og breytingar litlar. Þetta er ein Æstæðan fyrir virðingarleysi almennings 
fyrir þingi og þingmönnum. StjórnarskrÆ okkar er ekki virt í reynd. Umræða 
verður að vakna um fyrirkomulag framkvæmda- og löggjafarvalds. Síðustu 
misserin hefur ekki örlað Æ skoðanaskiptum um þessi grundvallarmÆl. Þetta 
er ekki hvað síst mikilvægt fyrir fÆmenna þjóð sem verður að hafa sem best 
skipulag Æ öllum vígstöðvum.
 Þegar allt kemur til alls er lýðræðið, virk störf stofnana þess og gagnkvæm 
virðing þegnanna og fulltrœa þeirra það sem skiptir mestu mÆli. 
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Ný þjóðarsÆtt? „

Nœna eru alvarlegar blikur Æ lofti í íslensku þjóðlí�. Merkilegasta efnahags-
stefna frÆ endurreisn viðreisnarstjórnarinnar um 1960 riðar til falls. Þessi 
efnahagsstefna er kennd við þjóðarsÆttarsamningana Ærið 1990.

Forsaga þjóðarsÆttarsamninga
 Aðilar vinnumarkaðarins tóku höndum saman Ærið 1990, örþreyttir og 
vonlitlir eftir holske�u verðbólguÆranna, og mótuðu stefnu stöðugleika og 
börðust fyrir hugsjón um betri lífskjör.
 Þessi hugmyndafræði var ekki borin fram af stjórnmÆlamönnum eða 
-�okkum, heldur af örfÆum einstaklingum œr forystusveit aðila vinnumark-
aðarins og ber þar hæst þÆ Einar Odd KristjÆnsson og Guðmund J. Guð-
mundsson. Síðar tóku stjórnmÆla�okkar og ríkisstjórnir þessa stefnu að sØr 
og greiddu henni braut.
 Stefnan byggðist Æ nokkrum einföldum meginþÆttum, þ.e. að kostnaðar-
hækkunum í sjÆvarœtvegi yrði ekki mætt með gengislækkun, gerðir yrðu 
kjarasamningar um sÆralitlar kauphækkanir og ríkisvaldið legði verulegt 
�Ærmagn til við samningsgerðina. Markmiðið var að stöðva verðbólguna 
sem dró allt frumkvæði niður, kom í veg fyrir hagvöxt og stuðlaði að o›Ær-
festingu. Stefnan nÆði fram að ganga og verðbólgan hvarf nær algerlega og 
íslenskt atvinnulíf rØtti smÆtt og smÆtt œr kœtnum eftir villur verðbólgutím-
ans.
 Launþegar fengu nokkra kjarabót og kynntust umhver� stöðugleikans 
sem gerbreytti allri Æætlanagerð, bæði einstaklinga og fyrirtækja. Skattar 
voru lækkaðir Æ fyrirtæki og hækkaðir Æ einstaklingum til að styrkja at-
vinnulí�ð enn frekar. 
 Þessi stefna fól þó í sØr ýmsa veikleika, aðallega Æ sviði launamÆla. Staða 
kjaramÆla, eins og hœn var Ærið 1990, var meira og minna fryst með marg-
víslegu órØttlæti sem samningsaðilar höfðu ekki nÆð að vinna œr. Ekki stóðu 
allir launþegar að þessari samningsgerð þótt �estir ha� síðar komið að henni, 
en margir nauðbeygðir.
 ÞjóðarsÆttarstefnan var lífsnauðsynleg ˝slendingum vegna þess að annars 

„  Vísbending 46. tbl. 13. Ærg. 1995.
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hefði óðaverðbólga, erlend skuldasöfnun og veik staða þjóðarbœs og fyrir-
tækja kippt grundvellinum undan efnahagslegu sjÆlfstæði ˝slendinga.
 ÞjóðarsÆttin var barn síns tíma og nœ þarf nýja umgjörð um stjórn efna-
hagsmÆla sem víðtæk sÆtt verður að nÆst um. Aðilar vinnumarkaðarins og 
ríkisvaldið verða að standa saman að þessari sÆtt sem verður að njóta velvilja 
almennings eins og 1990. Samstaða er nauðsynleg, ekki til að �etja œt er�ð 
mÆl í gagnslitlum mÆlamiðlunum, heldur vegna þess að spennan er það 
mikil í þjóðlí� okkar að við þolum ekki hörð Ætök. 

Lítil framleiðni hØrlendis
 Stöðugleikinn undanfarin Ær hefur leitt í ljós að framleiðni íslenskra fyrir-
tækja er með því minnsta í Evrópu. Framleiðni er hlutfall aðfanga og afurða 
og lýsir hversu vel einstakir framleiðsluþættir, eins og vinnua� og �Ærmagn, 
eru nýttir í atvinnulí�nu. Þar erum við einna aftastir Æ merinni sØ miðað 
við verðmætasköpun Æ klukkustund. Fyrirtæki eða lönd sem eru með litla 
framleiðni í samanburði við samkeppnisaðila dragast smÆtt og smÆtt aftur 
œr.
 Ef íslenskt atvinnulíf bætir ekki framleiðni sína þÆ haldast laun Æ ˝slandi 
lÆg og lífskjör verða slök. Þetta er einmitt að gerast. Þjóðarframleiðsla Æ 
hverja unna klukkustund er einna minnst Æ ˝slandi af Evrópulöndum. ˝s-
land er þar í 15. sæti af 18 Evrópulöndum. Aðeins Grikkland, Portœgal og 
Tyrkland eru fyrir neðan okkur. HØr eru taxtalaun mun lægri en annars 
staðar. Við bætum okkur þau að nokkru leyti upp með því að vinna langan 
vinnudag.
 Þótt samanburður Æ vinnutíma milli landa sØ ef til vill ekki einhlítur 
benda �eiri atriði Æ veika stöðu okkar. Vöxtur landsframleiðslu Æ mann frÆ 
1980 til 1995 var einungis 1% Æ Æri. Þetta er minnsti vöxtur innan OECD 
fyrir utan Nýja-SjÆland sem breytti hagstjórn sinni algerlega Ærið 1984. Þetta 
er því alvarleg staða í alþjóðlegum samanburði.
 `stæður fyrir lítilli framleiðni eru ýmsar, m.a. smæð þjóðfØlagsins, lítil 
fyrirtæki, slök stjórnun og lítil sjÆlfvirkni. Litlu er varið til rannsókna- og 
þróunarstarfsemi hØr Æ landi, of lítil Æhersla er lögð Æ markaðsmÆl, mennta-
mÆl eru í ólestri, skipulag Æ vinnumarkaði er slæmt og skattastefna stjórn-
valda er óhagkvæm, svo að fÆtt eitt sØ nefnt. Ræturnar liggja djœpt hØrlendis, 
m.a. vegna þess að hØr var óstjórn Æ efnahagsmÆlum og óðaverðbólga um 
Æratugaskeið.
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`tta atriði nýrrar þjóðarsÆttar
 Ný þjóðarsÆtt verður að tryggja stöðugleika Æ vinnumarkaði og bæta lífs-
kjör. Hœn gæti falist í nokkrum atriðum. 

˝ fyrsta lagi verður að halda Æfram Æ braut fastgengisstefnu og lítillar 
verðbólgu og jafnframt verður að bæta framleiðni íslenskra fyrirtækja. 
˝ öðru lagi verður að lækka matarverð, m.a. með því að nýta kosti 
GATT-samningsins„ betur en gert var í vor. Það gæti verið lykilatriði í 
að skapa ró Æ vinnumarkaði nœna ef nokkru er bætt við í launum lÆg- 
og millitekjufólks, skerðing bóta œr almannatryggingaker�nu minnk-
uð og matarverð lækkað. Þetta gæti tryggt vinnufrið œt næsta Ær og lØtt 
Æ þeirri spennu sem nœ ríkir.
˝ þriðja lagi verða kjarasamningar með skipulögðum hætti að færast 
meira Æ starfsgreinar og Æ einstaka vinnustaði, bæði Æ almennum og 
opinberum markaði. Það verður að afnema muninn Æ almennum og 
opinberum vinnumarkaði og vinna gegn nœverandi miðstýringu kjara-
samningsgerðar sem er gengin sØr til hœðar, bæði hjÆ vinnuveitendum, 
ríki og verkalýðsfØlögum. 
˝ �órða lagi verður að auka �Ærfestingar lífeyrissjóða í fyrirtækjum inn-
anlands sem utan. ˝slenskir lífeyrissjóðir eru að vakna til lífsins en það 
vantar mikið Æ beina þÆtttöku þeirra í atvinnurekstri í samræmi við 
starfsemi slíkra sjóða erlendis. Þetta verkefni geta aðilar vinnumark-
aðarins unnið hraðar en nœ er gert samhliða uppstokkun hins opinbera 
lífeyrissjóðsker�s. Ef afnema Æ muninn Æ almennum og opinberum 
vinnumarkaði þÆ þarf hvort sem er að leysa vandamÆl hins opinbera 
lífeyrissjóðsker�s.
˝ �mmta lagi verða ker�sbreytingar að eiga sØr stað í landbœnaði. 
LandbœnaðarmÆlin eru risavaxið verkefni þar sem óhagkvæmnin veld-
ur alltof hÆu matarverði, lØlegri afkomu bænda, lÆgri framleiðni í 
vinnslugreinum og miklum opinberum framlögum sem eru borin upp 
af skattborgurum. Nýgerður bœvörusamningur er þar skref aftur Æ 
bak.
˝ sjötta lagi verður að stokka upp skattaker�ð þannig að tekjur milli-
tekjufólks lækki. Skattar fyrirtækja geta hækkað nokkuð með batn-
andi hag en jafnframt ætti að auka skattaívilnanir við �Ærfestingar. 

„  GATT er skammstöfun Æ General Agreement on Tari�s and Trade og lýsir samningum og 
viðræðum milli landa um afnÆm tolla. Fyrsta samkomulagið var gert Ærið 1942. Síðar leysti 
Alþjóðaviðskiptastofnunin (World Trade Organisation, WTO) GATT-viðræðurnar af hólmi.
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 FjÆrmagnstekjuskattur er nauðsynlegur hØrlendis eins og í öðrum lönd-
um. Það þarf að vinna gegn skattsvikum m.a. með því að bæta eftirlits- 
og dómsker�. Það þarf að auka �Ærframlög í þennan mÆla�okk og 
meðal einfaldra endurbóta er að fela skattrannsóknarstjóra Ækæruvald 
við meint efnahagsbrot.
˝ sjöunda lagi þarf að stokka upp viðskiptabankaker�ð, m.a. með hluta-
fØlagavæðingu, en bankaker�ð er óhagkvæmt með lítilli samkeppni 
og of miklum Æhrifum stjórnmÆlamanna. ˝slenska viðskiptabanka er 
reyndar að daga uppi, sem sØst best Æ auknum lÆntökum Æ markaði 
fyrir milligöngu verðbrØfasjóða og auknum viðskiptum við erlendar 
bankastofnanir. Staðarvernd í �ÆrmÆlaheiminum verður engin eftir 
nokkur Ær með vaxandi upplýsingamiðlun og tölvutækni.
˝ Ættunda lagi verður að auka opinber framlög til menntamÆla, m.a. til 
hÆskólamenntunar og verknÆms. Veita þarf fyrirtækjum skattaíviln-
anir við rannsóknir og þróun. Þarna höfum við dregist aftur œr en 
menntun markar lífskjör framtíðarinnar. Við verðum að laga okkar 
vinnutíma að Evrópu, stytta hann og hækka taxtalaun, m.a. með því 
að gera launaker�ð gegnsætt og fella sporslur og �eira þess hÆttar inn 
í samninga. Við þolum ekki land�ótta sem kemur fyrst fram í brott-
�utningi iðnaðarmanna og síðan menntamanna. ÞÆ eru okkur allar 
bjargir bannaðar.

Lokaorð
 Það er hægt er að telja til �eiri atriði sem stuðla að bættri efnahagsstjórn 
og gætu orðið hluti nýrrar þjóðarsÆttar, s.s. að sameina atvinnuvegarÆðu-
neyti, sameina og einkavæða �ÆrfestingarlÆnasjóði, auka erlendar �Ærfesting-
ar hØrlendis, e�a atvinnulýðræði og draga œr �Ærhagslegri þÆtttöku ríkisins í 
almennum kjarasamningum. Þessir þættir vega þó minna en atriðin Ætta. 
 Það er með rÆðum gert að telja lækkun ríkisœtgjalda og veiðileyfagjald 
ekki til atriðanna Ætta. `stæðan er sœ að það eru svið sem verulegur póli-
tískur Ægreiningur ríkir um. Atriðin Ætta eru hins vegar lang�est einföld 
skynsemdarstefnumÆl í efnahagsstjórn og samstaða gæti nÆðst um þau. 
 ˝slenskt efnahagslíf er í reynd mun veikbyggðara en menn halda. Það er 
gömul regla að sjœklingur sem hefur verið haldinn er�ðum sjœkdómi Æ ekki 
að fara of snemma Æ fætur. Honum gæti slegið niður. Við stöndum einmitt 
nœna í sporum slíks sjœklings.

�

�
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Um veiðileyfagjald og afnÆm tekjuskatts„

Steingrímur J. Sigfœsson alþm. skrifar í Mbl. 4. október sl. og skilur ekki þær 
hÆu tölur um �skveiðiarð sem hafa verið nefndar í umræðu um veiðileyfa-
gjald, m.a. af undirrituðum. Þing�okkur jafnaðarmanna lagði fram sem sitt 
fyrsta þingmÆl tillögu um að taka upp veiðileyfagjald í sjÆvarœtvegi. Tillagan 
er rökstudd ítarlega og lykilhugtak í þessari umræðu er orðið �skveiðiarður. 
Hvað er það? 

Fiskveiðiarður
 Fiskveiðiarður er tekjur umfram kostnað við skilvirkt �skveiðistjórnunar-
ker�. Ef veiðarnar eru stundaðar Æ óhagkvæman hÆtt, t.d. Æ miklu �eiri 
skipum en nauðsynlegt er, þÆ duga tekjur fyrir afurðirnar rØtt til að greiða 
heildarkostnaðinn. ÞÆ myndast enginn �skveiðiarður og ekkert er aukalega 
til skiptanna. Markmið �skveiðistjórnunar er hins vegar að hÆmarka afrakst-
urinn af auðlindinni til lengri tíma.
 Fiskveiðiarður er umtalsverður í nœverandi �skveiðistjórnunarker� eins og 
sØst m.a. Æ því að veiðiheimildir ganga kaupum og sölum Æ tiltölulega hÆu 
verði. Það sýnir að innan sjÆvarœtvegs er til fØ til að greiða fyrir a�aheimildir. 
Þessi viðskipti eiga sØr hins vegar stað Æn þess að almenningur fÆi nokkuð í 
sinn hlut þar sem veiðiheimildum er œthlutað Æn endurgjalds. 
 Hafa ber í huga að nýir aðilar í œtgerð greiða nœ þegar fyrir veiðiheim-
ildir. Þeir greiða hins vegar ekkert til almennings heldur til annarra œtgerð-
armanna sem fÆ þessum veiðiheimildum œthlutað ókeypis Æ hverju Æri. 

15-30 milljarðar
 ˝ fyrrgreindri þingsÆlyktun segir m.a.: �Ýmsir hagfræðingar telja að �sk-
veiðiarðurinn muni nema 15�30 milljörðum kr. Ærlega þegar fyllstu hag-
kvæmni er nÆð. Nœverandi �skveiðiarður er mun minni, líklega innan við 
5 milljarðar kr., en er þó nokkrir milljarðar, eins og sØst m.a. vel Æ umfangi 
kvótaviðskipta�. 
 Meðal þeirra hagfræðinga sem hØr er vísað til varðandi 15�30 milljarðana 
er dr. Ragnar `rnason, prófessor í �skihagfræði við HÆskóla ˝slands. Til að 

„  Morgunblaðið 9. október 1996.
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þetta gerist þÆ þarf hvort tveggja að vera uppfyllt, þ.e. að �skistofnar ha� nÆð 
hagkvæmustu stærð og að a�inn sØ veiddur Æ hagkvæmasta hÆtt. 
 Um þessar rannsóknir er m.a. �allað í grein Ragnars um �skveiðiarð-
inn og skiptingu hans, en hœn birtist í riti SjÆvarœtvegstofnunar HÆskóla 
˝slands 1992. Þar koma skýrt fram þeir fyrirvarar að bæði �skistofnar og 
�skveiðistjórnunarker� verða að vera eins og best verður Æ kosið og enn er 
langt í það. Hins vegar eru íslenskir �skistofnar fyllilega sambærilegir við 
nÆttœruauðlindir í öðrum löndum. Þar er ekki óalgengt að vel innan við 
helmingur af verðmæti nÆttœruauðlinda sØ hreinn hagnaður. Tekjur norska 
ríkisins af olíuframleiðslu eru t.d. nÆlægt 600 milljörðum kr. Æ Æri, sem er 
tæpur helmingur Ærlegs framleiðsluverðmætis.
 A�averðmæti Æ ˝slandsmiðum upp œr sjó er tæpir 60 milljarðar kr. og œt-
�utningsverðmæti tæpir 90 milljarðar kr. Æ Æri. Það vantar hins vegar mikið 
Æ að �skistofnar okkar sØu í kjörstöðu og er þorskurinn skýrasta dæmið um 
það.
 Það eru til �eiri rannsóknir sem renna stoðum undir þessar hÆu �Ær-
hæðir. Dr. `sgeir Daníelsson, hagfræðingur Æ Þjóðhagsstofnun, sØrfróður 
um sjÆvarœtveg, birti Ærið 1994 grein um framleiðni í sjÆvarœtvegi sem heitir 
�Productivity Growth in the Icelandic Fisheries and the Natural Resource�. 
Sœ rannsókn benti til þess að hægt væri að auka hagnað eingöngu við þorsk-
veiðar um 10 milljarða kr. Æ Æri ef það tækist að byggja þorskstofninn betur 
upp. Þorskveiðar eru einungis hluti sjÆvarœtvegs þannig að svigrœm er víða 
ef vel er að staðið. Vitanlega þarf að e�a �skistofnana og hagræða enn meira 
í sókninni.
 Steingrímur J. og aðrir verða að Ætta sig Æ því að hagkvæmustu �skistofnar 
og hagkvæmasta sókn leiðir til þess að tekjur aukast og kostnaður lækkar. 
Þær tölur sem hafa verið nefndar um 15�30 milljarða kr. �skveiðiarð eru 
þannig síður en svo œt í hött. 
 Þetta er eitt af vandamÆlunum við umræðuna um veiðileyfagjald. Fólk 
virðist ekki gera sØr grein fyrir hvílíkt óhemjuverðmæti er fólgið í �skistofn-
unum við landið. Sumir virðast alltaf reikna með að það sØ nÆttœrulögmÆl 
að sjÆvarœtvegur sØ rekinn með tapi. Það er ekki svo og nœ eru allar helstu 
greinar œtgerðar reknar með hagnaði, svo og margar vinnslugreinar, þótt 
vissulega sØ nœ tap Æ botn�skvinnslu. 

Tekjuskattur og rØttlæti
 Það er ekki gott að segja til um hvenær �skveiðiarðurinn verður kom-
inn upp í 20 milljarða kr. en það er m.a. hÆð �skveiðistjórnker�nu og 
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 efnahagsstefnu stjórnvalda. Þótt veiðileyfagjald verði strax lagt Æ skilar það 
litlu fyrst um sinn en eykst við aukinn �skveiðiarð eftir því sem �skistofnar 
e�ast og meiri hagkvæmni verður gætt við veiðar. Það er hins vegar raunhæf-
ur möguleiki að veiðileyfagjald komi að mestu í stað tekjuskatts einstaklinga 
Æ nokkrum Ærum. Tekjuskattur einstaklinga er nœ um 17 milljarðar kr. 
 Jafnaðarmenn hafa lagt til að veiðileyfagjald verði fyrst notað til að greiða 
kostnað hins opinbera við sjÆvarœtveg en sÆ kostnaður er nœ um 3 milljarðar 
kr. Æ Æri. Það væri þÆ hægt að lækka aðra skatta strax Æ móti, t.d. tekjuskatt. 
 Það eru mikil efnahagsleg sóknarfæri fólgin í veiðileyfagjaldi. Veiðileyfa-
gjald er ekki íþyngjandi aðgerð fyrir sjÆvarœtveginn vegna þess að skynsam-
legt er að haga gengisstefnunni þannig að annar œt�utningsiðnaður styrkist 
við hlið sjÆvarœtvegs.
 RØttlætisrökin fyrir veiðileyfagjaldi ættu að vera augljós. Fiskistofnarnir 
eru eign allrar þjóðarinnar og það er óeðlilegt að arður af þeim renni ein-
göngu til fÆmenns hóps œtgerðarmanna sem fær tímabundinn afnotarØtt til 
að draga �sk œr sjó. Það er óÆsættanlegt að ríkið skammti mönnum rØtt til 
að selja eða leigja veiðiheimildir sem ekkert ha� greitt fyrir þær, hvorki við 
œthlutun í uppha� nØ Ærlegt veiðigjald. 

Afstaða Alþýðubandalags og SjÆlfstæðis�okks
 Það er miður að �okkur Steingríms J., Alþýðubandalagið, skuli ekki Ætta 
sig Æ rØttlæti mÆlsins og hinum efnahagslegu rökum. ˝ umræðu um veiði-
leyfagjald Æ síðasta þingi fundu þingmenn Alþýðubandalagsins, með Stein-
grím J. í broddi fylkingar, þessu �est til forÆttu. Það er grunnt Æ framsókn-
arhyggjunni hjÆ mörgum þingmönnum Alþýðubandalagsins. 
 ÞÆ var hins vegar einn þingmaður Alþýðubandalagsins sem tók annan 
pól í umræðunni. SÆ þingmaður sagði: �Það er grundvallarafstaða mín að 
fÆi Ækveðnir rekstraraðilar, og aðeins Ækveðnir rekstraraðilar, afnotarØtt af 
sameiginlegri auðlind, þÆ eigi þeir að greiða fyrir það gjald. Það Æ ekki að 
vera ókeypis aðgangur afmarkaðra og takmarkaðra aðila að sameiginlegri 
auðlind�. Þessi þingmaður var fyrrverandi formaður Alþýðubandalagsins og 
nœverandi forseti lýðveldisins, Ólafur Ragnar Grímsson.
 Síðasti miðstjórnarfundur Alþýðubandalagsins skilaði í reynd auðu í 
þessu mÆli en ætlar þó að ræða það Æfram. Jafnaðarmenn, Kvennalisti og 
hluti sjÆlfstæðismanna styðja þessar hugmyndir, svo og ýmsir innan Alþýðu-
bandalagsins. 
 Afstaða SjÆlfstæðis�okksins kemur meira Æ óvart. Það eru mjög margir 
innan þess �okks sem vilja veiðileyfagjald, bæði af rØttlætisÆstæðum og 
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 efnahagslegum. Hræðsla þess �okks að ræða mÆlið af hreinskilni Æ lands-
fundi vegna andstöðu nœverandi og fyrrverandi formanna �okksins, þeirra 
Davíðs og Þorsteins, er með ólíkindum. Þetta mÆl og afstöðuleysi lýsir SjÆlf-
stæðis�okknum betur en margt annað. Ef til vill stjórnar KristjÆn Ragnars-
son SjÆlfstæðis�okknum í reynd.
 Veiðileyfagjald er mikilvægasta pólitíska mÆl þessa kjörtímabils. Það getur 
enginn stjórnmÆla�okkur skorast undan afstöðu í þessu efni. Umræðan mun 
eiga sØr stað innan �okka og utan en þÆ er brýnt að fólk geri sØr fulla grein 
fyrir því hve mikil efnahagsleg verðmæti eru hØr í hœ�.
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Skiptir atkvæðisrØttur mÆli?„

Fólk verður stundum þreytt Æ stjórnmÆlamönnum sínum og �nnst þeir allir 
vera eins og breyta litlu. Það er ekki rØtt. StjórnmÆl rÆða �estu í umhver� 
nœtímamanna, oftast Æn þess að þeir geri sØr grein fyrir því. 
 Það eru stjórnmÆlamenn sem skipuleggja menntaker� og velferð, bœa 
atvinnurekstri umgjörð, innheimta þriðju hverja krónu af allri verðmæta-
sköpun og deila œt aftur, setja refsiramma, marka samskipti við aðrar þjóð-
ir, Ækveða vegaframkvæmdir, sinna umhver�smÆlum og gera margt, margt 
�eira. 

Hvaðan kemur valdið?
 StjórnmÆlamenn gera þetta ekki allt einir heldur hafa þeir hóp embætt-
ismanna við hlið sØr en valdið er stjórnmÆlamannanna. Þetta vald sækja þeir 
til fólksins og engra annarra. Lýðræðið er dÆsamleg upp�nning sem kemur Æ 
stjórnhæfu skipulagi en dregur menn til Æbyrgðar ekki sjaldnar en Æ �ögurra 
Æra fresti. Vitaskuld misferst ýmislegt hjÆ stjórnmÆlamönnum og það skiptir 
mÆli hver fer með stjórn hverju sinni. 
 Stjórnarandstaðan er jafn nauðsynleg lýðræðinu og stjórnin sjÆlf. Það 
þekkjast nær engin dæmi þess í lýðræðisríki að sömu aðilar fari með stjórn 
Æratugum saman. Menn skiptast Æ, allt eftir vilja fólksins hverju sinni. 

Hvers eiga Hafn�rðingar og Kópavogsbœar að gjalda?
 Úr því að allt vald kemur frÆ fólkinu skyldi maður ætla að allir hefðu 
sama rØtt. Því fer víðs �arri. Einn dýrmætasti rØtturinn í lýðræðisríkjum er 
atkvæðisrØtturinn. Honum er hróplega misskipt hØrlendis og sœ misskipting 
er undirrót margra meina og mistaka Æ liðnum Æratugum. 
 ˝ Reykjavík og í Reykjaneskjördæmi bœa 66% þjóðarinnar en þessi kjör-
dæmi hafa rØtt innan við helming þingmanna. Það eru rœmlega 4.000 at-
kvæði Æ bak við hvern þingmann í R-kjördæmunum en um 1.300 til 1.400 
Æ Vest�örðum og Æ Norðurlandi vestra.
 Auðvitað geta menn sagt að �öldi þingmanna skipti ekki mÆli heldur gæði 
þeirra! Þetta er ekki rØtt nema að hluta. Vitaskuld skiptir �öldinn mÆli enda 

„  Fjarðarpósturinn 8. janœar 1988 og Kópavogspósturinn 29. janœar 1998.
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ræður meirihlutinn. Er það líðandi fyrir íbœa í Hafnar�rði og Kópavogi að 
vera með einn þriðja af atkvæðisrØtti annarra landsmanna? Ég tel að svo sØ 
ekki. Þetta er órØttlÆtt ker� en það hefur verið varið af SjÆlfstæðis- og Fram-
sóknar�okki um Æratugaskeið. 
 Besta lausnin er að landið yrði eitt kjördæmi. ÞÆ væri fullkominn jöfnuður 
milli fólks og �okka, Æhrif kvenna myndu aukast og minna yrði um vafa-
samar kjördæmareddingar af hÆlfu stjórnmÆlamanna. Alþingi yrði virkara í 
eftirliti gagnvart ríkisstjórn. StjórnmÆlin yrðu skemmtilegri og Æhugaverðari 
en nœ.
 Það er brýnt að þessu kjörtímabili ljœki ekki Æn breytinga Æ atkvæðavæg-
inu. Það þarf að breyta stjórnarskrÆnni og slíkt verður að samþykkja Æ tveim-
ur þingum með kosningum Æ milli. Ef ekki eru samþykktar breytingar Æ 
þessu kjörtímabili dragast þessar sjÆlfsögðu umbætur mörg Ær í viðbót. 
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Hagsmuna hverra gætir SjÆlfstæðis�okkurinn?„

Mestan hluta þessarar aldar hafa SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okkur rÆðið 
nær öllu í stjórnmÆlum landsins, m.a. í skjóli ranglÆtrar kjördæmaskipunar. 
SjÆlfstæðis�okkurinn hefur verið langstærsti �okkurinn um Æratugaskeið. 
Hann er sØrkennileg blanda af hagsmunagæslu og einföldum hugmyndum 
og er í reynd laustengt hagsmunabandalag. 

UtanríkismÆl, vinnuveitendur og einstaklingsframtak
 Það eru einkum þrír þættir sem hafa markað sØrstöðu SjÆlfstæðis�okks-
ins. Það er í fyrsta lagi afdrÆttarlaus afstaða í utanríkismÆlum, þ.e. aðildin 
að NATO og samstaðan með Bandaríkjunum. Þetta skipti verulegu mÆli Æ 
Ærum Æður. 
 ˝ öðru lagi er sØrstaða SjÆlfstæðis�okksins fólgin í því að rÆða y�r fyrir-
tækjum og atvinnutækjum. HØr Æ landi hafa farið saman stjórnmÆlaskoðanir 
forsvarsmanna atvinnulífsins, m.a. í sveitarstjórnum, og kjörfylgi Æ einstök-
um stöðum. Þetta er Æberandi hjÆ SjÆlfstæðis�okknum en einnig hjÆ öðrum 
�okkum. HÆlfrar aldrar forystu Alþýðubandalagsins í Neskaupstað mÆ rekja 
beint til y�rrÆða alþýðubandalagsmanna Æ Síldarvinnslunni. KaupfØlögin og 
Sambandið mynduðu valdamiðju Framsóknar um Æratugaskeið.
 ˝ þriðja lagi hefur SjÆlfstæðis�okkurinn gert hugmyndafræði um virkjun 
einstaklingsframtaksins að einni meginstoð �okksins. Þetta er mikilvægt 
vegna þess að ˝slendingar, sem fÆmenn þjóð í stóru landi, hafa allt frÆ sögu-
öld þurft að leita skjóls í stærri heildum. ˝ uppha� var það ættin, síðan 
stØttir og ýmis fØlagasamtök. Menn hafa Æ þessari öld ekki hvað síst leitað 
skjóls og styrks í stjórnmÆla�okkum. Einstaklingsframtak sem vilji ˝slend-
ingsins að standa Æ eigin fótum kom fram í stuðningi við SjÆlfstæðis�okk-
inn. Efnahagsleg velmegun �ölmargra einstaklinga byggðist nær alla þessa 
öld að verulegu leyti Æ tengslum þeirra við stjórnmÆla�okka. Þetta Æstand, 
sem hefur verið kallað helmingaskiptafyrirkomulagið, byggði Æ mjög sterkri 
valdastöðu SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks. 

„  Fyrsta grein af þremur sem birtust í Morgunblaðinu þrjÆ daga í röð. Þessi grein birtist 10. 
febrœar 1998.
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Breytt umhver� utanríkismÆla
 Þessi þrjœ atriði, afstaðan í utanríkismÆlum, y�rrÆðin y�r fyrirtækjum og 
einstaklingsframtakið mörkuðu sØrstöðu SjÆlfstæðis�okksins og hafa verið 
undirstaða �öldafylgis hans sem nær langt œt fyrir hefðbundið hægra fylgi 
í vestrænum stjórnmÆlum. SjÆlfstæðis�okkurinn hefur hins vegar breyst Æ 
síðustu Ærum. Þessar breytingar hófust í formannstíð Þorsteins PÆlssonar og 
hafa haldið Æfram í formannstíð Davíðs Oddssonar. 
 Ytri aðstæður hafa þrengt að SjÆlfstæðis�okknum hvað varðar utanrík-
ismÆlin en eftir fall kommœnismans og fyrirhugaða stækkun Atlantshafs-
bandalagsins til austurs skiptir hin gamla spurning um hvort menn sØu í 
NATO, styðji herinn eða taki afstöðu með Bandaríkjamönnum ekki eins 
miklu mÆli í hugum ˝slendinga og Æður.
 Þvert Æ móti er utanríkisumræðan að þróast í aðrar Ættir, þ.e. með eða Æ 
móti aðild að Evrópusambandinu. Þar hefur nœverandi forysta SjÆlfstæð-
is�okksins markað �okknum sØrstöðu, þ.e. eindregna andstöðu gegn aðild. 
Sœ skoðun nýtur ekki mikils fylgi hjÆ landsmönnum og Æ alls ekki þær rætur 
sem afstaðan gagnvart NATO og Bandaríkjunum Ætti Æ Ærum Æður. 

Gengið erinda stóratvinnurekenda
 SjÆlfstæðis�okkurinn undir forystu Þorsteins og Davíðs hefur hin síðari 
Ær fyrst og fremst hallað sØr að annarri stoð SjÆlfstæðis�okksins, þ.e. vinnu-
veitendum. Lang�estir forystumenn fyrirtækja hØrlendis eru �okksbundnir 
sjÆlfstæðismenn og meðal þeirra eru einnig margir framsóknarmenn. HØr Æ 
landi eru fÆir vinstri menn Æberandi í forystusveit fyrirtækjareksturs, einkum 
í stærri fyrirtækjum. 
 Stefna SjÆlfstæðis�okksins hefur nœ um nokkurt skeið aðallega tekið mið 
af hagsmunum þeirra vinnuveitenda sem stjórna Vinnuveitendasambandi 
˝slands (VS˝)„ en það eru forsvarsmenn stærstu fyrirtækja landsins. Mörg 
þessara fyrirtækja eru sprottin œr helmingaskiptaumhver�nu frÆ fyrri tíð en 
Þorsteinn PÆlsson var framkvæmdastjóri VS˝ um hríð.
 Hagsmunagæsla ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar fyrir vinnuveitendur 
hefur m.a. komið fram í breytingum Æ vinnulöggjö�nni Æ almennum og 
opinberum markaði. Þær lagabreytingar voru knœnar í gegn af hörku af 
stjórnar�okkunum með ö�ugum stuðningi vinnuveitenda í andstöðu við 
verkalýðshrey�nguna og stjórnarandstöðuna. 

„  Nafni Vinnuveitendasambands ˝slands (VS˝) var breytt í Samtök atvinnulífsins (SA) Ærið 
1999.
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 Efnahagsstefna ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar hefur fyrst og fremst tekið 
mið af vinnuveitendum og þeim sem best mega sín í íslensku þjóðlí�. Þannig 
voru afgreidd lög um �Ærmagnstekjuskatt þar sem skattgreiðslur Æ arð voru 
lækkaðar œr rœmum 40% niður í 10% sem einkum kom �Ærmagnseigend-
um til góða. Þarna kom skýrt fram hverra hagsmuna SjÆlfstæðis�okkurinn 
gætir. 

Gegn hagsmunum launþega
 Ljóst er að forstjórar stórfyrirtækjanna hafa ekki einungis tryggt sØr mjög 
vinveitta ríkisstjórn við lagasetningu og uppstokkun Æ ríkisfyrirtækjum held-
ur hafa þeir einnig nÆð mjög sterkri stöðu í lífeyrissjóðsumhver�nu í sam-
vinnu við verkalýðshrey�nguna. 
 Lífeyrissjóðirnir eru uppspretta hluta sparnaðar landsmanna en greiðslur í 
lífeyrissjóði eru vitaskuld eign launþega. Það hefur orðið samkomulag milli 
fulltrœa launþega og vinnuveitenda að fara sameiginlega með stjórn þessara 
digru sjóða en stjórnin Æ í raun og veru að vera öll hjÆ launþegunum sem eiga 
lífeyrissjóðina eða fulltrœum þeirra. HØr er hins vegar enn og aftur örfÆum 
einstaklingum meðal vinnuveitenda falið geysilega mikið efnahagslegt vald. 
Það eru sömu aðilarnir sem stýra stórfyrirtækjunum og sitja í stjórnum líf-
eyrissjóða. Þetta efnahagslega vald vinnuveitenda takmarkast við um 50 
manna hóp sem er harðasti kjarni í stuðningsliði Davíðs Oddssonar. 
 SjÆlfstæðis�okkurinn er orðinn �okkur stórfyrirtækja og sØrhagsmuna 
þeirra. Þetta hefur ekki enn leitt til þess að hann ha� misst �öldafylgi sitt 
en að því getur komið, sØrstaklega ef kjósendur eiga kost Æ sameiginlegu 
framboði jafnaðarmanna sem setja velferðar-, mennta- og heilbrigðismÆl Æ 
oddinn. Sundrung vinstri manna hefur verið li�brauð SjÆlfstæðis�okksins.



��

�� ���
	� • Almennt

SjÆlfstæðis�okkurinn byggir ekki Æ djœpri 
hugmyndafræði„

SjÆlfstæðis�okkurinn varð til við samruna ˝halds�okksins og FrjÆlslynda 
�okksins Ærið 1929. Stefna SjÆlfstæðis�okksins hefur Ævallt verið blanda af 
frjÆlslyndi og íhaldssemi en �okkurinn byggir stefnu sína ekki Æ djœpri hug-
myndafræði heldur er fyrst og fremst fØlagsform til að gæta sØrhagsmuna, nÆ 
völdum og halda þeim.

Einkavinavæðing og skipting herfangs
 Einkavæðing SjÆlfstæðis�okks Þorsteins PÆlssonar og Davíðs Oddssonar 
hefur lítið með það að gera að koma ríkisfyrirtækjum y�r í annað rekstr-
arumhver�. Markmið einkavæðingarinnar er fyrst og fremst að tryggja fyrir-
tækjum vinveittum SjÆlfstæðis�okknum betri samkeppnisstöðu og y�rrÆð 
y�r mikilvægum atvinnufyrirtækjum. Við framkvæmd einkavæðingar er 
ekki sama hver kaupir. Við einkavæðingu Síldarverksmiðja ríkisins (SR) var 
þeim aðila sem Ætti hæsta tilboðið ekki ge�nn kostur Æ að standa við það 
því að aðrir tilboðsaðilar hugnuðust SjÆlfstæðis�okknum betur. Gengið var 
til samninga við þÆ. Þegar `burðarverksmiðjan var boðin œt og tilboð kom 
sem ekki hentaði hagsmunum Framsóknar�okksins var einfaldlega hætt við 
söluna. 
 Löngu tímabær endurskipulagning Æ þÆtttöku ríkisins í atvinnurekstri er 
nýtt blygðunarlaust til að færa fØ og ítök œr almannaeigu til aðila nÆtengdum 
þessum stjórnmÆla�okkum. Þegar Bœnaðarbanka og Landsbanka var breytt 
í hlutafØlög og við sameiningu Fiskveiðasjóðs, IðnlÆnasjóðs og Iðnþróun-
arsjóðs þar sem sœ frÆleita leið var farin að bœa til nýjan banka, FjÆrfesting-
arbanka atvinnulífsins, sÆtu �okkshagsmunir í fyrirrœmi. Það var einnig 
gert í svokölluðum Nýsköpunarsjóði. HØr er �ÆrmÆlaker�ð stokkað upp 
þvert Æ þÆ aðferðafræði sem er algengust í Vestur-Evrópu, þ.e. að einkavæða 
ríkisbanka, tryggja dreifða eignaraðild og lÆta markaðinn um að laða fram 
samkeppni til að nÆ fram hagkvæmum rekstri. 
 Margt bendir til þess að við einkavæðingu Pósts og síma verði það enn og 

„  Önnur grein af þremur sem birtust í Morgunblaðinu þrjÆ daga í röð. Þessi grein birtist 11. 
febrœar 1998.
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aftur stóru fyrirtækin œr VS˝-umhver�nu sem fÆ y�rrÆð y�r þessum eigum 
almennings. Ríkisstjórnin er svo ósví�n að hœn skipar framkvæmdastjóra 
VS˝, Þórarin Viðar Þórarinsson, sem stjórnarformann Landssímans, en 
hann er vitaskuld virkur Æhrifamaður í SjÆlfstæðis�okknum. Landssíminn 
er eitt stærsta fyrirtækið innan VS˝, hagsmunaÆrekstrarnir ótvíræðir og 
fyrirtækið allt í ríkiseigu. Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar skipar þó fram-
kvæmdastjóra VS˝ sem fulltrœa ríkisins og þjóðarinnar. SjÆlfstæðis�okk-
urinn gætir þess vel að hagsmunir stórvinnuveitenda verði ekki fyrir borð 
bornir og allt er þetta Æ kostnað almennings. 

SjÆlfstæðis�okkurinn hunsar smærri atvinnurekendur 
 Hin skýra afstaða SjÆlfstæðis�okksins að vinna með öllum rÆðum að því að 
e�a stóratvinnurekendur eins og rakið var í fyrri grein gengur ekki einungis 
þvert Æ hagsmuni launþega heldur einnig Æ hagsmuni smærri atvinnurek-
enda. Það er ein stærsta blekkingin í stjórnmÆlasögu hØrlendis síðustu Ærin 
að smærri atvinnurekendur eigi sØr eitthvert skjól í SjÆlfstæðis�okknum. Því 
fer víðs �arri. Það eru einungis hagsmunir stórfyrirtækjanna sem rÆða stefnu 
SjÆlfstæðis�okksins, t.d. við mótun skipulags Æ vinnumarkaði, endurskoð-
un Æ skattalöggjöf, uppstokkun ríkisfyrirtækja, einkavæðingu og aðgang að 
lÆnsfØ. Ekkert tillit er tekið til sjónarmiða smærri atvinnurekenda í SjÆlf-
stæðis�okknum. ˝ þeim hópi eru m.a. sjÆlfstæðir iðnaðarmenn, kaupmenn, 
smærri iðnfyrirtæki, atvinnubílstjórar, bændur, þjónustufyrirtæki, smÆbÆta-
menn, veitinga- og ferðaþjónusta, afþreyingarstarfsemi og margt �eira.
 Verndun einkaframtaksins er þannig ekki lengur við lýði. Smærri at-
vinnurekendur eiga ekki mikið skjól. Framsóknar�okkurinn hefur síðustu 
misseri, í formannstíð Halldórs `sgrímssonar, reynt að breyta Æsýnd sinni 
en þegar Æ reynir eru það vitaskuld gömlu Sambandstengslin og framsókn-
arþræðirnir sem rÆða hjÆ kaupfØlögunum og mörgum af stórfyrirtækjum 
Framsóknar eins og VÆtryggingafØlagi ˝slands (V˝S), ˝slenskum sjÆvarafurð-
um (˝S), OlíufØlaginu (Esso) og Samskipum.

SjÆlfstæðis�okkurinn ver fÆkeppnina
 Jafnaðarmenn hafa Æ undanförnum Ærum orðið ö�ugir talsmenn laun-
þega, smærri fyrirtækja og frjÆlsrar samkeppni, auk sem þeir hafa aldrei misst 
sjónar af barÆttu fyrir velferðarker�nu, sem er hornsteinn jafnaðarstefnunn-
ar. Það eru jafnaðarmenn sem hafa talað mest fyrir frjÆlsri samkeppni í 
atvinnulí�nu undanfarin misseri en hvorki sjÆlfstæðismenn nØ framsókn-
armenn, sem vilja halda í hina gömlu miðstýringu og fara með þÆ œreltu 
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stefnu inn í 21. öldina. FrjÆls samkeppni er undirstaða heilbrigðs mark-
aðsker�s en einkenni stórfyrirtækja SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okksins er 
verndað umhver� fÆkeppninnar. Smæð heimamarkaðarins er nýtt œt í ystu 
æsar til að hleypa ekki öðrum aðilum að.
 Allir muna þegar erlent olíufØlag, Irving Oil, ætlaði að hasla sØr hØr völl. 
ÞÆ var allt í einu hægt að lækka verð Æ olíu og sýna ˝slendingum þjón-
ustulund. Það breyttist um leið og hið erlenda fØlag hætti við að �Ærfesta 
hØr. Sama hefur gerst í tryggingamÆlum. Um leið og erlend fØlög (Scandia 
og F˝B-trygging) komu hØr inn Æ markaðinn var allt í einu hægt að lækka 
iðgjöld og taka tillit til óska viðskiptavinarins. Það var ekki hægt Æður. Sama 
gerist í �utningum og �ölmiðlum. Slík stórfyrirtæki við fÆkeppnisaðstæður 
eru ein versta mynd nœtímamarkaðshagker�s og er ekki einungis vandamÆl 
hØr Æ landi heldur víða erlendis. SØrstaðan hØrlendis er hins vegar hin nÆnu 
tengsl við SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okk. 
 SjÆlfstæðis�okkurinn nýtur þess að enn eru �ölmargir launþegar og 
smærri atvinnurekendur sem hafa ekki Ættað sig Æ því hverra hagsmuna þessi 
�okkur er nœ farinn að gæta. Eðlilegt kjörfylgi SjÆlfstæðis�okksins miðað við 
þÆ stefnu sem hann hefur er um 25%. Verkefni sameinaðra jafnaðarmanna 
er að draga þetta nógu skýrt upp fyrir íslenska kjósendur. 
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SjÆlfstæðis�okkurinn er höfuðandstæðingur 
jafnaðarmanna„

SjÆlfstæðis�okkurinn sækir styrkleika sinn blygðunarlaust til þeirra sem best 
mega sín í íslensku þjóðlí� og þÆ fyrst og fremst til framkvæmdastjóra stór-
fyrirtækja sem starfa í vernduðu umhver� fÆkeppni. Þar er verið að skipta 
herfangi og verður það gert Æ næstu Ærum þegar ríkisfyrirtæki, eigur almenn-
ings, verða hægt og rólega færð til þessara aðila. Allir þekkja hatrama vörn 
SjÆlfstæðis�okksins fyrir hagsmunum œtgerðarmanna gegn veiðileyfagjaldi. 
Þar birtist SjÆlfstæðis�okkurinn með Davíð Oddsson og Þorstein PÆlsson í 
broddi fylkingar sem hörðustu talsmenn gjafakvótaker�sins. Þar sitja ekki 
allir við sama borð.

Tengslin og spillingin
 Fyrirkomulag helmingaskipta og nÆin tengsl stjórnmÆlalegs og efnahags-
legs valds í fÆkeppnisumhver� er spillt umgjörð. Víða er óeðlilega að verki 
staðið. ` síðasta Æri keypti stærsti banki landsins helming í stærsta trygg-
ingafØlaginu. Svo hÆttar til að framkvæmdastjóri stærsta �okksins, Kjart-
an Gunnarsson, er stjórnarformaður þessa stærsta tryggingafØlags (V˝S), 
varaformaður stjórnar stærsta bankans (Landsbankans) og er jafnframt í 
aðalstar� sem framkvæmdastjóri SjÆlfstæðis�okksins. Hvergi Æ byggðu bóli 
myndu slík tengsl þekkjast nema í döprustu bananalýðveldum þriðja heims-
ins. Slíkt fyrirkomulag væri alls staðar talið algjörlega óeðlilegt og óviðeig-
andi, alveg burtsØð frÆ því að hØr er ekki verið að gagnrýna persónulega þann 
einstakling sem hlut Æ að mÆli.
 Sœ stefna SjÆlfstæðis�okksins að þjappa saman pólitísku og efnahagslegu 
valdi í hendur örfÆrra getur haft skel�legar a�eiðingar fyrir efnahagslegt um-
hver� okkar. Þótt uppsvei�a sØ nœna í efnahagsmÆlum, sem markast meðal 
annars af löngum vinnutíma launafólks, getur fyrirvaralítið hallað undan 
fæti. 
 Benda mÆ Æ að skuldir íslenskra heimila og erlendar skuldir þjóðarinnar 
hafa aldrei verið hærri en í tíð nœverandi ríkisstjórnar. Það hefur sýnt sig 

„  Þriðja grein af þremur sem birtust í Morgunblaðinu þrjÆ daga í röð. Þessi grein birtist 12. 
febrœar 1998.
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að nœverandi forsætisrÆðherra lætur vel að stjórna í góðæri og eyða um efni 
fram. Það sýndi ferill hans þegar hann var borgarstjóri í Reykjavíkurborg. 
Hann skildi �Ærhag Reykjavíkurborgar eftir í rœst en minnismerki um alla 
borg sem kostuðu milljarða. Það hefur síðan verið verkefni vinstri manna að 
hreinsa upp eftir �Ærhagsóreiðu Davíðs Oddssonar í Reykjavík.

Gegn öldruðum, velferð, menntun og konum
 ` sama tíma og þetta gerist er sótt að velferðar- og heilbrigðisker�nu með 
markvissum niðurskurði sem gerir það að verkum að biðlistar eru hØr lengri 
en annars staðar og óöryggi og slæm afkoma sjœklinga og þeirra sem minna 
mega sín er mikið.
 Afstaða ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar til eldri borgara er öllum kunn. 
Afnumin var viðmiðun bóta þeirra við launaþróun og það var ekki fyrr en 
eftir tveggja Æra samstillta barÆttu stjórnarandstöðu og eldri borgara að það 
tókst að brjóta þÆ stefnu Æ bak aftur. Eldri borgarar hafa ekkert skjól af SjÆlf-
stæðis�okknum eins og þeir höfðu hØr Æ Ærum Æður. Stofnun sØrstakra sam-
taka eldri borgara í �okknum er aumkunarverð tilraun �okksforystunnar til 
að slÆ ryki í augu eldra fólks. 
 Menntamenn eru annað dæmi um hóp sem SjÆlfstæðis�okkurinn er 
�andsamlegur. SjÆlfstæðis�okkurinn hefur lagt menntaker�ð nærfellt í rœst 
en það Ætti að vera lykill okkar inn í 21. öldina. Flokkurinn hefur farið með 
menntamÆlin í 12 af síðustu 14 Ærum og niðurlæging íslenskra menntamÆla 
er alkunn í alþjóðlegum samanburði. Nœ er reynt að koma Æ skólagjöldum 
og helst skal �einkavæða� sem mest í skólaker�nu. 
 Steininn tók œr í nýjustu hÆskólalöggjöf ríkisstjórnarinnar þar sem póli-
tískir varðhundar œr forstjóraumhver�nu verða settir inn í hÆskólann og 
 rektor skal sitja undir hœsbóndavaldi menntamÆlarÆðherra. Þetta er frÆleit 
og hættuleg stefna fyrir sjÆlfstæði skólans og gengur þvert Æ hagsmuni ungs 
fólks og þjóðarinnar í heild.
 SjÆlfstæðis�okkurinn er kven�andsamlegastur allra stjórnmÆla�okka. 
Af 25 þingmönnum hans eru aðeins �órar konur. ˝ 70 Æra sögu �okksins 
hafa einungis tvær konur haft einhver raunveruleg Æhrif, Auður Auðuns og 
Ragnhildur Helgadóttir. Það er langt síðan. 

Lokaorð
 Viðræður vinstri �okkanna við að undirbœa sameiginlegt framboð fyrir 
næstu Alþingiskosningar gera það nauðsynlegt að endurmeta þarf stjórn-
mÆlin. Það verður að skýra betur hvað skilur milli �okka, hvaða hagsmuna 
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einstakir �okkar eru að gæta og fyrir hvað og hverja þeir standa. ˝slendingar 
hafa alltof lengi verið værukærir gagnvart stjórnmÆla�okkum sínum og lÆtið 
reka sig viljuga Æ bÆsana Æ �ögurra Æra fresti Æn mikilla athugasemda. Þetta 
hefur hingað til bjargað SjÆlfstæðis�okknum.
 Kjósendur SjÆlfstæðis�okksins hafa ekki enn þÆ Ættað sig Æ því hvers konar 
stefnubreyting hefur Ætt sØr stað í þeim �okki undanfarin misseri. Það er 
hlutverk jafnaðarmanna að draga fram þessi skörpu skil, draga víglínuna í 
íslenskum stjórnmÆlum. Hœn liggur Æ milli SjÆlfstæðis�okksins og jafnaðar-
manna. 
 BarÆttan er milli sØrhagsmuna og almannahagsmuna. Forysta SjÆlfstæð-
is�okksins hefur sjÆlf Ættað sig Æ því að þar er víglínan. Hœn hefur skilgreint 
jafnaðarmenn sem höfuðandstæðinga sína. Þar er Øg sammÆla sjÆlfstæð-
is�okksforystunni. Höfuðandstæðingur jafnaðarmanna í íslenskri pólitík er 
SjÆlfstæðis�okkurinn.
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Breytt heimsmynd � FÆtækt, markaðshyggja  
og mannrØttindi„

SamfØlög íbœa jarðarinnar eru mjög �ölbreytt en allir bœa við skilyrði nÆttœr-
unnar og eiga rØtt Æ sambærilegum mannrØttindum. Samt sem Æður er mis-
skiptingin slík að óhugnanlegt er. Tugir milljóna manna lifa í vellystingum, 
hundruð milljóna svelta og tugir milljóna deyja œr hungri Ærlega. 
 Hundruð milljóna manna hafa enga von um mannsæmandi líf og mögu-
leika Æ sjÆlfsvirðingu. Staða þeirra er engu betri en dýra. Sœ spurning hlýtur 
að vakna hvort skipulag okkar geti ekki gert betur við samborgara okkar, 
þótt í öðrum löndum sØu. Það er verkefni allra að tryggja virðingu fyrir 
manneskjunni.

FÆtækt
 Stundum er rætt um að fÆtækt sØ Æ ˝slandi. ÞÆ þarf að taka fram í hvaða 
skilningi, því að vitaskuld er engin fÆtækt hØr miðað við þróunarlönd. Með-
altekjur hØr Æ íbœa eru margfaldar Æ við ríki fÆtækustu íbœa heims. Það svelt-
ur enginn til bana Æ ˝slandi en það gerist mjög víða um heim. 
 HØr getur hins vegar verið fÆtækt í samanburði við lífskjör annarra þegna 
samfØlagsins og samanburður er alltaf gerður við þÆ sem standa næst. Allar 
stærðir, þar Æ meðal fÆtækt, verður að setja í samhengi með samanburði við 
aðrar þekktar stærðir. 
 Við höfum enga Æstæðu til að sætta okkur við þann skilning að þótt fólk 
deyi ekki œr hungri Æ ˝slandi sØ um viðunandi Æstand að ræða. Því fer víðs 
�arri. Margir íbœar ˝slands bœa við mjög er�ðar aðstæður, sumir hafa ekki 
vinnu, aðrir fÆ ekki bót Æ slæmri heilsu sinni, aðrir hafa það lÆgar tekjur 
að endar nÆ ekki saman og margir einstaklingar lifa ekki Ænægjulegu eða 
hamingjusömu lí� vegna ytri aðstæðna. SØ það markmið með samfØlagi að 
einstaklingar öðlist lífsÆnægju er þarna verk að vinna.

Markaðshyggja
 Það er Æhugavert að velta fyrir sØr í kjölfar hinna miklu breytinga í Austur-
Evrópu þegar ker� kommœnismans hrundi hvaða Æhrif það getur haft Æ þróun 

„  Fyrri grein af tveimur sem birtust í Degi tvo daga í röð. Þessi grein birtist 18. febrœar 1998.
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markaðsbœskaparins. Þessi tvö hagker� höfðu tekist Æ í tæpa öld, annars vegar 
miðstýrt fyrirkomulag kommœnismans og hins vegar markaðsbœskapurinn, 
byggður Æ markaðshagfræðinni, og þÆ helst sem velferðarbundinn markaðs-
bœskapur Æ Vesturlöndum. Þessi Ætök leiddu til hruns fyrrnefnda ker�sins. 
Þar með mÆ segja að hið síðara ha� sannað y�rburði sína en lífskjör voru mun 
betri Æ Vesturlöndum en í austantjaldsríkjunum. 
 Nœ eru nokkur Ær liðin frÆ þessum miklu umskiptum og spurningin 
sem vaknar er hvort markaðshagfræðin ha� tapað um leið og hœn vann. 
Við sjÆum í sífellt meira mæli að mælikvarði hagvaxtar er lagður Æ �estar 
efnahagslegar Ækvarðanir stjórnvalda, einstaklinga og fyrirtækja.
  Þótt lífskjör ha� batnað Æ undanförnum Ærum hafa ýmis fØlagsleg vanda-
mÆl aukist og orðið illleysanlegri en Æður. Þar ber atvinnuleysi vitaskuld 
hæst en benda mÆ Æ að í vestrænum heimi erum við einmitt nœna að upplifa 
tímabil hagvaxtar Æn þess að til nýrra starfa komi. 
 Eftir fall kommœnismans í Austur-Evrópu �kruðu ríkin sig mishratt inn í 
markaðsbœskapinn með því að einkavæða fyrirtæki, leyfa frjÆlsa verðmynd-
un og taka upp nýja framleiðsluhætti. Þetta hefur gengið mjög misjafnlega. 
Sum ríki hafa nÆð Ærangri en önnur ekki. Ýmis þeirra hafa verið studd af 
Vesturlöndum. Sums staðar hefur þessu miðað mjög hægt. 
 SjÆ mÆ hina er�ðu stöðu í Rœsslandi þar sem glæpamenn og spilltir stjórn-
mÆlamenn velta sØr í geysilegum �Ærmunum sem þeir hafa nÆð œt œr ker�nu 
Æ meðan almenningur Æ ekki til hnífs og skeiðar. Þetta er niðurlægjandi og 
felur í sØr sprengihættu, ekki einungis fyrir þetta svæði heldur víða annars 
staðar. 
 Samkeppni sem er grundvallaratriði í markaðsbœskapnum er gott tæki. 
Þar þarf þó að gæta þess að hœn færist ekki um of y�r Æ samskipti einstakl-
inga í formi tillitsleysis og lítilsvirðingar. Er gott að innleiða í skólaker�ð 
þÆ hugsun að annaðhvort vinni menn þÆ barÆttu sem þar er hÆð eða troðist 
undir? ` ekki hver og einn að �nna sØr leið eftir sinni getu og óskum? HØr er 
ekki verið að tala um að allir eigi að vera jafnir heldur er einungis sett fram 
hið gamla kjörorð jafnaðarstefnunnar að allir eigi að hafa jöfn tækifæri til að 
nÆ Ærangri.

MannrØttindi
 Við ˝slendingar þekkjum ekki hin risavöxnu vandamÆl atvinnuleysis eins 
og nÆgrannaþjóðirnar en við ættum samt að skoða hugmyndafræðilega upp-
byggingu ker�s okkar. Markaðshagfræðin hefur reynst sœ umgjörð um það 
efnahagsker� sem skilar þegnunum almennt bestu lífskjörum. Þetta hefur 
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verið mest Æberandi Æ Vesturlöndum, sem höfðu margra alda forskot Æ þró-
unarríkin. 
 Vitaskuld eru til aðrir mælikvarðar en efnahagslegir af þeirri einföldu 
Æstæðu að markmið mannsins sem einstaklings er í �estum tilfellum ekki að 
hÆmarka efnahagslegan auð sinn heldur að fÆ sem mesta Ænægju œt œr lí�nu. 
Inn í það koma líka þættir eins og að hafa Ænægju af vinnu sinni. Benda mÆ 
Æ �ölmargar atvinnugreinar þar sem einmitt slíkt viðhorf bætir mönnum 
upp lÆgar tekjur, t.d. í landbœnaði, í kennslu og við listsköpun. Við getum 
beitt sömu hugsun í umræðu um byggðamÆl Æ ˝slandi. Það eru �ölmargir 
sem vilja bœa í fÆmennum byggðalögum, líður vel þar og eru hamingjusamir 
þótt fólki fækki. 
 ˝ þessu sambandi er hollt að velta fyrir sØr hvað telst til mannrØttinda, þ.e. 
þeirra rØttinda sem skulu varin með öllum tiltækum rÆðum og þjóðfØlagið 
allt og skipulag þess tekur mið af. MannrØttindi eru víðast hvar tryggð í 
stjórnarskrÆ, rØttindi sem í felast t.d. virðing fyrir manninum, trœfrelsi, tjÆn-
ingarfrelsi, funda- og fØlagafrelsi, bann við pyntingum og friðhelgi einka-
lífs, svo að nokkuð sØ nefnt. Þessi mannrØttindi, sem eru að hluta til varin 
í stjórnarskrÆm einstakra ríkja og að hluta til varin með Æratuga hefð, eru 
vitaskuld algild. 
 Þótt menn stefni að því að bæta stöðuna í einstökum greinum, til dæmis 
í atvinnu-, heilbrigðis- og menntamÆlum, hefur slíkt hingað til ekki verið 
skilgreint sem mannrØttindi. 
 ˝ ljósi þessa er athyglisverð sœ skoðun að kvenfrelsi sØ mannrØttindi og 
líta eigi Æ jafnrØttisbarÆttuna œt frÆ þeim mælikvarða. Að mínu mati er þetta 
sjÆlfsagt viðmið. Er hægt að hugsa sØr �eiri þætti sem ættu að fÆ slíka þyngd 
í pólitískri umræðu og skipulagi að þeir teljist til mannrØttinda? Þannig 
vaknar spurningin hvort það sØu mannrØttindi að eiga rØtt til vinnu eftir 
færni og getu. ÞjóðfØlög heimsins hafa ekki skapað rØttinum til vinnu þann 
sess. Fjölmargir fÆ ekki vinnu þótt þeir vilji og ha� hæ�leika. 
 Einnig mÆ spyrja hvort það sØu mannrØttindi að eiga alltaf kost Æ heilsu-
gæslu, hjœkrun og aðhlynningu eins og best verður Æ kosið, Æn tillits til 
efnahags viðkomandi. Þessu hafa vestrænar þjóðir ekki heldur svarað jÆt-
andi. ˝ Vestur-Evrópu hefur að vísu verið byggt upp, mest fyrir forgöngu 
jafnaðarmanna, umfangsmikið net fØlagslegrar þjónustu og velferðar, meðal 
annars Æ sviði heilbrigðismÆla, en þar er rØttur til hjœkrunar og aðhlynningar 
ekki settur jafn rØttinum til að tjÆ sig í ræðu og riti. 
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Lokaorð
 Tækniþróun hefur ekki einungis verið einstaklega ör síðustu Æratugi held-
ur höfum við sífellt gengið nær möguleikum nÆttœrunnar. ÞÆ vaknar sœ 
spurningin hvort við leysum þessi gífurlegu vandamÆl með því einu að setja 
efnahagslega mælikvarða Æ öll okkar stefnumið. RØttur og virðing mannsins 
er að lifa Ænægjulegu lí� og það er ekki líðandi að bœa við skipulag þar sem 
fólk deyr œr hungri.
 Efnahagslegur Ævinningur getur vitaskuld verið forsenda fyrir aðstoð og 
samhjÆlp en ef samhjÆlpin eykst ekki með hinum efnahagslega Ævinningi 
heldur einungis tillitsleysið erum við Æ villigötum. � Hvað stoðar það mann-
inn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sÆlu sinni?�„
 Við sjÆum að heimurinn sem slíkur er að verða æ smærri. FjÆrmagn �æðir 
hindrunarlaust milli allra landa. Alþjóðavæðing fyrirtækja hefur stóraukist. 
Staðarval fyrir fyrirtækjarekstur verður sífellt alþjóðlegra. Tæknivæðingin er 
þó mjög mismunandi og lífskjörin og lífsvonirnar í einstökum ríkjum eru 
ólíkar. 
 Ekki hefur dregið saman með þróunarríkjunum og iðnríkjunum Æ síð-
ustu Ærum og í mörgum tilfellum hafa hinar ríkari þjóðir orðið enn ríkari og 
hinar fÆtækari enn fÆtækari. Þar sem hØr er um að ræða samskipti manna við 
aðra menn og grundvallarmannrØttindi, sem við þurfum alls staðar að hafa 
í heiðri, skiptir það okkur mÆli hvernig öðrum gengur. Það skilur manninn 
frÆ dýrum að hann gerir greinarmun Æ góðu og illu og rØttlæti og ranglæti.

„  Tilvísunin er í Nýja testamentið þar sem Jesœs ræðir um freistingar.
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Breytt heimsmynd � Umhver�, menntun og 
tækniþróun„

Jörðin er um 4,5 milljarða Æra gömul. Maðurinn kom fyrst fram fyrir um 
500 þœsund Ærum. Það var þó ekki fyrir nema 10 þœsund Ærum sem mað-
urinn fór að lifa í skipulögðum samfØlögum þegar hin svokallaða landbœn-
aðar- eða akuryrkjubylting varð. 
 ` dögum Krists voru íbœar heimsins 130 milljónir. Um aldamótin 
1900, tæpum tvö þœsund Ærum seinna, voru íbœar heimsins einn og hÆlf-
ur milljarður. Nœna, tæpum hundrað Ærum síðar, eru íbœar heimsins sex 
milljarðar og þeir eru taldir verða um Ætta milljarðar eftir um 30 Ær. Þessi 
gífurlega fólks�ölgun Æ einungis hundrað Ærum hefur sett allt samfØlag Æ 
jörðinni œr skorðum.

Umhver�
 Næstu Æratugir munu markast af því að mjög mismikil �ölgun mun verða 
í þróunarríkjunum og í iðnríkjunum. ˝bœum mun fækka verulega í iðnríkj-
unum en �ölga í þróunarríkjunum. Talið er að ˝talir, sem nœ eru 60 millj-
ónir talsins, verði innan við 40 milljónir eftir 50 Ær og einungis 20 milljónir 
eftir 100 Ær. Japanir, sem eru nœ 125 milljónir, verða væntanlega aðeins 55 
milljónir í lok næstu aldar. Þetta mun þýða allt öðru vísi alþjóðlegt samfØlag 
en það sem við höfum nœ. Aldurssamsetning í iðnríkjunum er að breytast 
verulega. Nœ eru 19% Evrópubœa y�r sextugt en innan 30 Æra verða 30% 
íbœa Evrópu y�r sextugt. 
 Það alvarlegasta við þróun síðustu Æratuga er mann�öldasprengingin í 
þróunarlöndunum. Við hljótum að spyrja okkur að því hvernig takist til við 
þessar nýju aðstæður. Það blasa við ný vandamÆl sem við þekktum ekki fyrir 
nokkrum Æratugum. Umhver�smÆl ber þar hæst og það þarf m.a. að aðlaga 
tæki markaðshagfræðinnar til lausnar Æ þeim vandamÆlum. 
 Við þurfum að leita að nýjum spurningum og algjörlega nýjum svörum. 
Þessi umræða er ekki Æberandi hØrlendis í stjórnmÆlunum. Það verður allt 
annað samfØlag sem við bœum við Æ næsta Æratug en við gerum nœna. Stór-
borgirnar eru að stækka og sumar þeirra eru með tugi milljóna íbœa. Það 

„  Síðari grein af tveimur sem birtust í Degi tvo daga í röð. Þessi grein birtist 19. febrœar 1998.
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þrengir sífellt að heppilegum byggingarsvæðum og það vantar vatn víða í 
heiminum. 
 Við kunnum ekki svör við því hvernig brugðist verður við fólks�ölgun. 
Flest ríki heimsins reyna þó að taka Æ umhver�smÆlum af Æbyrgð með því að 
tala um þau og setja þeim Ækveðna ramma eins og gert var Æ rÆðstefnunum í 
Ríó og Kýótó. 

Menntun
 Oft er talað um að menntaker�ð skipti öllu mÆli í framtíðinni. Menntun 
sØ lykillinn að lífskjörum framtíðarinnar. Af hverju er menntun talin svona 
mikilvæg? Jœ, vissulega mÆ bœast við því að tæknin verði sífellt �óknari og 
samskipti milli einstaklinga, fyrirtækja, ríkja og ríkjasambanda óvægari, sem 
gerir það að verkum að sÆ sem kann betur til verka li�r frekar af en hinn sem 
síður kann skil Æ því sem er að gerast. Slíkt forskot hefur ætíð fylgt mennt-
un. 
 Menntaker�ð skiptir m.a. mÆli vegna þess að það skapar samkeppnisfor-
skot Æ aðra, ekki hvað síst hjÆ einstökum fyrirtækjum gagnvart öðrum fyrir-
tækjum í viðskiptum. Það mun smÆtt og smÆtt leggjast af að líta Æ landamæri 
einstakra ríkja sem viðmið. Þessi þróun er þegar í fullum gangi í Evrópu og 
landamœrar munu halda Æfram að falla og í stað þeirra koma samningar um 
samskipti og starfsemi fyrirtækja í mörgum löndum. 
 Þekking og sØrhæft starfsfólk sker œr um framtíð þróunarlandanna í við-
skiptum. Forskot iðnríkjanna er þar gífurlegt. HÆskólanemar í Kína eru þrjÆr 
milljónir talsins. ˝ Bandaríkjunum eru þeir tæpar 13 milljónir en íbœa�öldi 
Bandaríkjanna er einungis einn �mmti af íbœa�ölda Kína. Þannig hafa 
iðnríkin bæði forskot hvað varðar magn og gæði þegar kemur að þekkingu 
og menntun. Hlutverk hins alþjóðlega samfØlags verður því að e�a þekkingu 
og menntun í fÆtækari löndum.
 Leit mannsins að svörum við spurningum framtíðarinnar hefur orðið æ 
Ægengari hin síðari Ær Æ Vesturlöndum. Við höfum víða sØð uppgang trœ-
aröfgahópa. Alls kyns hindurvitni hafa aukist og maðurinn er í mikilli leit 
að svörum utan hefðbundinna forma fortíðarinnar. 
 Við vitum ekki enn þÆ hvort lög og reglur samfØlagsins munu standa. 
Mjög víða borga glæpir sig. HjÆ mörgum sem minnst mega sín í þróunarríkj-
unum og iðnríkjunum er ekkert annað hægt að gera til að draga fram lí�ð 
en að fara œt fyrir lög og reglur. Getum við í framtíðinni bœið við samfØlag 
sem byggist Æ rØttarker�? Ekki er víst að svo sØ. Við höfum verið upptekin 
undanfarna Æratugi við það að glíma við a�eiðingar vandamÆla. Við höfum 
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ekki upprætt orsakir vandamÆlanna, sem eru fyrst og fremst fólgin í fólks-
�ölguninni og hinni miklu misskiptingu gæða. 

Tækniþróun
 Hin öra tækniþróun síðustu 200 Æra, og ekki hvað síst síðustu 50 Ær, hefur 
Æ engan hÆtt farið saman við möguleika nÆttœrunnar til að bregðast við 
hinni nýju tækni eða hinni miklu fólks�ölgun í heiminum. Tæknin hefur 
ekki einungis leitt af sØr betri verkfæri og betri nýtingu framleiðsluþÆtta við 
framleiðslu Æ vöru og þjónustu, heldur einnig opnað óhugnanlegar leiðir til 
sjÆlfstortímingar. 
 Nœ er svo komið að tæknilega er ekki mjög er�tt að smíða kjarnorku-
sprengjur, sams konar eða stærri en þær sem lögðu Hírósíma og Nagasakí 
í rœst fyrir rœmum 50 Ærum. Hvernig Æ að koma í veg fyrir að öfgahópar 
og/eða geðveikir einstaklingar smíði kjarnorkusprengju og sprengi þess 
vegna London, New York eða Reykjavík í loft upp eða eitri fyrir milljónum 
manna? Við höfum sØð geðveika menn sem eru til alls líklegir og �ölmargir 
stjórnmÆlamenn hafa lÆtið lí�ð eftir ÆrÆs slíkra einstaklinga. 
 Hvernig Æ að koma í veg fyrir þetta œr því að tæknin er til staðar og hægt 
er að nÆlgast þau efni sem þarf til að smíða gjöreyðingarvØlar? Ég kann ekki 
svör við því en ein leiðin er að loka þekkinguna inni þannig að almenningur 
komist ekki að henni. Þetta er mjög er�tt í framkvæmd og í mótsögn við 
það markmið að e�a þekkingu og menntun í heiminum. ˝ reynd þýðir þessi 
hugsun að til að lifa með tækninni verði að uppræta frjÆlsa hugsun og taka 
upp algjört einræði um allan heim til að beisla tæknina og koma í veg fyrir 
ógnanir af hennar völdum. Hvort framtíðin verður í þessum dœr eftir 100 til 
150 Ær er ekki gott að segja til um. �Það er til �eira Æ himni og jörðu, Hóras, 
en heimspekina þína dreymir um�.„
 Ljóst er að meiri tækniframfarir hafa orðið Æ síðustu 100 Ærunum en urðu 
öll hin 499.900 Ærin í sögu mannsins. Við notum alltof oft svör gærdags-
ins við spurningum morgundagsins. Það gengur ekki lengur. Breytingarnar 
hafa verið svo stórkostlegar Æ síðustu Æratugum. Spurningar gærdagsins duga 
ekki lengur sem spurningar morgundagsins. Það sem maðurinn taldi vera 
skynsamlegar forsendur Æ 18. og 19. öld og jafnvel langt fram Æ 20. öld er 
frÆleit aðferðafræði gagnvart vandamÆlum 21. aldarinnar. 

„  Tilvitnunin er í leikrit Williams Shakespeares, Hamlet, og þar �allar Hamlet um hið óvænta.
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Lokaorð
 Við þurfum að velta fyrir okkur mismunun sem viðgengst í samfØlaginu. 
Það er ekki einungis mikill mismunur milli hinna 200 ríkja heims heldur 
er gífurlegur mismunur við lýði innan einstakra ríkja. ˝ nær öllum ríkjum 
er fólk sem er sÆrafÆtækt. ` ˝slandi er langt í frÆ að allir ha� jöfn tækifæri. 
HØr er vaxandi tillitsleysi sem mun grafa undan samhjÆlp og sjÆlfsvirðingu. 
Þarf þróunaraðstoð í bóksta�egri merkingu innan iðnvæddu ríkjanna? Það 
mÆ vel vera. Ein af leiðunum til að nÆ tökum Æ vandamÆlum mengunar, 
misskiptingar, fólks�ölgunar og þeirra örsnauðu er að auka starfsemi Æ sviði 
samhjÆlpar og velferðarmÆla. Ekki er frÆleitt að einn af lyklunum að fram-
tíðinni liggi í ö�ugu menntaker� og skýrari leikreglum fyrir fyrirtæki en nœ 
tíðkast.
 Það hefur ekki verið og er ekki markmið mannsins að hÆmarka efnahags-
lega stöðu sína heldur að hafa sem mesta Ænægju af lí� sínu hØr Æ jörðinni. 
Slíkri Ænægju getur hann ekki nÆð nema með því að hafa vandaða fØlagslega 
umgjörð, �ölskyldu, vini og vinnu þannig að hann uppfylli þar�r sínar og 
óski börnum sínum svipaðs lífs og lífsmöguleika og hann Æ sjÆlfur.
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Verkalýðshrey�ng Æ krossgötum„

Það er Æhyggjuefni verkalýðshrey�ngarinnar hversu sterka stöðu vinnuveit-
endur hafa í þjóðfØlaginu og hjÆ vinveittri ríkisstjórn. Vinnuveitendur hafa 
Ætt auðvelt með að koma sjónarmiðum sínum Æ framfæri í �ölmiðlum. 
Vinnuveitendasambandið, FØlag íslenskra iðnrekanda og VerslunarrÆðið 
vinna afar markvisst Æróðursstarf en samtök launþega eru þar mun veikari. 

`róður vinnuveitenda
 Linnulausar ÆrÆsir Æ umsvif ríkisvaldsins einkenna Æróður vinnuveitenda. 
Þeir vilja að ríkisvaldinu sØu settar sífellt þrengri skorður. Þetta Æ ekki ein-
ungis við aðild ríkisvaldsins að fyrirtækjarekstri heldur einnig þÆtttöku þess 
í velferðar-, heilbrigðis- og menntaker�nu. Vinnuveitendur vilja einkavæða 
þar sem mest, þ.e. færa þessa starfsemi til sín. Þannig Ækveði þeir umfang, 
verð og gæði velferðarker�sins. Opinber umsvif og skattlagning eru þó hØr 
minni en að meðaltali innan OECD og langt um minni en annars staðar Æ 
Norðurlöndunum.
 Vinnuveitendum hefur tekist að beina umræðunni frÆ göllum í sínu ranni. 
Meðal þeirra er mjög mikil miðstýring og framleiðni í íslenskum fyrir-
tækjum er einstaklega lítil, ein sœ minnsta í Evrópu. Lífskjör hØrlendis eru 
mun verri en þau þyrftu að vera, m.a. vegna lØlegrar stjórnunar. 
 ˝slenskur launamaður nær sæmilegum lífskjörum með því að vinna um 
30% lengri vinnudag en tíðkast að meðaltali í Evrópu. SØrhver launamaður 
hØr þarf að vinna um tvo daga aukalega í hverri viku til að hafa sambærileg 
lífskjör og starfsbróðir hans í Vestur-Evrópu. ` þessu bera vinnuveitendur 
Æbyrgð.

�Kommar� og �kratar� í verkalýðshrey�ngu
 Pólitískt vald verkalýðshrey�ngarinnar hØrlendis er lítið. Tengslin milli 
jafnaðarmanna�okka og verkalýðshrey�ngar eru allt að því algjör um alla 
Vestur-Evrópu nema hØr. SØrstaðan er að SjÆlfstæðis�okkurinn hefur mjög 
sterka stöðu innan verkalýðshrey�ngarinnar. 
 Það er með ólíkindum að �okkur sem ætíð berst fyrir hagsmunum 

„  Dagur 27. febrœar 1998.
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 vinnuveitenda, einkum stórfyrirtækja, skuli hafa svo mikið fylgi meðal 
launþega. SjÆlfstæðismenn hafa oft rÆðið ferðinni með því að semja sitt Æ 
hvað við �komma� og �krata�. Það Æ ekki að vera neitt til lengur sem kall-
ast �kommi� eða �krati� í verkalýðshrey�ngunni. Nœ eru breyttar aðstæð-
ur. �Kommar� og �kratar� væru lang�estir í sama stjórnmÆla�okki ef þeir 
byggju í nÆgrannalöndunum. 
 Verkalýðshrey�ngin verður að endurmeta stöðu sína. Nœverandi ríkis-
stjórn mun halda Æfram að skerða starfsemi hennar. Þetta er í samræmi við 
stefnu íhaldsmanna annars staðar, m.a. í Bretlandi, Nýja-SjÆlandi, Ameríku 
og í Asíu. 

Samstaðan Æ vinnustöðum
 Það hefur lengi viðgengist hØr að kjarasamningar væru lÆgmarkssamn-
ingar og síðan kæmu einstaklingsbundnar y�rborganir í hverju fyrirtæki. 
Þeir sem njóta slíkra y�rborgana eru þó fyrst og fremst þeir sem betur eru 
launaðir. Með minnkandi atvinnu, harðari samkeppni og sterkari stöðu 
vinnuveitenda kemur sífellt betur í ljós að með ker� y�rborgana fram hjÆ 
verkalýðshrey�ngu er öryggi launafólks mjög lítið. 
 Það þarf að �nna nýtt form Æ verkalýðsbarÆttunni og auka þÆtttöku fØlags-
manna, m.a. þarf að færa kjarasamninga með markvissu skipulagi meira y�r 
Æ vinnustaðina. 
 Ef verkalýðshrey�ngin ætlar að standast Æhlaup vinnuveitenda og �okka 
þeirra verður hœn að vinna pólitískt. Annars verður þjóðfØlagið þannig að 
velferðin birtist í örlæti hinna efnaðri. Eigum við að lÆta velferðina vera það 
sem hrekkur af borðum þeirra sem meira mega sín? Verkalýðshrey�ngin og 
stjórnmÆlastefna hennar varð til í uppreisn gegn slíku ker� forrØttinda og 
sØrhagsmuna og gegn geðþóttaÆkvörðunum valdastØttarinnar. 
 Verkalýðshrey�ngin byggist Æ einu grundvallaratriði: samstöðu. Launa-
fólk hefur aldrei nÆð neinu fram vegna þess að kröfurnar ha� þótt sanngjarn-
ar. Nei, það hefur þurft að berjast fyrir öllum sigrum og eina vopnið hefur 
verið samstaðan. Ef hœn verður brotin niður með einstaklingsbundnum, 
óskipulögðum samningum Æ einstökum vinnustöðum verður ekki tekið tillit 
til sjónarmiða launafólks við mótun atvinnu-, mennta-, heilbrigðis- og vel-
ferðarstefnu. 

Samfylking vinnuveitenda og ríkisstjórnar
 Þetta er barÆtta milli vinnu og �Ærmagns. Launafólk Æ Vesturlöndum 
er í allt annarri stöðu nœ en fyrir 20 Ærum m.a. vegna þess að nœ ræður 
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 alþjóðahyggjan förinni. Launamenn Æ ˝slandi eru í samkeppni við launa-
menn í þróunarlöndunum og þeim er miskunnarlaust att gegn þeim af �Ær-
magnseigendum. Tækniþróunin og alþjóðavæðingin hafa breytt miklu og 
m.a. bætt mjög stöðu �Ærmagnseigenda í heiminum. Launafólk getur aðeins 
haldið hlut sínum með samstöðu og bættri menntun. 

Verkalýðshrey�ng er pólitísk
 Launafólk þarf að nÆ fram hærri launum, tryggari vinnu, meiri frítíma og 
arðbærari fyrirtækjum en nœ tíðkast, sem og góðu velferðar-, heilbrigðis- og 
menntaker�. Þetta gerist ekki nema með samstilltri barÆttu verkalýðshreyf-
ingar, jafnaðarmanna og fØlagshyggjufólks eins og hefur tekist annars staðar 
Æ Norðurlöndunum. 
 Hagsmunagæsla er pólitísk. Þeir sem vilja veikja mÆtt gagnaðila segja að 
hagsmunagæsla sØ Æ svokölluðum faglegum nótum og ekki eigi að blanda 
pólitík inn í umræðuna. Þetta er grundvallarmisskilningur. Pólitík snýst 
um að safna saman fólki með svipaðar skoðanir og fÆ umboð annarra 
til að hrinda þeim í framkvæmd. LaunabarÆtta er óaðskiljanlegur hluti af 
efnahagslegri umgjörð og lögum sem eru Ækveðin af löggjafar- og fram-
kvæmdavaldi, þ.e. af pólitískum �okkum. 
 Aðskilnaður verkalýðsbarÆttu og stjórnmÆla er ekkert annað en leið �Ær-
magnseigenda, þ.e. vinnuveitenda, til að veikja mÆtt launþega. Þeim hefur 
tekist það býsna vel hØrlendis. ` sama tíma er stefna nœverandi ríkisstjórnar 
og vinnuveitenda ein og hin sama.

Lokaorð
 Nœ er tækifærið fyrir verkalýðshrey�nguna að einbeita sØr að umræðu 
um breytt og bætt skipulag og nÆ betur til almennra fØlagsmanna og skýra 
nauðsyn samstöðu Æ hinu pólitíska sviði. Tengsl foringja og fólks eru ekki 
næg og það veikir stöðuna þegar tekist er Æ við samþjappað vald vinnuveit-
enda og ríkisstjórnar. Óvægni og tillitsleysi í lífsbarÆttunni er að aukast og 
alþjóðavæðing skiptir miklu mÆli. Verkalýðshrey�ngin getur einungis haft 
Æhrif ef hœn Æ pólitíska mÆlsvara og bandamenn.
 Frelsi, jafnrØtti og bræðralag eru róttækar hugmyndir og óaðskiljanlegar 
frÆ launabarÆttu og hagsmunum launafólks. Nýja öldin felur ekki aðeins í 
sØr óvissu heldur einnig tækifæri.
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Mikill munur Æ tekjum og eignum aldraðra„

Þegar talað er um mÆl eldri borgara er orðum oftast hagað þannig að ætla 
mætti að þeir sem þessum þjóðfØlagshóp tilheyra bœi við svipuð kjör. ˝ 
skýrslu um aðstæður aldraðra Æ ˝slandi kemur hins vegar í ljós að geysimikill 
munur er Æ tekjum hjÆ eldri borgurum og tekjudrei�ng er ójafnari í hópi líf-
eyrisþega en hjÆ þeim sem yngri eru. 
 Þetta eru staðreyndir sem að mestu hefur verið horft fram hjÆ í íslenskri 
stjórnmÆlaumræðu en hljóta að setja enn meira mark sitt Æ mÆl�utning 
jafnaðarmanna Æ næstunni en verið hefur. Jafnaðarstefnan Æ jafnt erindi við 
aldraða og við þÆ sem yngri eru.

Lakari staða Æ mörgum sviðum
 Skömmu fyrir þinglok var dreift Æ Alþingi skýrslu forsætisrÆðherra um 
stöðu eldri borgara og eru aðstæður þeirra bornar saman við hag aldraðra í 
22 öðrum löndum innan Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD), 
þar Æ meðal í öllum grannlöndum okkar. Skýrslan, sem er viðamesta œttekt 
af þessu tagi sem hefur verið gerð hØr Æ landi, var tekin saman að tilhlutan 
þing�okks jafnaðarmanna og var greinarhöfundur fyrsti �utningsmaður til-
lögunnar.
 ˝ skýrslunni kemur fram að gífurlegur munur er Æ tekjum eldri borgara 
hØrlendis. Þannig er munurinn �órfaldur Æ milli tekjuhæsta hóps eldri borg-
ara og hins tekjulægsta. Hluti aldraðra hefur mjög hÆar atvinnutekjur, hÆar 
�Ærmagnstekjur og Æ miklar eignir. Það gildir hins vegar einungis um lítinn 
hluta þeirra. Enda þótt mönnum ha� ekki orðið tíðrætt um þennan mun 
þarf það að sjÆlfu sØr ekki að koma Æ óvart að afkomumöguleikar aldraðra 
skuli vera ærið misjafnir. 
 Skýrt kemur fram í skýrslunni að staða aldraðra Æ ˝slandi er lakari Æ mörg-
um sviðum en annars staðar. Staða fullorðinna kvenna er mikið Æhyggjuefni. 
Þær vinna miklu meira og lengur hØr en í nÆgrannalöndum okkar og víst er 
að þær bera fæstar mikið œr býtum Æ íslenskum vinnumarkaði. Þessu verður 
að breyta.

„  Morgunblaðið 23. jœní 1998.
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Stjórnvöld hafa brugðist
 Ef skoðuð er atvinnuþÆtttaka hjÆ fólki eldra en 65 Æra vinna 44% karla 
Æ þessum aldri hØrlendis en vegið meðaltal 22 annarra landa er 14%. Mun-
urinn er enn meiri hjÆ konum 65 Æra og eldri. HØr vinna 30% þeirra œti en 
í 22 samanburðarlöndum er hlutfallið 6%. Þannig er augljóst að eldra fólk 
vinnur hØr mun meira og lengur en í grannríkjunum. 
 Skattbyrði og skuldir ellilífeyrisþega hafa aukist síðustu �mm Ærin. HØr 
þarf að skoða betur Æ hverjum þessi þróun bitnar helst og hvort brögð sØu 
að því að verið sØ að gera tekjulÆgt en sjÆlfbjarga fólk að bónbjargarfólki í 
miklum mæli. 
 Það vekur sØrstaka athygli í skýrslunni hve biðlistar eftir stofnanavist eru 
langir. Tæplega 700 manns bíða nœ eftir plÆssi og þar af eru 400 manns í 
brýnni þörf. Það er augljóst að hØr hafa stjórnvöld brugðist.

Frumkvæði jafnaðarmanna
 Undanfarin misseri hefur umræða um stöðu aldraðra langoftast verið 
að frumkvæði jafnaðarmanna, t.d. með gerð umræddrar skýrslu, tillögum 
í skattamÆlum aldraðra, tillögu�utningi um œrbætur í heilbrigðismÆlum 
þeirra og um beina aðild aldraðra að stjórn Tryggingastofnunar ríkisins.
 Það er skylda stjórnvalda að bœa öldruðum þann sess í samfØlaginu að 
þeir haldi fullri sjÆlfsvirðingu og þur� ekki að hafa afkomuÆhyggjur. Stefna 
ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar hefur verið óhagstæð öldruðu fólki og þeim 
sem eru að komast Æ eftirlaunaaldur. 
 Við skulum huga vel að því að elli- og örorkulífeyrir sem hlutfall af lands-
framleiðslu er lægri hØrlendis en í �estum löndum OECD. Opinber œtgjöld 
til elli- og örorkulífeyrisþega eru miklu lægri hØr Æ landi en annars staðar Æ 
Norðurlöndum. 
 Eldri borgarar Æ ˝slandi eru engar afætur Æ þjóðfØlaginu og hafa skilað 
drjœgu æviverki sem við öll bœum að. Engu að síður ber að varast í stjórn-
mÆlaumræðu að tala um eldri borgara sem einn samstæðan hóp. Staða þeirra 
er mjög misjöfn. Sumir eldri borgarar hafa það mjög gott efnalega en stór 
hluti þeirra dregur fram lí�ð Æ lægri tekjum og nýtur lakari velferðarþjónustu 
en jafnaldrar þeirra í öðrum löndum,
 Hægt er að meta þjóðfØlag eftir því hvernig það býr að öldruðum. Mælt 
Æ þann mælikvarða er mörgu Æbótavant í okkar samfØlagi. Samanburðurinn 
við 22 aðrar þjóðir sýnir að hØr er verk að vinna í anda jafnaðarstefnunnar.
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UppblÆstur landsins og Kýótó„

Umhver�smÆl verða aðalefni stjórnmÆla næstu Æratugi. Það verður ekki hægt 
að lifa Æ jörðinni innan nokkurra Æratuga ef ekki verður tekið Æ umhverf-
ismÆlum af alvöru. Nœ eru jarðarbœar tæpir sex milljarðar en verða rœmlega 
Ætta milljarðar eftir 20 Ær. Slíkur mann�öldi getur ekki lifað Æ jörðinni 
nema ítrustu varkÆrni sØ gætt gagnvart nÆttœrunni. Við munum glíma við 
vatnsvandamÆl, er�ðleika við að �nna byggileg svæði, eyðingu regnskóga og 
ósonlags og risastór fÆtækrahver� í nÆgrenni stórborga. Þessi mÆlefni hafa 
ekki haldið vöku fyrir okkur ˝slendingum. Við bœum í stóru, strjÆlbýlu og 
fÆmennu landi. Þrennt hefur þó valdið því að �ölmargir eru vel meðvitaðir 
um alvöru mÆlsins.
 ˝ fyrsta lagi er uppblÆstur landsins. Þar er Æstandið skel�legt. Við höfum 
nær eyðilagt landið Æ ker�sbundinn hÆtt. Ingvi Þorsteinsson nÆttœrufræð-
ingur segir með rØttu að ˝sland sØ stærsta eyðimörk Evrópu. Við verðum 
að auka landgræðslu og skógrækt og minnka beit Æ ofnýttum landsvæðum. 
Mörg svæði eru í lagi en önnur mjög illa farin. Hrossabeit er alvarlegri en 
sauð�Ærbeit. Það eru um 80.000 hross í landinu, �est í eigu bænda. Margir 
bændur skynja breytta tíma og taka þÆtt í landgræðslu en aðrir virða ekki 
hlutverk sitt sem gæslumenn landsins.
 ˝ öðru lagi opnaði Kýótó-rÆðstefnan augu margra. ˝ Kýótó var mörkuð 
sœ stefna að þjóðir heims skuldbindi sig til að takmarka losun gróðurhœsa-
lofttegunda í andrœmsloftið. Um 160 ríki tóku þÆtt í samningsgerðinni og 
˝sland fØkk rýmstar heimildir allra þjóða. Samt sem Æður höfum við ekki 
skrifað undir Kýótó-samkomulagið. Ég lagði fram tillögu Æ síðasta þingi 
Æsamt þremur öðrum þingmönnum œr þing�okki jafnaðarmanna um að ˝s-
lendingar skri� undir Kýótó-samkomulagið og fylgi þar fordæmi nÆgranna-
þjóðanna. Það er dapurleg stefna íslensku ríkisstjórnarinnar að vilja ekki axla 
Æbyrgð sína í samfØlagi þjóðanna. Við getum dregið œr œtblæstri �skiskipa 
og samgöngutækja með markvissum aðgerðum og minnkað Æhrif mengunar 
með aukinni gróðurrækt og skógrækt. Skógrækt er hægt að auka verulega og 
hœn bætir landið og eykur atvinnu.
 ˝ þriðja lagi hafa stjórnarandstæðingar, sem vilja sameiginlegt framboð 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 30. Ægœst 1998.
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jafnaðarmanna til Alþingis, endurmetið afstöðu sína. Þeir vilja herða skil-
yrði gagnvart umhver�nu og móta heildarstefnu við nýtingu orkuauðlinda. 
Þetta eru endurnýjanlegar auðlindir sem Æ að skipuleggja til langs tíma og 
taka gjald fyrir nýtingu. Við eigum ekki að hlaupa til í hvert skipti sem 
erlendum stórfyrirtækjum dettur í hug að reisa hØr verksmiðjur. Það er ekk-
ert lögmÆl að halda Æfram Æ þeirri braut að sífellt meira af vatnsorkunni fari 
í einhæfa iðnaðarframleiðslu sem krefst tiltölulega fÆrra starfa. Er afrakstri 
auðlindanna ekki betur varið í tæknivæddum iðnaði, e�ingu menntunar og 
styrkingu ferðaþjónustu? Við verðum að gæta að nÆttœruperlum í umhver� 
okkar og það er algerlega óÆsættanlegt að til að mynda stór hluti Eyjabakka 
og ÞjórsÆrvera fari undir vatn um aldur og ævi.
  Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar ber umhver�smÆl ekki fyrir brjósti. Um-
hver�srÆðuneytið er aukastarf hjÆ landbœnaðarrÆðherra Framsóknar. Engri 
annarri þjóð dytti í hug að lÆta sama mann fara með umhver�s- og landbœn-
aðarmÆl. Hagsmunir þessara rÆðuneyta skarast alltof mikið til þess. Við eig-
um að svara kalli tímans og stuðla að umhver�svernd með öðrum þjóðum. 
Það mun bæta lífskjör framtíðarinnar.
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Slök menntastefna og sjÆlfseignarstofnanir„

Flestir vilja að menntun sØ gert hÆtt undir höfði þar sem hœn mótar lífskjör í 
framtíðinni. Við erum langt frÆ þessu. Menntaker�ð hØr er slakt í alþjóðleg-
um samanburði og við verjum miklu minna fØ til þess en aðrar þjóðir. Þótt 
aukið �Ærmagn leysi ekki öll vandamÆl er það forsenda fyrir sókn.
 Björn Bjarnason og sjÆlfstæðismenn hafa haldið því fram að peninga ha� 
ekki skort heldur stefnu. Þetta er rangt. SjÆlfstæðis�okkurinn ber reyndar 
Æbyrgð Æ slakri menntastefnu vegna þess að hann hefur farið með mennta-
mÆlin í nær samfellt 15 Ær. Aðallega hefur þó vantað �Ærmagn. Ef við verðum 
jafnmiklu fØ til menntamÆla og aðrar sambærilegar þjóðir ættum við að verja 
10 milljörðum meira í þennan mÆla�okk en nœ er gert. Það væri um 40% 
aukning.
 Slakt menntaker� lýsir sØr í vonleysi. ÓÆnægja er með laun, nÆmsgagna-
gerð í molum, tæknivæðing slök, nÆmsframboð ófullnægjandi, kennarar 
með ónóga menntun, tiltölulega fÆir hØrlendis eru með hÆskólapróf og dýrt 
nÆm, eins og iðn- og sØrnÆm, er vanrækt. Nýir möguleikar, eins og meiri 
menntun, lenging skólaÆrs, �arnÆm, styttri nÆmsbrautir, hagnýting upplýs-
ingasamfØlagsins og aukin endurmenntun, verða ekki til af sjÆlfu sØr. Metn-
aðarleysi hefur einkennt menntamÆl Æ ˝slandi í tæpa tvo Æratugi.
 Markmið menntastefnu er að vera jafngóðir og þeir bestu og verja fØ til 
þess eins og aðrir. Með þessu tvennu er markaður rammi sem auðvelt er að 
fylla œt í. Það er Ænægjulegt að Gróska, ungt fólk Æ vinstri væng, hefur svip-
aðar Æherslur og hØr er lýst. Við verðum að sjÆ til þess að menntun tryggi 
jafnræði. Skólagjöld tryggja forgang hinna ríku að góðri kennslu en aðrir 
sitja eftir. Það mÆ aldrei gerast. Menntun Æ að vera samfØlagslegt verkefni 
opinberra aðila með jöfnum skilyrðum fyrir alla. Það er hins vegar ekki lífs-
skoðun hægri manna. Þeir vilja nýta markaðinn í menntaker�nu og �Ærhags-
lega y�rburði sem tæki til að velja og hafna menntun barna okkar enda e�ast 
einkaskólar um þessar mundir. Hugtakið einkaskóli er þó rangnefni. Nær 
allt skólaker�ð Æ ˝slandi er rekið af opinberri hÆlfu sem greiðir lang�estum 
kennurum og öðrum skólastarfsmönnum laun. Nokkrir skólar innheimta þó 
skólagjöld og sumir mjög hÆ.
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 Form sjÆlfseignarstofnunar getur verið heppilegt í skólum og víða er hægt 
að gera þjónustusamninga um tiltekna þætti. Það ætti að vera hægt að reka 
deildir HÆskóla ˝slands sem sjÆlfseignarstofnanir undir regnhlíf HÆskólans 
með sjÆlfstjórn í t.d. starfsmanna-, launa-, rekstrar- og bókhaldsmÆlum. 
 Ég hef verið skorarformaður og deildarforseti í HÆskólanum og œt frÆ 
þeirri reynslu hef Øg lagt til að Viðskipta- og hagfræðideild og FØlagsvís-
indadeild stofni FØlagsvísindaskóla sem leigi Odda af HÆskólanum. Skólinn 
yrði sjÆlfseignarstofnun og hluti af HÆskóla ˝slands en með samning við 
mennta- og �ÆrmÆlarÆðuneyti og rekinn Æn skólagjalda. ˝ þessum skóla yrði 
um þriðjungur af nemendum HÆskólans. Undirtektir voru góðar en ekkert 
gerðist. Miðstýringin í HÆskóla ˝slands drepur allt frumkvæði og breytingar 
gerast með hraða snigilsins. Hin nýja hÆskólalöggjöf ríkisstjórnarinnar rýrði 
meira að segja hlut skólans til að fara með eigin mÆl og menntamÆlarÆðherra 
fØkk hœsbóndavald y�r rektor. Niðurlægingin var alger. Ef til vill breytist 
hÆskólasamfØlagið með e�ingu �eiri hÆskóla hØrlendis og tiltölulega nýrri 
forystu innan HÆskóla ˝slands. Tíminn leiðir það í ljós. 
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Framboð Hjörleifs og Steingríms hefur sÆralítið með 
vinstri stefnu að gera„

Stofnun hins nýja þing�okks Steingríms og fØlaga kemur ekki Æ óvart. Stein-
grímur, Hjörleifur og Ögmundur hafa verið andsnœnir sameiginlegu fram-
boði fólks Æ vinstri væng stjórnmÆla. MeginmÆlið er þó að Alþýðu�okkur, 
Alþýðubandalag og Kvennalistinn hafa Ækveðið að stefna að slíku framboði 
og vinna að því. Það er merkasta tilraun til uppstokkunar �okkaker�sins í 
meira en mannsaldur. 
 ˝ sumar unnu y�r 40 forystumenn í �okkunum þremur að gerð mÆlefna-
grunns og nÆðu samstöðu. Einungis tveir af þessum 40 einstaklingum skil-
uðu sØrÆliti, þ.e. Steingrímur og Hjörleifur. Það er þeirra rØttur að fara fyrir 
almenning með Æherslur sínar og óska eftir stuðningi. Hins vegar hefur þetta 
sÆralítið með vinstri stefnu að gera. 
 Steingrímur hefur aldrei verið þekktur fyrir sØrstaka vinstri hyggju held-
ur frekar fyrir framsóknarsjónarmið í mörgum mÆlum. Ögmundur hefur 
einkum vakið athygli fyrir tregðu til breytinga, sama hvers eðlis þær eru, 
og það er langt síðan Hjörleifur einskorðaði stjórnmÆlabarÆttu sína við einn 
mÆla�okk, þ.e. umhver�smÆl. Hvort hið nýja a� verður afturhaldssöm fram-
sóknarhyggja með umhver�síva� mun koma í ljós. Almenningur mun hins 
vegar kveða upp œr um trœverðugleika þessa framboðs í kosningum. 
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GagnagrunnsmÆlið„

GagnagrunnsmÆlið er Æn efa eitt merkasta mÆl opinberrar umræðu hØrlendis 
í langan tíma. Ýmsir taka það eins og fótboltaleik og eru með eða Æ móti 
KÆra. Aðrir taka faglega Æ því og skoðanir eru skiptar. Meginhugmynd KÆra 
með miðlægum gagnagrunni, þ.e. söfnun heilsufarsupplýsinga Æ einum stað, 
er að hægt sØ að Ætta sig betur Æ Æhrifum erfða og ly�a Æ sjœkdóma. Þetta 
geti nýst til forvarna í framtíðinni og leitt til sparnaðar í heilbrigðisþjónustu. 
Jafnframt sØu margvísleg rannsóknartækifæri fólgin í slíkum gagnagrunni. 
Andstæðingar ræða m.a. um siðferði þess að �okka mjög persónulegar upp-
lýsingar og hafa Æhyggjur af misnotkun ef þær komast í rangar hendur. 
Einnig er deilt um fyrirhugað sØrley�. 
 Gagnagrunnar Æ heilbrigðissviði eru �ölmargir hØrlendis og alls ekki allir 
vel varðir, �estar upplýsingar eru skrÆðar Æ nafn eða kennitölu. Aldrei hefur 
þó ríkt vantraust í garð gagnagrunna Hjartaverndar eða KrabbameinsfØlags-
ins. Það sýnir að sÆtt þarf að ríkja um mÆlið, annars er það ónýtt. KÆri hefur 
stofnað hØr stórt hÆtæknifyrirtæki og veitir mörgum vísindamönnum vinnu 
sem annars væru starfandi erlendis. Ekki mÆ gleyma því að KÆri StefÆnsson 
er hÆmenntaður læknir. Meginstarf ˝slenskrar erfðagreiningar nœ er að leita 
að meingenum, sem er tímabundið verkefni. Hugmyndafræðin um miðlæg-
an gagnagrunn er hins vegar langtímasýn og er rØtt að mínu mati, þ.e. 
að forvarnir og kostnaður skipta höfuðmÆli í heilbrigðisþjónustu framtíðar-
innar. 
 Endurbætt œtgÆfa frumvarpsins er til mikilla bóta. Það þarf þó að skil-
greina markmið og leiðir nÆkvæmar, skýra betur hvaða upplýsingar fara 
í gagnagrunninn, leggja siðferðilegt mat Æ rannsóknaÆætlanir og tryggja 
aðkomu annarra vísindamanna en sØrley�shafans að grunninum. Samþykki 
sjœklings og eftirlit verður að vera ótvírætt. SØrley�sha�nn mÆ ekki hafa 
möguleika að hindra aðrar vísindarannsóknir eða starfsemi annarra fyrir-
tækja. Greiðsla fyrir sØrley�ð Æ að hækka þegar fram líða stundir. Þetta eru 
mikil verðmæti sem þjóðin Æ öll. Þess þarf að gæta betur en gert er í frum-
varpinu að það brjóti ekki í bÆga við íslensk lög, alþjóðlega samninga eða 
alþjóðalög. Einnig þarf að skýra miklu betur hvað verður selt í framtíðinni 
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til erlendra aðila í tengslum við gagnagrunninn. Ef til vill ættum við að 
fara okkur hægar og setja löggjöf um samnýtingu og e�ingu staðbundinna 
gagnagrunna með dulkóðun Æ meðan menn eru að fóta sig Æ nýju sviði og 
nÆ samstöðu í samfØlaginu um þetta. MÆlið snýst m.a. um að hugmyndin fÆi 
vinnufrið meðal almennings og sØrfræðinga. 
 Það var brÆðræði af ríkisstjórninni að ætla að lögfesta frumvarpið með 
hraði í vor. Nœ er frumvarpið betra en Æður og meiri sÆtt um það en ýmsum 
spurningum er enn ósvarað. Við eigum að taka mark Æ ýmsum mótbÆrum, 
t.d. siðfræðinga, tölvumanna og lækna, en við verðum líka að hafa hugrekki 
til að feta nýjar slóðir. Það er ólíkt meira gaman fyrir mig sem stjórnmÆla-
mann að ræða atvinnustefnu framtíðarinnar œt frÆ nýjum hÆtæknimögu-
leikum vísindamanna okkar en hvort byggja eigi eitt Ælver í viðbót. Ef til vill 
er þetta kjarni mÆlsins. Erum við reiðubœin að ganga í gegnum mjög er�ða 
umræðu og leita fordómalaust lausnar Æ vandamÆlum framtíðarinnar sem 
maðurinn hefur í reynd ekki enn staðið frammi fyrir eða ýta þeim óþæg-
indum frÆ okkur? Þó við veljum hina er�ðu umræðu er hins vegar ekki víst 
að við �nnum svarið við þessum nýju vandamÆlum í þessari lotu. Eitt af því 
sem vísindin og vísindaleg vinnubrögð kenna okkur er að aldrei er öllu full-
svarað. 
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Allt frjÆlshyggjuliðið er ríkisstarfsmenn„

Það hafa orðið breytingar í frjÆlsræðisÆtt í viðskiptalí�nu Æ undanförnum 
Ærum. Af hverju? Er það vegna frumkvæðis SjÆlfstæðis�okksins sem segist 
berjast fyrir einkaframtaki? Nei, aldeilis ekki. Breytingarnar undanfarin Ær 
eru fyrst og fremst vegna EES-samningsins sem þýddi að við tókum upp 
viðskiptalöggjöf Evrópusambandsins. ` grundvelli hans var m.a. opnað fyrir 
ýmsa starfsemi Æ �ÆrmÆlamörkuðum, s.s. verðbrØfaviðskipti. Alþýðu�okk-
urinn einn �okka barðist alla tíð fyrir EES-samningnum. SjÆlfstæðismenn 
voru Æ móti þegar þeir voru í stjórnarandstöðu en sneru við blaðinu og 
studdu EES þegar þeir fóru í ríkisstjórn.
 SjÆlfstæðis�okkurinn hefur hin síðustu Ær ekki gert neitt annað í við-
skiptalí�nu en að vernda hagsmuni hinna fÆu. Þeir verja gjafakvótaker�ð og 
hindra aðkomu almennings að nýtingu miðhÆlendisins. Þeir stofnuðu FjÆr-
festingarbankann og Nýsköpunarsjóðinn, sem hvort tveggja eru ríkisstofn-
anir undir þeirra stjórn. 
 Það er athyglisvert að skoða hvar þeir menn starfa sem hæst hafa talað um 
einkareksturinn innan SjÆlfstæðis�okksins Æ liðnum Ærum. Hannes Hólm-
steinn Gissurarson er opinber starfsmaður uppi í HÆskóla og hefur verið þar 
lengi. Hann hefur ekki einu sinni lagt til neinar breytingar Æ því umhver� 
svo að munað sØ. Friðrik Friðriksson, sem var skraut�öður �okksins Æ Ærum 
Æður, er opinber starfsmaður Landssímans sem umsjónarmaður breiðbands-
ins. PÆll Kr. PÆlsson, sem oft prísaði einstaklingsframtakið Æ vettvangi SjÆlf-
stæðis�okksins, er opinber starfsmaður og y�rmaður í Nýsköpunarsjóði. 
Steingrímur Ari Arason, dyggur aðstoðarmaður Friðriks Sophussonar, fær 
stöðu sem opinber starfsmaður og verður framkvæmdastjóri LÆnasjóðs ís-
lenskra nÆmsmanna. Markœs Örn Antonsson, fyrrverandi borgarfulltrœi, 
fØkk aftur star�ð sem opinber starfsmaður og y�rmaður í Útvarpinu þegar 
pólitískri Bjarmalandsför hans lauk. Þar gætir hann að hagsmunir �okksins 
sØu ekki fyrir borð bornir. Friðrik Sophusson, sem var lengi �arvistarsönnun 
�okksins gagnvart atvinnulí�nu, fór ekki í einkareksturinn heldur verður 
ríkisforstjóri í Landsvirkjun. Það er vitaskuld gott að vera opinber starfsmað-
ur en þessir og aðrir forystumenn SjÆlfstæðis�okksins hafa fallið vel inn í hið 
ríkisrekna valdaker� �okksins sem hann stjórnar í skjóli pólitísks valds. 
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 Ríkiskapítalismi SjÆlfstæðis�okksins er mjög mikill og einyrkjarnir hafa 
enga vernd af þessum �okki lengur. Miðstýring hinna fÆu heldur Æfram 
innan VS˝ og þar eiga hinir litlu ekkert skjól. Aðrir eru hræddir eða von-
ast til að teljast til valdahópsins en svo er ekki. Valdaklíkan sem stjórnar 
SjÆlfstæðis�okknum og landinu er fÆmenn og það stendur ekki til að �ölga 
í henni. Valddrei�ng er það síðasta sem Davíð Oddssyni og mönnunum 
 umhver�s hann dettur í hug.
 SjÆlfstæðis�okkurinn hefur aðeins einn styrkleika nœna, en það er for-
sætisrÆðherrann. Hann fellur vel að þeirri foringjaímynd sem ˝slendingar 
vilja nœ um stundir. Fleiri og �eiri eru þó að Ætta sig Æ því að stefna SjÆlf-
stæðis�okksins er einungis að gæta sØrhagsmuna og að misskiptingin er að 
aukast. Almenningur vill ekki slíkt. Það er óhugnanlegt að fÆtækt fólk Æ 
 ̋ slandi verður að leita Æ nÆðir hjÆlparstofnana til að hafa í sig og Æ. SjÆlf-
stæðis�okknum og þeim sem sitja við kjötkatlana í skjóli hans er hins vegar 
alveg sama.
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Mikilvæg rØttarhöld y�r Pinochet„

FrØttin um handtöku Pinochets, fyrrverandi einræðisherra í Chile, er fagn-
aðarefni. Loksins virðist vera komið að skuldadögunum hjÆ þessum blóði 
drifna harðstjóra. Þegar hann og herinn steyptu hinni lögmætu stjórn Salva-
dors Allendes og myrtu Allende í forsetahöllinni hinn 11. september 1973 
fór skel�ng um heimsbyggðina. BarÆttan gegn herforingjastjórninni í Chile 
varð verkefni allra vinstri manna. Við nÆmsmenn í Evrópu gengum margar 
göngurnar Æ þessum Ærum til að mótmæla valdarÆninu. 
 Ég hef komið nokkrum sinnum til Chile og mØr fannst fólk ekki mjög 
fœst að ræða þennan tíma. Til skamms tíma mÆtti enn sjÆ skemmdir Æ 
forsetahöllinni í Santiago eftir byssukœlur hermannanna í valdarÆninu. Hœs 
Pinochets í Santiago var víggirt og menn óttuðust hann löngu eftir að hann 
lØt af völdum. ˝tök hans í hernum eru enn mjög mikil. SpÆnverjar eiga heið-
ur skilið fyrir að ætla að rØtta y�r honum. Nýleg stofnun alþjóðlegs stríðs-
glæpadómstóls er í anda þeirrar stefnu að sleppa ekki þessum morðingjum 
við makleg mÆlagjöld. Þeir eru margir harðstjórarnir sem ganga enn lausir. 
Vonandi verður þessi atburður til að hraða því að stjórnmÆlaleiðtogar sem 
bera Æbyrgð Æ voðaverkum verði dregnir fyrir dómstóla. 
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ByggðamÆl í nýju samhengi„

ByggðamÆl hafa verið mikið til umræðu undanfarið og kveður nokkuð við 
annan tón en Æður. Byggðastefna ˝slendinga hefur fyrst og fremst falist í 
því að telja að með því að bæta við sig vinnu og störfum hætti �óttinn af 
landsbyggðinni. Þetta hafa reynst vera falsrök. Einnig hafa menn rætt um 
að kaupið sØ of lÆgt Æ landsbyggðinni og þess vegna �ytjist fólk þaðan. Þetta 
er einnig rangt. Meðalkaup Æ landinu er hæst Æ Vest�örðum en þaðan er 
mesti fólks�óttinn. Atvinnuleysi er sÆralítið Æ landsbyggðinni. Fólk �yst frÆ 
sumum stöðum vegna þess að það vill ekki vinna myrkranna Æ milli eins og 
það verður að gera víða.
 Orsaka fólks�utninga er að leita dýpra. Skýrsla StefÆns Ólafssonar 
 prófessors setur þessi mÆl í nýtt ljós. Hann telur m.a. að hin fØlagslega um-
gjörð og menntun sØ mjög rÆðandi fyrir brotthvarf af landsbyggðinni. Þetta 
er rØtt. Oft hefur fólk �utt Æ eftir börnum sínum til mennta. Einnig þekkist 
að oft er er�tt að fÆ fólk til að �ytja til landsbyggðarinnar vegna þess að ekki 
eru til heppileg og hentug störf fyrir bæði hjónin. Menntun með �arkennslu 
getur bætt mÆlið en vitaskuld er mjög umhugsunarvert að það fækkar Æ 
stórum stöðum eins og Vestmannaeyjum og Siglu�rði. 
 Fólk vill �ytja suður vegna þess að það vill eiga kost Æ bíói, leikhœsum, 
krÆm, listviðburðum og ýmsu �eira, jafnvel þótt það sæki ekki þessa hluti. 
Það vill hins vegar eiga kost Æ þeim. Börn og unglingar hlusta Æ Reykjavík-
urœtvarpsstöðvarnar allan liðlangan daginn og spennan, lí�ð og atburðirnir 
eru að gerast Æ höfðuborgarsvæðinu og þau vilja sækja þangað. Störf eru oft 
einhæfari Æ landsbyggðinni en í þØttbýli og færri tækifæri fyrir menntað fólk. 
Það er mikið Æhyggjuefni hve mikill munur er að verða Æ menntun fólks sem 
býr í dreifbýli og þess sem bœsett er í þØttbýli.
 Byggðamynstur hØrlendis er einsdæmi. Við lifum í dreifbýlasta landi 
 Evrópu eða með aðeins 2,6 íbœa Æ hvern ferkílómetra. ` höfuðborgarsvæð-
inu býr hins vegar y�r 60% landsmanna. Hvergi í Evrópu býr jafn stór hluti 
landsmanna Æ nær sama stað og hØrlendis. Þetta markar mikla sØrstöðu. Það 
er jafnvel talið að innan nokkurra Æra verði um þrír �órðu hlutar þjóðarinnar 
bœsettir Æ suðvesturhorninu.
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 Ef til vill vantar hvatningu mest í byggðaumræðuna til að fólkið sem vill 
�ytja œr þØttbýlinu geti lifað góðu og öruggu lí� Æ landsbyggðinni. Það eru 
margir sem lifa hamingjusömu lí� Æ landsbyggðinni Æ einstökum stöðum 
þótt fólki fækki þar.
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`tökin um umhver�smÆl„

` laugardaginn var haldinn geysi�ölmennur barÆttufundur í HÆskólabíói til 
verndar hÆlendinu gegn nÆttœruspjöllum. Þegar 1.100 manns koma saman 
til að leggja Æherslu Æ skoðanir sínar þÆ er rØtt af stjórnvöldum að staldra 
við. Almenningur er orðinn miklu meðvitaðri en Æður um nÆttœruna og vill 
að tekið verði tillit til annarra viðhorfa en sjónarmiða Landsvirkjunar og 
Ælframleiðenda. Fólk er ekki að segja að það eigi að hætta að virkja. Það Æ 
hins vegar að meta umhver�sþætti og taka tillit til �eiri sjónarmiða en hinna 
gömlu stóriðjudrauma. Útivist og þekking Æ landinu hefur aukist verulega Æ 
síðustu Ærum. Ósnortin nÆttœra er verðmæti í sjÆlfu sØr og æ �eirum er ljóst 
að við höfum skyldum að gegna gagnvart komandi kynslóðum. 
 Þessi barÆtta snýr einnig að gróðrinum í landinu. Þar vinna þœsundir 
manna að því að snœa vörn í sókn og reyna að heimta eitthvað til baka af 
landinu sem er að �œka œt Æ sjó. Væntumþykja gagnvart nÆttœrunni er ö�ug 
lífssýn fólks í lok þessarar aldrar. Þessi viðhorf hafa fundið hljómgrunn í 
stjórnmÆlum. Þekktast þessara stjórnmÆlaa�a eru græningjar í Þýskalandi, 
sem nœ eru í ríkisstjórn í fyrsta sinn. Umhver�sjónarmið eru góð og rØttlÆt 
sjónarmið vegna þess að þau snœast um þær hættur sem geta œtrýmt öllu lí� 
Æ jörðinni. Þetta eru ekki eigingjörn sjónarmið og þau eru altæk vegna þess 
að alls staðar blasa umhver�svandamÆl við.
 Hluti af þessari umræðu er Kýótó-bókunin. Þar er tekist Æ við sömu 
stefnu og ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hefur og sem gengur Æ ÞjórsÆrver og 
Eyjabakka. Ríkisstjórnin, ein ríkisstjórna OECD-ríkja, neitar að undirrita 
Kýótó-bókunina um takmörkun Æ losun gróðurhœsalofttegunda í andrœms-
loftið. Ég hef �utt tillögu um undirritun Æ Alþingi en ríkisstjórnin þver-
skallast enn. Þetta eru ótrœlega skammsýn sjónarmið. Vitaskuld er hægt að 
endurmeta atvinnustefnu, orkuframkvæmdir og stóriðjuÆform. Það blasa 
við �ölmörg ný tækifæri í uppha� nýrrar aldar Æ sviði upplýsinga- og þekk-
ingarsamfØlagsins. Það þýðir ekki að menn œtiloki virkjanir og orkufrekan 
iðnað. Það yrði hins vegar farið hægar og umfangið verður minna en nœ 
er gert. Forvígismenn sveitarfØlaga Æ Austurlandi eiga ekki að líta Æ um-
hver�sinna sem �andmenn sína. Aust�rðingar verða eins og aðrir að laga 
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sig að nýjum viðhorfum almennings. Virkjanir og Ælver eru ekki lausn 
byggðavandamÆla. 
 Vitaskuld verðum við að tryggja góð lífskjör í framtíðinni og það er hægt 
að gera samhliða því að virða nÆttœruna. Grænir mælikvarðar, m.a. Æ hag-
vöxt, eru sífellt að verða nÆkvæmari og þróaðri. Fyrir stuttu var athyglisverð 
grein í Morgunblaðinu eftir Tryggva Felixson um slík mat. Það er nefnilega 
ekki allt sem sýnist þegar Landsvirkjun reiknar Æbatann af virkjunarÆform-
um sínum. Landsvirkjun sem er í eigu fólksins er í stríði við fólkið. Þetta 
snýst um nýja atvinnustefnu.
 Það er samræmi í mÆl�utningi ríkisstjórnarinnar. Hœn er Æ móti lögform-
legu umhver�smati Æ Fljótsdalsvirkjun, hœn er Æ móti undirritun Kýótó-
bókunarinnar, hœn afhenti örfÆum sveitarfØlögum y�rrÆð Æ miðhÆlendinu 
og hœn ver gjafakvótaker�ð í sjÆvarœtvegi fram í rauðan dauðann. Það er 
samhengi í þessu. Ríkisstjórnin og �okkar hennar verja sØrhagsmuni og taka 
þÆ fram y�r almannahagsmuni. Allt þetta snýst um pólitík, líka umhverf-
ismÆl. Þeir sem eru óÆnægðir með nœverandi stefnu eiga aðeins það tækifæri 
að kjósa ekki SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okkinn næsta vor. ÞÆ renna tvær 
grímur Æ ýmsa. Það er þó sannleikur mÆlsins. Vilji menn breyta þÆ verður 
að breyta pólitískum Æherslum. Samfylkingin hefur þegar markað afdrÆttar-
lausa stefnu í umhver�smÆlum. Það verður kosið um umhver�smÆl í vor.
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StjórnmÆl og kristin lífsskoðun„

Síðasta vikan fyrir jól hefur alltaf sØrstöðu í mínum huga. Það er sÆ tími 
þegar �estir fara í jólaskap. Jólin er oft notuð sem tilefni til uppskrœfaðra 
ræðuhalda um að allir eigi að vera góðir hver við annan. Það veitir ekki af að 
minna okkur Æ nÆungakærleika. Umburðarlyndi og nÆungakærleikur Jesœ 
er lífsskoðun sem Æ meira erindi við okkur en Æður. Harkan í mannlegum 
samskiptum fer vaxandi. Misfellur eru sýnilegri en Æður og við eigum erf-
iðara með að stinga höfðinu í sandinn, en það er uppÆhaldsiðja okkar þegar 
eitthvað óþægilegt er í umhver� okkar. Maðurinn er eigingjörn skepna og 
ef til vill þess vegna tókst honum að brjóta jörðina undir sig. Það eru til 
dæmi um ótrœleg mannvonskuverk sem hafa verið framin í krafti græðgi 
og trœar. 
 Ég hef oft hugsað um þÆ atburði sem gerðust í Rómönsku Ameríku í 
byrjun 16. aldar þegar landnÆm SpÆnverja hófst í Ameríku. Við tölum um 
að Kólumbus ha� fundið Ameríku. Hvílík �arstæða. ˝ Rómönsku Ameríku 
lifðu þÆ 53 milljónir manna, þar af 21 milljón í Mexíkó. ˝ Evrópu bjuggu Æ 
sama tíma 69 milljónir manna, eða litlu �eiri. ˝bœum Rómönsku Ameríku 
var bóksta�ega œtrýmt. Eftir aðeins 100 Ær voru 90�95% af frumbyggj-
unum, indjÆnunum, dÆnir. Þeir voru myrtir og fØllu í sjœkdómum hvítra 
manna og voru hnepptir í þrældóm. Þetta eru vafalítið mestu �öldamorð 
sögunnar en fÆir gefa þessu gaum. Af hverju að ri�a þetta upp Æ jólaföstunni? 
MØr �nnst þetta segja okkur sitthvað um skyldur gagnvart öðrum. Slíkur 
tími mÆ aldrei koma aftur, en hann er samt því miður kominn aftur. Tugir 
milljónir deyja œr hungri Ærlega. Víða eru stríð og börn selja sig Æ götum nær 
alls staðar í heiminum. 
 Höfum við gengið til góðs? JÆ, Øg held það, en mikið vantar enn Æ að boð-
skapur Krists ha� nÆð til breytni okkar. Kristnin hefur oft verið verkfæri 
í valdastríði eigingjarnrar hÆstØttar. Það hlutverk hefur kirkjan að mestu 
a�agt Æ þessari öld og snœið sØr að manninum sjÆlfum í fØlagslegu star� 
innan einstakra samfØlaga. Víða erlendis er kirkjan rÆðandi í barÆttu gegn 
harðstjórum og kœgun, sØr um fØlagsmÆl og er öryggisnet almœgafólks. Þjóð-
kirkjan hØr rekur ekki barnaheimili, spítala eða velferðarstofnanir nema í 
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litlum mæli. Þó er aukinn vilji innan þjóðkirkjunnar að axla meiri Æbyrgð 
og skyldur í samfØlaginu. Kirkjan þarf að mæta vaxandi trœ Æ hindurvitni og 
gervivísindi. Það reynir Æ andlega forystu Æ þessum umbrotatímum. 
 Kristur ræddi um að í boðskap hans væru engin landamæri. Hvað gerum 
við til að uppfylla óskir hans? SÆralítið. Við lifum í vellystingum en heim-
urinn sveltur og þjÆist. Framlög okkar til þróunarmÆla eru skammarleg, eða 
um tíundi hluti þess sem Sameinuðu þjóðirnar telja að sØ sanngjarn hlutur 
hinna ríku. Hvar er umhver�svitund okkar gagnvart lífshættulegum ógn-
unum? Hœn er hvergi en eigingirni okkar er Æ sínum stað í auknum œtblæstri 
og virðingarleysi gagnvart nÆttœru og umhver�. ˝slendingar vilja alltaf fÆ 
sína sØrstöðu viðurkennda. Fyrst við og síðan aðrir � kannski. ˝ mörgum 
dæmisögum Krists er einmitt �allað um að það kosti fórnir að taka Æ móti 
boðskap og breytni kristindómsins. 
 StjórnmÆlamenn gera lítið af því að tjÆ sig um þessi mÆl. Þar rÆða efna-
hagslegu lausnirnar, tæknihyggjan og skammtímaviðhor�n. Sœ þjóð sem 
byggir ekki Æ sterkum siðferðilegum grunni mun tapa sØrkennum sínum og 
sjÆlfsvirðingu. Kristin breytni felst m.a. í fyrirgefningu sem byrjar í sam-
skiptum við sína nÆnustu, en hœn er samt miklu dýpri stefna, stjórnmÆla-
stefna, ef menn vilja. Hugtök okkar jafnaðarmanna um jöfnuð og bræðralag 
eru rótföst í kristinni trœ. 
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Jafnaðarhugsjónin aldrei mikilvægari en nœ„

Stundum er sagt að stjórnmÆlamenn hugsi aðeins �ögur Ær fram í tímann 
og varla það. Þeir þur� að sæta endurkjöri Æ �ögurra Æra fresti og því falli 
langtímahugsun ekki að pólitískum markmiðum þeirra því að þeir hljóti eðli 
mÆlsins samkvæmt að hugsa fyrst og fremst til næstu �ögurra Ær til að nÆ 
endurkjöri. Ef þeir nÆ ekki endurkjöri geti þeir hvort sem er ekki barist fyrir 
framtíðarhugmyndum. 
 Þessi kenning hefur oft verið notuð af embættismönnum til að rökstyðja 
aukin völd þeirra. Embættismenn geti samkvæmt þessu leyft sØr að hugsa til 
lengri tíma vegna atvinnuöryggis og sØu því oft betur til þess fallnir að leggja 
Æ rÆð sem eiga að duga lengi. Þetta er villukenning. 

Miklar breytingar fram undan
 Almenningur, sem afsalar sØr valdi með því að kjósa sØr fulltrœa, hugsar 
til langs tíma. Hegðun mannsins er langtímahugsun. Hann velur sØr lífs-
förunaut til langs tíma, stofnar �ölskyldu sem er hans allt lí�ð, �Ærfestir í 
menntun til langs tíma og vinnur oft Æratugum saman hjÆ sama vinnuveit-
enda. Vitaskuld hugsar kjósandinn til langs tíma. Það eru stjórnmÆlamenn-
irnir sem efast stundum um hæ�leika kjósandans til langtímahugsunar. 

Brœ y�r í næstu öld
 Brœin y�r í næstu öld verður byggð œr hugtökunum um frelsi, jafnrØtti 
og bræðralag. ˝ þeim er fólgin lífsvon okkar. Vitaskuld beitum við mark-
aðslögmÆlum og samkeppni til að tryggja hagkvæma nýtingu takmarkaðra 
framleiðsluþÆtta en í mannlegum samskiptum verðum við að beygja mark-
aðslögmÆlin undir strangan siðferðilegan mælikvarða samhjÆlpar og nÆunga-
kærleika.
 RØttlæti mun skipta miklu mÆli Æ næstu Æratugum. Við viljum rØttlÆtt 
þjóðfØlag en það er margþætt markmið. Það er órØttlÆtt ef ker�ð leiðir til 
mismununar og þrengingar fyrir suma en vellystingar og forrØttinda fyrir 
aðra. Þetta verður aldrei liðið ekki frekar en kœgun konunga og aðalsmanna 
var liðin fyrir 200 Ærum. Það eru ekki nema rœm 200 Ær frÆ byltingunum 
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í Bandaríkjunum 1776 og í Frakklandi 1789, byltinga sem gerbreyttu sam-
fØlaginu m.a. í Ætt til aukins frelsis einstaklinga.

Valdrei�ng er lykilatriði
 Eitt af lykilhugtökum næstu Æra verður valddrei�ng. Vald liggur víða en 
það er að safnast Æ of fÆar hendur. Við þurfum eftirlit með valdi og Æ þessari 
öld hefur stjórnarandstaða Æ hverjum tíma og �ölmiðlar verið þetta eftirlit. 
Ef �ölmiðlar verða hins vegar hluti af efnahagslegu valdi stórfyrirtækja sem 
keppa Æ fÆkeppnismarkaði er voðinn vís. Þessi hætta er enn meiri í litlu 
samfØlagi eins og okkar en víða annars staðar. 
 Algert vald í höndum hinna fÆu höfðingja innanlands sem mÆttu sín þó 
einskis gagnvart œtlendu valdi leiddi til falls þjóðveldisins fyrir 700 Ærum. 
Þótt sjÆlfstæði og fullveldi sØu hugtök sem hafa allt aðra merkingu nœ en 
fyrir 100 eða 700 Ærum þÆ þarf lítil þjóð sem býr að sØreinkennum sem hafa 
gert hana að sjÆlfstæða að gæta að ýmsu um leið og hœn einangar sig ekki. 
Það er öllum sama um okkur nema okkur sjÆlfum. Það er margs að gæta og 
veldur sÆ er Æ heldur.
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UppgjafarstjórnmÆlamenn Æ launum hjÆ almenningi„

Stöðuveitingar stjórnmÆlamanna eru til umræðu, m.a. í DV í gær, og ekki að 
Æstæðulausu. Friðrik Sophusson verður Landvirkjunarforstjóri, Guðmundur 
Bjarnason íbœðarlÆnastjóri og Þorsteinn PÆlsson sendiherra. Þrír rÆðherrar 
fÆ stöður Æ vegum hins opinbera. Ekki þekkir Þorsteinn til starfa innan ut-
anríkisþjónustunnar. Það hefði verið nær að hann hefði rÆðið sig til L˝Ú. 
Hvað kann Guðmundur Æ nœtímabankarekstur? Ekkert.
 Þetta eru dæmi um hvernig spillt stjórnmÆlalegt vald hyglir gæðingum 
sínum. Þessu tímabili Ætti að vera lokið en svo er ekki. Frægasta dæmið 
síðustu Ærin var rÆðning Steingríms Hermannssonar í Seðlabankann. ÞÆ 
sagði Øg af mØr formennsku í bankarÆði Seðlabankans vegna hinnar spilltu, 
ófaglegu, pólitísku rÆðningar. Nœ kemur í ljós að þessi rÆðning var svo mikill 
óþar� að ekki er einu sinni haft fyrir því að rÆða mann í staðinn fyrir Stein-
grím, sem hætti í fyrra.
 Af hverju fara þessir menn ekki í einkareksturinn? Af því að enginn vill 
þÆ. Ólafur G. Einarsson er nœ orðinn eftirmaður minn sem formaður banka-
rÆðs Seðlabankans. Ég man ekki eftir því að Ólafur ha� nokkurn tímann 
tjÆð sig um bankamÆl, peningastefnu eða hagstjórn. Af hverju mótmælir fólk 
þessu ekki? Það eru skattborgarar og almenningur sem borgar laun stjórn-
mÆlamanna sem vilja hverfa í þægilegar stöður.
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40% aukning Æ atvinnuleyfum til œtlendinga„

Fyrir 30�40 Ærum vantaði iðnríkin í Vestur-Evrópu vinnua�. ÞÆ �uttist 
mjög margt fólk frÆ Suður-Evrópu til landanna í norðri, m.a. til Þýskalands 
og Frakklands. Milljónir Tyrkja, Jœgóslava, Grikkja, Portœgala, SpÆnverja 
og ˝tala �uttust norður og unnu almenna verkamannavinnu. Þótt slík vinna 
væri tiltölulega lÆgt launuð skapaði hœn betri lífskilyrði fyrir þetta fólk en 
heima fyrir. 
 Af hverju að ri�a upp þessa bœferla�utninga nœ? Það er margt svipað að 
gerast hjÆ okkur nœna. ˝ fyrra voru ge�n œt y�r 2.000 atvinnuley� fyrir 
œtlendinga, sem er meira en 40% aukning frÆ fyrra Æri. Útlendingar vinna 
aðallega í �skvinnslu œti Æ landi. Fólk kemur erlendis frÆ í störf sem heima-
menn fÆst ekki lengur í eða þegar þeir eru �uttir brott. Fiskvinnsla legðist af 
Æ Vest�örðum ef ekki væri fyrir œtlent vinnua�. 
 Vitaskuld eru œtlendingar velkomnir hingað en það er umhugsunarefni 
fyrir okkur að œtlendingar sem koma hingað eru að vinna ófaglærð er�ðis-
störf en ekki hÆlaunuð sØrfræðistörf. Hefði ekki komið til starfsemi ˝slenskr-
ar erfðagreiningar væri sÆralítið um að menntaðir œtlendingar settust hØr að. 
Það er mörgu Æbótavant í atvinnuuppbyggingu okkar eins og þessi dæmi 
sýna. 
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SÆtt um veiðileyfagjald?„ 

SjÆvarœtvegsmÆlin verða í brennipunkti í kosningunum í vor. Víglínan hefur 
verið milli stjórnar�okkanna og jafnaðarmanna um veiðileyfagjald. Veiði-
leyfagjald þýðir að þeir sem fÆ afnot af sameiginlegum auðlindum, �ski-
miðunum, greiða sanngjarnt gjald fyrir nýtingu þeirra. Fyrir því eru sterk 
rØttlætisrök og auk þess veigamikil hagræn rök sem tengjast stöðu annarra 
atvinnugreina eins og iðnaðar. RØttlætisrökin vega mjög þungt enda styður 
meirihluti landsmanna veiðileyfagjald. Þorsteinn Gylfason �allar um �sk-
veiðimÆl í nýrri ritgerð um rØttlæti og ranglæti. Þar eru sett fram mjög sterk 
rök fyrir því að nœverandi gjafakvótaker� sØ órØttlÆtt og því beri að hafna 
því.
 Margir hafa sagt að nægjanlegt sØ að sjÆvarœtvegurinn greiði gjald sem 
svarar til þess kostnaðar sem ríkisvaldið reiðir af hendi í tengslum við sjÆvar-
œtveg. Þessi kostnaður er m.a. fólginn í hafrannsóknum, eftirliti í landi og 
Æ sjó, sjómannaafslætti, hafnaraðstöðu og menntun. Þessi kostnaður lands-
manna nemur nœ um 4 til 5 milljörðum króna. Nœ greiðir sjÆvarœtvegurinn 
vel innan við einn milljarð króna vegna þessa. Þótt sjÆvarœtvegurinn greiddi 
allan þennan kostnað þÆ er það ekki hugmyndafræðin Æ bak við veiðileyfa-
gjald. Hœn felst í því að sjÆvarœtvegurinn greiði hluta af �skveiðiarðinum, 
þ.e. þeim hagnaði sem felst í nýtingu �skimiðanna, sem gjald fyrir afnot 
af miðunum. Þessi �Ærhæð færi hækkandi eftir því sem arðsemi eykst og 
�skistofnar e�ast. 
 Ég hef verið sÆ meðal jafnaðarmanna sem hef hvað mest barist fyrir 
veiðileyfagjaldi. Þannig var Øg fyrsti �utningsmaður að tillögu jafnaðar-
manna um veiðileyfagjald í mörg Ær. Kvennalistinn og �ölmargir innan 
Alþýðubandalagsins styðja tillöguna. ˝ stefnumÆlum Samfylkingarinnar er 
kveðið Æ um að taka sanngjarnt gjald fyrir nýtingu sameignar þjóðarinnar 
og tryggja þannig rØttlÆta skiptingu af arði sameiginlegra auðlinda. Þannig 
talar Samfylkingin skýrt fyrir auðlindagjaldi en veiðileyfagjald er vitaskuld 
hluti þess. 
 Veiðileyfagjald er óhÆð �skveiðistjórnunarker�nu. Það er hægt að leggja 
Æ veiðileyfagjald í nœverandi a�amarksker� eða í sóknarker�. Fjölmargir 
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landsmenn telja að með Ælagningu veiðileyfagjalds sØ rØttlætinu fullnægt og 
hægt væri að bœa við nœverandi stjórnker� í meginatriðum. Ýmsir telja þó 
að ekki sØ nóg að leggja Æ stighækkandi veiðileyfagjald heldur verði einnig 
að breyta stjórnker�nu. Það þjóni ekki nægjanlega �skvernd og virði ekki 
ný viðhorf í umhver�smÆlum. Margir vilja einnig takmarka framsal innan 
�skveiðiÆrsins meira en nœ er gert, þ.e. svokölluð leiguviðskipti. 
 Það verður að nÆ sÆtt um ker�ð, þjóðarsÆtt, og það gerist ekki nema 
lagt sØ upp með hugmyndir sem njóti stuðnings sjómanna, landverkafólks, 
 almennings og œtgerðarmanna. Það hillir ekki undir slíka lausn og ríkis-
stjórnar�okkarnir hafa tekið afdrÆttarlausa afstöðu gegn þessum hugmynd-
um jafnaðarmanna. Vitaskuld verður hið nýja stjórnker� að tryggja hag-
kvæmni. Ríkisstjórnin hleypur undan vandamÆlunum og neitar m.a. að 
endurskoða kvótaœthlutunarker�ð þótt HæstirØttur ha� í reynd dæmt það 
ólögmætt.
 Það verður því kosið um sjÆvarœtvegsmÆl í vor. Það verður hlutverk Sam-
fylkingarinnar að leiða þessi mÆl til lykta. Það er mikill misskilningur að 
svokölluð auðlindanefnd leggi til lausnir í þessum efnum. Þetta snýst um 
pólitískan grundvallarÆgreining og sÆ Ægreiningur verður ekki leystur í nefnd 
heldur í kosningum. Það er eðlileg niðurstaða lýðræðisins. 
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Nýjar hugmyndir í skattamÆlum„

Einkenni skattaker�s okkar er m.a. að tekjuskattur einstaklinga sem hlutfall 
af skatttekjum er hÆr, tekjuskattur fyrirtækja lÆgur, trygginga- og launa-
skattar lÆgir og virðisaukaskattur hÆr. Ég hef undanfarið kynnt opinberlega 
hugmyndir að róttækum breytingum í skattamÆlum, þ.e. stórfellda lækkun 
tekjuskatts einstaklinga og tekjuskatts minni fyrirtækja. Ég tel eitt brýn-
asta hagsmunamÆl almennings að lækka tekjuskatt einstaklinga og minni 
fyrirtækja og örva frumkvæði og stuðla þannig að betri lífskjörum og hag-
vexti. Með þessum tillögum er lagt til að færa um 8% af tekjum ríkisins 
œr tekjuskatti í auðlinda-, umhver�s- og tryggingagjöld og nÆlgast þannig 
skattaker� nÆgrannalandanna. 
 Samkvæmt tillögum mínum verður staðgreiðslan hjÆ einstaklingum 
lækkuð œr tæpum 40% í 25%. Skattfrelsismörk verða óbreytt þannig að þeir 
sem nœ greiða ekki tekjuskatt greiða ekki neinn tekjuskatt eftir breytinguna. 
Einstaklingur með 100 þœs. kr. tekjur Æ mÆnuði mun greiða 65 þœs. kr. 
minni tekjuskatt Æ Æri en nœ. Einstaklingur með 150 þœs. kr. tekjur Æ mÆn-
uði mun greiða 145 þœs. kr. minni tekjuskatt Æ Æri en nœ. Einstaklingur með 
200 þœs. kr. tekjur Æ mÆnuði mun greiða 225 þœs. kr. minni tekjuskatt Æ Æri 
en nœ. Tekjuskattur einstaklinga sem hlutafall af skatttekjum hefur hækkað 
undanfarna Æratugi. Fyrir 20 Ærum vorum við undir meðaltali OECD sem 
nemur 18 milljörðum króna Æ Æri en Ærið 1996 erum við y�r OECD-meðal-
tali sem nemur 10 milljörðum króna. Með tillögum mínum munu rÆðstöf-
unartekjur hækka um 6% og kaupmÆttur aukast um 3%. 
 Tekjuskattur fyrirtækja er aðeins 7 milljarðar Æ Æri. Tekjuskattur fØlaga 
er nœ 30% og Øg legg til að lækka hann niður í 20% fyrir fyrirtæki þar sem 
tveir til tíu starfsmenn vinna. Það eru rœm 5.000 fyrirtæki í landinu sem 
falla í þennan hóp. Tekjuskattslækkun Æ minni fyrirtæki mun e�a stórlega 
starfsemi smærri og meðalstórra fyrirtækja sem eru vaxtarbroddur atvinnu-
lífsins. Fyrirtæki með �eiri en 10 starfsmenn eru um 1.400 talsins.
 Ríkisvaldið verður af umtalsverðum tekjum vegna þessara tillagna. ` 
móti koma þrír þættir sem skila ríkinu hærri tekjum en nœ, þ.e. minni 
skattsvik, neytendur verja hluta aukinna tekna í neyslu sem skilar auknum 
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neyslusköttum og umsvif aukast í hagker�nu. Til að mæta tekjutapi ríkis-
sjóðs legg Øg til að tekin verði upp auðlinda- og umhver�sgjöld, auk hækk-
unar tryggingagjalds. Auðlindagjald í sjÆvarœtvegi er löngu tímabært og við 
eigum �eiri sameiginlegar auðlindir eins og vatnsa�ið. Veltan í sjÆvarœtvegi 
er um 100 milljarðar króna Æ Æri og veltan í raforkugeiranum er rœmlega 20 
milljarðar og í hitaveitum um 6 til 7 milljarðar.
 Aðrar þjóðir nota í vaxandi mæli umhver�s- og mengunargjöld sem skatt-
stofn og stýritæki í umhver�smÆlum. Gjöld þessi eru t.d. framseljanleg ley�, 
gjaldtaka og endurgreiðanleg tryggingagjöld. Einnig nota �ölmörg lönd 
 ýmiss konar hagræn tæki til stjórnunar Æ nÆttœruauðlindum, hvort sem er í 
vatnabœskap, �skveiðum eða landbœnaði. Við gerum ekkert af þessu. Þótt 
umhver�sskattar sØu enn vanþróaðir hØrlendis þÆ erum við með slíka skatta, 
aðallega bensínskatta. Danir a�a 7% skatttekna sinna með umhver�sskött-
um. Það hlutfall skatttekna okkar, 7%, eru 13 milljarðar króna.
 Launa- og tryggingagjöld atvinnurekenda eru miklu lægri hØrlendis sem 
hlutfall af skatttekjum en að meðaltali í OECD-ríkjunum, þ.e. 7,7% Æ móti 
20,3%, en 12% af skatttekjum ríkisins eru 21 milljarður króna! Tekjuskatt-
ur fyrirtækja sem hlutfall af landsframleiðslu er einungis þriðjungur af því 
sem er að meðaltali hjÆ OECD. Sem hlutfall af ríkistekjum er tekjuskattur 
fyrirtækja einungis þriðjungur af því sem gengur og gerist í OECD-ríkjum. 
Ef tillögurnar ganga eftir lækka jaðarskattar verulega og það leiðir til minni 
skattsvika en nœ viðgangast. Með þeim hækka rÆðstöfunartekjur og kaup-
mÆttur eykst. Þessar tillögur eru mesta bylting í skattamÆlum í mörg Ær.
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Framsókn í vanda„

Framsóknar�okkurinn hefur fengið að sigla nokkuð lygnan sjó í þessu 
stjórnarsamstar�. Hann hefur fyrst og fremst verið gagnrýndur vegna slakra 
rÆðherra. Minna hefur borið Æ gagnrýni Æ þær grundvallarbreytingar sem 
eru að verða Æ Framsóknar�okknum. Flokkurinn hefur alltaf sett sig Æ miðj-
una í íslenskum stjórnmÆlum og fært sig til hægri eða vinstri eftir því sem 
vindar blÆsa. Framsókn hefur aldrei verið talin stefnuföst en ólík sjónarmið 
hafa rœmast innan �okksins. Fyrr Æ öldinni markaðist stjórnmÆlabarÆttan 
af helmingaskiptum í atvinnulí� milli SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks. 
KaupfØlögin og Sambandið mynduðu valdamiðju Framsóknar og stjórn-
mÆlastefna �okksins tók fyrst og fremst mið að hagsmunum Sambandsins. 
Þessi tími er liðinn og Sambandið er gufað upp en enn standa eftir sterk 
kaupfØlög og fornar stoðir Sambandsveldisins, eins og OlíufØlagið, VÆtrygg-
ingafØlagið og Samskip, sem eru sterk í íslensku athafnalí�. Þótt tengslin sØu 
önnur en Æður eru Framsóknarþræðirnir allir til staðar ennþÆ.
 ˝ formannstíð Halldórs `sgrímssonar hefur Framsóknar�okkurinn færst 
enn frekar inn Æ miðjuna. Það er auðsØð að fyrirmynd Halldórs eru frjÆlsir 
demókratar í Þýskalandi, lítill frjÆlslyndur miðju�okkur, sem var í stjórn í 
Æratugi, allt þar til Schröder myndaði stjórn jafnaðarmanna og græningja. 
Halldór vill vera í ríkisstjórn og margir framsóknarmenn eru honum sam-
mÆla og lÆta hugsjónir og hugmyndir ekki þvælast fyrir sØr. Eitt sinn var sagt 
að Framsókn væri opin í bÆða enda og það Æ vel við nœna. Framsókn Ætti hins 
vegar alltaf vinstri arm í �okknum en sœ fylking er nær hor�n. Uppha�ega 
var Framsóknar�okkurinn stofnaður sem róttækur �okkur sem sótti fylgi 
sitt til sveita. Honum tókst ekki að nÆ fylgi í þØttbýli fyrr en Æ allra síðustu 
Ærum og enn er það tiltölulega lítið Æ höfuðborgarsvæðinu.
 Það hefur alltaf verið samgangur milli kjósenda Framsóknar og Alþýðu-
bandalags. Vinstra framboð Steingríms getur reynst Framsókn hættulegt í 
vor en �ölmargir innan þessa nýja �okks eru ekkert annað en gamaldags 
framsóknarmenn. Framsókn er fyrir löngu bœin að gleyma gamla kjör-
orðinu um að allt sØ betra en íhaldið. Þeir hafa tekið upp stóriðjustefnu 
Alþýðu�okksins, sem hefur hor�ð frÆ henni innan Samfylkingarinnar,  
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og �andskapast œt í nœtímalega umhver�sstefnu. Framsókn er að glata 
hugmyndafræðilegum uppruna sínum, sem var róttækni í atvinnumÆlum 
og skjól fyrir bændur og landsbyggð. Nœ eru bændur fÆtækastir allra lands-
manna og það þrengir að landsbyggðinni. Framsóknarmenn hafa ekki 
forystu um nýja byggðaumræðu. Þeir bera Æbyrgð Æ velferðarker�nu með 
fØlags- og heilbrigðisrÆðuneyti en þar eru allir þreyttir Æ þeim enda engar 
hugmyndir sýnilegar.
 Framsókn límir sig nœna upp að SjÆlfstæðis�okknum og dæmir sig 
 þannig œr leik fyrir framfarasinnaða kjósendur. Þeir eru hluti af ker� valda-
hópanna sem berjast fyrir sØrhagsmunum. Ef til vill kunna framsóknar-
menn best við sig í slíkri hagsmunagæslu. Saga þeirra sýnir að sœ staða er 
þeim mjög kunnugleg. Framsókn er í tilvistarkreppu. Þessi �okkur er orð-
inn tímaskekkja og Æ ekkert erindi inn í nýja öld. Það segir allt sem segja 
þarf að Framsóknar�okkurinn minnkar eftir því sem kjördæmaskiptingin 
verður rØttlÆtari. Framsókn er 20. aldar fyrirbæri og starf hennar Æ síðustu 
Ærum hefur einkennst af afturhaldi, tækifærismennsku og fyrirgreiðslu. 
Framsóknar�okkurinn hefur lokið hlutverki sínu sem forystu�okkur í 
 íslenskum stjórnmÆlum. Það var reyndar kominn tími til. 
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Berum virðingu fyrir rØttindum Kœrda„

Handtaka Abdullah Öcalans, leiðtoga Kœrda, hefur beint athygli heims-
ins að Kœrdum og vandamÆlum þeirra. Þeir sem telja Öcalan og Verka-
manna�okk hans hryðjuverkamenn vita lítið um sögu Kœrda. Kœrdar eru 
þjóð Æn lands. Þeir eru taldir vera um 20 milljónir og eiga merka sögu og 
menningu. Kœrdar lifa aðallega þar sem er nœ hluti ˝rans, ˝raks, Tyrklands 
og Sýrlands. 
 Eftir fyrri heimsstyrjöld og fall Ottoman-veldisins Ætti Kœrdistan að fÆ 
sjÆlfstæði en sÆ samningur sem bandamenn Ættu aðild að var aldrei stað-
festur vegna valdatöku Kemals Atatürks í Tyrklandi. Synjun Æ sjÆlfstæði var 
staðfest í Ankara-samningnum 1925 sem Bretar Ættu aðild að. Síðan þÆ hafa 
Kœrdar verið ofsóttir af Tyrkjum, ˝rökum og ˝rönum. ˝ Flóabardaga hØtu 
Bandaríkjamenn Kœrdum stuðningi gegn andstöðu við Saddam Hussein en 
það var svikið eins og �eira gagnvart Kœrdum. 
 Kœrdar hafa ekki eigið ríkisfang og þeir geta ekki ferðast nema sem �ótta-
menn. Það rØttlætir ekki hryðjuverk en það þarf að ríkja þekking Æ stöðu 
þeirra. Öcalan var framseldur af Evrópuríkjum vegna hræðslu við Tyrki sem 
hafa ekki fagra sögu í lýðræði og dómsker�. Kœrdar eru þjóð eins og við með 
eigið tungumÆl en ekki land til að lifa í. Krafan er að Öcalan fÆi rØttlÆta 
meðferð og virða Æ rØttindi Kœrda. 
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FÆmennisvald í íslenskum fyrirtækjum„

Merkileg grein birtist í Vísbendingu, vikuriti um viðskipti og efnahagsmÆl 
nýlega. Þar var �allað um hina örfÆu stóru hluthafa sem rÆða �estu í fyrir-
tækjum hØrlendis. HlutafØlög birta y�rleitt lista y�r 10 stærstu hluthafa í 
þeim og Vísbending vann skrÆ y�r stærstu hluthafa í 66 fyrirtækjum en 
meðal þeirra voru öll fyrirtækin Æ VerðbrØfaþingi. Þetta eru því stærstu fyrir-
tæki landsins. 
 ˝ 70% þessara fyrirtækja eiga 10 stærstu hluthafar y�r 60% alls hlut�Ær. ˝ 
35 af 66 fyrirtækjum eiga 10 eða færri hluthafar meira en 67% hlut. ÖrfÆir 
hluthafar stjórna því stóru fyrirtækjunum. Athyglisverðast er að það eru y�r-
leitt sömu aðilarnir sem eru meðal 10 stærstu hluthafa í þessum fyrirtækjum. 
Þannig tróna SjóvÆ og V˝S Æ toppnum í 17 fyrirtækjum hvort fØlag. Þetta 
eru œtverðir Kolkrabbans og Smokk�sksins. ` hæla þeirra koma BurðarÆs, 
þ.e. Eimskip, og OlíufØlagið, þekkt fyrirtæki œr Smokkakrabbanum. Líf-
eyrissjóðirnir eru mjög oft meðal stærstu hluthafa og þar er Kross�skurinn 
lifandi kominn. 
 Tölurnar staðfesta fÆmennisvald í íslenskum fyrirtækjum, nokkuð sem 
Øg hef lengi haldið fram. Það eru örfÆir einstaklingar meðal vinnuveitenda 
sem rÆða nær öllu í íslensku atvinnulí�. Þessir valdamenn eru Æhrifamenn 
í SjÆlfstæðis- eða Framsóknar�okki. Goðsögnin um dreifða eignaraðild er 
einfaldlega ósönn. Ég sÆ þó ekki að frØttamenn hefðu tekið eftir þessari 
athyglisverðu œttekt Vísbendingar. 
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Forystumenn í stjórnmÆlum. Quo vadis?„

Það er stundum gaman að velta fyrir sØr forystumÆlum í stjórnmÆla�okk-
um. Það hafa orðið breytingar innan allra stjórnmÆla�okkanna Æ síðustu 
misserum. Jón Baldvin hætti í Alþýðu�okknum og ar�eiddi Sighvat að for-
mannsstöðunni. Svavar Gestsson er hættur, svo og Friðrik Sophusson. Kosið 
var um varaformannsstöðuna í Framsókn og SjÆlfstæðis�okki. Kosningar 
í stjórnmÆla�okkum eru þeim y�rleitt til góðs. Fólk hefur Æhuga Æ þeim, 
 eftirmÆl eru nœ minni en oft Æður og þetta þykir eðlilegur ferill innan �okka 
nœ orðið.
 Framsóknar�okkurinn Æ undir högg að sækja samkvæmt skoðanakönn-
unum og það er athyglisvert að skoða formannsmÆlin í því ljósi. Ég tel að 
það ha� verið mistök hjÆ Halldóri þegar hann varð �okksformaður að hann 
skyldi ekki �ytja sig milli kjördæma og bjóða sig fram í Reykjavík. Staða 
Framsóknar væri allt önnur ef hann hefði gert það. ÞÆ hefði Framsókn nÆð 
að festa betur rætur í þØttbýlinu en nœ er hœn einmitt að missa þessar rætur 
aftur. Fyrrverandi formenn Framsóknar�okksins skildu mikilvægi þessa. 
 Ólafur Jóhannesson fór œr Norðurlandi vestra og bauð sig fram í Reykja-
vík og Steingrímur Hermannsson hvarf af Vest�örðum og var eftir það í 
framboði Æ Reykjanesi. Halldór þrjóskaðist við og nœ er alltof seint að gera 
 nokkuð í þessu.
 FormannsmÆlin í SjÆlfstæðis�okknum hafa alltaf verið mjög athyglisverð. 
Formennirnir hafa nær alltaf komið œr Reykjavík. Ég tel að Þorsteinn 
PÆlsson væri enn formaður SjÆlfstæðis�okksins ef hann hefði Æ sínum tíma 
Ækveðið að fara fram í Reykjavík en ekki Æ Suðurlandi. Þróunin hefði orðið 
allt öðru vísi í SjÆlfstæðis�okknum ef hann hefði orðið þingmaður Reykvík-
inga. Hann hefði vafalítið nÆð forystunni í Reykjavík af Alberti Guðmunds-
syni og hann hefði haldið henni býsna lengi þótt þÆverandi borgarstjóra 
Davíð Oddsson hefði langað að komast til valda. Þetta varð ekki og eftir-
leikur Davíðs varð tiltölulega auðveldur þegar hann hafði tryggt sØr forystu-
hlutverkið í Reykjavík. 
 SjÆlfstæðismenn geta þó lært af reynslunni og þannig neitaði Geir Haarde 
að fara fram Æ Suðurlandi í vor þegar hann var grÆtbeðinn um að leiða 
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listann þar þegar Þorsteinn hætti. Það var rØtt mat hjÆ Geir að halda sig 
við Reykjavík upp Æ framtíðina. Eftir varaformannskjörið er Geir ókrýndur 
krónprins en það þýðir ekki endilega að hann verði formaður. Davíð er ein-
ungis nokkrum Ærum eldri en Geir og Davíð verður eins lengi formaður 
og hann kýs sjÆlfur. Björn Bjarnason er dottinn œt œr kapphlaupinu um 
formanninn nema eitthvað óvænt komi upp Æ. SjÆlfstæðismenn eru þó ekki 
mikið að velta sØr upp œr formannsstöðu í �okknum sínum. Þeir eru mjög 
sÆttir við nœverandi Æstand.
 Flokksforingjar hafa síðustu Ærin nær alltaf komið œr R-kjördæmunum 
og þeir hafa oft �utt sig. Benedikt Gröndal, formaður Alþýðu�okksins, fór 
til að mynda af Vesturlandi til Reykjavíkur Ærið 1978. ˝ Alþýðubandalag-
inu hefur formennskan verið með öðrum hætti en annars staðar enda hefur 
þing�okkur Alþýðubandalagsins alltaf gegnt lykilhlutverki í valdapíramída 
Alþýðubandalagsins. Um Samfylkinguna gegnir öðru mÆli enda varð hœn til 
œr þremur �okkum og fólki sem er starfandi utan hefðbundins �okkaker�s. 
Þar hafa menn í þessari kosningabarÆttu sæst Æ þriggja foringja ker� með 
einum talsmanni. Samfylkingin getur ekki gert neitt annað en að hafa sam-
virka forystu í þessum kosningum, hvað sem seinna verður.
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Stríðið í Jœgóslavíu„

Stríðið í Jœgóslavíu er fyrsta stríðsaðgerð Nato frÆ stofnun þess sem beinist 
gegn Evrópuríki. Líklega er ekkert svæði í heiminum þar sem eins oft og 
lengi hefur verið barist eins og Æ Balkanskaga. Þegar fyrrverandi Jœgóslavía 
var bœin til eftir seinni heimsstyrjöld mÆtti bœast við að upp œr syði þótt Tító 
gæti haldið þessu saman. Síðan hafa þar verið stöðug Ætök og skemmst er að 
minnast BosníuÆtakanna. 
 Sœ þjóðernislega andœð sem fram kemur í þessum deilum er óhugnanleg. 
Þetta eru siðlausar athafnir en jarðvegurinn fyrir þessi viðhorf hlýtur að 
vera mjög frjór því að annars hefðu stríðsæsingamennirnir ekki svona mikil 
Æhrif. Það að hundruð þœsunda eða jafnvel milljónir manna sØu gerðar að 
�óttamönnum í miðri Evrópu við aldamótin sýnir okkur að við erum komin 
stutt Æ veg að tryggja frið í næsta nÆgrenni okkar. 
 Það var ekkert annað fyrir NATO að gera en að reyna að þvinga Milosevic 
til samninga og veikja stöðu hans en þessu er frÆleitt lokið. Það er þó fÆtækt 
almœgafólk sem Æ um sÆrt að binda við slík Ætök. Það er ömurlegt að hugsa 
til þess að þetta stríð milli þjóða í Evrópu, fyrsta raunverulega stríðið í 60 Ær, 
skuli bera upp Æ dÆnardægur þess manns sem lagði mest allra upp œr friði og 
nÆgrannakærleika. 
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Snœumst gegn tíðaranda sem ógnar fÆmennri þjóð„

Örar breytingar í umhver� okkar hafa einkennt síðustu Ær. Gildismat hefur 
breyst og það er meira los og tillitsleysi í samfØlaginu en var fyrir nokkrum 
Ærum. Fólk leitar í sívaxandi mæli að lausnum í gervivísindum og þröng-
sýnum trœarhrey�ngum. Vaxandi lausung kemur fram í ofbeldi, aukningu 
rÆna, fíkniefnaneyslu og stórauknu klÆmi. Rótleysi endurspeglast m.a. í því 
að hömlur minnka. Þegar Stöð 2 hóf rekstur fyrir 13 Ærum voru forsvars-
menn hennar dæmdir fyrir dómstólum fyrir að sýna ljósblÆar myndir. Nœna 
amast enginn við þessu. 
 Forvitni um nÆungann hefur lengi einkennt okkar litla samfØlag. Nœna 
eru mörg tímarit ge�n œt til að fullnægja þessari þörf en slíkar ómerkilegar 
persónufrØttir þekktust varla í �ölmiðlum fyrir 10 Ærum. ̋  óvönduðum blöð-
um erlendis eru auglýsingar um símaklÆm og símavændi algengar. Þetta er 
allt komið hingað, meira að segja í meira umfangi en víða annars staðar. 
Viljum við e�a önnur gildi eins og nÆgrannakærleika og hverfa frÆ þessu 
fÆfengilega? Það eru ekki margar raddir í þÆ Ætt. Biskupinn hefur þó skorið 
upp herör og það er vel, en Øg hef ekki orðið var við að aðrir ha� fylgt í kjölfar 
hans. 
 StjórnmÆla�okkar tjÆ sig ekki um lausung. Þótt ýmsum stjórnmÆlamönn-
um verði tíðrætt um �ölskyldumÆl er eins og sumt sØ meira feimnismÆl 
en annað. Það þykir hættulegt að gagnrýna tíðarandann. Mörgum �nnst 
betra að vera skoðanalaus en að hætta Æ andstöðu. Ómenning er ógnun 
við fÆmenna þjóð og aukning glæpa, vændis og vímuefna er ekki einkamÆl 
þeirra sem lenda í því. 
 Þetta er verkefni allra kynslóða. Eldri borgarar og ö�ug samtök þeirra 
ættu Æsamt öðrum að vinna að hugarfarsbreytingu í þessum efnum. SØrhver 
ungur fíkniefnaneytandi Æ afa og ömmur og þau þekkja mörg þeirra gilda 
sem vert er að hafa í huga. ˝ grunnskólum er nœna rætt um að e�a rØttindi og 
Æbyrgð. Það er rØtt leið. Agi í formi boða og banna er gagnslaus. Þetta snýst 
um breytt hugarfar. 
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Spilltir valdhafar„

RÆðning Finns Ingólfssonar í stöðu seðlabankastjóra er skýrt dæmi um 
spillta rÆðningu. Það voru að minnsta kosti �órir aðrir umsækjendur sem 
voru hæfari í stöðuna œt frÆ menntun og starfsreynslu en allt kom fyrir ekki. 
Það stóð aldrei til að rÆða Æ faglegum forsendum enda er hØr um pólitískan 
bitling að ræða. 

Vill almenningur svona ker�?
Það þarf engan í þessa stöðu sem sØst best Æ því að enginn hefur gegnt henni 
í eitt og hÆlft Ær. Hvergi í fyrirtækjum myndi það þekkjast að beðið væri að 
rÆða í stöðu í eitt og hÆlft Ær. 
 Vill almenningur að hÆlaunuðum stöðum sØ œthlutað Æ pólitískum for-
sendum? Þetta var almenn regla Æ Ærum Æður. Margir hØldu að rÆðning 
Steingríms Hermannssonar í Seðlabankann yrði sœ síðasta. Sœ rÆðning var 
vitaskuld ófagleg og pólitískt spillt og leiddi þÆ til afsagnar minnar sem for-
manns bankarÆðs Seðlabankans. 
 Ég hef ekkert Æ móti því að stjórnmÆlamenn fari í stöður Æ vegum hins 
opinbera eða annarra. Þeir verða þó að lœta faglegu mati eins og allir aðrir 
í þessu samfØlagi. Það mÆ ekki viðgangast að �okksskírteini veiti mönnum 
forgang til vinnu, ekki hvað síst ef um er að ræða vinnu sem er greidd af 
skattpeningum almennings. StjórnmÆla�okkarnir vilja viðhalda slíku ker�. 
Davíð Oddsson lætur engan bilbug Æ sØr �nna þó að skipað sØ í slíka stöðu Æ 
grundvelli pólitískra hrossakaupa. 
 Flokkarnir hafa verið samdauna í þessu. Það mÆ ekki gleyma því að 
það var Sighvatur Björgvinsson, nœverandi formaður Alþýðu�okksins og þÆ-
verandi viðskiptarÆðherra, sem skipaði Steingrím Hermannsson sem seðla-
bankastjóra og tók þannig fullan þÆtt í þessum hrossakaupum.

Sömu reglur fyrir alla
Það eru til dæmi um stjórnmÆlamenn sem hafa hor�ð til annarra starfa og 
litlar sem engar efasemdir hafa verið um hæ� þeirra í samanburði við aðra. 
Friðrik Sophusson er forstjóri Landsvirkjunar, Þorsteinn PÆlsson sendiherra 

„  DV 3. janœar 2000.
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í London og Albert Guðmundsson var sendiherra í Frakklandi. Þótt Øg sØ 
pólitískt Æ öndverðum meiði við þÆ tel Øg að þessir menn gegni eða ha� gegnt 
sínum störfum með Ægætum og sØ ekkert athugavert við rÆðningu þeirra. 
 Það er meira að segja til slíkt dæmi œr Seðlabankanum. Jón Sigurðsson 
hvarf œr pólitík í bankann. Þótt ýmsir hafa verið andstæðingar hans í pólitík 
hefur enginn haldið því fram að hann ha� ekki verið hæfastur þeirra manna 
sem þÆ sóttu um, hvað varðar menntun og starfsferil, enda varð hann síðar 
aðalbankastjóri Norræna �Ærfestingarbankans, sem er stærri banki en nær 
allt íslenska bankaker�ð samanlagt. 
 Farsinn í kringum rÆðningu Finns er misbeiting Æ pólitísku valdi og er 
vitaskuld lítilsvirðing við aðra umsækjendur. SjÆlfsagt segja þeir hæfu ein-
staklingar innan bankans sem sóttu um star�ð ekki mikið en þeir verða nœ 
undirmenn Finns Framsóknarbankastjóra. 

Spillt ker� er hættulegt
Það hefði verið skynsamlegra að he�a bankann til vegs og virðingar að 
nýju með því að setja honum ný lög, gera hann sjÆlfstæðan Æ sviði peninga-
mÆla með faglegri stjórn og einum bankastjóra. Það er sœ leið sem nær allar 
nÆgrannaþjóðirnar hafa farið með seðlabanka sína. 
 StjórnmÆla�okkarnir halda dauðahaldi í hið gamla, spillta ker� og nota 
bankastjórastóla til að leysa pólitísk innanhœssvandamÆl og œtvega mönnum 
rí�egan lífeyri í stöðum sem óþar� er að skipa í.
 Ker� pólitískra hrossakaupa þar sem �okksskírteinið er ofar öllu er hættu-
legt samfØlagi okkar. Það grefur undan tiltrœ Æ stjórnmÆlum og stjórnmÆla-
mönnum og það er ekki einkamÆl hinna spilltu valdhafa hverju sinni.
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StjórnmÆl snœast um hugmyndir og fólk sem  
getur fylgt þeim eftir„

Það tekur oft langan tíma þar til róttækar og framsýnar hugmyndir verða að 
veruleika. Einna markverðast í kjarasamningunum nœna eru markaðslaun 
og vinnustaðasamningar fyrir fØlagsmenn VR. Vinnustaðasamningar eru 
ekki algengir hØrlendis en fyrir rœmum 15 Ærum setti barÆttan fyrir þeim 
sterkan svip Æ íslensk stjórnmÆl. 
 Bandalag jafnaðarmanna sem laut forystu Vilmundar Gylfasonar talaði 
þÆ fyrir vinnustaðasamningum og vinnustaðafØlögum sem ö�ugu tæki í 
kjarabarÆttu launþega. Þessi hugmyndafræði er smÆtt og smÆtt að verða að 
veruleika. Annað barÆttumÆl Bandalags jafnaðarmanna var frjÆlst �skverð, 
þ.e. að leggja niður hið miðstýrða �skverðsker� sem þÆ ríkti. Þessi hugmynd 
var harðlega gagnrýnd en hœn var framkvæmd nokkrum Ærum seinna með 
�skmörkuðum og frjÆlsum samningum um �skverð og nœ dettur engum í 
hug að hverfa til fyrra skipulags. 
 Þeim fækkar í stjórnmÆlum nœtímans sem störfuðu með eldhuganum 
Vilmundi. Ég tók fullan þÆtt í star� Bandalags jafnaðarmanna og það var 
fyrir mig eins og �eiri að aldrei hefur verið jafngaman í stjórnmÆlum og þÆ. 
FÆir njóta eldanna sem fyrstir kveikja þÆ. Enn þann dag í dag eiga margar 
hugmyndir Bandalags jafnaðarmanna erindi við okkur. 
 Eitt af stefnumÆlum Bandalags jafnaðarmanna var að kjósa framkvæmda-
valdið í beinni kosningu eins og er í Bandaríkjunum og að hluta í Frakk-
landi, Finnlandi og ˝srael. ÞÆ yrði forsætisrÆðherra kosinn beinni kosningu 
og hann veldi síðan rÆðherra í ríkisstjórn. Alþingi yrði kjörið með sama hætti 
og nœ er en hefði mun ö�ugra eftirlitshlutverk gagnvart ríkisstjórninni. Með 
þessu yrðu miklu skýrari skil milli löggjafar- og framkvæmdavalds og Øg tel 
að slíkt ker� eigi mjög vel við aðstæður hØrlendis. 
 Það er Æhyggjuefni hversu lítil umræða er um nýjar hugmyndir, þvert Æ 
það sem er erlendis. Hin nýja stefna jafnaðarmanna, Blairs, Schröders og 
 Jospins, festir ekki enn rætur hØrlendis enda er umræðan sÆralítil. Margir 
telja, sØrstaklega innan stjórnmÆla�okkanna, að stjórnmÆl snœist fyrst og 
fremst um foringja. ˝ mínum huga byggjast stjórnmÆl fyrst og fremst Æ skýr-
um hugmyndum og síðan Æ því fólki sem er fært um að fylgja þeim eftir. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 7. febrœar 2000.



��

�� ���
	� • Almennt

Markaðshyggja og tæknivæðing þarf Æ sterkari 
siðferðisgrundvelli að halda„

Það höfðu þegar tveir gengið fram hjÆ særða manninum Æður en sÆ þriðji 
nam staðar og hjÆlpaði honum, kom honum í gistihœs og gaf gestgjafanum 
eftirfarandi fyrirmæli: �LÆt þØr annt um hann og það sem þœ kostar meiru 
til, skal Øg borga þØr, þegar Øg kem aftur.� Þessi orð miskunnsama Sam-
verjans eiga erindi við nœtímann vegna þess að munur örsnauðra og þeirra 
sem eitthvað hafa sØr til lífsviðurværis, þeirra sem eiga lífsvon og þeirra sem 
óhjÆkvæmilega deyja, er alltaf að aukst. ˘tlum við t.d. að horfa upp Æ það 
að heil kynslóð deyi œr alnæmi í Afríku eins og nœ stefnir í? 
 Markaðshagker�ð er besta leiðin til þess að bæta lífskjör og mæta vanda-
mÆlum fólks�ölgunar en það skiptir ekki gæðunum jafnt. Ef samhjÆlp er ekki 
fólgin í efnahagsker�nu verður hœn að koma annars staðar frÆ. ̋  velmeguninni 
Æ ˝slandi og annars staðar Æ Vesturlöndum ber okkur skylda til þess að gæta að 
hag þeirra sem minnst mega sín hvort, sem þeir eru hØrlendis eða erlendis. 
 Það mun reyna mjög Æ siðferðilegan styrkleika okkar Æ næstu Ærum þegar 
tækninni �eygir fram og menntunin sem ekki allir fÆ tækifæri til að njóta 
mun rÆða lífskjörum. Þjóðir þriðja heimsins munu eiga sífellt er�ðara upp-
drÆttar. Stuðningur við markaðshyggju og tæknivæðingu er þó skynsamleg-
ur en sterkur siðferðilegur grundvöllur fyrir mannlegum samskiptum er for-
senda framtíðarinnar. SamhjÆlp er mannrØttindi sem eru vitaskuld algild. 
 `framhald Æ rœmlega 200 Æra heimsforystu Vesturlanda Æ engan rØtt Æ 
sØr ef við veitum ekki öllum sömu tækifæri. Rómaveldi hrundi vegna þess 
að það hafði ekki lengur neinn siðferðilegan mælikvarða í athöfnum sínum. 
ÞjóðmÆlaumræðan verður að takast Æ við þessar nýju, siðferðilegu Æskoranir 
gagnvart meðborgurunum. Engin merki eru þó enn um að svo sØ gert hØr-
lendis innan stjórnmÆla�okkanna en mÆlið er skylt �eiri samtökum, eins og 
kirkjunni, verkalýðshrey�ngunni og skólunum. 
 Við horfum upp Æ vaxandi ójöfnuð í okkar litla samfØlagi og framlög 
˝slendinga til þróunarmÆla eru skammarlega lÆg í samanburði við nÆgranna-
þjóðirnar. Boðskapur miskunnsama Samverjans nær vissulega til hugar okk-
ar en hann hefur enn ekki leitt til eftirbreytni. ` slíkt afskiptaleysi að vera 
stefna ˝slendinga inn í 21. öldina? 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 6. mars 2000.
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Snyrting rÆðherra kostaði �mmfalt meira en framlag 
ríkisstjórnarinnar til hjÆlparstarfs í Mósambík„

Nokkrir unglingar voru nýlega spurðir um pÆskana í �ölmiðlum og svörin 
sýndu ótrœlega vanþekkingu Æ því hvað gerðist Æ skírdag, föstudaginn langa 
og pÆskadag. Samt voru öll börnin fermd en Æhuginn Æ þessu efni er sÆralítill. 
Ýmsum blöskrar slík vanþekking en �estum er sama. Það er þó full Æstæða 
að hugsa um gildi trœarbragða þegar heimurinn er að breytast. 
 ÞekkingarsamfØlagið tengist breyttum atvinnuhÆttum. Fyrir um 12 þœs-
und Ærum fórum við œr hirðingjasamfØlagi í landbœnaðarsamfØlag. Iðnaðar-
samfØlagið hófst fyrir alvöru um miðja 18. öld með iðnvæðingunni og þÆ tók 
borgarastØttin öll völd af kóngum og aðalsmönnum. Þeirri atvinnuvegabylt-
ingu sem hófst um 1750 er að ljœka um þessara mundir. 
 Y�r helmingur af þeim verðmætum sem eru framleidd í heiminum nœna 
er í atvinnugreinum sem byggjast Æ upplýsingum. Þetta er ný atvinnuvega-
bylting og nœ ræður menntun lífskjörum fólks. Landsframleiðsla Æ mann er 
mikil hØrlendis og við erum í 16. sæti af um 200 ríkjum jarðarinnar. Við 
erum með um Ætta sinum meiri verðmætasköpun Æ hvern íbœa en lönd eins 
og Eistland, Líbanon, Botswana og Tyrkland. Við erum vön velmegun en 
skeytingarlaus um aðra. 
 Ríkisstjórn ˝slands lØt af almannafØ eina milljón til hjÆlparstarfs í Mó-
sambík þegar �óðin urðu þar nýlega, eða tæpar 4 krónur Æ hvern ˝slending. 
Svíar lØtu til þessa �örutíu sinnum meira Æ hvern sænskan ríkisborgara. 
Framlög okkar til þróunarmÆla eru skammarlega lítil en �estum er sama. 
Hin nýja snyrting Sólveigar PØtursdóttur dómsmÆlarÆðherra kostaði �mm-
falda þÆ �Ærhæð sem við lØtum til hrjÆðra íbœa Mósambíks. Það er eitthvað 
að hjÆ okkur. Gildismat rÆðamanna er brenglað. 
 Sameiginlegt grunnatriði í �estum trœarbrögðum er samhjÆlp gagnvart 
fólki sem minna mÆ sín. ˝ mörgum ríkjum Afríku er barnadauði meira en 
tuttugu sinnum algengari en er hØrlendis. Okkur kemur þetta við og við 
 eigum að hugsa meira um aðra. ˝ heimi vaxandi ójöfnuðar Æ að verða vakn-
ing meðal fólks um traustan siðferðilegan grunn í hinu nýja samfØlagi. Hvort 
sÆ grunnur er byggður Æ trœarbrögðum eða stendur sem sjÆlfstæð vitund 
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fólks skiptir ekki mÆli. �Elska nÆungann og sjÆðu inni í sjÆlfum þØr hvers 
vegna,� sagði `gœstínus kirkjufaðir fyrir 1.600 Ærum. Okkur mÆ ekki vera 
sama um aðra. 
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Matarverð er hÆtt vegna þess að íslenskir rÆðamenn  
vilja hafa það hÆtt„

Verðkönnun Neytendasamtakanna sem sýnir að matarverð hØr er miklu 
hærra en erlendis hefur vakið mikla athygli. Það hefur þó lengi legið fyrir að 
matvæli eru miklu dýrari hØr en í nÆgrannalöndunum enda hafa slíkar kann-
anir margoft verið gerðar Æður. RÆðamenn segja í enn eitt skiptið að þennan 
verðmun verði að rannsaka. 
 Það er gott að vera stjórnmÆlamaður Æ ˝slandi. Skammtímaminni kjós-
enda ræður ríkjum og �ölmiðlar lÆta sØr nægja að fÆ sömu svörin aftur og 
aftur. A�eiðingin er sœ að ekkert breytist. MeginÆstæðan fyrir því að matvæli 
eru mun dýrari Æ ˝slandi en annars staðar er að pólitískir valdhafar vilja hafa 
það þannig. 
 Þegar GATT-samningurinn var lögfestur fyrir nokkrum Ærum œtfærði 
ríkisstjórnin tollverndina þannig að inn�utningur Æ ódýrum og góðum mat-
vælum varð óframkvæmanlegur. ˝slendingar styrkja landbœnað sinn tvöfalt 
meira en ESB styrkir sinn landbœnað. Matvæli eru hØr meira en 30% dýr-
ari en í �estum löndum Evrópu en bændur eru þó fÆtækasta stØtt ˝slands. 
˝slenska landbœnaðarker�ð er œr sØr gengið fyrir löngu og í raun handónýtt. 
Framsóknar�okkarnir tveir í nœverandi ríkisstjórn halda því gangandi og 
almenningur greiðir reikninginn. 
 Hvenær fær fólk nóg? Því er nœna ge�ð utan undir með stórfelldri hækkun 
Æ bílatryggingum, verðbólgu sem Øtur upp kjarabætur síðustu kjarasamn-
inga, vöxtum sem sliga �ÆrmÆl heimilanna og hÆu matarverði. Svör rÆðherra 
eru frÆ því að þetta sØ allt í besta lagi til að hitt og þetta verði skoðað. Hvað 
halda menn að sØ að marka y�rlýsingar Guðna landbœnaðarrÆðherra nœ um 
að fella niður matarskattinn? Hann hefur í þessu stjórnarsamstar� í 6 Ær 
aldrei sýnt neitt frumkvæði í þÆ Ætt. Ef tillaga kæmi um það Æ Alþingi í haust 
myndi Guðni greiða atkvæði gegn henni eða vera �arverandi. Hann treystir 
því eins og aðrir rÆðherrar að fólk gleymi ummælum þeirra. 
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Dreifum valdi í fyrirtækjum og �okkum„ 

Eru alþingismenn jafnvaldalitlir og haldið er fram? JÆ og nei. Vald einstakl-
inga í tilteknu ker� fer eftir einstaklingunum sjÆlfum en auk þess er sØrhvert 
ker�, þ.m.t. Alþingi, með völd sem er hluti af öðru valdaker�. Skil milli 
framkvæmda- og löggjafarvalds hafa alltaf verið �jótandi hØrlendis. 
 Meirihluti alþingismanna, fyrr og nœ, telur það meginhlutverk sitt að gæta 
kjördæmissjónarmiða. FÆmennið og ranglÆt kjördæmaskipan hefur stuðlað 
að þessari sØrstöðu íslenska þingsins. Misvægi atkvæða er hØr miklu meira 
en viðgengst í nokkru öðru vestrænu lýðræðisríki en almenningur kippir sØr 
ekki upp við það, hvað þÆ stjórnmÆlamenn. Flokksvald er sterkt hØrlendis 
og blandast oft embættismannaker�nu. Það var mjög Æberandi hversu sterk 
ítök virkir �okksmenn í SjÆlfstæðis�okknum höfðu í embættismannaker� 
borgarinnar Æ 50 Æra meirihlutaferli �okksins í borgarstjórn Reykjavíkur. 
 Ein mesta drei�ng valds síðustu Æratugi í nÆgrannalöndunum er atvinnu-
lýðræði, þ.e. formleg ítök launamanna í stjórnum fyrirtækja. Það er algerlega 
óþekkt hØr og verkalýðshrey�ngin hefur, svo skrítið sem það er, aldrei hreyft 
því að neinu marki. Ef til vill verður atvinnulýðræði meira í pólitískri um-
ræðu næstu misserin en lagafrumvarp um atvinnulýðræði var fyrsta þingmÆl 
Samfylkingarinnar þegar hœn sameinaðist í einn þing�okk Æ síðasta kjör-
tímabili. 
 Það er ekki nægjanlegt eftirlit af hÆlfu þingsins gagnvart rÆðherrum og 
stofnunum framkvæmdavaldsins. BarÆttumÆl frÆ tíma Bandalags jafnaðar-
manna og Vilmundar Gylfasonar frÆ því fyrir tæpum 20 Ærum er bein kosn-
ing framkvæmdavaldsins eins og er í Bandaríkjunum og Frakklandi. Slíkt 
ker� hentar mjög vel hØrlendis og ef til vill verður meiri umræða um þÆ 
hugmynd Æ næstunni. 
 Netið býður upp Æ miklu meiri möguleika Æ drei�ngu valds en Æður. 
Þekking almennings er miklu meiri nœ en Æður þannig að hægt er að taka 
mörg mÆl œr höndum kjörinna fulltrœa. Vald liggur hins vegar víðar en hjÆ 
stjórnmÆlamönnum. Mesta valdið er Æ frjÆlsum mörkuðum í hagkerfum 
nœtímans. Frelsi einstaklingsins er besta vörnin gegn valdi, einkum geð-
þóttavaldi. �Valdið til fólksins� er gamalt og gott slagorð og það hefur öðlast 
nýja vídd og möguleika í uppha� upplýsingaaldarinnar. 
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ÖryggismÆl í samgöngum í ólestri„

UmferðarmÆl hafa lengi verið í ólestri hØrlendis. Þeim sem hafa keyrt lengi 
erlendis ber saman um að það sØ einstaklega er�tt að keyra hØr, einkum 
vegna þess að ˝slendingar keyra almennt ekki vel. Það ríkir mikið tillitsleysi 
í umferðinni og skilningsleysi Æ því að þÆtttaka í umferð er hópvinna. Ég er 
einn af þeim sem var beinlínis hræddur í umferðinni fyrstu Ærin eftir að Øg 
kom heim frÆ nÆmi. Ég hef keyrt víða um heim og fæ alltaf ónotatil�nningu 
þegar Øg byrja að aka aftur Æ ˝slandi. 
 Það er nærtækt að Ælíta að eitthvað sØ að ökukennslu fyrst ekki gengur 
betur að ala fólk upp í að sýna tillitssemi við keyrslu. `róður UmferðarrÆðs 
fyrir bættri umferðarmenningu er steingeldur en sömu frasarnir hafa heyrst 
þaðan Æratugum saman. Það er sÆrasjaldan talað um vegi Æ ˝slandi œt frÆ 
sjónarmiðum um umferðaröryggi heldur sem tæki í byggðastefnu. Við verj-
um miklu fØ í vegi, eða 8�10 milljörðum króna Æ hverju Æri, og samgöngur 
hafa gerbreyst Æ síðustu 30 Ærum. 
 Vegarsamband er gott við nær alla staði Æ landinu. Úrbóta er fyrst og 
fremst þörf í þØttbýli þar sem �est fólkið býr. Ein af helstu Æstæðum hÆrra 
tryggingariðgjalda Æ bílum er sœ að ekki eru gerð ný gatnamót í Reykjavík 
og nÆgrenni. Götur í þØttbýli þola ekki svona marga bíla. Miðað við hvað 
margir hafa dÆið Æ Reykjanesbrautinni og Vesturlandsvegi upp í Mosfellsbæ 
er skammarlegt að þeir vegir he� ekki verið tvöfaldaðir fyrir löngu. 
 Það hefur verið vitað lengi að slysahætta er mikil af �ugvellinum í Vatns-
mýrinni. Þeir sem vilja huga að öðrum kostum í innanlands�uginu eru sak-
aðir um �andskap gagnvart landsbyggðinni. Þetta er �arstæða. Það er skyn-
samlegt að �ytja a.m.k. allt kennslu- og æ�nga�ug frÆ Reykjavíkur�ugvelli. 
Megintilgangur samgöngumannvirkja er að greiða för fólks og vera örugg. 
Þetta sjónarmið ræður ekki ríkjum heldur hitt að samgöngur sØu tæki til að 
jafna aðstöðu í landinu. Það verður að sætta þessi sjónarmið. 
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Lakasta leiðin valin í byggðamÆlum„

Það verður að stækka sveitarfØlögin til að gera þau eftirsóknarverð og mæta 
breyttum atvinnuhÆttum. `rið 1970 var 12% af vinnua�i landsmanna í 
landbœnaði. Nœna 30 Ærum síðar vinna einungis 4% landsmanna í landbœn-
aði. `rið 1970 störfuðu tæplega 7% landsmanna við �skveiðar en nœna eru 
það tæplega 5%, eða 30% færri en þÆ. Sömu sögu er að segja af þeim sem 
starfa í �skvinnslu. Fyrir 30 Ærum voru það 8% en eru nœ 6% af vinnua�inu, 
eða �órðungi færri en þÆ. 
 Hlutdeild gömlu atvinnuveganna í verðmætasköpuninni hefur einnig 
dregist saman. Landbœnaður skilar nœ einungis 2% af landsframleiðslunni. 
Fiskveiðar skila 8% og hafa lækkað œr 10% Æ 8 Ærum. Fiskvinnslan er með 
4% af landsframleiðslunni en það hlutfall var fyrir 8 Ærum 5%. SjÆvarœt-
vegur er nœna einungis með 12% hlutdeild í landsframleiðslunni. 
 Þessar staðreyndir sýna að byggðaröskunin er m.a. vegna breyttra at-
vinnuhÆtta. Fólk vill einnig hafa um sig ö�uga fØlagslega umgjörð, m.a. Æ 
sviði tómstunda. Gott menntaker� er forsenda fyrir bœsetu en mikið vantar 
Æ að slíkt geti þri�st í litlum sveitarfØlögum. Það mÆ ekki gleyma því að 2/3 
hluti þjóðarinnar býr Æ Suðvesturlandi vegna þess að fólk vill bœa þar en 
ekki annars staðar. Það býr enginn nauðugur í þØttbýlinu. Það er oft mikill 
tvískinnungur í byggðaumræðu af hÆlfu þingmanna. 
 Stækkun sveitarfØlaga, jöfnun atkvæðisrØttar, aukinn hluti af tekjuskatti 
til sveitarfØlaga, aukið fØ í skólaker�ð og jafnódýr aðgangur allra að hinum 
nýju atvinnugreinum þekkingarsamfØlagsins eru bestu leiðirnar til að skapa 
landsbyggðinni lífvænleg skilyrði. Gamaldags millifærsluker� frÆ þØttbýli til 
dreifbýlis undir forsjÆ stjórnmÆlamanna er lakasta leiðin af öllum. 
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Stefnuleysi og hrakningar einkenna störf rÆðherra„ 

RÆðherrar munu standa í sviðsljósi pólitískra Ætaka enn einn veturinn. 
Sólveig PØtursdóttir dómsmÆlarÆðherra hefur ekki vakið athygli fyrir neitt 
Æ ferli sínum annað en hið rÆndýra salerni sem hœn lØt innrØtta Æ skrifstofu 
sinni og sviðsetta blaðamannafundi þar sem borðalagðir lögreglumenn 
standa heiðursvörð. Þegar fØ er þrotið til varna gegn fíkniefnum eru engin 
svör og hœn lætur frØttamenn ekki nÆ í sig. 
 Ingibjörg PÆlmadóttir hefur lengi farið með heilbrigðismÆl en enginn 
hrósar henni fyrir stör�n öll þessi Ær. Nýjast í þeim efnum er að sjœkrahœsin 
hafa enn eitt skiptið farið fram œr �Ærlögum og nœ Æ að loka deildum, lengja 
biðlista og þrengja að veikum börnum. Niðurlæging rÆðherrans er alger en 
það er ekki í fyrsta skipti. 
 ˝ hvert skipti sem Guðni `gœstsson landbœnaðarrÆðherra birtist opinber-
lega fer fólk að brosa. Hann hugleiðir enn hvort leyfa eigi inn�utning Æ 
norskum fósturvísum og hann segir þÆ Ækvörðun þÆ mikilvægustu í 1.000 
Ær. Það er engin furða þótt fólk brosi að svona rÆðamanni. Litlu betri er staða 
Geirs Haarde sem býr við mesta viðskiptahalla ˝slandssögunnar og vax-
andi verðbólgu en hann kýs að eyða öllum sínum tíma í heilagt stríð gegn 
Reykjavíkurlistanum. 
 Valgerður Sverrisdóttir viðskiptarÆðherra er, eins og �eiri rÆðherrar, ófær 
um að taka Ækvörðun sem veldur Ægreiningi. Það er auðvelt að hrekjast 
undan vindi en sjaldnast skilar það fólki Æ Æfangastað. Nýjast er hvernig 
hœn ley�r �okksbróður sínum, Kristni H. Gunnarssyni, að taka þÆ siðlausu 
Ækvörðun að hygla Sparisjóði Bolungarvíkur með innheimtu fyrir Byggða-
stofnun. 
 Það er mikill kostur í nœtímaþjóðfØlagi að sífellt meira af Ækvörðunum 
eru hjÆ fólkinu sjÆlfu en ekki stjórnmÆlamönnum. Markaðshagker�ð tryggir 
betri niðurstöðu en Ækvarðanir rÆðherra. Landsmenn geta verið þakklÆtir 
fyrir að óhæ�r rÆðherrar valda ekki eins miklu tjóni og Æður. Stefnuleysið 
er þó alvarlegt í opinberum verkefnum eins og í velferðar-, heilbrigðis- og 
menntamÆlum. 
 HeilbrigðismÆlin einkennast af biðlistum, velferðarmÆlin af tillitsleysi 
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gagnvart eldri borgunum og þeim sem minnst mega sín og í menntamÆlum 
höfum við dregist mikið aftur œr öðrum þjóðum. Það skiptir því mÆli hvaða 
ríkisstjórn situr og hvernig rÆðherrarnir eru. Hitt er svo jafnrØtt að sØrhver 
þjóð fær þÆ rÆðherra sem hœn Æ skilið. Margir eru þó komnir Æ þÆ skoðun 
að ˝slendingar eigi betra skilið. 
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Sigur fyrir mÆl�utning jafnaðarmanna„

Niðurstaða auðlindanefndar eru merkustu tíðindi í íslenskum stjórnmÆlum 
um margra Æra skeið. Þar nÆðist pólitísk samstaða um tvö grundvallaratriði, 
þ.e. í fyrra lagi að sameiginlegar auðlindir skulu vera í þjóðareign og það 
skuli bundið í stjórnarskrÆ og í síðara lagi að þeir sem nýta slíkar auðlindir, 
m.a. í sjÆvarœtvegi, skuli greiða gjald fyrir þÆ nýtingu. Fyrir bÆðum þessum 
mÆlum hafa jafnaðarmenn barist einarðlega Æ undanförnum Ærum. 
 SjÆlfstæðis�okkur og Framsóknar�okkur hafa kœvent í afstöðu sinni. 
L˝Ú, sem hefur barist harkalega gegn gjaldtöku, sneri einnig við blaðinu 
um leið og pólitískur stuðningur SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks við fyrri 
afstöðu hvarf. Þetta eru stórtíðindi en það ber að taka undir orð þeirra sem 
hafa skipt um skoðun að nœ sØ tími sÆtta. Skynsemin varð ofan Æ og þjóðin 
er Ænægð, enda styður meginhluti landsmanna þessi tvö meginatriði. Þótt 
Ægreiningur ríki enn um hvernig gjaldtakan verði œtfærð þÆ skiptir það ekki 
öllu mÆli heldur hitt að meginafstaðan liggur fyrir. 
 Það er Ænægjulegt að dr. Jóhannes Nordal, fyrrverandi seðlabankastjóri, 
skuli kóróna sinn glæsilega feril með því að leiða starf nefndarinnar til svo 
farsællar niðurstöðu. ˝ skýrslunni er �allað ítarlega um aðrar auðlindir og 
þar er sama meginniðurstaðan um þjóðareign og gjald fyrir nýtingu. Það 
er mikið rØttlætismÆl að þessi niðurstaða hefur fengist og ríkisstjórnin mun 
nœ hafa forgöngu um að leggja fram nauðsynleg lagafrumvörp. Líklegt er að 
stjórnarskrÆrbreytingin verði ekki gerð fyrr en í lok kjörtímabilsins en aðrar 
breytingar hins vegar Æ næstu mÆnuðum. 
 ˝ sjÆvarœtvegi verður veiðileyfagjaldið hærra en sem nemur opinberum 
kostnaði og í skýrslunni er bent Æ að hægt sØ að nýta gjaldið til að lækka 
aðra skatta. Eins og gildir um aðra gjaldtöku ræðst upphæð veiðileyfagjalds-
ins af vilja hins pólitíska meirihluta hverju sinni. Skynsamlegast er að lækka 
tekjuskatt einstaklinga samhliða auknu veiðileyfagjaldi. ÞÆ fengi almenn-
ingur Æ Æþreifanlegan hÆtt hluta af afrakstri sameiginlegra auðlinda í sjónum. 
˝ skýrslunni er einnig skýrt dregin fram hagkvæmni ýmiss konar umhver�s-
gjalda, eins og mengunarskatta, í stað annarra skatta og því þarf einnig að 
fylgja eftir og fara þar að fordæmi annarra þjóða. 
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 Það er stundum sagt að skynsemin ha� sitt fram að lokum; það taki 
einungis oft nokkuð langan tíma. Deilan um veiðileyfagjald hefur staðið 
linnulaust í mörg Ær. Þótt vissulega megi tœlka niðurstöðuna sem sigur fyrir 
mÆl�utning jafnaðarmanna og annarra sem hafa barist gegn nœverandi ker� 
sØrhagsmuna Æ feginleiki y�r því að sÆtt sØ nÆð í er�ðu deilumÆli að vera efst 
í hugum almennings og stjórnmÆlamanna Æ þessari stundu. 
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Skynsamlegt að breyta skattaker�nu„

Ýmsar endurbætur eru nauðsynlegar Æ skattaker�nu. ` síðustu Ærum hafa 
�ölmörg verkefni verið færð frÆ ríki til sveitarfØlaga og ber þar grunnskólana 
hæst. SveitarfØlögin fengu auknar tekjur við þÆ breytingu en þau hafa tekið 
við �eiri verkefnum og því er sanngjarnt að þau fÆi enn �eiri tekjustofna. 
 ˝ stað þess að auka skattheimtu ætti ríkisvaldið að lÆta stærri hlut af 
tekjuskatti renna til sveitarfØlaga. Slíka tilfærslu ætti að framkvæma þannig 
að sveitarfØlög fÆi til sín enn stærri hlut af tekjuskattinum sameinist þau og 
stækki. Það er nauðsynlegt að smærri sveitarfØlög sameinist enn frekar og 
það er skynsamlegt að tengja það �Ærhagslegum Ævinningi. 
 Eignarskattar eru hÆir hØrlendis miðað við önnur lönd, m.a. vegna þess að 
vaxtatekjur voru skattfrjÆlsar Æ Ærum Æður. Eftir að �Ærmagnstekjuskattur var 
tekinn upp kemur fyllilega til greina að lækka eignarskatt. Best er að lækka 
fyrst eignarskatt Æ eldri borgurum, t.d. með því að tvöfalda frítekjumarkið 
fyrir ellilífeyrisþega. Tekjuskatt einstaklinga Æ að lækka með auðlindagjaldi 
og með umhver�s- og mengunargjöldum. 
 Hagkvæmir skattar eiga að koma í stað hinna óhagkvæmari. Olíugjald 
ætti að koma í stað þungaskatts. Skattker�ð Æ að nýta til að örva tiltekna 
starfsemi, t.d. með því að heimila fyrirtækjum sØrstakan frÆdrÆtt vegna fram-
laga til menningar og vísinda. Einnig er tillaga Samfylkingarinnar skynsam-
leg að fyrirtæki sem he�a starfsemi í upplýsingaiðnaði Æ landsbyggðinni njóti 
tímabundinna skattaívilnana. Þótt opinber umsvif sØu tiltölulega lítil hØr-
lendis miðað við nÆgrannalöndin Æ ekki að tala almennt fyrir skattahækk-
unum. Við verðum þó að auka framlög til menntamÆla og ýmissa sviða 
velferðarmÆla. 
 Við skattlagningu þarf að hafa skýrt í huga að ekki er alltaf sami aðil-
inn sem greiðir skatt og sem ber hann þegar upp er staðið. Þannig lendir 
margs konar skattheimta Æ launþegum þótt það ha� ekki verið ætlunin. 
Meginstefna okkar í skattamÆlum Æ að vera að fylgjast vel með því sem 
nÆgrannalöndin gera og laga okkur að því. Það sem við höfum tekið upp frÆ 
nÆgrannaþjóðunum í tæknilegum atriðum hefur y�rleitt reynst okkur mjög 
vel. Það er óþar� að �nna sífellt upp hjólið og fÆmenn þjóð Æ ekki að eyða 
orku sinni í slíkt. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 9. október 2000.
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Stjórnvöld tveimur Ærum Æ eftir í viðbrögðum við 
ofbeldishneigðinni„ 

Sífellt �eiri frØttir berast af alvarlegum glæpum: morðum, misþyrmingum 
og þjófnuðum. SamfØlag okkar er að verða ofbeldishneigðara en Æður, rót-
leysi meira og tillitsleysi í mannlegum samskiptum fer vaxandi. Einna verst 
er staðan gagnvart fíkniefnum. Neyslan hefur aukist, m.a. Æ e-tö�um og 
kókaíni, og ofbeldisglæpum tengdum eiturly�um fer hratt �ölgandi. 
 Nœ hefur dómsmÆlarÆðherra lagt til að auka refsirammann fyrir alvarleg 
fíkniefnabrot œr 10 Æra fangelsi í 12 Ær. Þetta hefur fengið góðar undirtektir. 
NÆkvæmlega sama tillaga var lögð fram Æ Alþingi fyrir tveimur Ærum af 
hÆlfu tveggja þingmanna Samfylkingarinnar, minni og Gísla S. Einarssonar, 
en hœn var þÆ svæfð af hÆlfu stjórnar�okkanna og dómsmÆlarÆðherra hafði 
engan Æhuga Æ mÆlinu. Það hefði verið nær ef tillaga þingmanna Samfylk-
ingarinnar hefði verið samþykkt fyrir tveimur Ærum. Þetta sýnir vel hvað 
ríkisstjórnin er gersamlega vanhæf að fylgjast með og grípa tímanlega inn í. 
 BarÆttan gegn fíkniefnum líður fyrir �Ærskort, níu af hverjum tíu inn-
brotum eru vegna fíkniefnaneyslu og hvert manndrÆpið rekur annað þar sem 
fíkniefni eru í aðalhlutverkinu. Stjórnvöldum hefur ekki tekist, í okkar litla 
samfØlagi, að brjóta Æ bak aftur skipulagða glæpastarfsemi með fíkniefni sem 
veltir um tveimur milljörðum króna Æ Æri. 
 Önnur afbrot, eins og nauðganir og misþyrmingar, hafa einnig aukist 
verulega og þar eru skammarlega vægir dómar allsrÆðandi. UmferðarmÆl 
eru líka í miklum ólestri. Þar er ekki er unnið eftir neinni samræmdri fram-
kvæmda- og �ÆrhagsÆætlun eins og er algengast í öðrum löndum en banaslys 
í umferðinni hafa hØr þrefaldast frÆ Ærinu 1996. 
 Svar ríkisstjórnarinnar er y�rvinnubann fíkniefnalögreglu, pappalöggur 
um borg og bý og blaðamannfundir með borðalagða lögreglumenn um lítil 
mÆlefni. ` sama tíma fer ómenntuðum lögreglumönnum �ölgandi, fólk 
hrökklast frÆ löggæslustörfum vegna lÆgra launa og óöryggi borgaranna 
eykst. 
 Almenningur Æ rØtt Æ góðri og virkri löggæslu og víða hafa þessi mÆl orðið 
forgangsverkefni í stjórnmÆlum en ekki enn þÆ hØrlendis. ` sviði löggæslu, 
m.a. í barÆttu gegn afbrotum, hafa stjórnvöld brugðist. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 27. nóvember 2000.
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Uppskrift að góðum Æratug„

Síðustu 10 Ær hefur verið uppgangstími Æ ˝slandi. Þrír þættir valda því. 
 NÆttœruleg skilyrði hafa verið hagstæð, þjóðarsÆttin Ærið 1990 sneri við 
blaðinu í efnahagsmÆlum og EES-samningurinn frÆ 1994 tryggði sambæri-
lega umgjörð atvinnulífsins og er í nÆgrannalöndunum. 
 Þessari uppsvei�u hØrlendis og erlendis hafa fylgt ýmis fØlagsleg vanda-
mÆl. FÆtækt hefur aukist og meiri misskipting er milli þegnanna en Æður. 
AtvinnuhÆttabylting er í gangi og lykillinn að góðum lífskjörum í fram-
tíðinni er þekking. E�ing menntaker�sins er forgangsverkefni en þar er 
staða okkar slök. Færri ljœka hØr framhaldsskólapró� en í öðrum löndum, 
hÆskólanÆm dregst aftur œr og menntamÆl hafa verið hornreka Æ ˝slandi um 
Æratugaskeið. Þessu verður að snœa við. 
 Flest nÆgrannalandanna hafa verið undir stjórn jafnaðarmanna síðustu Ær 
og leiðarljós þeirra er ekki að allt verði jafnt heldur að allir fÆi jöfn tækifæri og 
að barist sØ gegn fÆtækt. StjórnmÆlamenn hØrlendis ættu að hætta að skipta 
sØr af ýmsum mÆlefnum en Æ tveimur sviðum, í mennta- og heilbrigðismÆl-
um, Æ hið opinbera að e�a starfsemi sína. 
 HØr ættu að gilda sömu lög og reglur og eru í nÆgrannalöndunum Æ 
sviði umhver�smÆla, rØttar- og dómsker�s, viðskipta, hagstjórnar og fØlags-
mÆla. EES-samningurinn tryggir þetta víða en það ætti að ganga lengra. 
SØríslenskar reglur ættu að vera undantekning. Atvinnulí�ð ætti að ganga 
sjÆlfala með lögmÆl markaðshagker�sins sem hina einu viðmiðun. Einu af-
skipti opinberra aðila af viðskiptum ættu að vera ö�ug samkeppnisstofnun 
og góð samkeppnislöggjöf. Þótt markaðshagker� sØ besta fyrirkomulagið í 
efnahagsmÆlum þÆ er markaðssamfØlag meingallað. ˝ samfØlagi manna ættu 
meginmarkmiðin að vera að jafna tækifæri, hindra fÆtækt og gera fólk ham-
ingjusamt. 
 StjórnmÆlastefna jafnaðarmanna er að auka hamingju almennings. Ham-
ingja er einstaklingsbundin og felst í að lÆta sØr og sínum líða vel. Fólki líður 
ekki vel ef öðrum líður illa og þar koma samhjÆlp, bræðralag og siðferðileg 
viðmið til sögunnar. Það er stutt milli kærleiks í kristinni trœ og mannœð-
legra stjórnmÆlaskoðana. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 2. janœar 2001.
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Varðhundsviðhorf í stað markaðslausna„

`kvörðun samgöngurÆðherra um að œthluta þriðju kynslóð farsíma með 
samanburðarœtboði er röng. Hann hefði Ætt að fara uppboðsleiðina eins og 
gert hefur verið í �ölda landa með góðum Ærangri. Uppboð er hlutlaus mark-
aðsaðferð sem gerir öllum jafnt undir höfði. 
 SjÆlfstæðis�okkurinn vill ekki beita lögmÆlum markaðarins við nýtingu 
sameiginlegra auðlinda heldur slær hann skjaldborg um fyrirtæki með harð-
svíraðri sØrhagsmunagæslu gegn almannahagsmunum. SjÆlfstæðis�okkur-
inn berst hatramlega gegn því að þeir sem nýta sameiginlegar auðlindir til 
sjÆvar greiði fyrir það sanngjarnt gjald. ` þessi skjaldborg sjÆlfstæðismanna 
að halda að eilífu? 
 Þótt SjÆlfstæðis�okkurinn setji einkaframtakið framarlega í stefnu sína í 
orði gerir hann það ekki Æ borði. Flokkurinn ver fÆkeppni gegn samkeppni 
ef í hlut eiga stórfyrirtækin. Þessi risaeðlusjónarmið koma í veg fyrir að 
aðrir skattar lækki. Auðlindagjöld Æ �skinn í sjónum, farsímarÆsir, gen eða 
Æ nÆttœru eiga að koma í staðinn fyrir aðra skatta. Auðlinda- og umhver�s-
gjöld auk neysluskatta gætu orðið uppistaðan í gjaldheimtu hins opinbera. 
Þannig væri hægt að lækka tekjuskatta einstaklinga umtalsvert. Norðmenn 
 notuðu til dæmis auðlindagjöld í olíuvinnslu til að greiða allar erlendar 
skuldir sínar. 
 Varðstaða SjÆlfstæðis�okksins fyrir sØrhagsmunum vinnur gegn frum-
kvöðlum í smærri fyrirtækjum. Eini stjórnmÆla�okkurinn sem berst fyrir 
samkeppni í viðskiptum, e�ingu smærri fyrirtækja og að greitt skuli fyrir 
afnot sameiginlegra auðlinda er Samfylkingin. ̀ kvörðunin sýnir afturhalds-
sama stefnu SjÆlfstæðis�okksins þótt einstaka þingmenn, eins og Þorgerður 
Gunnarsdóttir, skilji breytta tíma. Afstaða Þorgerðar fær að heyrast en er 
ekki framkvæmd vegna þess að leið samgöngurÆðherra er í samræmi við vilja 
nokkurra stórfyrirtækja. 
 `kvörðun rÆðherrans var fagnað af talsmanni VG og þarf ekki frekar vitn-
anna við. Markaðshyggjusjónarmið SjÆlfstæðis�okksins og Vinstri-grænna 
eru svipuð í þessu mÆli. Margir hafa metið framtíðina rangt. `rið 1943 taldi 
stjórnarformaður IBM að markaður yrði fyrir �mm tölvur í heiminum og 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 5. febrœar 2001.
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forstjóri Digital sagði Ærið 1977 að hann sæi enga Æstæðu fyrir fólk að hafa 
tölvu Æ heimili sínu. Markaðshagker�ð sýndi aðra þróun og vonandi fær það 
að rÆða hvernig eignir almennings í farsímarÆsum og öðrum auðlindum verða 
nýttar en ekki varðhundaviðhorf rÆðherra SjÆlfstæðis�okksins. 
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Lausatök í efnahagsmÆlum og breytingar í 
Seðlabankanum„

˝ skýrslu Þjóðhagsstofnunar er efnahagsstefna stjórnvalda gagnrýnd, miklum 
Æhyggjum lýst vegna viðskiptahallans og erlendra skulda, efast er um nœver-
andi fastgengisstefnu og rætt er um að taka upp verðbólgumarkmið. 
 Svokallaðri fastgengisstefnu hefur verið fylgt frÆ þjóðarsÆttinni Ærið 1990 
til að halda verðbólgunni niðri og hefur hœn reynst mjög vel þótt gengið ha� 
ekki verið fast allan tímann. Stefnan dugar ekki eins vel og Æður vegna slakrar 
stjórnunar ríkis�ÆrmÆla eftir 1998 og að Seðlabankinn greip of seint inn í 
gegn þenslunni. Stjórn ríkis�ÆrmÆla hefur hrakað eftir að Friðrik Sophusson 
lØt af embætti �ÆrmÆlarÆðherra. Það er mjög Æberandi hvað forsætisrÆðherra 
þolir orðið illa gagnrýni. Hann rØðst Æ HæstarØtt og biskupinn þegar þeir 
lýstu öðrum viðhorfum en hans eigin og nœ skammar hann Þjóðhagsstofnun 
fyrir ummæli um stöðu efnahagsmÆla. SjÆlfsblekking stjórnmÆlamanna er 
hættuleg. 
 Það er barnaskapur að tala um verðbólgumarkmið nema algjörlega sØ ljóst 
hvernig menn ætli að nÆ þeim. SjÆlfstæði Seðlabankans er þar lykilatriði. 
Skipulagið sem er hØr Æ starfsemi seðlabanka þekkist hvergi í nÆgrannalönd-
unum. Þetta er ekki ný umræða. Fyrir um 10 Ærum samdi nefnd allra �okka 
sem Øg veitti forstöðu lagafrumvarp um sjÆlfstæðan Seðlabanka. Frumvarpið 
var lagt fram Æ Alþingi sem stjórnarfrumvarp af hÆlfu ríkisstjórnar SjÆlf-
stæðis- og Alþýðu�okks en nÆði ekki fram að ganga vegna andstöðu Davíðs 
Oddssonar. 
 SjÆlfstæði bankans verður að vera í alvöru en ekki þannig að ríkis-
stjórn geti gripið inn í þegar menn kveinka sØr undan stjórntækjum bank-
ans í vaxta- og gengismÆlum. Seðlabankinn hefur lengi verið notaður sem 
geymslustaður fyrir afdankaða stjórnmÆlamenn. Er SjÆlfstæðis�okkurinn að 
undirbœa brotthvarf valdamanns œr stjórnmÆlum í bankann œr því að auka 
Æ sjÆlfstæði hans, þvert Æ fyrri ummæli forsætisrÆðherra? ForsætisrÆðherra er 
ekki vanur að breyta um skoðun. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 26. mars 2001.
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Ríkisstjórnin kom Æ ker� spillingar og ófrelsis en 
kjósendur tryggja ekki eftir Æ„

Markaðshagker�ð hefur y�rburði y�r annað skipulag í efnahagsmÆlum. Það 
er mikilvægt að hvergi sØ hvikað frÆ frelsi í viðskiptum og frjÆlsu framtaki 
einstaklinga. Öfugmæli þeirrar stefnu kemur vel í ljós í grænmetismÆlinu en 
þegar GATT-samningurinn var œtfærður börðust jafnaðarmenn með Jón 
Baldvin Hannibalsson í broddi fylkingar fyrir markaðsfrelsinu og hag neyt-
enda en urðu að lœta í lægra haldi. 
 Það þýðir ekkert fyrir sjÆlfstæðis- og framsóknarmenn að þykjast nœna 
vakna upp við vondan draum og tala um að breyta ker�nu. Þeir komu Æ 
þessu ker� ófrelsis og þeir vissu nÆkvæmlega hvað þeir voru að gera, þ.e. að 
vernda þrönga sØrhagsmuni. ˝slensk stjórnmÆl snœast alltof oft um að sigla Æ 
öldufaldi hneykslunar almennings, vitandi að þær bÆrur hníga. 
 Kostir markaðshagker�sins sjÆst vel í nýjum atvinnugreinum sem hafa 
þróast Æn afskipta stjórnmÆlamanna. Við tölvuvæðinguna starfa nœ þœsundir 
manna og ferðaþjónustan verður með tæpra 9% framlag til landsframleiðsl-
unnar eftir rœma tvo Æratugi og er þÆ orðin nær jafnoki sjÆvarœtvegsins. HjÆ 
˝slenskri erfðagreiningu vinna 450 manns og þar eru rannsóknir í mann-
Ærum Ælíka og allar rannsóknir sem eru stundaðar innan HÆskóla ˝slands. 
Þetta er ótrœlegt en lýsir vel þeim kraftaverkum sem frelsi í hugsun og 
 athöfnum hefur í för með sØr. En frelsi eins mÆ aldrei þýða ófrelsi annars og 
allir eiga að fÆ jöfn tækifæri. 
 Ríkisstjórnin heldur sig við forsjÆrhyggjuna og bannar erlendu fyrirtæki, 
NorðurÆli, að vaxa þótt við myndum hagnast Æ raforkusölu til þess. Skamm-
sýnin er alger enda er framsóknarhyggjan ljóslifandi meðal okkar en hœn Æ 
einnig djœpar rætur innan SjÆlfstæðis�okks og VG. Ríkisstjórnar�okkarnir 
sem hafa stjórnað landinu í marga Æratugi, saman eða með öðrum, bera 
alla Æbyrgð Æ því að við innleiddum markaðsfrelsið Æratugum Æ eftir öðrum 
þjóðum. Þeir hafa með rØttu treyst Æ gleymsku kjósenda. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 9. apríl 2001.
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Palestínudeilan„

Deilurnar fyrir botni Miðjarðarhafsins vekja sífellt meiri óhug. Hið ker�s-
bundna ofbeldi ˝sraelsmanna miðar að því að brjóta niður samfØlag Palest-
ínumanna og það er enginn munur Æ því og viðhorfum þeirra sem stóðu 
fyrir þjóðernishreinsununum í fyrrverandi Jœgóslavíu sem enduðu í stríði 
og �öldamorðum. SjÆlfsmorðsÆrÆsir eru jafn órØttlætanlegar og þjóðernis-
hreinsanir. Bandaríkin hafa brugðist sem framvörður lýðræðis og mann-
rØttinda. ˝slendingar verða að leggja lóð sitt Æ vogarskÆlarnar með ö�ugum 
stuðningi við mÆlstað Palestínu. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is í apríl 2001.
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Mikilvægt að auka hagvöxt með skynsamlegum 
skattabreytingum„

Samfylkingin hØlt �okksstjórnarfund um síðustu helgi. Þar �allaði Össur 
SkarphØðinsson m.a. um skattamÆl og benti Æ mikilvægi þess að lækka skatta 
Æ lítil og meðalstór fyrirtæki, einkum í þekkingariðnaði. Hann ræddi einnig 
um nauðsyn þess að lækka tekjuskatt einstaklinga og að lífeyrisgreiðslur, 
sem væru �Ærmagnstekjur, yrðu skattlagðar í 10% skattþrepi en ekki tæplega 
40% þrepi. Þetta eru mikilvægar y�rlýsingar formanns Samfylkingarinnar. 
 Brýnt er að lækka skatta Æ einstaklinga og fyrirtæki næstu Ær. Hins vegar 
er skattbyrði hØrlendis lítil miðað við önnur lönd. Hœn er hØr 36% af vergri 
landsframleiðslu en meðaltalið í OECD er 37% og innan ESB er hlutfallið 
40%. Skattbyrði annars staðar Æ Norðurlöndum er í Danmörku 50% af 
landsframleiðslu, Svíþjóð 52%, Finnlandi 46% og í Noregi 42%. Það er því 
�arstæða að ˝sland sØ land skattheimtu. 
 Lítil og meðalstór fyrirtæki eru a�vØlin í hinu nýja hagker�. Þau eru mjög 
mörg. Af 6.600 fyrirtækjum hØrlendis sem hafa �eiri en tvo starfsmenn (Ærs-
verk) eru 5.200 þeirra, eða 78%, með tvo til tíu starfsmenn. Skattalækkanir 
örva atvinnulí�ð, skila hærri launum en ella og auka tekjur ríkisins. 
 Ef hagvöxtur eykst um 1% vegna sØrstakra ívilnana í garð lítilla og með-
alstórra fyrirtækja aukast skatttekjur ríkisins um tvo milljarða króna. Ef 
borið er saman við það að œtgjöld ríkisins vegna allra framhaldsskóla eru 
tæpir 8 milljarðar króna sØst hvað mikið er í hœ� að auka hagvöxt með skyn-
samlegum tillögum. 
 ˝sland er skattaparadís fyrir fyrirtæki en skattar Æ fyrirtæki eru aðeins 
1,3% af landsframleiðslu, sem er lægst Æ byggðu bóli, en meðaltal í OECD 
er 3,3% og innan ESB 3,6%. ˝slensk fyrirtæki skila þannig einungis um 1/3 
af því sem fyrirtæki í nÆgrannalöndunum skila til sameiginlegra œtgjalda. 
Það er þó brýnt að skattaumhver� gagnvart fyrirtækjum sØ jÆkvætt, svo og 
að tekjuskattur einstaklinga og Ælögur Æ eldri borgara sØu lækkuð. 
 Nœ hefur OECD tekið undir mÆl�utning Samfylkingarinnar um að 
auðlindagjöld sØu skynsamleg og geti leyst aðra skatta af hólmi. Samfylk-
ingin hefur Æ �okksstjórnarfundi sínum greinilega tekið forystu í efnahags-
umræðunni með markvissum tillögum um skattamÆl. 
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Framtíðarsýn íslenskra stjórnmÆla�okka er óskýr„

˘ minni þÆtttaka í kosningum Æ Vesturlöndum veldur Æhyggjum. Hluti 
skýringarinnar er að vald stjórnmÆlamanna hefur minnkað Æ síðustu Æratug-
um. Fyrr Æ tíð urðu menn að þekkja stjórnmÆlamenn til að fÆ lÆn eða góða 
vinnu en það er til allrar hamingju liðin tíð. 
 Fyrir nokkrum Æratugum urðu athyglisverð skoðanaskipti milli tveggja 
stjórnmÆlaforingja, Bjarna Benediktssonar og Eysteins Jónssonar, um að hve 
miklu leyti stjórnmÆlamenn ættu að vera atvinnumenn. Lýðræðið hefur 
breyst síðan þÆ. Ein helstu rök fyrir fulltrœalýðræði er sØrþekking atvinnu-
mannanna. Aukin menntun og upplýsinga�æði hafa leitt til þess að mjög 
margir kjósendur eru mun betur að sØr um þau mÆl sem stjórnmÆlamenn-
irnir taka Ækvörðun um. Það Æ því að he�a beint lýðræði aftur til vegs og 
virðingar, t.d. Æ vinnustöðum með atvinnulýðræði og með því að �ölga þjóð-
aratkvæðagreiðslum. 
 `hugi fólks hefur líka breyst. Fólk fylkir sØr ekki um �okka heldur �nnur 
sØr vettvang í �eins mÆls hrey�ngum�. Margar umhver�shrey�ngar njóta 
�öldafylgis sem einskorðast við afmarkaðar framkvæmdir. StjórnmÆla�okk-
arnir hafa ekki nÆð að virkja þennan Æhuga. 
 Fólk gerir þÆ kröfu til �okka að þeir ha� skýra framtíðarsýn. Sœ stjórn-
mÆlahrey�ng sem nýtur nœ mest fylgis í heiminum, hin nýja jafnaðarstefna, 
hefur skýrar hugsjónir. Hœn vill tryggja hamingju fólks, vernda það gegn 
fÆtækt og að allir fÆi jöfn tækifæri. Hœn vill nota markaðshagker�ð sem eitt 
helsta tækið til að nÆ þessum markmiðum Æn þess að samfØlagið breytist 
í markaðssamfØlag. Hœn vill Æbyrg ríkis�ÆrmÆl og ö�uga opinbera þjón-
ustu, einkum Æ sviði menntunar og heilsugæslu. Þetta eru einföld og skýr 
skilaboð og þessi fÆu orð eru grundvöllur sóknar jafnaðarmanna, hvort sem 
er í Bretlandi eða í öðrum löndum. Skilaboð hægri manna Æ Ærum Æður með 
 �atcher og Reagan í broddi fylkingar um brotthvarf sem víðast frÆ ríkis-
rekstri voru líka einföld og skýr. 
 HØrlendis vantar skýra framtíðarsýn stjórnmÆla�okka. Fólk er miklu 
 betur að sØr og skynsamara en stjórnmÆlamenn vilja oft vera lÆta. Ungt fólk 
haslar sØr völl í heimi �ÆrmÆla, menningar, �ölmiðla og vísinda en ekki í 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 18. jœní 2001.



���

���������� • ���� � �����

stjórnmÆlum. Framtíðarsýnin þar er óskýr. StjórnmÆlaforingjar hØr verða því 
að draga upp miklu skýrari mynd af markmiðum sínum og leiðum. Annars 
koðna stjórnmÆlin niður í leiðinlegt þras um ómerkileg mÆlefni eins og alltof 
oft einkennir stjórnmÆlaumræðuna hØrlendis. 
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Ekki nægilegt aðhald gegn spillingu Æ ˝slandi„

Spilling valdhafa er eitt meginstef umræðunnar í nÆgrannalöndunum. HØr-
lendis er ekki rík hefð fyrir slíku. Vilmundur Gylfason gerði þessi mÆl mark-
tæk í íslenskum stjórnmÆlum fyrir um aldar�órðungi með hvassri gagnrýni Æ 
margs kyns spillingu í samfØlaginu en spilling er m.a. misbeiting valds. Mörg 
dæmi eru í nÆgrannalöndunum um spillta stjórnmÆlamenn sem undantekn-
ingarlaust hafa þurft að axla Æbyrgð og lÆtið af pólitískum störfum. 
 Þótt dæmi sØu um það hØrlendis að opinberir valdamenn ha� misnotað 
aðstöðu sína til að auðgast persónulega, en annað orð y�r það er þjófnaður, 
hafa þeir ekki sætt Æbyrgð. Þegar slíkt gerist í einkafyrirtækjum eru menn 
nær undantekningarlaust reknir samstundis en í hinu opinbera lí� gilda 
oft önnur lögmÆl. Eftirlit með opinberum aðilum er ekki mikið. Helst eru 
það Ríkisendurskoðun, umboðsmaður Alþingis og �ölmiðlar sem veita slíkt 
aðhald en það er athyglisvert að mjög fÆir alþingismenn eru virkir í barÆttu 
gegn spillingu. 
 Spilling fyrri tíma með œthlutun niðurgreiddra lÆna og klíkuskap við 
œtvegun vinnu hefur nær hor�ð með auknum markaðsbœskap. Spilltar, póli-
tískar rÆðningar þekkjast þó vel hØrlendis, t.d. bankastjórastöður, og það er 
oft Æberandi hvað �ölmiðlar fara enn mjœkum höndum um rÆðamenn. Netið 
hefur opnað farveg fyrir eftirlit almennings en það hefur ekki beinst neitt 
sØrstaklega að spilltum stjórnarhÆttum. 
 Það er brýnt að spilling sØ ekki liðin en til að svo sØ verða sömu reglur að 
gilda gagnvart öllum í samfØlagi okkar. Það er til dæmis til vansa að ekki 
hafa verið settar reglur um �Ærreiður stjórnmÆla�okka en hætta Æ spilltum 
Ækvörðunum er oft í tengslum við stjórnmÆl. Hið litla kunningjasamfØlag 
okkar hefur leitt til þess að valdamenn eru hØr síður lÆtnir sæta Æbyrgð en í 
�ölmennari löndum. Vafalítið mÆ þó halda því fram að ekki sØ mikið um 
spillta einstaklinga í rÆðandi stöðum hØrlendis en það er engin Æstæða að ætla 
að þeir sØu hlutfallslega færri en í nÆgrannalöndunum. 
 Lýðræðið fær ekki staðist ef valdhafar eru spilltir. Þess vegna verður 
 almenningur alltaf að halda vöku sinni og lÆta valdamenn aldrei komast 
upp með neitt misjafnt. Um leið og fólk er lÆtið bera Æbyrgð Æ misferli og 
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mistökum sínum undantekningarlaust breytist samfØlagið til batnaðar. Eng-
in Æstæða er að he�a nornaveiðar en meginmÆlið er að hið sama gildi fyrir 
Jón og sØra Jón. 
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ÓhÆð og fagleg um�öllun um efnahagsmÆl er nauðsyn„

Samkvæmt nýjum lögum um Seðlabankann eykst sjÆlfstæði bankans og 
það hvernig hann beitir því til að vinna gegn verðbólgu. Það hefur leitt til 
Ægreinings við ríkisstjórnina en slíkt er algengt í nÆgrannalöndunum. Stað-
festa Seðlabankans nœ markast einnig af því að bankinn mat efnahagslí�ð 
algerlega rangt síðustu misseri. Veikleikarnir í hagstjórn voru miklu meiri en 
Seðlabankinn og ríkisstjórnin vildu trœa. Það sama Æ við �ÆrmÆlamarkaðinn 
en hrun Æ verði hlutabrØfa kom sØrfræðingum í opna skjöldu. Þetta sýnir að 
efnahagsmÆl eru ekki einföld fræði. 
 Það er enginn vandi að vera vitur eftir Æ en þó skal því haldið til haga að 
Øg hef í þessum pistlum um langt skeið varað við tilteknum þÆttum í stjórn 
efnahagsmÆla, s.s. lausatökum í ríkis�ÆrmÆlum, of lítilli Æherslu Æ mennta-
mÆl, djœpstæðum ker�svanda í landbœnaði og sjÆvarœtvegi og vanmati Æ 
Æhrifum viðskiptahalla, launaskriðs og þenslu. Ekki var mikið gert með slík 
varnarorð, frekar en með spÆdóma Kassöndru† forðum. 
 Nœ ríður Æ mestu að nÆ verðbólgunni niður og þÆ styrkist efnahagslí�ð. 
Það reynir Æ ríkis�ÆrmÆlin í haust en fyrstu tölur um Æætlaðan afgang af 
�Ærlögum næsta Ærs eru alltof lÆgar. Það þarf mjög myndarlegan afgang Æ 
�Ærlögum og sveitarfØlög mega ekki lÆta sitt eftir liggja. Það er nær ekkert 
rœm fyrir kjarabætur Æ næstunni nema með aukinni framleiðni en þar er 
feitan gölt að �Æ í mörgum atvinnugreinum. 
 FØlagsleg vandamÆl í kjölfar uppsvei�unnar kalla Æ œrræði stjórnvalda, 
m.a. í hœsnæðismÆlum. Miklar skuldir eru orðnar myllusteinn um hÆls 
margra �ölskyldna, einkum þeirra sem bœa við lakari menntun en aðrir. 
Ungar, einstæðar mæður með litla menntun eru olnbogabörn í samfØlagi 
okkar, fØlagslega og �Ærhagslega. Það er hins vegar óhugnanleg staðreynd að 
�estum er sama. 
 Það ætti að bœa til óhÆðan hóp hagfræðinga sem myndu meta efnahags-
lí�ð með reglubundnum hætti og gera opinberlega grein fyrir því. Þetta er 
víða gert í nÆgrannalöndunum og er mikið aðhald gagnvart stjórnvöldum og 
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†  Kassandra, dóttir Prímusar konungs í Tróju, er þekkt œr goðafræði Grikkja og var þeim eig-

inleikum gædd að spÆ Ævallt rØtt fyrir óorðnum vÆlegum atburðum en Æ hana var lagt að enginn 
myndi trœa spÆdómum hennar.
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hagsmunasamtökum. Flestir sem �alla um efnahagsmÆl hØrlendis eru þræl-
bundnir tilteknum hagsmunum. Eina hlutlausa stofnunin Æ þessu sviði er 
Hagfræðistofnun HÆskólans. Stofnun sØrstaks hóps hagfræðinga í tengslum 
við hana, þar sem einnig ættu sæti erlendir sØrfræðingar, myndi stuðla að 
aukinni faglegri um�öllun um efnahagsmÆl hØrlendis. 
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˝slendingar dugi betur í aðstoð við bÆgstaddar þjóðir„

UtanríkismÆl hafa oft skipt miklu mÆli í ˝slandssögunni. ` þjóðveldisöld 
var ekki litið Æ Norðmenn sem œtlendinga hØr. Sturlungatíminn, sem leiddi 
til trœnaðareiða við Noregskonunga, var því ekki sjÆlfstæðisafsal eins og 
við skiljum slíkt nœ. Hin frjÆlsa verslun kafnaði þó smÆtt og smÆtt og var 
ekki endurreist fyrr en 600 Ærum seinna. Utanríkispólitík fólst lengi í hags-
munagæslu í utanríkisverslun og er svo að mörgu leyti enn þÆ. 
 Frumkvæði okkar í utanríkismÆlum síðustu Æratugina fólst í hreinum 
eiginhagsmunum, þ.e. œtfærslu landhelginnar. Aðstoð okkar í sjÆlfstæðisbar-
Ættu Eystrasaltsþjóðanna ber þó fagurt vitni um sjÆlfstæða stefnu sem byggði 
Æ barÆttu fyrir rØttlæti. ÞÆ sýndu ˝slendingar drengskap og kjark. 
 Líklega mun aðeins einn rÆðherra tuttugustu aldarinnar geymast í Evrópu-
sögunni en það er Jón Baldvin Hannibalsson vegna framgöngu sinnar í mÆl-
efnum Eystrasaltsríkjanna. Jafn líklegt er hins vegar þar sem svo stutt er frÆ 
þessum atburðum að menn munu ekki viðurkenna strax sess hans í þessum 
efnum. Það er ekkert nýtt í sögunni að fyrst þur� menn að safnast til feðra 
sinna Æður en samtíminn viðurkennir þÆ. 
 Við hefðum getað sýnt alþjóðlegt frumkvæði í mannœðar- og utanríkis-
mÆlum með því að bjóðast til að taka við �óttamönnunum af skipinu Tampa 
eins og ungir jafnaðarmenn lögðu til. Við erum eftirbÆtar annarra þjóða í 
móttöku �óttamanna og gerum slíkt aðallega til að sporna við fólks�ótta af 
landsbyggðinni. 
 Við verjum miklu minni �Ærmunum til þróunaraðstoðar Æ hvern íbœa en 
önnur ríki þótt við sØum ein ríkasta þjóð í heimi. NÆungakærleikurinn ristir 
ekki djœpt innanlands og nær ekki œt fyrir landsteinana í neinum mæli. Þó 
ber að hrósa frumkvæði utanríkisrÆðherra í að auka þÆtttöku ˝slendinga í 
friðargæslu Æ vegum SÞ þótt það frumkvæði sØ lítið miðað við aðrar þjóðir. 
 Við getum ekki skotið okkur Æ bak við fÆmennið þegar kemur að aðstoð 
við bÆgstaddar þjóðir. Aðstoð okkar er einfaldlega skammarlega lítil og hefur 
oft valdið hneykslan Æ erlendum vettvangi en fæstir ˝slendingar eru meðvit-
aðir um þÆ umræðu. Frumkvæði kirkjunnar í þessum efnum hefur aukist 
en engin vakning hefur þó orðið í samfØlaginu gagnvart okkar minnstu 
bræðrum og systrum, hvort sem þau er að �nna hØrlendis eða erlendis. 
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Umburðarlyndi, æðruleysi og samvinna gegn  
ógnunum hryðjuverka og öfga„

Efnahagsleg Æhrif hryðjuverkanna í Bandaríkjunum verða nokkur til 
skamms tíma. Einhver frestun verður Æ þeirri uppsvei�u í hagkerfum 
heimsins sem vonast var eftir. `hri�n verða varanlegust hjÆ �ugfØlögum og 
í ferðaþjónustu. 
 Alvarlegasta Æhyggjuefni okkar ˝slendinga eru Flugleiðir sem hafa Ætt í 
miklum rekstrarer�ðleikum. Þó er hugsanlegt að samdrÆtturinn verði fyrst 
og fremst hjÆ stóru �ugfØlögunum og þÆ ætti að gefast tækifæri fyrir lítil 
�ugfØlög eins og Flugleiðir til að nÆ í stærri sneið af minnkandi köku. 
 Bandaríkin ætla að axla Æbyrgð sem heimsveldi að berjast gegn hinni nýju 
ógn. Það leysir þó engin vandamÆl til frambœðar þótt Osama bin Laden 
verði handtekinn eða drepinn. Það kemur maður í manns stað og tækni í 
hryðjuverkum verður sífellt fullkomnari. Eiturgas hefur þegar verið notað 
til hryðjuverka og sýklar og kjarnorkusprengjur í höndum geðsjœklinga eru 
handan við hornið. Það er ekki til nein auðveld leið að verjast slíku. 
 Alþjóðleg hryðjuverk eru einungis ein af mörgum hættum sem blasa við 
mannkyninu. `rÆsin í Bandaríkjunum sýnir að einungis alþjóðleg samstaða 
getur unnið bug Æ þeim hættum sem geta gert lí�ð Æ jörðinni óbærilegt. Það 
er því brýnt að hin mikla alþjóðlega samstaða sem hefur myndast í kjölfar 
þessa grimmdarverks verði líka notuð til að berjast gegn hungri og um-
hver�svanda. 
 Trœarofstæki eins og hryðjuverkahópur bin Ladens er sprottinn œr er ein 
hættulegasta ógn nœtímans. ˝ íslam er mikil barÆtta milli ofstækisfullra bók-
stafstrœarmanna og upplýsts nœtímafólks. Önnur trœarbrögð hafa gengið í 
gegnum slíkt hið sama, t.d. ofsatrœarmenn í ˝srael nœtímans og kristnin Æ 
dögum rannsóknarrØttarins. 
 Við verðum samt að lifa við nýja ógn, alveg eins og þegar kjarnorku-
sprengjan var sprengd í Hírósíma 6. Ægœst Ærið 1945. ÞÆ fórust y�r 200.000 
manns Æ einni mínœtu og heimurinn varð ekki samur eftir. Heimurinn 
verður heldur ekki hinn sami eftir 11. september 2001 en eins og þÆ verða 
menn að lifa með ógninni. Kjarnorkusprengju var aldrei beitt gegn fólki 
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eftir 1945. Sambærileg ÆrÆs og var gerð nœna í Bandaríkjunum verður þó 
örugglega endurtekin Æ næstu Ærum og Æratugum. Því er mikilvægast að 
íbœar jarðar vinni saman gegn utanaðkomandi ógnunum. Umburðarlyndi 
gagnvart öðrum þjóðum og kynþÆttum og æðruleysi er hinn rauði þrÆður í 
�estum trœarbrögðum. Það er eina leiðin œt œr þessum mikla vanda. 
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Nœ væri skynsamlegt að undirbœa tekjuskattslækkun  
til einstaklinga„

Skattahugmyndir ríkisstjórnarinnar eru mjög merkilegar. Þótt bœist væri við 
tillögum um lækkun skatta fyrirtækja urðu þær mun róttækari en ætla mÆtti. 
Lækkun tekjuskatts fyrirtækja niður í 18% er djörf leið til sóknar. Þessar 
hugmyndir hafa heyrst Æður en Øg hef oft talað fyrir svipuðum hugmyndum 
og ríkisstjórnin leggur nœ fram. 
 Það er mikil lækkun að fara með tekjuskattshlutfallið œr um 30% niður 
í 18%. HØr er m.a. byggt Æ reynslu ˝ra sem lækkuðu skatta með góðum 
Ærangri Æ síðasta Æratug. ˝rska hagker�ð var með hæstan Ærlegan vöxt lands-
framleiðslu innan OECD Æ Ærunum 1990 til 2000 eða 7,1% Æ sama tíma og 
meðaltal OECD var 2,6%. `rlegur hagvöxtur hØrlendis Æ þessum 10 Ærum 
var einungis 2,5%. 
 Með tillögum ríkisstjórnarinnar er skattker�ð fært nær því sem er algeng-
ast erlendis og það er skynsamleg stefna. Eignarskattur er miklu meiri hØr en 
í nÆlægum löndum en hann verður nœna lækkaður um helming. Hækkun 
tryggingagjalds til að vega upp Æ móti tekjutapi ríkissjóðs er einnig aðlög-
un að skattker� nÆgrannalandanna. Skattar Æ launagreiðslur fyrirtækja eru 
miklu lægri hØr en í nÆgrannalöndunum og verða það Æfram þótt þessi breyt-
ing verði. AfnÆm verðbólgureikningsskila er einnig skynsamleg Ækvörðun 
þótt hana hefði mÆtt taka fyrr þegar verðbólgan var mun minni en hœn er 
nœ. Þó er engin Æstæða að fresta því. 
 Skattatillögur ríkisstjórnarinnar ganga þó ekki upp nema það takist að 
nÆ niður verðbólgunni. Enn er mikil undirliggjandi þensla þótt dregið ha� 
œr henni. Það þarf því mikinn tekjuafgang af rekstri ríkisins Æ næsta Æri, auk 
aðhalds af hÆlfu sveitarfØlaga og Seðlabankans. Skattalækkanir ríkisstjórn-
arinnar eru nœna tímabærar þar sem þær hafa Æhrif Æ löngum tíma en þær 
setja enn meiri þrýsting Æ barÆttuna gegn verðbólgunni. Ýmis ljón eru þó enn 
Æ veginum, t.d. mikill þrýstingur Æ krónuna. 
 Einstaklingar hefðu Ætt að fÆ vilyrði um skattalækkanir, t.d. ætti að 
lækka tekjuskatt einstaklinga myndarlega. Nœ væri skynsamlegt að undir-
bœa tekjuskattslækkun til einstaklinga, sØrstaklega millitekjufólks, og tengja 
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það endurskoðun kjarasamninga Æ næsta Æri. Ef það er gert samhliða því 
að draga œr verðbólgunni eru komnar raunhæfar forsendur fyrir aukinni 
bjartsýni og meiri styrkleika í hagker�nu. 



���

���������� • ���� � �����

 700 milljónir í óþarft sendirÆð í Japan„

Það gleymist oft að stjórnmÆl snœast um forgangsröðun. Það er auðvelt að 
lofa því að vera góður við þÆ sem þurfa Æ því að halda en er�ðara að standa 
við það þegar menn komast í aðstöðu til þess. Þess vegna Æ stjórnarandstaða 
oft er�tt uppdrÆttar þegar henni er mætt með spurningum um hvernig hœn 
ætli að �Ærmagna þau góðu verk sem hœn hefur í huga. ÞÆ verður oft fÆtt 
um svör. 
 List ríkisstjórnar við að halda stjórnarandstöðu niðri er að lÆta umræðuna 
snœast um sín verk en fara ekki œt í rökræður um breytt samfØlag. Nœverandi 
ríkisstjórn hefur tekist bærilega að tala um góðærið enda hefur verið mikil 
uppsvei�a í langan tíma. Nœ er það skeið að renna Æ enda en það er Æhyggju-
efni í vaxandi skuldasöfnun heimila og fyrirtækja og mikilli verðbólgu að 
ríkisstjórnin hefur ekki bœið vel í haginn fyrir er�ða tíma. 
 Það er eðli stjórnmÆla að stjórnarandstaða taki við ríkisstjórnarforystu 
einn góðan veðurdag þegar fólk hefur fengið nóg af forgangsröðun nœver-
andi valdhafa. Það er er�tt að verja þÆ skrýtnu forgangsröðun að eyða y�r 
700 milljónum í sendirÆð í Japan Æ sama tíma og lokað er Æ tæknifrjóvganir 
og þrengt að geðfötluðum. Það hefur enginn beðið um þetta sendirÆð. Fisk-
sölufyrirtækin hafa selt í Æratugi til Japans með góðum Ærangri Æn þess að 
utanríkisþjónustan ha� komið þar nÆlægt. 
 Þótt sendiherrar sØu y�rleitt Ægætustu menn skiptir starf þeirra ekki miklu 
mÆli í nœtímaviðskiptum. Það er frÆleitt að eyða þessu mikla fØ í langdýrustu 
borg í heimi Æn mikillar þarfar. Ef menn vilja stofna sendirÆð væri nær að 
gera það í löndunum við Miðjarðarhaf eins og Æ SpÆni en við eigum ekkert 
sendirÆð í Suður-Evrópu eða í Suður-Ameríku. Þótt sendirÆðsmÆlið sØ lítið 
dæmi er það stórt vegna þess að það snýst um skattpeninga og forgangs-
röðun. 
 Það er alveg jafn einkennilegt að tónlistarskólakennarar þur� að berjast 
hatramri barÆttu til að bæta kjör sín en allir vita að tónlistarskólakennarar 
eru lÆglaunastØtt. Þetta er þeim mun gremjulegra vegna þess að tónlistin 
skilar miklu til landsframleiðslunnar og hefur mikil forvarnarÆhrif gegn 
vímuefnaneyslu, auk þess sem hœn auðgar og fegrar daglegt líf allra. Það eru 
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oft litlu mÆlin sem eru stóru mÆlin. ˝ stjórnmÆlum er auðvelt að hrífa fólk 
með sØr en það er líka �jótt að snœast við. Það góða við lýðræðið er að fólk 
fær að rÆða sjÆlft sinni forgangsröðun þegar kemur að kosningum. 
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Hin góðu ö� verða að byggjast Æ sterkri siðferðiskennd 
um rØttlæti og ranglæti„

HeimsfrØttastöðvarnar CNN og SKY �ytja nœ styrjöld í beinni œtsendingu 
allan sólarhringinn. Persa�óastríðið braut blað í þeim efnum en stríð er 
ódýrt sjónvarpsefni. SamfØlag iðnríkjanna hefur breyst ótrœlega hratt Æ örfÆ-
um Ærum. Viðmið iðnríkjanna hurfu 9. nóvember 1989 þegar mœrinn fØll. 
BarÆttunni við kommœnistaríkin lauk svo skyndilega að tómarœm mynd-
aðist sem hefur ekki verið fyllt í. 
 Forysta Bandaríkjanna alla 20. öldina fyrir frelsi gegn einræði og kœgun 
í tveimur heimstyrjöldum og í kalda stríðinu var ómetanleg en Bandaríkin 
standa nœ Æ tímamótum. Andstæðingar Æ 20. öldinni voru alltaf skýrir, 
fasistastjórnir öxulveldanna og kommœnískt einræði SovØtríkjanna. Nœ eru 
engir slíkir óvinir sjÆanlegir nema alþjóðlegir hryðjuverkamenn en þeir hafa 
sØst Æður. Rauðu herdeildirnar í Þýskalandi og Æ ˝talíu Æ 8. og 9. Æratugnum 
voru t.d. mjög hættulegar borgaralegu samfØlagi Vesturlanda. 
 Hætta nœtímans stafar af einföldun sem brýst fram í ofstæki sem oft 
byggist Æ ranghugmyndum um trœarbrögð. Það hafa verið framin mikil 
grimmdarverk í nafni trœar, einkum kristninnar. Hryðjuverkin nœ nærast Æ 
hatri Æ Bandaríkjamönnum vegna skilyrðislauss stuðnings þeirra við stjórn-
ina í ˝srael nœtímans. SÆ stuðningur hefur ekkert með barÆttu fyrir frelsi að 
gera heldur byggist Æ eignarhaldi örfÆrra gyðinga í Bandaríkjunum Æ �öl-
miðlum og hinni sterku stöðu þeirra þar innan stjórnmÆla. 
 Það eru ekki einungis Arabar og aðrar þjóðir íslams sem sjÆ órØttlætið 
í þessari stefnu Bandaríkjanna heldur er æ �eirum að verða ljóst að hœn 
verður uppspretta mikilla Ætaka næstu Æratugi. Ef Bandaríkjamenn breyta 
ekki um stefnu gagnvart ˝srael og knýja fram rØttlÆtan frið þar sem sjónar-
mið Palestínumanna verða einnig virt koma fram Æ sjónarsviðið sífellt nýir 
hryðjuverkamenn með æ betri tækni. Það breytist ekkert þótt bin Laden 
verði handtekinn eða drepinn. 
 Hryðjuverk Rauðu herdeildanna voru meiningarlaus vegna þess að þær 
fengu engan stuðning meðal almennings. Þess vegna þurrkuðust þær œt og 
höfðu engin Æhrif til langframa. Heimsveldi fyrri tíma runnu ætíð skeið 
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sín Æ enda, hvort sem þau voru ill eða góð. Tækniþróunin gerir þó það 
að verkum að hin góðu ö� geta tryggt frið miklu lengur en Æður en þÆ 
verða þau að byggja grundvöll sinn Æ sterkri siðferðiskennd um rØttlæti og 
ranglæti. 
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Tilvistarvandi Framsóknar og vitleysan í landbœnaði„

Framsókn er í tilvistarvanda. Það kemur skýrt fram í viðtali við Guðna 
`gœstsson í Morgunblaðinu. Það er til fyrirmyndar að forystumenn fari með 
gagnrýnum hætti y�r störf síns �okks eins og Guðni gerir. 
 Ummæli Guðna um landbœnaðarmÆl eru þó furðuleg. Hann segir ljóst 
�að við erum með dýrari landbœnaðarafurðir en mörg önnur lönd en það er 
líka hluti af okkar öryggi og lœxus�. Það er frÆleit fullyrðing að það sØ lœxus 
að greiða hærra verð en aðrir. Þarna talar maður sem gætir ekki hagsmuna 
neytenda heldur kolrangs ker�s. Það er heldur ekkert öryggi fólgið í land-
bœnaðarstefnu stjórnvalda, aðeins kostnaður. 
 ˝slendingar styrkja landbœnað sinn nær mest allra þjóða og meira en er 
gert innan ESB. HØr eru matvæli tugum prósenta dýrari en í nÆgrannalönd-
unum. Bændur er sÆrafÆtækir svo að stefna ríkisstjórnarinnar skilar þeim 
engu en sauð�Ærbændur eru fÆtækasta stØtt landsins. Þar er enginn lœxus. 
Milliliðir landbœnaðarker�sins hafa það þó gott og Bændasamtökin lifa 
góðu lí� Æ kostnað skattborgaranna. 
 Guðni telur �að neytandinn stæði verr að vígi ef farið yrði œt í glórulausa 
samkeppni�. Þetta er algerlega rangt. Neytendur standa alltaf betur eftir 
því sem samkeppnin er meiri. Samkeppni er aldrei glórulaus enda gilda 
samkeppnislög í landinu. SjÆlfstæðismenn standa einnig dyggilega vörð um 
þetta spillta, gagnslausa og dýra ker� enda fundu þeir það upp að hluta. Eina 
skynsamlega lausnin í landbœnaði er að e�a samkeppni og lÆta sömu lögmÆl 
gilda þar og eru í öðrum viðskiptum en það mega sjÆlfstæðismenn ekki heyra 
nefnt. 
 Guðni leggst gegn nýrri Evrópustefnu Halldórs. Flokkurinn mun því 
þurfa að greiða œr því mÆli fyrir kosningar en það Æ við �eiri �okka, 
t.d. Samfylkinguna. Athyglisverð eru ummæli Guðna um uppstokkun í 
ríkisstjórninni en Framsókn hefur ekki gengið of vel að manna sín rÆðu-
neyti. 
 Guðni talar beint frÆ hjartanu og það er dýrmætt að slíkir ærlegir menn 
komist til mikilla metorða í stjórnmÆlum. Guðni hefur rØtt fyrir sØr um að 
Framsókn þur� að skýra stefnu sína. StjórnmÆlamenn verða að hafa skýrar 
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hugmyndir. Dæmið um Ærangur Vinstri-grænna sýnir að hópurinn þarf í 
uppha� ekki að vera stór til að festa sig rækilega í sessi. Það er hins vegar 
ekki líklegt að Framsókn takist að snœa vörn í sókn en umræðan er þó til alls 
fyrst. 
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 Merkilegt samkomulag um efnahagsmÆl„

Samkomulag aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar er mjög merki-
legt. Þótt grípa hefði Ætt fyrr í taumana er Ænægjulegt að þessi hugmynd hefur 
nœ orðið ofan Æ enda er hœn eina rÆðið nœ um stundir í efnahagsmÆlum. 
 Slíkt samrÆð um skammtímaaðgerðir Æ þó að heyra til algerra undantekn-
inga. Það er ekki aðila vinnumarkaðarins að stýra stefnunni í skattamÆlum 
eða �kta í �Ærlögum ríkisstjórnar. Þar gilda almennar lýðræðislegar leikreglur 
og aðilar vinnumarkaðarins eru ekki hluti af löggjafar- og framkvæmdavaldi. 
Þetta var hins vegar nauðsynlegt nœna til að blÆsa mönnum kjark í brjóst. 
 Þetta er fyrst og fremst sÆlræn aðgerð til að e�a mönnum trœ Æ styrkleika 
efnahagslífsins. Það er ekki hægt að beita neinum töfrarÆðum til að draga 
œr verðbólgu og alls ekki til langs tíma. Þótt það ha� ge�st Münchhausen 
barón vel að draga sig upp Æ hÆrinu er sœ aðgerð ekki vænleg til lengri tíma 
í efnahagsmÆlum. BarÆtta gegn verðbólgu er langtímaverkefni. Það hefði 
þurft að reka ríkissjóð með meiri afgangi en nœ er raunin, ekki slaka Æ stefn-
unni í peningamÆlum, stuðla að aukinni framleiðni með skattalækkunum, 
auka framlög til menntamÆla, e�a sparnað og leyfa markaðsö�unum að leika 
um landbœnað. Sumt af þessu hefur ríkisstjórnin gert, annað ekki. Það þýðir 
þó ekki að grÆta hið liðna heldur fylkja sØr í samstöðu gegn verðbólgunni. 
Það er miklu meira í hœ� en fólk gerir sØr grein fyrir. 
 Tvöföldun erlendra skulda sem hlutfall af landsframleiðslu síðustu 5 Ær er 
mikill vandi og vaxtabyrðin verður þung. Þessar lÆntökur eru mikið til vegna 
aukinnar neyslu. Ég hef oft lýst Æhyggjum vegna erlendra skulda ˝slend-
inga en það vill loða við okkur að vilja ekki taka mark Æ varnaðarorðum í 
efnahagsmÆlum ef það passar fólki ekki pólitískt. 
 ˝ pólitískri efnahagsumræðu er staðan oft mÆluð alltof sterkum litum, því 
annaðhvort haldið fram að allt sØ í himna lagi eða að allt sØ að fara �andans 
til. Y�rleitt liggur sannleikurinn þar Æ milli. Almenningur fær þó aðeins 
hina svarthvítu mynd sem oft tekur Æ sig mynd þrefs og órökstuddra fullyrð-
inga. Vönduð og slagorðalaus efnahagsumræða er lífsnauðsynleg við þessar 
aðstæður. Nýgert samkomulag ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins gefur 
gott tilefni til að tala af hógværð um efnahagsmÆl. 
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Fagleg og lýðræðisleg niðurstaða við KÆrahnjœka„

Nokkur hÆpólitísk mÆl voru leidd til lykta í desembermÆnuði. Þar ber hæst 
afgreiðslu umhver�srÆðherra Æ KÆrahnjœkavirkjun. Ley�ð er veitt með skil-
yrðum og ekki verður annað sØð en að fagmannlega ha� verið að verki 
staðið. Þeir sem hafa haft Æhyggjur af virkjuninni vegna þess að hœn spillir 
um of nÆttœrunni munu �estir fallast Æ þessa niðurstöðu. Öðru mÆli gegnir 
um þÆ sem vilja alls ekki virkjun Æ þessu svæði, sama í hvaða formi hœn er. 
Það viðhorf Æ vitaskuld rØtt Æ sØr eins og önnur viðhorf en það er ekki til 
framfara að œtiloka nýtingu auðlinda ef gætt er sjónarmiðanna um sjÆlf-
bæra þróun. 
 SjÆlfbær þróun felur í sØr þÆ skuldbindingu að við megum ekki ganga 
Æ auðlindir með því að rýra möguleika komandi kynslóða Æ að nýta sömu 
auðlindir. Virkjun Æ Austurlandi í þessu formi er vissulega Æ mörkunum hvað 
það varðar en hægt er að lifa við þessa œtfærslu œt frÆ umhver�ssjónarmiðum. 
Enn er óvíst hvort Norsk Hydro muni �Ærfesta í Ælverinu þegar Æ reynir en 
samningurinn um orkuverð sýnir þó að ljónin fram undan eru mun færri 
en Æður. Virkjunin og Ælverið skapa þó ekki mikil verðmæti til lengri tíma 
miðað við aukna �Ærfestingu í menntun en þetta virðist þó sæmilega arðbært 
enda hafa lífeyrissjóðirnir enga heimild til �Ærfestinga nema um trygga og 
góða arðsemi sØ að ræða. 
 Þungu fargi ætti nœ að lØtta af Aust�rðingum. StjórnmÆla�okkarnir verða 
líka að gera upp hug sig endanlega. Stjórnar�okkarnir vilja knýja mÆlið hratt 
Æfram. VG er alfarið Æ móti og Samfylkingin mun væntanlega styðja mÆlið 
eftir þennan œrskurð þótt hópur innan hennar vilji alls enga virkjun fyrir 
austan. Það er þó ekki hægt að gagnrýna mÆlsmeðferðina lengur þótt lögin 
um umhver�smat sØu gölluð. Landsvirkjun hefur unnið faglega og kynnt 
mÆlavöxtu með miklum Ægætum. Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkj-
unar, getur litið Ænægður y�r farinn veg. Þetta mÆl hefur ekki verið auðvelt 
en það er þó heldur ekki enn í höfn. 
 Það er brýnt að faglegar niðurstöður sØu viðurkenndar þótt menn ha� 
verið e�ns Æður. KÆrahnjœkavirkjun er dæmi um hvernig vönduð rökræða 
getur leitt til niðurstöðu sem er Æsættanleg. Lýðræðisleg umræða leiðir alltaf 
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til meirihluta og minnihluta, m.a. Æ Alþingi. ˝ þessu mÆli munu �estir í 
minnihlutanum sætta sig við og virða niðurstöðuna. Meirihlutinn Æ líka að 
læra Æ þessu að óbilgirni og einsýni eru lØlegir rÆðgjafar í deilumÆlum. 
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Lýðræði, tjÆningarfrelsi og mannrØttindi aldrei 
mikilvægari en nœ„

`ramót eru tilefni til að líta til baka þótt oft virðist lítið hafa gerst. Eini 
atburður Ærsins 2001 sem geymist í sögunni hØrlendis og erlendis er ÆrÆsin 
11. september en Æður hafa atburðir Ætt sØr stað sem talið var þÆ að hefðu enn 
meiri a�eiðingar í för með sØr en ÆrÆsin 11. september. Dagsetningarnar 22. 
nóvember og 9. nóvember voru einu sinni Æ allra vörum. Flestir hafa gleymt 
6. Ægœst en þÆ var kjarnorkusprengjunni varpað Æ Hírósíma Ærið 1945. 
 Hinn 22. nóvember 1963 fellur engum œr minni sem nœ er kominn y�r 
miðjan aldur en þÆ var John F. Kennedy myrtur í Dallas. Margir töldu að 
sÆ atburður hefði mikil Æhrif Æ þróun heimsmÆla en þÆ var Kœbudeilunni 
nýlokið, illvígasta Ægreiningi kalda stríðsins. Ekkert slíkt gerðist og heim-
urinn jafnaði sig ótrœlega �jótt. 
 Hinn 9. nóvember 1989 fØll Berlínarmœrinn. ÞÆ hrundi hið kommœníska 
ker� eins og spilaborg, ker� sem hafði haldið mörgum kynslóðum í tugum 
landa í heljargreipum kœgunar og fÆtæktar. Heimurinn jafnaði sig þó �jótt 
og Austur-Evrópa er orðin fullgildur þÆtttakandi í evrópskum stjórnmÆlum 
og líkur Æ friði í okkar heimshluta hafa sjaldan verið betri. 
 Margt bendir til þess að heimurinn lagi sig �jótt að breytingunum í 
kjölfar 11. september. BarÆtta gegn hryðjuverkum heldur Æfram og Osama 
bin Laden og al-Qaeda verður örugglega œtrýmt. Þetta stríð vinnst þó aldrei 
endanlega enda væri illa komið fyrir heiminum ef fullkomið öryggi væri 
gegn voðaverkum ofstækismanna. Endanleg lausn slíks öryggisvanda er lög-
regluríki og uppræting frjÆlsar hugsunar og þÆ braut viljum við ekki ganga. 
 Morðið Æ Kennedy, stjórnmÆlaker� Berlínarmœrsins og glæpaverk ofsatrœ-
armanna ógnuðu ekki tilveru heimsins en tækni hryðjuverkamanna getur þó 
orðið svo fullkomin að þeir bœi til gereyðingarvopn með kjarnorkusprengj-
um og sýklum. Vísindaþekkingin verður þó alltaf að vera almenningseign 
þannig að einstigið milli upplýsts samfØlags og öryggis hinna mörgu er 
örmjótt. 
 Eina raunverulega ógnunin við tilvist mannsins Æ jörðinni eru tæknifram-
farir hans sjÆlfs. Frelsi einstaklingsins er hornsteinn framfara og velferðar og 
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takmörkun þess í nafni öryggis mÆ aldrei verða leiðarljós okkar. Þess vegna 
þarf að berjast af enn meiri krafti fyrir lýðræði, frjÆlsum skoðanaskiptum og 
mannrØttindum og leysa œr �ötrum hina kœguðu, fÆtæku og hungruðu um 
allan heim. Aðeins þannig mætum við vandamÆlum fólks�ölgunar, meng-
unar og ofstækis sem ógna öllu lí� Æ jörðinni. 
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Nýtt í samfØlagi okkar að fólk nÆi ekki endum  
saman fyrir fulla vinnu„

Bilið milli fÆtækra og ríkra eykst í heiminum en einnig innan einstakra ríkja. 
` ˝slandi ríkir meiri jöfnuður en hjÆ �estum þjóðum. Þó hefur fÆtækt alltaf 
verið fylgi�skur íslensks samfØlags þótt síðustu Æratugirnir sØu hÆtíð miðað 
við fyrri tíma. FÆtækt er feimnisorð hØrlendis en faglegri um�öllun hefur þó 
�eygt mikið fram. 
 Verst settu einstaklingar hØrlendis Æ vinnumarkaðinum eru ungar, lítt 
menntaðar, einstæðar mæður. Þær eru Æ lægstu laununum og eiga fÆrra 
kosta völ. HØr eins og Æ �eiri sviðum er menntunin lykilatriði fyrir bættri 
stöðu. Sœ staðreynd að ˝slendingar verja mun minna fØ til velferðarmÆla en 
aðrar Norðurlandaþjóðir skýrir þrönga stöðu öryrkja. Öryrkjum hefur �ölg-
að mikið og þar hefur enn eitt feimnisorðið komið fram, sem er fØlagsleg 
örorka, en með því er Ætt við er�ðleika sem eiga ekki rætur sínar að rekja til 
heilbrigðisvanda heldur til persónulegra aðstæðna og eiginleika. 
 Það er nýtt í samfØlagi okkar að fólk í fullri vinnu nÆi ekki endum saman. 
Skattaker�ð hefur bœið til fÆtæktargildru með skattleysismörkum sem virka 
sem hemill Æ hækkun lægstu launa. Gamla krafan um hækkun skattleysis-
marka er í reynd röng og tekjutenging hefur í mörgum tilvikum læst fólk 
inni með lÆg laun. Það er umhugsunarvert að stjórnmÆla�okkarnir hafa ekki 
mætt þessum nýju aðstæðum með nýrri stefnu. Það að fólk skilji til að drýgja 
tekjur sínar er vitanlega algerlega óviðunandi en ekki heyrist mikið um þetta 
mÆlefni frÆ prestum. 
 ˝ opinberri umræðu er mÆlstaðurinn oft eyðilagður með alhæ�ngum. 
Flestir eldri borgarar bœa við góða stöðu og margir öryrkjar hafa ekki efna-
hagslegar Æhyggjur en oft er talað eins og allir eldri borgarar og öryrkjar lepji 
dauðann œr skel. Það sama gerist í kjaraviðræðum þegar fullyrt er að þorri 
launafólks sØ við hungurmörk. Slík gengisfelling í orðræðu eyðileggur oft 
fyrir raunverulegum umbótum. 
 Við ˝slendingar höfum œtrýmt mörgum vÆgestinum œr okkar samfØlagi Æ 
síðustu 100 Ærum. Við œtrýmum ekki fÆtækt en hœn Æ að verða jafn sjaldgæf 
og berklar. Það gæta fÆir hagsmuna lÆgalaunafólks sem býr við fÆtækt. Það 
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er lÆgmarkskrafa að fólk í fullri vinnu með börn li� ekki í fÆtækt. Eitt sinn 
talaði frelsarinn um skyldur gagnvart okkar minnstu bræðrum og systrum. 
Það er því siðferðileg Æskorun til samfØlagsins að rØtta hlut þessa fólks. 
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 Bregðumst við öfgahyggjunni„

Skarpari skil eru að verða milli lífsskoðana, trœarbragða og þjóða. Það kemur 
fram í hvers kyns öfgahyggju en skýrt dæmi um hana eru hin óvæntu œrslit í 
forsetakosningunum í Frakklandi þar sem hægri öfgamaðurinn Le Pen lenti 
í öðru sæti. Chirac mun þó vinna með Æður óþekktum y�rburðum því að 
Frökkum er brugðið eins og öðrum. 
 Þegar hægri öfgamaðurinn Haider vann kosningarnar í Austurríki sýndu 
vandræðaleg viðbrögð ESB að menn voru ekki í stakk bœnir til að takast Æ 
við þessa nýju hættu. Lýðræðið felur það í sØr að menn verða að berjast við 
stefnu annarra með rökum en ekki boðum og bönnum. Gróðrarstía öfga-
manna í Evrópu undanfarin Ær er inn�ytjendaandœð og œtlendingahatur. 
Mikill �öldi fólks frÆ löndum íslams hefur sest að í Vestur-Evrópu. Til 
dæmis er þriðja stærsta tyrkneska borgin í heiminum Berlín, Æ eftir Istanbœl 
og Ankara. 
 Umræðan sem blossaði upp í Svíþjóð í kjölfar morðsins Æ stœlkunni 
Fatímu sýndi að meira að segja þjóð sem hefur alltaf stutt við erlend þjóðar-
brot í landi sínu var felmtri slegin þegar kom í ljós að viðhorf miðaldasam-
fØlags lifa góðu lí� í velferðarríkinu Svíþjóð. 
 Öfgar fengu byr undir bÆða vængi eftir hryðjuverkin 11. september. Þetta 
stefnir í Ætök milli tveggja menningarheima, hins kristna og íslams. Það er 
ekkert nýtt í sögunni. Krossferðir miðalda snerust um slík Ætök. Þótt trœar-
brögð móti ekki lengur afstöðu hins kristna heims er því þveröfugt farið hjÆ 
þjóðum íslams. `hersla Æ trœna skiptir þar vaxandi mÆli. 
 Skynsamlegur rammi fyrir framtíð heimsins er að sjÆ fyrir sØr þríhyrning 
með menntun, menningu og alþjóðavæðingu í hornunum og þessi þríhyrn-
ingur væri þÆ umleikinn lýðræði. ˝ rØttu samhengi fela þessi �ögur hugtök í 
sØr lykilinn að góðri sambœð ólíkra kynþÆtta. 
 ˝slendingar verða einnig að vara sig. Það er stutt í œtlendingahatur hØr og 
öfgahyggja mÆ ekki festa hØr rætur. Allir eru œtlendingar nær alls staðar í 
heiminum. Það eru til 200 lönd og við ˝slendingar erum œtlendingar í 199 
þeirra. Umburðarlyndi, víðsýni og þekking Æ öðrum menningarheimum er 
forsenda fyrir friði í heiminum. Aðeins þannig tekst okkur að vinna gegn 
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ógnum öfgahyggjunnar. Það mÆ aldrei gleymast að öfgahyggja í aðra Ættina 
steypti heiminum í stórstyrjöld Æ síðustu öld sem lauk 1945 og öfgahyggja 
í hina Ættina kœgaði hundruð milljóna manna og henni linnti ekki fyrr en 
1989. Sagan er til að læra af. 
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Jafnaðarmenn sÆu ekki sigurinn í mÆl�utningi sínum„

`hugi Æ stjórnmÆlum hefur minnkað verulega. Við munum sjÆ það í lítilli 
þÆtttöku í sveitarstjórnarkosningunum. Þetta er ekki sØríslensk þróun heldur 
sØst hœn víða Æ Vesturlöndum enda eru sífellt �eiri Ækvarðanir teknar utan 
valdasviðs stjórnmÆlamanna. ̋  nœtímamarkaðshagker� er frelsi einstaklings-
ins leiðarljós og hann tekur Ækvörðun með eftirspurn sinni um �estallt. 
Fyrirtæki og opinberir aðilar laga sig að slíkum væntingum með framboði 
sínu. 
 ˝ �estum löndum rÆða stórir �okkar sem sækja fylgi inn Æ miðjuna, 
annaðhvort frÆ hægri eða vinstri. Þetta er þó þannig ekki hØrlendis. SjÆlf-
stæðis�okkurinn fellur þó vel inn í þessa mynd, hann sækir inn Æ miðjuna 
frÆ hægri nema hvað hann er stærri en sambærilegir �okkar í nÆgrannalönd-
unum. Stóri �okkurinn sem sækir inn Æ miðjuna frÆ vinstri hefur aldrei 
orðið til hØr. Samfylkingin Ætti að verða þessi �okkur en enn er langt í land 
með það. Fjór�okkaker�ð hefur reynst lífseigara en margir bjuggust við. 
 Ein Æstæðan er að menn kunna ekki að innsigla sigra sína. Lengi hafa 
jafnaðarmenn barist fyrir upptöku veiðileyfagjalds og nœ loksins þegar það 
er orðið að veruleika er því fundið allt til forÆttu vegna þess að ekki var 
í leiðinni gert œt um Ægreining um stjórn �skveiða en þeir sem vilja vita 
þekkja að spurningin um veiðileyfagjald hefur ekkert með stjórn �skveiða 
að gera. 
 Nœ hefur sœ meginÆkvörðun verið tekin að þeir sem nýta sameiginlegar 
auðlindir greiða fyrir þau afnot. Það mun síðan fara eftir pólitískum meiri-
hluta Æ þingi hverju sinni hversu hÆtt þetta gjald verður en grundvallaratriðið 
er í höfn. ˝slendingar munu deila um stjórn �skveiða alla tíð en það er með 
ólíkindum að jafnaðarmenn ha� ekki sØð sigurinn í mÆl�utningi sínum. 
Síðan er næsta orrusta að breyta fyrirkomulagi veiðanna, ef menn vilja, og 
haga m.a. œthlutun veiðiheimilda með öðrum hætti en nœ er gert, en það er 
allt önnur Ella. 
 Ríkisstjórninni tókst ætlunarverk sitt, að aftengja mÆlið pólitískt og halda 
því Æfram í þrasi um stjórnker� og tryggja að jafnaðarmenn fengju engan 
pólitískan Ævinning þegar þetta gamla barÆttumÆl þeirra var loks í höfn. 
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Löggjö�n um veiðileyfagjaldið verður innan Æratugar talin ein merkustu 
lög sem Alþingi hefur sett. Eini aðilinn sem kann að fagna sigri sínum er 
Morgunblaðið og er skilningur þess Æ þessu mÆli ólíkt skýrari en stjórnmÆla-
mannanna. 
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`kvarðanir verði færðar beint til fólksins„

Maðurinn hefur ekki fundið betra stjórnker� en að Ækvarðanir um sam-
eiginleg mÆl styðjist við vilja meiri hlutans eða fulltrœa hans. Ein af Æstæð-
um fulltrœalýðræðis var að beint lýðræði væri of þungt í vöfum og stjórn-
mÆlamenn hefðu sØrþekkingu sem almenningur hefði ekki. Þetta hefur 
gerbreyst. 
 Almenningur er mjög vel upplýstur um �est mÆl sem stjórnmÆlamenn 
greiða atkvæði um. Menntun íslenskra stjórnmÆlamanna er líka oft slök 
miðað við aðrar stØttir sem bera mikla Æbyrgð. Það Æ því að skjóta miklu 
�eiri Ækvörðunum til borgaranna í atkvæðagreiðslu og rafræn œtfærsla þess 
er mjög einföld. 
 Við höfum nær enga reynslu af almennum atkvæðagreiðslum. Stjórn-
mÆlamenn vilja líka rÆða sem �estu eftir að þeir eru kosnir og eru ófœsir að 
rýra völd sín. Þess vegna hefur framkvæmdavaldið svo sterka stöðu gagnvart 
Alþingi. Það vill enginn �okkur breyta þessu vegna þess að þeir vonast allir 
eftir að komast í ríkisstjórn og geta farið með allt vald Æn mikilla afskipta 
Alþingis. Þetta er ekki gott því að eftirlit löggjafarvalds með framkvæmda-
valdi er nauðsynlegt. Nœ treystum við Æ eftirlit Ríkisendurskoðunar, �öl-
miðla og hins frjÆlsa markaðar. 
 Misnotkun valds kjörinna fulltrœa er grafalvarlegt mÆl en hØrlendis hafa 
menn komist upp með ýmislegt sem alls staðar í nÆgrannalöndunum hefði 
leitt til afsagnar. Þetta er vegna þess að ˝slendingar taka stjórnmÆl ekkert 
sØrstaklega alvarlega. Þeir líta svo Æ að þau sØu skemmtiefni, að vísu ekkert 
sØrstaklega Æhugaverð en að hægt sØ að bœa við þau og ræða um þau eins og 
rysjótta veðrÆttu. Þetta viðhorf er ekki gott vegna þess að margt Ækvarðast 
Æ sviði stjórnmÆla, þar Æ meðal efnahagsÆstand, refsirammi, menntun, heil-
brigðisþjónusta og velferð. 
 Þótt stjórnmÆlamenn reyni að gera sitt besta og stefna þeirra sØ lík í mörg-
um atriðum er þó meginmunur Æ, til dæmis að hve miklu leyti opinberir 
aðilar eigi að sjÆ um þjónustu Æ sviði mennta og heilbrigðis. Pólitískur Ægrein-
ingur verður því alltaf fyrir hendi og í slíkum Ægreiningi þrífst lýðræðið og 
Æhugi fólks. Ef raunverulegum deiluefnum fækkar minnkar Æhuginn, sem 
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endurspeglast í lítilli kosningaþÆtttöku og auknu valdi stjórnmÆlamanna. 
Almenningur Æ því að he�a barÆttu fyrir því, innan og utan �okkaker�sins, 
að Ækvarðanir verði í miklu meira mæli færðar beint til fólksins en þær eru 
nœ. Nýjar bæjar- og sveitarstjórnir gætu vel unnið að þessu verkefni. 



Samfylkingin,  
aðdragandi og stofnun
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Viðtal Karls �. Birgissonar ritstjóra við `gœst Einarsson  
sem birtist í Helgarpóstinum 2. nóvember 1995 

Ég vil byltingu og blóð

Eru ekki öll merki uppi um það að Þjóðvaki sØ að fara sömu leið og t.d. 
Bandalag jafnaðarmanna, Borgara�okkurinn og önnur sprengiframboð? 
Er spilið ekki bœið?

 �Nei. Ég held að aðstæðurnar sØu töluvert öðru vísi nœna. Klofnings-
framboð undanfarna Æratugi hafa �est verið Æ vinstri hlið stjórnmÆlanna, 
í umhver� jafnaðarstefnunnar. SjÆlfstæðis�okkurinn hefur aldrei klofnað 
alvarlega fyrir utan Borgara�okkinn, sem stóð stutt við og hafði engin Æhrif 
inn í SjÆlfstæðis�okkinn. Framsóknar�okkurinn hefur ekki klofnað síðan Æ 
fyrri helmingi aldarinnar.
 Það sem er eftirtektarvert við klofning Æ vinstri væng er að jafnvel þótt 
�okkar ha� hor�ð þÆ hafa Æhrif þeirra verið mjög mikil. Dæmi um það eru 
Samtök frjÆlslyndra og vinstri manna; þar voru sterkir einstaklingar sem 
gengu svo til liðs við aðra �okka og ný hugsun þeirra hafði mikil Æhrif bæði 
innan Alþýðubandalags og Alþýðu�okks.
 Það sama gerðist með Bandalag jafnaðarmanna. Hugmyndafræði þess, 
sem tengist pólitískt frjórri hugsun Vilmundar Gylfasonar, hefur haft geysi-
lega mikil Æhrif tíu og �mmtÆn Ærum seinna. MÆl sem þar voru rædd ítarlega 
Æ sínum tíma, til dæmis frjÆlst �skverð, þykja nœ sjÆlfsagður hlutur. Það þótti 
mjög byltingarkennt þegar Vilmundur talaði fyrir því. Nœ er uppstokkun 
Æ vinnumarkaði, vinnustaðasamningar og annað sem var Æberandi í mÆl-
�utningi hans aftur alvarlega til umræðu. Það er hægt að telja �eira. Enn 
skilgreina menn sig í Alþýðu�okknum sem Bandalagsmenn þótt tíu Ær sØu 
síðan það leið undir lok.
 Staðan í skoðanakönnunum er þess vegna mjög slæmur mælikvarði Æ 
líftíma stjórnmÆla�okka. Spurningin er miklu fremur: Æ Þjóðvaki og hug-
myndafræði hans eitthvert erindi? Er hægt að berjast fyrir stefnumÆlunum 
með þessum �ögurra manna þing�okki og nÆ þau fótfestu innan annarra 
�okka? Það markar miklu fremur líftíma hrey�ngarinnar.
 Þjóðvaki er fyrst og fremst stofnaður til að brjóta upp �okkaker�ð. 
Fólk var bœið að fÆ nóg af því sem var að gerast innan Alþýðu�okks 
og Alþýðubandalags. Fólk kom líka frÆ Framsóknar�okknum og jafnvel 
SjÆlfstæðis�okknum. Það var bœið að fÆ nóg af nœverandi �okkaker�. Það 
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vildi gera atlögu að því með þessum hætti og mØr �nnst að tilraunin hafa 
heppnast.
 Niðurstaða kosninganna er besta ríkisstjórn sem hrey�ng jafnaðarmanna 
gat fengið. Ef Þjóðvaki hefði ekki komið til þÆ hefði setið hØr ríkisstjórn 
SjÆlfstæðis�okks með annaðhvort Alþýðu�okki eða Alþýðubandalagi. Það 
hefði ekki skilað neinu í þeirri stóru draumsýn sem er breiður �okkur 
jafnaðarmanna Æ ˝slandi. Það er markmiðið. Að því leyti er þetta drauma-
ríkisstjórnin.�

Þjóðvaki var þó ekki stofnaður til þess að nœverandi ríkisstjórn yrði til.

 �Nei, það er rØtt en Æn stofnunar Þjóðvaka hefði hœn ekki orðið til. Mark-
miðið með Þjóðvaka er að bœa til sams konar hrey�ngu jafnaðarmanna og 
er í nÆgrannalöndunum, 30�40 prósenta jafnaðarmanna�okk. Með því að 
þessi ríkisstjórn var mynduð fór Framsóknar�okkurinn, þvert Æ það sem 
hann hefur oft sagt, alveg upp að hliðinni Æ SjÆlfstæðis�okknum. Framsókn-
ar�okkurinn vann góðan kosningasigur og hefði getað lÆtið það endurspegl-
ast betur í stefnu stjórnarinnar en hann gerði það ekki. Nœverandi ríkisstjórn 
er alger andstæðingur sjónarmiða fØlagshyggju- og jafnaðarmanna eins og 
þau eru skilgreind í evrópsku samhengi.
 Þessi staða er alveg ný. Allir �okkarnir �órir sem eiga sØr þennan draum 
eru í stjórnarandstöðu. Alþýðubandalag og Alþýðu�okkurinn hafa lengi 
talað um hann, Þjóðvaki var beinlínis stofnaður til að vinna að honum og 
Kvennalistinn, þótt hans sjónarhorn sØ annað, Æ vitanlega heima í þessu um-
hver� stjórnmÆlanna. Þetta er Ærangurinn sem Þjóðvaki nÆði. Ef þetta hefði 
ekki gerst sæti hØr hefðbundin ríkisstjórn og staða SjÆlfstæðis�okksins væri 
Æfram gulltryggð.
 Við sem viljum þennan stóra �okk þurfum að sannfæra lÆg- og millitekju-
fólk sem kýs SjÆlfstæðis�okkinn um að hagsmunum þess sØ betur borgið 
með því að styðja hrey�ngu jafnaðar- og fØlagshyggju. Það mÆ ekki gleyma 
því að samkvæmt kosningatölum er SjÆlfstæðis�okkurinn einn stærsti verka-
lýðs�okkur Æ ˝slandi. Hið mikla fylgi SjÆlfstæðis�okksins er hin stóra mót-
sögn í íslenskum stjórnmÆlum. Honum hefur tekist að feta bil beggja sem 
breiður miðju�okkur, haft rótgróna afstöðu í utanríkismÆlum � sem hefur 
verið Ækveðin kjölfesta í stefnu hans � en fyrst og fremst verið pragmatískur 
�okkur, �okkur �öldans og valdsins. Þetta hefur honum tekist alveg snilld-
arlega og fengið til liðs við sig kjósendur œr öllum stØttum þjóðfØlagsins.
 Ef hins vegar er skoðað hvernig SjÆlfstæðis�okkurinn hefur beitt þessu 
valdi sínu sØst að hann tekur aldrei afstöðu gegn �Ærmagnseigendum, gegn 
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fyrirækjum og þeim sem betur mega sín. ̋  framkvæmd Æ stefnu sinni er hann 
hefðbundinn íhalds�okkur � hann er fyrst og fremst að gæta Ækveðinna 
hagsmuna. Hins vegar er kjörfylgi hans miklu meira en svarar til þessara 
hagsmuna. Þessa mótsögn erum við að reyna að draga fram og ef það tekst 
höfum við von til þess að þessi breiðfylking sem talað er um skili einhverjum 
Ærangri.
 Ef tekst að koma saman breiðfylkingu þessara �ögurra �okka yrði kjör-
fylgi slíkrar hrey�ngar að vera meira en kjörfylgi þeirra samanlagt. Þetta 
er lögmÆlið um að tveir plœs tveir sØu �mm. Hvaðan fÆum við þetta fylgi? 
FrÆ mörgu fólki sem hefur kosið til dæmis Framsóknar�okkinn, sem hefur 
söguleg tengsl við slíka hrey�ngu. Framsóknar�okkurinn hefur nœna fyrst 
og fremst skapað sØr stöðu sem miðju�okkur og haldið henni. Honum hefur 
gengið það alveg prýðilega, enda bœinn að vera meira og minna við völd í 
aldar�órðung.
 Hins vegar, ef okkur tekst að y�rbuga glundroðakenningu SjÆlfstæðis-
�okksins, sem hefur nýst honum vel, þÆ er Øg sannfærður um að við getum 
fengið mikið af fylgi hans.
 Þannig sØ Øg þessa breiðu fylkingu fyrir mØr; evrópskt munstur, þar sem er 
stór jafnaðarmanna�okkur, lítill �okkur vinstra megin við hann, sem einnig 
gæti gerst hØr, einhvers konar mið�okkur og loks frjÆlshyggju�okkur sem 
hefði ekki nÆndar nærri þÆ sterku stöðu sem SjÆlfstæðis�okkurinn hefur nœ.�

Þetta tókst ·68 og ·94

Aftur að lífslíkum Þjóðvaka og Æhrifum stefnumÆla. Ef fólk væri spurt œti 
Æ götu um helstu stefnumÆl �okksins, um hvað aðskilur hann frÆ öðrum, 
er hætt við að lítið yrði um svör. Þœ ert í raun að segja, ef Øg skil þig rØtt, 
að stærsta stefnumÆl Þjóðvaka sØ að sameina jafnaðarmenn?

 �JÆ, það er aðalmarkmiðið. Að bœa til stærri hrey�ngu Æ þessum væng 
stjórnmÆlanna. Okkar markmið er að leiða þennan hóp að sama borði. Ef 
það tekst ekki einhverra hluta vegna gerum við rÆð fyrir að halda okkar striki 
og bjóða fram aftur.�

` hvaða forsendum, ef sameiningin misheppnast?

 �Til að sækja endurnýjað umboð fyrir stefnu okkar, sem er ólík stefnu 
Alþýðu�okks og Alþýðubandalags að sumu leyti en að sumu leyti ekki. Þessir 
�okkar eru greinar af sama meiði. Ef við færðum alla þessa einstaklinga œt 
til Evrópu, þingmennina og baklandið í �okkunum, hvaða �okk myndu þeir 
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kjósa þar? Þeir myndu meira og minna tilheyra sama �okknum, jafnaðar-
manna�okki. Að vísu yrðu skiptar skoðanir innan �okksins, en þannig er það 
líka í þessum stóru �okkum í Evrópu. Það er mikil breidd í stóru jafnaðar-
manna�okkunum alls staðar í Evrópu.
 Einstökum �okkum hefur mistekist að mynda þessa breiðfylkingu. Bæði 
Alþýðu�okkur og Alþýðubandalag hafa reynt það en einhver hindrun er í 
veginum sem menn komast ekki y�r. Lengst var komist 1978, þÆ reyndar í 
tvennu lagi þegar bÆðar hrey�ngarnar fengu y�r tuttugu prósent atkvæða, 
en þær bÆru ekki gæfu til að geta unnið saman.
 Eina leiðin til að gera þetta er í einhvers konar samstar� eða sameiningu. 
Sœ hugsun gekk upp í Reykjavíkurlistanum þar sem menn neyddust til sam-
starfs ef þeir vildu ekki lÆta SjÆlfstæðis�okkinn vinna borgina eina ferðina 
enn. Við höfum þess vegna sØð að þegar kjósendum býðst þessi kostur, þegar 
eru tveir pólar, þÆ höfum við meirihluta. Það sýndi sig með R-listanum. Það 
sýndi sig líka í forsetakosningunum 1968, þar sem þessir sömu pólar mynd-
uðust.
 Þessi skýru skil hafa bara orðið svo sÆrasjaldan.�

A-�okkarnir komast ekki lengra

En þœ, hægri kratinn, frjÆlslyndi jafnaðarmaðurinn eða hvað það er kallað, 
hvaða erindi Ætt þœ í �okki með Hjörlei� Guttormssyni?

 �Ég tel mig vera jafnaðarmann í evrópskum skilningi. Ég er frjÆlslyndur 
sem er ekkert skammarorð um jafnaðarmenn. Nœtímajafnaðarmaður hugsar 
sem markaðsbœskaparmaður, þ.e. að markaðslögmÆlin sØu líklegust til að nÆ 
mestum Ærangri í að nýta framleiðsluþætti þjóðfØlagsins. Það er langt síðan 
jafnaðarmenn urðu sammÆla um þetta þótt við sØum svolítið eftir Æ hØrna Æ 
˝slandi og það eimir svolítið eftir af forsjÆrhyggju í efnahagslí�.
 Það breytir ekki því að jafnaðarmenn hafa sØrstakar Æherslur í velferð-
armÆlum, í eftirliti með fyrirtækjum og atvinnulí�, stuðningi við verkalýðs-
hrey�nguna, kvenfrelsi og mörgu �eira. En markaðsbœskapur er notaður 
sem skipulagstæki í efnahagslí�. Það skilur ekki Æ milli þess hvort menn eru 
góðir eða vondir jafnaðarmenn. Það er kjÆnaleg umræða og ökonómískt líka 
vitlaust.�

Ég spurði ekki um góða og vonda jafnaðarmenn, heldur lýsti þeim raun-
veruleika sem blasir við hØrna. Þótt menn kalli sig hØr jafnaðarmenn, þÆ 
eimir mjög sterkt eftir af gömlum sjónarmiðum í efnahagsmÆlum. Þannig 
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hugsa sterk ö� bæði í Alþýðubandalagi og Kvennalista. Þess vegna er spurt: 
hvaða erindi Ættu í �okk með því fólki og langar þig í �okk með því?

 �˝ svona hrey�ngu verður breidd í skoðunum mikil. Það eru til aftur-
haldssamir menn beggja vegna og þannig mun verða Æfram. Ég held hins 
vegar að ef einhver gamaldags forsjÆrhyggja verður ofan Æ í svona �okki þÆ 
sØ hann dauðadæmdur og þÆ verð Øg ekki þÆtttakandi í því. Ég verð ekki sÆ 
eini sem neitar að taka þÆtt í því af því að það er ónýt hugmynd.
 En það verður að skilgreina jafnaðarstefnuna frÆ �eiri sjónarmiðum en 
efnahagslegum. Það voru ein mistökin sem Alþýðu�okkurinn gerði. `stæð-
urnar fyrir því að Jóni Baldvini mistókst að gera Alþýðu�okkinn að stóra 
jafnaðarmanna�okknum eru margar: sterk staða Alþýðubandalagsins, til 
dæmis innan verkalýðshrey�ngarinnar, persónuleg togstreita einstaklinga, 
en líka ofurÆhersla Alþýðu�okksins Æ efnahagsmÆl. Alþýðu�okkurinn undir 
forystu Jóns Baldvins hefur skilgreint jafnaðarstefnuna fyrst og fremst sem 
spurningu um efnahagsmÆl.�

Er það ekki einmitt að hluta hugsað til þess að aðgreina sig frÆ �gömlu� 
jafnaðarstefnunni með Æherslu Æ markaðslausnir, að skilja eftir gömlu 
hugsunina? `n þess væri tilraunin ónýt, eins og þœ sagðir? 

 �Það er allt í lagi af draga fram markaðslausnirnar sem nœtímatæki í 
hagstjórn en það eitt dugar ekki. Hvernig Æ að endurskipuleggja valdið í 
þessu landi, hvað með völd forstjóra stórfyrirtækja, verkalýðsleiðtogana, 
 lífeyrissjóðina, �ölmiðlana? Hvernig Æ að taka Æ því pólitískt? Hvernig Æ 
að endurskipuleggja menntaker�ð, heilbrigðisþjónustuna, velferðarker�ð og 
�eira slíkt? Hvaða framtíðarsýn er þar? Hvaða utanríkispólitík hefurðu aðra 
en efnahagslega? Þarna hafa ekki komið nein svör. Alþýðu�okkurinn hefur í 
raun aðeins haft einn merkimiða uppi, hinn efnahagslega, en jafnaðarstefn-
an er miklu �eira.
 Þetta er svo sem stefna sem hentar mØr Ægætlega því að Øg er efnahagslega 
þenkjandi en Øg sØ jafnaðarstefnuna sem miklu, miklu �ölþættari en kemur 
fram í þessu.
 Alþýðubandalaginu hefur hins vegar tekist Æ síðustu Ærum að brjótast œt 
œr fortíð sinni, sem er nÆttœrlega ein forsenda þess að hægt sØ að ræða sam-
vinnu. Það eru allt önnur stjórnmÆl sem blasa við eftir hrun Berlínarmœrsins 
1989, allt annað og nýtt tímatal. Alþýðubandalagsmenn eru að reyna að lifa 
í þessu nýja tímatali og kjör MargrØtar Frímannsdóttur sem formanns sýnir 
að þar eru miklar breytingar að verða.
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 Það er ekkert í hinu pólitíska umhver� sem Æ að koma í veg fyrir samein-
inguna. HØr situr ríkisstjórn sem er andvíg öllum okkar sjónarmiðum. Það 
mun ekkert breytast og að óbreyttu gæti stjórnin setið Æfram eftir �ögur Ær 
og aftur eftir Ætta Ær. Það er óbærileg tilhugsun og margt Æ sig leggjandi til 
að koma í veg fyrir það. Öll skynsemi mælir með að gera þetta. A-�okkarnir 
komast ekkert lengra en þeir hafa nœ komist um Æratugaskeið. Kvennalist-
inn þarf að �nna sØr nýjan pall til að standa Æ. Ef þetta tekst ekki verður þar 
aðeins um að kenna persónulegum Ægreiningi einstakra forystumanna. Ég 
held samt að þeir skilji að svo mÆ ekki verða. ˝ grasrótinni, hjÆ yngra fólki, er 
mikill Æhugi fyrir þessu og svo kynni að fara að það tæki völdin í þessu mÆli. 
Það væri þÆ gott.
 Ef sameiningin tekst ekki sitjum við langt fram Æ næstu öld með vonlausa 
pólitík. ˝sland stendur að mörgu leyti Æ krossgötum. Ný efnahagsstefna felst 
í því að ganga Æ hólm við ker� fortíðarinnar. Það þarf að ganga Æ hólm við 
ker� sem verndar hagsmuni í landbœnaði, í sjÆvarœtvegi, Æ vinnumarkaði og 
í bankaker�nu þar sem menn skipta Æ milli sín stólunum. Slíkri róttækni 
verður að koma Æ ef Æ að takast að bæta hØr lífskjör í framtíðinni. Við verðum 
að færa stjórnarhætti til nœtímahorfs. Það gerum við ekki með þessu gamla 
spillta valdaker� sem hefur rÆðið hØr í �mmtíu Ær. En að þessu þarf að koma 
nýtt fólk. Ég hef verið að vonast eftir að róttækt, ungt fólk sem sópi þessu til 
hliðar komi fram en þar hef Øg orðið fyrir vonbrigðum.�

Hvað heldurðu að þetta ha� verið sagt oft um nýja unga fólkið sem breytir? 
Hangirðu enn í þeirri von? 

 �JÆ, Øg geri það. Það kannski einhver nostalgía frÆ ·68-kynslóðinni að það 
hljóti að vera til róttæk hugsun í ungu fólki. En maður spyr hvar það endar 
ef fólk Æ �mmtugsaldri, sem hefur lent í öllum pyttunum, Æ að vera í far-
arbroddi um þessi mÆl. Það eru mikil vonbrigði að í stjórnmÆla�okkunum er 
ekki að �nna ungt, ferskt fólk í neinum mæli. Ungt fólk kýs ekki að hasla sØr 
völl innan stjórnmÆlanna. Hæ�leikaríkt fólk fer inn í �ölmiðla-, �ÆrmÆla- og 
listaheiminn þar sem það nær Ærangri eins og klÆrt fólk gerir y�rleitt. Það 
setur mark sitt Æ þjóðfØlagið Æ þessum vettvangi en hefur ekki Æhuga Æ að 
starfa í stjórnmÆlum. Þetta er mjög slæmt.�

Er ekki gott að fólk hefur Æhrif með þessum hætti? Þýðir það ekki að stjórn-
mÆla�okkarnir og völd þeirra skipta minna mÆli en Æður og Æhrif færast Æ 
aðrar vígstöðvar?

 �Jœ, en um leið og það gerist færist vald frÆ lýðræðislega kjörnum fulltrœum 
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til þeirra sem hafa ekkert lýðræðislegt aðhald. Það er ekkert aðhald með vald-
inu í peningastofnunum, Æ vinnumarkaði eða í �ölmiðlum og það er alvarlegt 
mÆl. StjórnmÆlin lœta þó lýðræðislegum lögmÆlum. Þess vegna er slæmt ef ekki 
sækja til Æhrifa í stjórnmÆlum sterkir einstaklingar sem hafa gaman af þessu 
því að það er alltaf nauðsynlegt að fÆ einstaklinga sem kunna að fara með 
valdið og framkvæma sína pólitík. Við höfum ekki góða pólitíkusa Æ ˝slandi. 
Því miður. Og sØrstaklega Æ þetta við um unga fólkið. Þar klífa �estir upp 
hefðbundinn stiga og setjast í fyllingu tímans við einhverja kjötkatla sem eru 
ekki merkilegir af því að valdið liggur annars staðar.�

Eftirlitslaust vald er hættulegt

Þœ talaðir Æðan um nauðsyn þess að brjóta niður valdaker� Æ ýmsum 
vígstöðvum. Grunntónninn í því er siðvæðing. Snýst hœn ekki að stærstum 
hluta um að koma stjórnmÆlamönnum frÆ því sem þeir eiga ekki að vera 
að gera? Eða er þetta stærra mÆl?

 �Miklu stærra mÆl. Hluti er að koma stjórnmÆlamönnum œr hlutum sem 
þeir eiga ekki að vera í og eru ekki kosnir til. VandamÆl okkar er að Alþingi 
er ekki löggjafarþing. Það eru sÆrafÆir sem eru þangað komnir til að setja lög 
og leikreglur eins og stjórnarskrÆin gerir rÆð fyrir. Þeir eru nær allir þangað 
komnir til að vera með puttana í framkvæmdavaldinu. Þetta er einn stærsti 
gallinn Æ stjórnker�nu að við höfum ekkert alvörulöggjafarþing, ekkert 
alvörueftirlit með framkvæmdavaldinu. Þess vegna reyna stjórnmÆlamenn 
mjög að hafa Æhrif í stjórnum og rÆðum, þótt það ha� minnkað nokkuð Æ 
síðustu Ærum. Tengsl þingmanna eru hins vegar mjög sterk við hið opinbera 
ker�.
 Þarna eiga að vera skýr skil en siðspilling snýst um �eira, um misnotkun Æ 
stöðu manna í þjóðfØlaginu. Menn misbeita �Ærhagslegu valdi sínu gagnvart 
öðrum eða til að hygla sjÆlfum sØr. Eina leiðin til að koma í veg fyrir þetta er 
eftirlit af hÆlfu löggjafans, �ölmiðla og með siðferðisvitund alls almennings. 
Það verður að gegnumlýsa opinberar stofnanir og fyrirtækjaumhver�ð allt.�

Hvað Ættu við með fyrirtækjamarkaði og öðru því sem snýr ekki beint að 
stjórnmÆlamönnum? Eru að tala um Kolkrabbann?

 �Kolkrabbinn getur verið hluti af því. Það mÆ færa að því rök að þar ha� 
mikið efnahagslegt vald safnast Æ hendur fÆrra. En er því valdi misbeitt? Það 
held Øg að sØ mun meira vafamÆl. 
 Það hefur líka mikið vald � vald framtíðarinnar � safnast til lífeyrissjóðanna 
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af því að þar liggur mest �Ærmagnið. Forsvarsmenn þeirra eru verkalýðs- og 
vinnuveitendaforingjar og fæstir kosnir í nokkurri raunverulegri lýðræðislegri 
kosningu. Þetta eru valdamenn framtíðarinnar. Hvernig er eftirliti hÆttað Æ 
þessum vettvangi? Það er sÆralítið.
 Eftirlitslaust vald er hættulegast en eftirlit mÆ tryggja með ýmsum hætti. 
Ein leiðin er til dæmis þar sem við köllum atvinnulýðræði. Ég sØ fyrir mØr 
að starfsfólk í stórfyrirtækjum, t.d. þeim sem eru skrÆð Æ VerðbrØfaþingi, eigi 
fulltrœa í stjórn þeirra. Þetta þekkist víða erlendis og er þÆttur í valddrei�ngu 
og eðlilegu eftirliti.�

Eiga ekki eigendur fyrirtækja að stjórna þeim? 

 �Grundvallarreglan er að eigendur stilla upp stjórn í fØlögum sínum en til 
viðbótar því ættu að koma fulltrœar starfsfólks í stjórn fyrirtækisins. Þetta er 
eitt af framtíðarverkefnum nœtímajafnaðarstefnu og þetta mun gerast þótt 
Øg viti að vinir mínir í atvinnulí�nu sØu ekki allir hrifnir af þessu.
 Þetta er ein leiðin til að dreifa valdi. Sumt mÆ gera með lagasetningu 
en það er líka mikilvægt, eins og þekkist víðast Æ Vesturlöndum, að hafa 
góða �ölmiðla. Smæðin í íslenskum �ölmiðlaheimi gerir það að verkum að 
virkilegt aðhald er sÆrasjaldgæft, einfaldlega vegna þess að í stóru mÆlunum, 
þar sem menn eru að verja mikla hagsmuni, þarf svo mikla orku og fyrirhöfn 
til að fara ofan í þau að íslenskir �ölmiðlar hafa ekki bolmagn til þess. Þeir 
krafsa mest Æ y�rborðinu en gera það raunar Ægætlega og miklu betur en gert 
var fyrir nokkrum Ærum.
 Markmiðið er að koma í veg fyrir samþjöppun valds. Við erum ekki að 
�nna upp hjólið. Vald þarf alltaf að vera gegnsætt og sæta eftirliti � og mÆ 
ekki safnast of mikið saman. Þetta er grunnhugsunin. Það Æ við um stjórn-
mÆla�okka, stjórnker�, fyrirtæki, �ölmiðla og marga �eiri.
 Valddrei�ng er miklu meira en hugtak; það er Ækveðið lífsform. `n vald-
drei�ngar er fólk svipt öllum tækifærum til að hafa Æhrif Æ umhver� sitt. 
Þeir sem hafa valdið reyna alltaf að slÆ skjaldborg í kringum það. Ef þeir fÆ 
tækifæri til þess, þÆ kemst þœ aldrei inn fyrir þessa skjaldborg. ÞØr líður vel ef 
þœ ert fyrir innan en fyrir utan ertu í æ vonlausari stöðu, eftir því sem tækni 
og sØrhæ�ngu �eygir fram.�

Krossfarinn

˝ kosningabarÆttunni í vor var þØr nuddað svolítið upp œr persónulegri 
stöðu þinni, varst kallaður sægrei�nn og annað í þeim dœr. Hvernig stendur 
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Æ því að maður með þennan bakgrunn, œtgerðarmaður og stóreignamaður, 
efnahagslega þenkjandi og hæ�lega jarðbundinn ert ekki íhaldsmaður.  
Af hverju ertu ekki í SjÆlfstæðis�okknum?

 �Stefna SjÆlfstæðis�okksins hefur aldrei höfðað til mín og Øg hef litið 
Æ stjórnmÆl sem barÆttu fyrir Ækveðnum hugsjónum, fyrir öðru vísi þjóð-
fØlagi, fyrir breytingum. SjÆlfstæðis�okkurinn hefur engar pólitískar hug-
sjónir. Hann er í sjÆlfu sØr ekki stjórnmÆlahrey�ng. Hann er valdaapparat, 
hagsmunabandalag �ölmarga valdahópa í þjóðfØlaginu. Það er ýmislegt sem 
tengir þÆ saman en �okkurinn hefur enga pólitíska sýn fram Æ næstu öld 
eða langtímastefnumörkun. Það fer geysilega lítið fyrir slíku í SjÆlfstæðis-
�okknum.�

En hvaðan kemur þetta fØlagshyggju- og jafnaðarmannatal í þØr? Staða 
þín og efnahagslegur bakgrunnur, svo að talað sØ marxískt, bendir ekki í 
þÆ Ætt? 

 �Líklega Æ það rætur í nÆmsÆrum mínum í Þýskalandi í kringum 1970, 
í miklu pólitísku umróti. ÞÆ mótuðust skoðanir mínar í stjórnmÆlum. Ég 
fann þar samleið með jafnaðarmönnum innan hÆskólans og hef bœið að því 
síðan. Seinna gekk Øg til liðs við Alþýðu�okkinn og fann sama hljómgrunn 
í stefnumÆlum hans. Ég hef aldrei verið í vandræðum með sjÆlfan mig sem 
jafnaðarmann. Hins vegar hafa aðrir haft Æhyggjur af því vegna míns bak-
grunns, vegna þess að Øg hef starfað í viðskiptum og vegnað Ægætlega, er 
ættaður œr sjÆvarœtvegsumhver� og það að Øg vil �common sense� í rekstri 
fyrirtækja. Það fer Ægætlega saman við hjartað í mØr.�

Svo er líka í þØr einhver uppreisnartilhneiging. Þœ ferð tvisvar œr Alþýðu-
�okknum, fyrst með Vilmundi og seinna með Jóhönnu. ˝ millitíðinni lend-
irðu upp Æ kant við forystuna vegna rÆðningar Steingríms Hermannssonar 
í Seðlabankann. Af hverju læturðu svona? Eftir hverju ertu að sækjast?

 �Ég reyni að vera samkvæmur sjÆlfur mØr. Ég tek allt alvarlega sem Øg geri 
og meina það sem Øg segi. Þegar Øg taldi að aðrar leiðir væru vænlegri í pólitík 
til að slÆst fyrir þessari draumsýn minni um stóra jafnaðarmannahrey�ngu, 
þÆ fór Øg. Ég hef tvisvar farið œr Alþýðu�okknum og í bæði skiptin hafði Øg 
góða stöðu innan �okksins Æður en Øg fór. ˝ SeðlabankamÆlinu var Æ ferðinni 
pólitísk spilling sem allir �okkarnir stóðu að og Øg undi ekki við það.
 Ég er kannski svolítill uppreisnarmaður í mØr. Ég vil sjÆ byltingu og blóð 
og tel mig hafa sýnt að Øg meina það sem Øg segi um uppstokkun Æ mörgum 
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sviðum. Það þarf oft að brjóta í mØl Æður en nýtt er bœið til en það kostar 
Ætök. Menn snœast til varnar fyrir hagsmunum sínum. Það er eðlilegt. Ég er 
mjög harður þegar Øg hef tekið afstöðu, keyri hart Æfram og hugsa ekki um 
persónulega hagsmuni í því. Ég hef Ætt því lÆni að fagna að enginn hefur 
haft y�r mØr að segja. Ég er ekki hÆður neinum, sem er geysilega mikilvægt 
í pólitík.�

En það er svolítill krossfarablær y�r þessu öllu.

 �JÆ, Øg er svona krossfaratýpa. Ég hefði örugglega marsØrað til Jerœsalem 
og fallið þar við að frelsa gröf Krists einhvern tímann Æ tólftu öld. Það hefði 
ekki komið mØr Æ óvart.�

En hvaða mÆli skiptir þetta? Af hverju er þetta svona mikils virði? Geturðu 
ekki haft skoðanir og hugmyndir, verið sannfærður um að þær sØu rØttar en 
lÆtið þar við sitja?

 �Ha� Øg tækifæri til að berjast fyrir hugmyndum mínum þÆ vil Øg gera 
það. Ég hef gaman af því og væri nÆttœrulega ekki að þessu ef svo væri ekki. 
Ég er ekki svo vitlaus að segja að allt sem Øg er að gera geri Øg bara fyrir aðra. 
Ég nýt þess að berjast fyrir hugmyndum sem Øg trœi Æ og er þannig að full-
nægja eigin þörfum og vonandi þar með annarra. Ég er ekki píslarvottur í 
pólitík eða neinu öðru. Ég hef gaman af þessu og vil lÆta breytingar af mØr 
leiða. Ég er til dæmis Ænægður með að eigin þÆtt í breytingum sem leiddu til 
stofnunar �skmarkaða. Ég lít Æ það sem hlutverk hvers og eins að lifa í sÆtt 
við sjÆlfan sig og sína nÆnustu og stuðla að jÆkvæðum breytingum Æ umhver� 
sínu. Ég gæti í sjÆlfu sØr lagst upp í sófa og lifað efnahagslega Ægætislí� þar til 
Øg dræpist. Ég myndi ekki svelta. En Øg hefði bara ekkert gaman af því.�
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Fluttu Ingibjörg Sólrœn og Jón Baldvin góðar ræður?„

Ingibjörg Sólrœn Gísladóttir og Jón Baldvin Hannibalsson �uttu ræður í 
tilefni af 80 Æra afmæli Alþýðu�okksins. Þar blØsu ferskir vindar og fram 
komu ýmis ný viðhorf. 
 Þessir forystumenn sýndu vel nauðsyn þess að jafnaðarmenn nÆi miklu 
betur saman en þeir gera nœ í barÆttunni fyrir hugsjónum sínum. Það yrði 
best gert þannig að myndaður yrði vettvangur fólks sem hefði svipaða lífssýn 
en starfar nœ í mörgum �okkum eða utan �okka.

Nœ er tækifærið
 Það er mjög margt í umhver�nu sem gerir það að verkum að nœ eru 
betri skilyrði en oft Æður fyrir því að þessi draumur íslenskra jafnaðar-
manna rætist. ˝ stefnu nœverandi ríkisstjórnar íhalds og sØrhyggju koma 
fram harkalegar ÆrÆsir Æ velferðarker�ð. 
 HØr eru svipuð Ætök í uppsiglingu og eru nœ milli hægri og vinstri �okka 
í Evrópu. Þetta gerir kröfur til jafnaðarmanna, m.a. um að endurmeta vel-
ferðarker�ð eins og bræðra�okkarnir erlendis eru að gera. 
 Jafnaðarmenn hafa fyrir löngu viðurkennt markaðsker�ð sem heppilegt 
tæki Æ samkeppnismarkaði og þeir styðja það. Samkeppnisö� markaðsker�s-
ins eiga hins vegar ekkert erindi inn í velferðarþjónustu hins opinbera, s.s. í 
heilbrigðismÆlum, og í menntamÆlum. ` þessum sviðum mega aldrei skap-
ast forrØttindi hinna efnaðri. 
 Þessi sameiginlega sýn jafnaðarmanna stendur andspænis frjÆlshyggju og 
hagsmunagæslu valdaker�s SjÆlfstæðis�okks og Framsóknar�okks. Skilin eru 
nœ skarpari en oft Æður. Vitaskuld mun stór jafnaðarmanna�okkur framtíð-
arinnar Æ ˝slandi rœma margar skoðanir og Æherslur, alveg eins og er erlendis.

2 + 2 = 5
 Við verðum að líta fram Æ við en ekki aftur Æ bak. Persónulegir hagsmunir 
forystumanna skipta hØr engu. Þetta er miklu stærra mÆl en það. Þetta er 
vitaskuld ekki tæknileg sameiningarumræða heldur barÆtta fyrir lífssýn og 
hugsjónum. 

„  Alþýðublaðið 21. mars 1996.
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 Markmiðið er ljóst. Þeir sem nœ eru dreifðir í mörgum �okkum, sem og 
fólk utan �okka, verða að sameinast í eitt framboð við næstu Alþingiskosn-
ingar. Við verðum að skilja að sÆ tími er liðinn að A-�okkarnir bíði með 
öndina í hÆlsinum eftir að komast í stjórn með SjÆlfstæðis�okknum.
 Við verðum aldrei stór nema við komum með trœverðuga stefnu sem 
höfðar ekki aðeins til kjósenda Alþýðu�okks, Alþýðubandalags, Þjóðvaka 
og hluta kjósenda Kvennalista heldur einnig til hinna �ölmörgu kjósenda 
SjÆlfstæðis�okks og Framsóknar�okks sem eru sósíaldemókratar í evrópsk-
um skilningi.
 Við verðum að nÆ til þessara hópa og það gerist ekki nema með sameig-
inlegu framboði. HØr gildir jafnan 2 plœs 2 eru 5.

Það er til �eira en efnahagsmÆl
 Jafnaðarstefnan er róttæk og við þurfum að Ætta okkur Æ því að nœtíma-
jafnaðarstefna �allar um miklu �eira en efnahagsmÆl. Við þurfum að leggja 
miklu meiri Æherslu Æ t.d. menntamÆl, umhver�smÆl, valddrei�ngu, upplýs-
ingatækni, stefnu í mÆlefnum barna og unglinga, kvennapólitík, menning-
armÆl og þróunaraðstoð.
 Það er svo margt sem sameinar okkur og við þurfum að blÆsa eld að þeim 
glóðum sem nœ loga til myndunar sameiginlegs vettvangs Æ landsvísu. Ef 
okkur tekst það ekki þÆ situr þessi ríkisstjórn ekki aðeins í 4 Ær heldur í 8 Ær 
og jafnvel í 12 Ær. Það er skylda okkar að koma í veg fyrir þÆ framtíðarsýn.
 Ræður Ingibjargar Sólrœnar og Jóns Baldvins í afmælisvikunni voru mjög 
góðar og hugur fylgdi mÆli. Næsta verkefni snýst um að �nna farveg fyrir 
umræðu og skapa vettvang fyrir sameiginlegt framboð til Alþingis. 
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Viðtal Kolbrœnar Bergþórsdóttur blaðamanns við `gœst Einarsson  
sem birtist í Degi 22. nóvember 1997

˝ leit að stóra jafnaðarmanna�okknum

`gœst Einarsson var ungur nÆmsmaður í Þýskalandi þegar Willy Brandt 
gerði hann að jafnaðarmanni. `gœst hefur verið sannfærður jafnaðarmaður 
alla tíð síðan og í viðtali við Kolbrœnu Bergþórsdóttur ræðir hann um líf sitt 
og störf og gamla drauminn um stóra jafnaðarmanna�okkinn.

Þœ ert forríkur jafnaðarmaður, er það ekki snœin staða fyrir stjórnmÆla-
mann sem vill lÆta taka sig alvarlega?

 �MØr �nnst þetta ekki óþægileg staða en Øg geri mØr fulla grein fyrir því 
að margir sem þekkja mig ekki hafa vantrœ Æ mØr vegna þessa. Ég hef einlæga 
trœ Æ mÆlstað jafnaðarstefnunnar og væri ekki að eyða tíma í pólitík nema 
vegna þess að Øg hef hugsjónir sem Øg trœi Æ. ˝ mÆl�utningi geng Øg stundum 
harkalega gegn persónulegum hagsmunum og það er líklega mest Æberandi 
þegar Øg tala fyrir veiðileyfagjaldi.�

Faðir þinn var Einar Sigurðsson œtgerðarmaður í Vestmannaeyjum, kall-
aður Einar ríki. Varstu snemma var við ríkidæmið?

 �Þetta var eins og hvert annað heimili. Reksturinn hjÆ pabba gekk upp og 
niður og stundum kom hann heim og fØkk lÆnað af mjólkurpeningum móður 
minnar til að geta borgað starfsmönnum laun. Við systkinin vorum ellefu og 
tíu komust upp. Það er mikil Ælag Æ eina konu að eignast ellefu börn Æ 16 Ærum. 
Ég Æ Ætta systur og það var gaman að alast upp í svo stórum systkinahópi. Við 
höfðum fØlagsskap hvert af öðru. Við bjuggum ekki við dekur og þurftum 
sjÆlf að vinna fyrir vasapeningunum okkar. Við systkinin erum öll dugleg og 
vinnusöm. SjÆlfum hundleiðist mØr að hanga og Øg get verið óþolinmóður 
gagnvart umhver�nu ef mØr �nnst það vera að eyða tímanum.�

Reglufesta og nÆkvæmni eru eiginleikar sem eru taldir prýða þýsku þjóðina 
og þœ lærðir hagfræði í Þýskalandi. E�dust þessir eiginleikar við dvölina 
þar eða eru þeir þØr eðlislægir?

 �Ég hef alltaf verið mjög skipulagður í störfum mínum og Þýskalands-
dvölin e�di enn hjÆ mØr vinnusemi. En upplag mitt og uppeldi gerðu að 
verkum að Øg lærði snemma að menn verða að leggja hart að sØr ef þeir ætla 
sØr að nÆ Ærangri. Þeir sem halda annað lifa í misskilningi.
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 Ég vann vel við nÆmið og stundaði ýmis störf Æ nÆmsÆrunum erlendis, 
eins og að keyra œt bjór í krÆrnar í skemmtihver�nu St. Pauli í Hamborg og 
selja austurlensk teppi.�

Nœ er elsti sonur þinn afburðanÆmsmaður, var frammistaða þín í líkingu 
við frammistöðu hans?

 �Nei, alls ekki, en nÆmið gekk Ægætlega. Ég las 5. bekk í Menntaskólanum 
í Reykjavík um sumarið utanskóla og lauk stœdentspró� utanskóla 18 Æra og 
fór strax í hÆskólanÆm í Þýskalandi. HÆskólanÆmið gekk hratt og vel og Øg 
lauk doktorsnÆmi. Einhver nÆmsmet setti Øg œti í Hamborg og síðast þegar 
Øg vissi stóðu enn einhver þeirra.�

Brandt gerði mig að jafnaðarmanni

Hvenær mótuðust stjórnmÆlaskoðanir þínar?

 �Ég hefði engan sØrstakan Æhuga Æ stjórnmÆlum Æður en Øg fór til nÆms 
í Þýskalandi. Willy Brandt gerði mig að sannfærðum jafnaðarmanni. Ég 
hreifst af honum og skoðunum hans og þeim mikla krafti sem einkenndi 
þýska jafnaðarmenn Æ þeim tíma. Seinna, eftir að Øg gekk í Alþýðu�okkinn, 
var Øg einstaka sinnum gestur Æ �okksþingi þýsku kratanna. MØr er sØrlega 
minnisstæð kvöldstund þar sem Øg sat með Willy Brandt og þingmanni frÆ 
Bremen og við spjölluðum saman um ˝sland meðan við drukkum bjór. Það 
er mØr ógleymanlegt að hafa Ætt slíka stund með Brandt sem var þjóðsagna-
persóna en einkar elskulegur maður.�

Hann er sagður hafa haft mikla persónutöfra og konur Ættu að hafa fallið 
unnvörpum fyrir honum?

 �Það fØllu allar konur fyrir honum enda var hann einstaklega mikill per-
sónuleiki, y�rvegaður og snjall ræðumaður og góður hugsuður.�

Starfaðir þœ með þýsku krötunum?

 �JÆ, Øg starfaði með ungliðahrey�ngu þýsku kratanna og fyrsti pólitíski 
fundurinn sem Øg talaði Æ var fyrir 4.000 Æheyrendur í Suður-Þýskalandi. 
Það var mikil stund fyrir ungan mann.�

Þœ varðst sannfærður jafnaðarmaður, starfaðir mikið með Vilmundi 
Gylfasyni og fylgdir honum í Bandalag jafnaðarmanna. Hvernig tími var 
þetta?
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 �Þetta er einn skemmtilegasti tími í pólitík sem Øg hef lifað. Bandalag 
jafnaðarmanna er ein merkasta pólitíska hrey�ng sem stofnuð hefur verið 
hØr Æ landi. Stofnun þess var atlaga að �okkaker�nu. Ég fyrirlít �okkaker�ð 
og hef sífellt lagt til atlögu við það. Bandalagi jafnaðarmanna tókst að vísu 
ekki að brjóta það upp. Tilraunin rann œt í sandinn en hugmyndirnar og 
minningarnar lifa.�

Það var góður vinskapur milli ykkar Vilmundar, var það ekki?

 �Við Vilmundur vorum nÆnir samstarfsmenn og vinir. Hann var ein-
stakur maður, sØrlega frjór í hugsun og skemmtilegur. Það var ógleymanlegt 
að vera með honum í pólitískri barÆttu og Øg er þakklÆtur fyrir kynni okkar. 
Hið sama mÆ segja um Valgerði Bjarnadóttur, sem er mikill vinur minn og 
sœ kona sem Øg hef einna mest dÆlæti Æ.�

Af hverju gekkstu til liðs við Þjóðvaka?

 �MØr fannst �okkaker�ð vera orðið ónýtt eina ferðina enn og skynjaði 
möguleika til breytinga þegar uppstokkun varð í Alþýðu�okknum. Ég hef 
alltaf verið í leit að stóra jafnaðarmanna�okknum og sÆ að Alþýðu�okknum 
ætlaði ekki að takast að verða sÆ �okkur.
 Krafturinn, hugsunin og róttæknin hefur alltaf verið mest í Alþýðu-
�okknum og allar uppreisnir gegn íslensku �okkaker� hafa byrjað þar. Ég 
skal fyrstur manna viðurkenna að uppreisnirnar skiluðu ekki því sem menn 
ætluðust til. En nœ er komið að endapunkti í uppreisn innan �okkanna. Nœ 
höfum við jafnaðarmenn tækifæri aldarinnar til að skapa stóra jafnaðar-
manna�okkinn.� 

Ég hef aldrei alveg farið frÆ Alþýðu�okknum

Hvenær ætlar þœ að ganga í Alþýðu�okkinn aftur?

 �Þótt hugmyndafræði mín ha� verið róttæk og Øg ha� stundum lÆtið 
sverfa til stÆls gagnvart �okksböndum þÆ er Alþýðu�okkurinn minn gamli 
�okkur og Øg hef aldrei farið alveg frÆ honum og hann ekki frÆ mØr. Ég Æ 
mØr þann draum í pólitíkinni að hØr verði til stór jafnaðarmanna�okkur. Ég 
vinn með þeim sem vilja vinna að því markmiði. Ef Øg kemst að þeirri nið-
urstöðu að Øg geri það best með því að ganga í Alþýðu�okkinn þÆ mun Øg 
gera það.�

SØrðu fram Æ sameiginlegt framboð A-�okkanna í næstu þingkosningum?
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 �Hlutverk jafnaðarmanna er að berjast við afdalamennsku og sØrhags-
muni í íslenskri pólitík. Jafnaðarmenn munu hins vegar ekki nÆ Ærangri 
nema A-�okkarnir Æsamt Kvennalistanum og öðrum bjóði fram saman. 
Samstarfs- eða kosningay�rlýsingar þessara �okka nægja ekki. Ef ekki 
verður af sameiginlegu framboði hefur uppstokkunin Æ �okkaker�nu 
mistekist. Það væri hörmulegt því að jafnaðarmenn hafa aldrei verið eins 
nÆlægt því og nœ að brjóta Æ bak aftur Æratugaveldi SjÆlfstæðis�okks og 
Framsóknar�okks.

Ég hitti Ægætan krata um daginn sem sagði Hjörleif Guttormsson, Svavar 
Gestsson og Steingrím J. Sigfœsson ekki vera jafnaðarmenn. Eru þeir jafn-
aðarmenn að þínu mati?

 �Það er þeirra að skilgreina sig. Ég treysti mØr vel til að eiga samstarf við 
þÆ í stórum jafnaðarmanna�okki, einfaldlega vegna þess að í stórum �okki 
er ljóst að skiptar skoðanir verða um einstök mÆlefni.
 Ég mæti engum manni með fyrirframgefnum fordómum. MØr líkar y�r-
leitt vel við fólk. Það þýðir ekkert að vera í pólitík ef menn geta ekki lÆtið sØr 
semja við fólk. Lykilatriðið er að bera virðingu fyrir skoðunum annarra.�

Sumir segja að Framsóknar�okkurinn muni styrkja stöðu sína verði af 
sameiginlegu framboði A-�okkanna.

 �Það væri Framsóknar�okknum líklega ekkert Æ móti skapi að sameig-
inlegt framboð fØlagshyggjua�a yrði að raunveruleika. ÞÆ gæti �okkurinn 
valið Æ milli þess með hvorri blokkinni hann starfaði í ríkisstjórn. Markmið 
þessa nýja a�s er hins vegar ekki að leiða Framsóknar�okkinn til valda og 
alls ekki höfuðandstæðinginn, SjÆlfstæðis�okkinn.�

Þœ segir SjÆlfstæðis�okkinn vera höfuðandstæðinginn, af hverju er hann 
það?

 �SjÆlfstæðis�okkurinn, þetta laustengda hagsmunabandalag, er í reynd 
einungis að gæta hagsmuna hinna fÆu. Það eru forstjórar stórfyrirtækjanna 
og hagsmunasamtaka sem rÆða nœ orðið öllu í SjÆlfstæðis�okknum. Þangað 
sækir Davíð Oddsson vald sitt.
 Stefna SjÆlfstæðis�okksins felst í framsóknarhyggju, afturhaldssemi og 
hugsjónalausri valdagæslu sØrhagsmuna. Það er nokkuð langt síðan SjÆlf-
stæðis�okkurinn hefur gætt hagsmuna launafólks og smærri atvinnurek-
enda. Þetta mun smÆtt og smÆtt renna upp fyrir fólki Æ næstu Ærum.�
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Vill ekki Halldór sem forsætisrÆðherra

Finnst þØr líklegra að jafnaðarmenn fari með Framsóknar�okki fremur en 
SjÆlfstæðis�okki í ríkisstjórn?

 �Ef sameiginlegt framboð nær góðum Ærangri í næstu þingkosningum er 
lykilatriði að jafnaðarmenn leiði ríkisstjórnina og fÆi forsætisrÆðherrann. Ég 
hef frekar trœ Æ því að samstarf muni takast með Framsóknar�okki en SjÆlf-
stæðis�okki en það myndi að sjÆlfsögðu rÆðast af œrslitum kosninganna.�

En það kemur ekki til greina að Halldór `sgrímsson verði forsætisrÆð-
herra?

 �Ekki í mínum huga.�

En hver verður leiðtogi jafnaðarmanna og forsætisrÆðherraefni?

 �Það veit enginn.�

Er það Ingibjörg Sólrœn?

 �Við verðum að fara y�r brýrnar í rØttri röð. Það er ekki tímabært að 
Ækveða hver Æ að leiða hópinn.�

Nœ er einn aðalhugmyndafræðingur jafnaðarmanna að hverfa af landi 
brott til annarra starfa. Ég Æ að sjÆlfsögðu við Jón Baldvin, er ekki vont að 
missa hann Æ þessum tíma?

 �Ég er ekki sÆttur við að hann fari nœna. Ég hefði kosið að hafa hann 
lengur með okkur í því mikilvæga ferli sem nœ er.�

Hvað með Jóhönnu Sigurðardóttur, framtíð hennar virðist ekki sØrlega 
glæsileg?

 �Það Æ ekki að vanmeta Jóhönnu. Hœn hefur sannað pólitíska hæ�leika 
sína og mun Æfram njóta stuðnings.�

Langar þig til að verða rÆðherra?

 �Það væri lØlegur stjórnmÆlamaður sem ekki vildi verða rÆðherra. Ég geri 
ekkert sØrstaklega rÆð fyrir því að nÆ því marki en Øg er sannfærður um að 
Øg yrði Ægætur rÆðherra.�

Hvert yrði þitt fyrsta verk sem rÆðherra?

 �Ég myndi gera 100 daga Æætlun um það sem Øg ætlaði að framkvæma og 
leitast við að koma þorra þeirra verka í framkvæmd Æ þeim tíma.�
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Vernd æðri forsjónar

Þœ hefur gert ýmislegt annað en að vera í pólitík.

 �JÆ, Øg starfaði í tæp 15 Ær við œtgerð og �skvinnslu og tók mikinn þÆtt í 
star� atvinnulífsins. Ég fór svo í HÆskólann sem prófessor í rekstrarhagfræði 
og hef skrifað nokkrar kennslubækur. Ég hef mjög gaman af að kenna. Það 
er mesta viðurkenning sem Øg fæ ef nemendur eru Ænægðir.�

Víkjum aðeins að einkalí�nu. Star� stjórnmÆlamannsins fylgir stöðugt 
Ælag og mikil �arvera. Reynir það ekki mikið Æ �ölskylduna?

 Ég hef ekki hitt neinn sem kemst þokkalega Æleiðis og er raunverulega 
hamingjusamur nema að eiga góðan lífsförunaut. Maður verður að eiga ein-
hvern að, eiga einhvern sem maður getur rætt við og Ætt skjól hjÆ. Konan mín 
er besti fØlagi minn og vinur.�

Ertu vinamargur maður?

 �Ég Æ ekki og ætla mØr ekki að eignast marga vini en Øg Æ marga kunn-
ingja. Ég held Øg geti þó hrósað mØr af því að standa með því fólki sem mØr 
þykir vænt um.�

Ertu einrænn að eðlisfari?

 �Ég er ekki frÆ því. Ég hef ekki sØrlega mikla þörf fyrir samskipti þótt Øg 
ha� gaman af að tala við fólk.�

Elsti sonur þinn, Einar, lenti í hremmingum í frumskógum Suður- 
Ameríku og það var mesta mildi að hann komst lífs af. Hvernig til�nn-
ing er að eiga jafnvel von Æ því að fÆ tilkynningu um að barnið manns sØ 
dÆið?

 �Það er ólýsanleg til�nning. Þetta er tími sem Øg vildi aldrei nokkurn tím-
ann þurfa að lifa aftur. Ég held að það geti jafnvel verið betra að fÆ slæmar 
frØttir snögglega heldur en að þurfa að bíða milli vonar og ótta.�

Trœðirðu því að æðri forsjón ha� vakað y�r syni þínum?

 �JÆ, Øg er viss um það. SjÆlfur sæki Øg styrk annað en í næsta umhver�. Ég 
held að okkur sØ gott að horfast í augu við að það er meira í kringum okkur 
en einungis hin efnislega veröld. MØr �nnst ósköp notalegt að hugsa til þess 
að fylgst sØ með manni og maður njóti verndar æðri forsjónar.�
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Mig langar til að vita hvað þœ gerir í frístundum.

 �Ég hef gaman af að ferðast. Svo hef Øg Æhuga Æ sögu og heimsæki oftast 
fornminjasöfn í ferðum mínum erlendis. Svo les Øg nokkuð mikið, meðal 
annars ljóð og Æ mínar uppÆhaldspersónur.�

Eins og?

 �UppÆhaldspersóna mín í ˝slendingasögunum er Hallgerður Höskulds-
dóttir. Hœn var mikil kona og sterkur persónuleiki.�

En hœn var �agð, hœn drap Gunnar?

 �Nei, nei. Hans tími var liðinn. Hallgerður er miklu skemmtilegri og 
magnaðri persóna en Gunnar. Taktu svo Guðrœnu Ósvífursdóttur, það er 
heldur betur alvörukona. Þetta eru konur sem setja svip Æ umhver� sitt og 
lÆta til sín taka.�

En þær hefðu aldrei rekist í stjórnmÆla�okki?

 �Þær hefðu verið eins og Øg, gengið í og œr �okknum.�

SØrðu eftir að hafa gengið œr Alþýðu�okknum?

 �Nei, Øg fylgdi ætíð sannfæringu minni. MØr fannst Øg alltaf vera að gera 
rØtt. Ég hef aldrei verið annað en jafnaðarmaður og verð aldrei annað. Ég 
hef í rauninni aldrei slitið persónuleg tengsl við gamla �okkinn minn eða 
fólkið sem þar er. Ég bíð eftir að sjÆ gamla drauminn minn um stóra jafn-
aðarmanna�okkinn rætast. ÞÆ get Øg rólegur hætt afskiptum af pólitíkinni 
því að þÆ er tilganginum nÆð.�



���

���������� • ���� � �����

Sigur jafnaðarmanna í Evrópu„

Mikil tíðindi gerðust um helgina þegar ríkisstjórn Kohls kanslara fØll í 
Þýskalandi. Jafnaðarmenn unnu stórsigur undir forystu Gerhards Schröders, 
foringja þeirra. SextÆn Æra valdatíma Kohls er lokið. Þetta er sambærilegt 
við það þegar Tony Blair felldi ríkisstjórn íhaldsmanna í Bretlandi. Mikil 
umskipti hafa orðið í Ælfunni. Hægri menn eru alls staðar Æ undanhaldi og 
jafnaðarmenn eru nœ í forystu í nær öllum Evrópulöndum. Foringjar hægri 
manna í heiminum, Reagan, �atcher og Kohl, sem mótuðu stjórnmÆl Æ 
Vesturlöndum í meira en Æratug, hafa öll lÆtið af störfum og jafnaðarmenn 
tekið við. 
 Jafnaðarmanna�okkarnir hafa einnig breyst. Nýir foringjar vinstri 
manna hafa komið fram, Blair, Clinton og Schröder, svo að fÆir sØu nefndir. 
Vinstri stefnan hefur einnig breyst, m.a. í ljósi falls Berlínarmœrsins og upp-
stokkunarinnar í Austur-Evrópu. FØlagsleg mÆlefni skipta meira mÆli en 
Æður. BarÆttuna gegn atvinnuleysi þarf að herða og auka samkennd með 
samborgurum þótt í öðrum löndum sØu. Umhver�s- og menntamÆl setja 
miklu meiri svip Æ viðhorf fólks en Æður. Þessum nýju viðhorfum hafa jafn-
aðarmenn mætt. Þeir nýta kosti markaðsker�sins í atvinnulí�nu til að 
tryggja hagkvæma nýtingu framleiðsluþÆtta en berjast gegn fÆkeppni, við-
halda samÆbyrgð í fØlagslega ker�nu og blÆsa til stórsóknar í mennta- og 
menningarmÆlum. Þessi stefna hefur verið skýrust í Bretlandi enda horfa 
jafnaðarmenn mikið til Blairs og stjórnarhÆtta hans. Sigur vinstri manna í 
Frakklandi undir forystu Jospins staðfestir enn frekar þessa þróun. MisrØtti 
í þjóðfØlögum Vesturlanda er alvarlegt vandamÆl og almenningur treystir 
jafnaðarmönnum betur en hægri mönnum til að takast Æ við þau.
 ˝slendingar geta vitaskuld lært af þessum œrslitum í Evrópu, nœ síðast í 
Þýskalandi um helgina. Þau sýna að við erum Æ rØttri leið með hinu sameig-
inlega framboði Alþýðu�okks, Alþýðubandalags og Kvennalista. `herslur 
eru svipaðar og hjÆ jafnaðarmönnum í Evrópu en lagaðar að aðstæðum 
hØrlendis. Ef vel er haldið Æ spilum er hægt að vinna mikinn kosningasigur 
í næstu Alþingiskosningum og breyta íslensku samfØlagi þannig að almenn-
ingur fÆi rØttlÆtan arð af auðlindum sínum, að menntun og menningu verði 
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loksins gert hÆtt undir höfði, að umhver�smÆl fÆi þÆ athygli sem þau eiga 
skilið og hagsmunamÆl kvenna ha� forgang við stjórnarstefnuna. ` þessum 
�órum sviðum hafa fylkingarnar þrjÆr þegar komist að samkomulagi og 
þetta er í samhljómi við það sem gerist í Evrópu. 
 HØrlendis hefur hægri hyggjan fest sig mjög vel í sessi með miklum 
Æhrifum SjÆlfstæðis�okksins. SjÆlfstæðis�okkurinn hefur færst mjög mikið 
í Ætt að framsóknarhyggjunni enda sØst vörn þeirra fyrir sØrhagsmunum 
glögglega. Góðar ytri aðstæður í hagker�nu lØtta vitaskuld róðurinn fyrir 
ríkisstjórn Davíðs Oddssonar. Þessi ytri skilyrði eru ekki ríkisstjórninni 
að þakka. Vinnudagur almennings er enn mjög langur og misskipting Æ 
góðærinu er mikil, sumir fÆ lítið en aðrir maka krókinn. Biðlistar eftir 
aðgerðum Æ spítölum eru langir, tillitsleysi ríkir gagnvart umhver�nu, spill-
ing viðgengst í samfØlaginu, rØttur kvenna er bÆgborinn og sífellt meiri 
auður safnast Æ hendur hinna fÆu. Það er gegn þessu sem hið sameiginlega 
framboð sker upp herör. Það er hægt að leika leikinn eftir fØlögum okkar 
í Evrópu og koma hægri mönnum œr valdastöðunum. Okkar tækifæri er í 
maí Æ næsta Æri í Alþingiskosningum.
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MÆlefnastefna Samfylkingarinnar„

MÆlefnagrunnur hins nýja framboðs hefur vakið mikla athygli og það er 
vel. Aðstandendur framboðsins verða vitaskuld að svara þeirri gagnrýni sem 
fram hefur komið. MÆlefnaskrÆin lýsir framtíðarsýn og nýjum Æherslum 
í nokkrum mÆla�okkum. Það eru einkum �ögur atriði sem eru nýmæli í 
skrÆnni. 

˝ fyrsta lagi er afdrÆttarlaust sagt að leggja skuli Æ gjald Æ auðlindir í 
sameign þjóðarinnar til lands og sjÆvar og stuðla að rØttlÆtri skiptingu 
Æ afrakstri auðlinda. Þarna er tekin skýr afstaða í harðasta deilumÆli 
undanfarinna Æra, veiðileyfagjaldsmÆlinu. 
˝ öðru lagi er blÆsið til sóknar í menntamÆlum. Sambærilegu �Ærmagni 
verður varið í þennan mÆla�okk og í nÆgrannalöndunum. Þetta þýðir 
um tveggja milljarða króna meiri œtgjöld til menntamÆla Æ Æri en nœ, 
sem er verulegt fØ og stórbætir menntaker�ð. 
˝ þriðja lagi er mörkuð skýr stefna í umhver�smÆlum, m.a. að um-
hver�svernd ha� forgang við virkjanir. Við munum staðfesta Kýótó-
bókunina strax. Við tökum þarna afdrÆttarlausa afstöðu með sambæri-
legum stjórnmÆla�okkum í nÆgrannalöndunum. 
˝ �órða lagi skal tryggja jafnrØtti og kvenfrelsi Æ öllum sviðum þjóðlífs-
ins. JafnrØttismÆl fÆ sØrstaka stöðu innan stjórnker�sins, auk Æherslu Æ 
mÆl �ölskyldunnar. 

 Við ætlum að breyta og bæta samfØlagið og færa til fØ. Aukin œtgjöld 
vegna menntamÆla verða um tveir milljarðar króna Æ Æri og um einn og 
hÆlfur milljarður króna í heilbrigðismÆlum. Fullyrðingar Davíðs Oddssonar 
um marga tugi milljarða eru œt í hött. Opinber gagnrýni Kristins H. Gunn-
arssonar sýnir það eitt að hann ætlar ekki með okkur í þessa vegferð og það 
er hans rØttur.
 Undirritaður hefur Æsamt öðrum unnið allt þetta kjörtímabil að sameig-
inlegu framboði A-�okkanna. Það er eina leiðin til að breyta �okkaker�nu 
og brjóta Æ bak aftur Æratugavöld SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks. Nœ 
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er Framsóknar�okkurinn orðinn smÆ�okkur, þriðja stærsta stjórnmÆlaa�ið. 
Það eru stórtíðindi í stjórnmÆlasögunni að Framsókn sem oft hefur rÆðið 
mestu Æ undanförnum Æratugum muni leika aukahlutverk í stjórnmÆlum Æ 
næstu Ærum. BarÆttan verður milli hins nýja framboðs og SjÆlfstæðis�okks-
ins um hvort a�ið verði í forystu Æ nýrri öld. 
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Almannahagsmunir og sØrhagsmunir„

Síðasta vika Ærsins er að he�ast. ÞÆ leggja menn mat Æ liðið Ær, ri�a upp 
loforðin, spÆ í það af hverju þau voru ekki uppfyllt og því er heitið að gera 
betur Æ næsta Æri. Jólin eru að baki með �ölskylduboðum, gjöfum og góðum 
mat. Það voru friðsæl jól hØrlendis og slysalítil. Það var gott Ærferði til sjÆvar 
og sveita Æ Ærinu sem er að líða og því ber að fagna. Það er fallegt þar sem 
vel veiðist. Við gleymum þó oft að allt svei�ast upp og niður og Æhyggjuefni 
nœna er hin aukna misskipting í samfØlaginu.
 Það er mjög óskemmtileg tilhugsun að okkar minnstu bræður og systur 
ha� það er�tt. Öryrkjar Æn vinnu eða með litla vinnu eiga mjög er�tt með 
að nÆ endum saman. Skuldugt, ungt fólk og einstæðar mæður, einkum þær 
sem hafa litla menntun, hafa það ömurlegt. Þótt þorri landsmanna hafa betri 
stöðu um þessi Æramót en þau Æ undan þÆ megum við ekki lÆta aðra dragast 
eins aftur œr og raun ber vitni. Bilið meðal eldri borgara hefur einnig aukist. 
Mótmæli öryrkja og eldri borgara hafa orðið markvissari síðustu misseri en 
Æður og er það vel. Þessir hópar hafa sØð að Ærangursríkast er að bindast sam-
tökum um sín eigin hagsmunamÆl. Það verður verkefni næstu ríkisstjórnar 
að setja velferðarker�ð í öndvegi þannig að fólk verði ekki œt undan eins og 
hefur gerst hjÆ ríkisstjórn Davíðs Oddssonar.
 StjórnmÆl liðins Ærs hafa fyrst og fremst einkennst af mótun Samfylking-
arinnar. Ef tekst að ljœka framboðsmÆlunum �jótlega Æ viðunandi og trœ-
verðugan hÆtt eru margvísleg sóknarfæri í næstu kosningum. Ég hef marg-
oft haldið því fram að kosningarnar muni snœast um almannahagsmuni 
gegn sØrhagsmunum. Verjendur sØrhagsmuna eru SjÆlfstæðis- og Framsókn-
ar�okkur sem ætla aftur að mynda stjórn saman. Þeir verja sØrhagsmuni 
með gjafakvótaker�nu, með því að afhenda hinum fÆu miðhÆlendið, með 
því að eyðileggja nÆttœruperlur fyrir œtlenda stóriðjuframleiðslu, með því að 
neita að axla alþjóðlega Æbyrgð í umhver�smÆlum með undirritun Kýótó- 
bókunarinnar, með því að tryggja sØrley� Æ rannsóknum og vísindum eins og 
í gagnagrunnsmÆlinu og virða þar að vettugi aðvaranir vísindasamfØlagsins. 
Allt ber þetta að sama brunni. Flokkarnir tveir verja sØrhagsmuni og fólkið 
styður þÆ ekki í einstökum mÆlum en ætlar samt að kjósa þÆ samkvæmt 
skoðanakönnunum!

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 27. desember 1998.
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 Hvers vegna ætlar almenningur að kjósa SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okk 
œr því að hann styður ekki sØrhagsmunamÆl þessa �okka? Meirihluti þjóðar-
innar vill veiðileyfagjald, vill að hÆlendið sØ fyrir alla, vill ekki umhver�s-
�andsamlegar virkjanir, vill skrifa undir Kýótó-bókunina og er Æ móti sØrley� 
í vísindum. Fólkið styður mÆlin okkar en ekki okkur. Það kýs SjÆlfstæðis- og 
Framsóknar�okk samkvæmt skoðanakönnunum. Það eru tvær Æstæður fyrir 
þessu. Sœ fyrri er að mjög margir hafa það efnahagslega betra nœ en Æður og 
vilja ekki breyta um stjórn vegna þessa. Engu skiptir þótt það sØu ytri skil-
yrði sem rÆða mestu um uppsvei�una. Seinni Æstæðan er að ekki hefur enn 
verið mótaður trœverðugur kostur gegn sØrhagsmuna�okkunum. Samfylk-
ingin getur orðið þessi kostur. `ramótaheit okkar í stjórnarandstöðunni Æ því 
aðeins að vera eitt. Reynum að bœa til þennan trœverðuga kost og höldum af 
reisn til kosninga. MÆlefnin eru í lagi.



���

���������� • ���� � �����

AS˝ fagnar sameiningu þing�okka„

Stofnun þing�okks Samfylkingarinnar í gær markar tímamót í íslenskum 
stjórnmÆlum. Aldrei Æður hafa þingmenn Alþýðu�okks og Alþýðubandalags 
verið saman í þing�okki. Endalok nœverandi �okkaker�s urðu í gær. Það 
ker� fólst í SjÆlfstæðis�okki með sØrhagsmuni til hægri, afturhaldssömum 
Framsóknar�okki og tveimur vinstri �okkum sem y�rleitt sóttu Æ sömu mið 
en deildu innbyrðis. 
 Nœ hafa vinstri �okkarnir sameinast. Hinn íhaldssami hópur sem hefur 
klo�ð sig frÆ Alþýðubandalagi markar engin tímamót. Samfylking Alþýðu-
bandalags og Alþýðu�okks með sterkum kvennapólitískum Æherslum, sem 
sØst best Æ því að Samtök um kvennalista eru fullgildir aðilar, eru fyrir mig 
Ænægjulegustu tíðindin í íslenskum stjórnmÆlum í 25 Ær. 
 Draumurinn um einn �okk jafnaðarmanna er í augsýn. Að loknum kosn-
ingum munu �okkarnir renna �jótt saman í einn �okk eins og hinn nýi 
þing�okkur. Hamingjuóskir AS˝ Æ tímamótunum eru tÆknræn. `rið 1916, 
fyrir 83 Ærum, hófst stjórnmÆlabarÆtta vinstri manna hØrlendis. ÞÆ var verka-
lýðshrey�ng og pólitískur armur eitt og hið sama. Nœ er pólitíski armurinn 
sameinaður eftir 60 Æra aðskilnað. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 19. febrœar 1999.
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Samfylkingin leggur af stað„

Það færist sífellt meiri alvörusvipur y�r Samfylkinguna. Sameiginlegt fram-
boð þriggja �okka, Alþýðubandalags, Alþýðu�okks og Samtaka um kvenna-
lista, er hugmynd sem lítið var nefnd í kosningunum fyrir �órum Ærum. 
Vitaskuld var rætt um nauðsyn þess að vinstri menn sameinuðust en slíkt 
hefur oft Æður verið sett fram. 

Loksins brotnaði �okkaker�ð
 Nœverandi �okkaker� hefur reynst ótrœlega fast í sessi. SjÆlfstæðis�okkur-
inn hefur haft y�rburðastöðu í íslenskum stjórnmÆlum um 40 Æra skeið en 
40 Ærin þar Æ undan rØð Framsóknar�okkurinn mestu, oft í skjóli ranglÆtr-
ar kjördæmaskipunar. `hrif Alþýðu�okks og Alþýðubandalags hafa verið 
minnst Æberandi meðal �ór�okkanna í Æratugi. 
 Tilraunir til að brjóta upp �ór�okkana tókust ekki en höfðu þó veruleg 
Æhrif innan �okkanna. Þjóðvarnarmenn voru Æhrifamiklir innan Alþýðu-
bandalagsins og fólk œr Samtökum frjÆlslyndra og vinstri manna setti svip 
sinn Æ vinstri pólitík um langa hríð. Hugmyndir Bandalags jafnaðarmanna 
eru enn notaðar í hugmyndafræði vinstri manna og síðustu 15 Ærin hefur 
Kvennalistinn varpað nýju ljósi Æ jafnrØttismÆl. 
 Framsókn hefur ekki Ætt við klofning að etja síðustu Æratugina og stofnun 
Borgara�okksins og ríkisstjórnarmyndun Gunnars �oroddsens olli engum 
varanlegum skaða innan SjÆlfstæðis�okksins. Þannig hefur �okkaker�ð 
verið býsna ónæmt fyrir utanaðkomandi tilraunum til breytinga.
 Þótt sameining vinstri manna væri mjög Æberandi í mÆl�utningi Samtaka 
frjÆlslyndra og vinstri manna, Bandalags jafnaðarmanna og Þjóðvaka þÆ 
lifðu þessir �okkar ekki lengi. 

Reykjavík var lykillinn
 Reykjavík hefur alltaf skipt höfuðmÆli í íslenskum stjórnmÆlum. Þar hafa 
sjÆlfstæðismenn rÆðið ríkjum í Æratugi fyrir utan eitt kjörtímabil frÆ 1978 til 
1982. Stofnun Reykjavíkurlistans 1992 og það að vinna borgina voru tíma-
mót og þessir atburðir mörkuðu þróunina Æ því kjörtímabili. Sameiginleg 

„  Dagur 24. febrœar 1999.
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framboð urðu nær alls staðar í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra og 
Reykjavíkurlistanum tókst glæsilega að halda borginni. 
 Nœ verður SjÆlfstæðis�okkurinn utan stjórnar í Reykjavík í a.m.k. 8 Ær 
samfellt. Þetta hefðu sjÆlfstæðismenn talið óhugsandi fyrir nokkrum Ærum. 
Það vegur mjög að valdaker� þeirra en SjÆlfstæðis�okkurinn hefur byggt 
tilveru sína Æ því að vera laustengt hagsmunabandalag fyrir sØrhagsmuni en 
jafnframt verið mjög praktískur í störfum.

Tími Framsóknar er liðinn
 Framsóknar�okkurinn hefur fært sig til hægri eða vinstri eftir því sem 
vindar blÆsa. Framsókn hefur aldrei verið stefnuföst en í formannstíð 
Halldórs `sgrímssonar hefur Framsóknar�okkurinn færst enn frekar inn Æ 
miðjuna. Framsókn Ætti alltaf vinstri arm í �okknum en sœ fylking er nær 
hor�n og fylgi hans er tiltölulega lítið Æ höfuðborgarsvæðinu.

Flokkur Steingríms J. með framsóknarmenn og íhaldsstefnu
 Það hefur alltaf verið samgangur milli kjósenda Framsóknar og Alþýðu-
bandalags. Vinstra framboð Steingríms getur reynst Framsókn hættulegt 
í vor en �ölmargir innan þess nýja �okks eru ekkert annað en gamaldags 
íhaldsamir framsóknarmenn sem er illa við breytingar.
 Framsókn er fyrir löngu bœin að gleyma gamla kjörorðinu um að allt sØ 
betra en íhaldið og er að glata hugmyndafræðilegum uppruna sínum, sem 
var róttækni í atvinnumÆlum og skjól fyrir bændur og landsbyggð. Nœ eru 
bændur fÆtækasta stØtt allra landsmanna og það þrengir að landsbyggðinni. 
Framsóknarmenn hafa ekki einu sinni forystu um nýja byggðaumræðu. 
 Framsókn límir sig upp að SjÆlfstæðis�okknum og ver sØrhagsmuni. 
Framsóknarmenn kunna vel við sig í slíkri hagsmunagæslu, eins og saga 
þeirra sýnir. Þessi �okkur er tímaskekkja og Æ ekkert erindi inn í nýja öld. 
Starf Framsóknar Æ síðustu Ærum hefur einkennst af afturhaldi, tækifær-
ismennsku og fyrirgreiðslu. Framsóknar�okkurinn hefur lokið hlutverki 
sínu sem forystu�okkur í íslenskum stjórnmÆlum. 

Gerum verkalýðshrey�nguna pólitíska
 Megintilgangurinn með Samfylkingunni er að sameina hugmyndir sem 
eru nÆtengdar. Skörp skil í gömlum deilumÆlum eins og í utanríkismÆlum 
hafa hor�ð, markaðshagfræðin hefur orðið óumdeilanlega helsta tækið í 
efnahagsmÆlum, einnig hjÆ vinstri mönnum, og ný viðhorf í umhver�s-, 
mennta-, jafnrØttis- og velferðarmÆlum sameina vinstri menn enn frekar en 
Æður. Þetta er sama þróunin og í nÆgrannalöndunum. 
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 Eini munurinn hØr og erlendis eru hin miklu Æhrif vinstri manna í verka-
lýðshrey�ngunni erlendis. HØr er verk óunnið, þ.e. að gera verkalýðshreyf-
inguna aftur pólitíska enda er það hÆðung að helsti �okkur vinnuveitenda, 
SjÆlfstæðis�okkurinn, skuli vera einn helsti Æhrifaaðilinn innan verkalýðs-
hrey�ngarinnar.

Ríkisstjórnin ætlaði alltaf að auka misrØttið
 Markmið Samfylkingarinnar er að vera forystu�okkur. Helsti andstæð-
ingurinn er vitaskuld stærsti �okkurinn, SjÆlfstæðis�okkurinn. Alls staðar í 
Evrópu hafa jafnaðarmenn rutt hægri mönnum frÆ með nýrri hugmynda-
fræði um samhjÆlp og bræðralag og endurskilgreiningu Æ hagstjórn, velferð 
og umhver�. Þetta verður einnig hØrlendis. 
 Við viljum ekki innleiða peningahyggju markaðslögmÆlanna í mennta-, 
heilbrigðis- og velferðarker�, þótt við teljum að samkeppni og frjÆlsræði sØu 
hagkvæmasta skipulagið í hefðbundnum atvinnurekstri. Við viljum frjÆlst 
framtak og við viljum auka hlut smærri fyrirtækja í hagker�nu en sjÆlfstæðis- 
og framsóknarmenn verja hagsmuni stórfyrirtækja Æ fÆkeppnismarkaði. Þeir 
vilja forgang hinna efnaðri enda hefur mismunun í samfØlaginu aukist. 
 Það hafa ekki allir Ættað sig Æ því að það er beinlínis markmið nœver-
andi ríkisstjórnar að auka muninn í samfØlaginu. Það er engin tilviljun að 
góðærið hefur farið fram hjÆ mörgum. Stjórnarstefnan miðar að því að þeir 
sem höfðu það gott Æður ha� það Æfram enn betra og þeir sem lakar stóðu 
dragist enn frekar aftur œr. Þessi staðreynd er í fullu samræmi við stjórn-
arstefnuna.

StjórnmÆl snœast um hugmyndir, ekki fólk
 StjórnmÆl snœast um hugmyndir en ekki fólk. Fólk Æ að meta í stjórnmÆl-
um eftir því hversu fært það er að berjast fyrir hugmyndum. Samfylkingin er 
ekki samansafn af fólki til að komast í rÆðherrastóla heldur hópur fólks með 
mÆlefnalega skírskotun til hagsmuna almennings til að breyta samfØlaginu. 
Það er ekki markmið að komast í stjórn heldur að breyta samfØlaginu og 
koma Æ rØttlÆtari skiptingu kökunnar.
 Vitaskuld verða menn að komast til valda en hversu oft hafa ekki hug-
myndir og hugsjónir verið sviknar Æ altari persónulegra valda. ÞrÆtt fyrir 
er�ðleika við að koma framboðinu saman studdi almenningur alltaf hug-
myndina um sameiginlegt framboð. Mikil þÆtttaka í prófkjörunum sýnir að 
fólkið vill hafa skýran kost í vor.



���

���������� • ���� � �����

Yngsti þing�okkurinn og með �estar konur
 Stofnun þing�okks Samfylkingarinnar er rökrØtt framhald af fyrri vinnu. 
Nœ er til 17 manna þing�okkur sem er stærri en þing�okkur framsókn-
armanna. Þetta eru mikil tímamót. ˝ þing�okknum eru konur 47% sem er 
einsdæmi hØrlendis í blönduðum þing�okki og er sambærilegt og Æ öðrum 
Norðurlöndum. 
 Jafnframt er þing�okkur Samfylkingarinnar yngsti þing�okkurinn, þ.e. 
meðalaldur er þar lægstur. Þing�okkur SjÆlfstæðis�okks er elstur, meðalald-
urinn er 52 Ær, og þar eru konur einungis 20% þingmanna. SjÆlfstæðis-
�okkurinn er valdastofnun miðaldra karla sem hugsa um það eitt að halda 
völdum og sØrhagsmunum sínum.

Að trœa Æ sjÆlfan sig og aðra
 Samfylkingin er nœ loksins föst í sessi. Stofnun þing�okks Samfylk-
ingarinnar innsiglar samstarf �okkanna þriggja og þeirra sem standa utan 
�okkaker�sins og hafa beðið lengi eftir þessu. Almenningur tekur þessu 
vel. Nœ er mikilvægast að draga stefnumÆlin vel fram, hafa sjÆlfstraust, setja 
skýrt fram kröfuna um forystuhlutverkið, verjast andstæðingum í stjórn-
ar�okkum og annars staðar og ekki hvað síst verða að einni liðsheild. 
 ˝ knattspyrnu er ekki nóg að stilla upp 11 manns. Það þarf að leika eftir 
Æætlun og samhæ�ngin er mikilvægast þÆtturinn. Þetta er eins í stjórnmÆl-
um.
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Menntastefna Samfylkingarinnar„

Samfylkingin, ein meðal stjórnmÆlaa�anna hØrlendis, hefur sett mennta-
mÆlin í 1. sæti. Samfylkingin hefur tekið þar forystuna og Ættað sig Æ því að 
tvennt þarf til að nÆ Ærangri í menntamÆlum, ný stefna og meiri peningar. 
Aðrir stjórnmÆla�okkar hafa fæstir nýjar hugmyndir og enginn þeirra er 
reiðubœinn að setja meira fØ til þessara mÆla. Enginn nema Samfylkingin, 
sem hefur Ækveðið að bæta við tæpum 10 milljörðum króna í menntamÆl Æ 
næsta kjörtímabili. Þetta er verulegt fØ. Til að mynda ver ríkisvaldið um 14 
milljörðum króna Ærlega til framhaldsskóla og hÆskóla.
 Byggðaumræðan hØrlendis snýst alltaf um bœferla�utninga frÆ lands-
byggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Þetta er röng nÆlgun. ` næstu Ærum 
munu œtlönd soga til sín ungt fólk ef við gætum ekki að okkur. Ég hef í mörg 
Ær spurt lokaÆrsnemendur mína í HÆskólanum hvort þeir geti hugsað sØr að 
setjast að erlendis. ˝ hvert skipti rØttir hver einasti nemandi upp hönd. Þessu 
var þveröfugt farið fyrir 30 Ærum. Við sem lærðum erlendis vorum alltaf 
Æ leiðinni heim. Okkur þótti það frÆleit hugsun að setjast að erlendis þótt 
örfÆir gerðu það reyndar. Nœna er samkeppnin um bœsetuna við œtlönd. Al-
þjóðlegur samanburður sýnir að við höfum dregist aftur œr öðrum þjóðum 
enda höfum við varið mun minna fØ til menntamÆla en þær.
 Það eru vinstri menn sem skilja að menntun og forgangsröðun hennar er 
samfØlagslegt verkefni Æ sviði opinbers valds. Það er ríkisvaldið og sveitarfØ-
lög í samvinnu við aðra sem verður að hafa forystu um nýja menntastefnu 
og meira fØ. Rannsóknir og þróunarvinna þar sem við höfum dregist mjög 
aftur œr verða ekki endurreist nema með meira fØ. Ungt fólk fær ekki hærri 
laun í framtíðinni nema hugur fylgi mÆli í menntamÆlum hjÆ stjórnmÆla-
ö�um framtíðarinnar. Það er engin vandi að tala hlýlega um menntamÆl en 
það er annað að þora að setja þau í forgang og setja meira fØ til þessara mÆla. 
Samfylkingin þorir að líta til framtíðar inn í nýja öld í menntamÆlum. 
 Þegar fornfrægt lið fellur í aðra deild í knattspyrnu verður að skipta um 
framkvæmdastjóra, kaupa nýja leikmenn og leggja fØ í liðið. ÞÆ fyrst er von 
til þess að hægt sØ að vinna sig upp aftur. Samfylkingin ætlar að koma ˝slandi 
upp í 1. deild í menntamÆlum en þÆ þarf að reka SjÆlfstæðis�okkinn œt œr 
menntamÆlarÆðuneytinu þar sem hann hefur verið dragbítur síðustu 15 Ær.

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 11. apríl 1999.
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Viðtal Kolbrœnar Bergþórsdóttur blaðamanns við `gœst Einarsson  
sem birtist í Degi 29. maí 1999

Nýr �okkur � ný tækifæri

Ertu hættur að skipta þØr af pólitík?

 �Ég er í allt annarri stöðu en Æður eftir að Øg er kominn Æ hliðarlínuna. 
En Øg verð Æfram Æhugamaður um pólitík og mun eftir megni beita mØr fyrir 
því að það takist sem lagt var upp með; að stofna stóran, ö�ugan jafnaðar-
manna�okk. Nœ er mikilvægast að Samfylkingin myndi sØr framtíðarsýn, 
Ækveði hvert hœn ætlar að stefna og hvernig hœn vilji vinna. Um leið skiptir 
miklu að stofnaður sØ �okkur um Samfylkinguna og Øg tel brýnt að það ger-
ist sem fyrst. Tími kosningabandalagsins er liðinn. 
 Við erum að he�a seinni hÆl�eik og þurfum að vanda okkur enn frekar en 
jafnframt stíga skre�n hratt því að við verðum að he�a umræðu um mÆl sem 
eru skiptar skoðanir um, eins og aðild að Evrópusambandinu, byggðamÆl og 
hagsmuni þØttbýlis. Því fyrr sem umræðan Æ sØr stað því betra. Hrey�ng Æn 
hugmynda er ekki mikils virði og ef umræðan verður ekki innan �okkslegrar 
umgerðar þÆ er hœn bara œt í loftið.�

Hvern sØrðu sem framtíðarleiðtoga nýs jafnaðarmanna�okks?

 �Ég held að sØrhver hrey�ng �nni sinn foringja. Þegar �okkurinn verður 
formlega stofnaður er eðlilegt að valin verði ný forysta. Það Æ enginn neitt í 
stjórnmÆlum og til forystu verður að veljast fólk sem hefur burði til að líta 
fram Æ veginn.�

SØrðu fram Æ að Ingibjörg Sólrœn muni taka að sØr að leiða hinn stóra 
�okk?

 �Hœn hefur nÆð miklum Ærangri í stjórnmÆlum. Hvort hœn leiðir stóra 
jafnaðarmanna�okkinn í framtíðinni mun koma í ljós. Mikilvægast er að 
stofna �okkinn og he�a mÆlefnalega umræðu. ˝ litró� stjórnmÆla er mun-
urinn Æ SjÆlfstæðis�okki og Framsóknar�okki að verða sÆralítill. 
 ˝ sameiningarferlinu klofnaði Alþýðubandalagið og þar eru eftir aftur-
haldssöm ö� í Vinstri grænum. Samfylkingin þarf að sækja til hinnar hefð-
bundnu millistØttar og auk þess að eiga gott samstarf við launafólk og verka-
lýðshrey�nguna. Samfylkingin verður að einbeita sØr að öðru en að rífast um 
hvaða þing�okksherbergi koma í hlut manna.�
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Finnst þØr að Samfylkingin og Vinstri grænir eigi að sameinast?

 �Ég sØ ekki fram Æ samruna þessara fylkinga, til þess eru Vinstri grænir 
alltof fastir í fortíðinni. Þeir nÆðu umtalsverðum Ærangri í kosningunum en 
Øg hef hins vegar ekki trœ Æ því að þeir eigi eftir að e�ast nema Samfylkingin 
standi sig þeim mun verr. Ég hef alltaf sØð Samfylkinguna fyrir mØr sem það 
a� sem leiddi ríkisstjórn og Øg held að það sØ raunhæfur möguleiki að svo 
geti orðið eftir kosningarnar 2003.�

Verðum að byggja upp trœverðugleika

Hvernig heldurðu að nœverandi stjórn muni farnast?

 �Ég held að í byrjun muni hœn njóta nokkurrar vinsælda vegna uppstokk-
unar í rÆðherraliði en þegar grannt er skoðað verða ekki miklar breytingar í 
samfØlaginu í kjölfar þessarar stjórnar. Við sjÆum landbœnaðarmÆlin í hönd-
um Guðna `gœstssonar og það þýðir óbreytt Æstand í landbœnaðarmÆlum, 
hÆtt matarverð og lÆgar tekjur bænda.
 Ég sØ enga róttækni í einstökum rÆðuneytum til framfara og Øg held 
að ytri aðstæður verði stjórninni �jótlega er�ðar. Almenningur verður fyrr 
þreyttur Æ þessari ríkisstjórn. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir Samfylk-
inguna að verða trœverðugur kostur. En það er ljóst að stjórnmÆlamenn fÆ 
ekki stuðning kjósenda nema þeir skapi sØr tiltrœ og ha� hugmyndir og 
hugrekki. Ef þetta er ekki til staðar hjÆ Samfylkingunni þÆ mun hœn ekki 
nÆ Ærangri.� 

Af hverju mistókst Samfylkingunni að öðlast trœnað kjósenda fyrir kosn-
ingarnar? Var það vegna þess að hana skorti hugmyndir?

 �˝ sjÆlfu sØr hefði mÆtt halda betur Æ ýmsum mÆlum í kosningabarÆttunni. 
Hins vegar lít Øg svo Æ að það þýði ekkert að horfa til baka í þeim efnum. 
Nœna er aðalmÆlið að líta fram Æ við og stofna �okk. Það er það sem stuðn-
ingsmenn Samfylkingarinnar vilja. 
 Það er auðvelt að stofna �okkinn þannig að einstaklingar og fØlög gerist 
aðilar að Samfylkingunni og starfað sØ Æ landsvísu og í kjördæmum þannig 
að sØrhver fØlagsmaður ha� setu- og atkvæðisrØtt Æ landsfundi. Með þessu 
eru ekki kosnir fulltrœar Æ landsfund heldur eiga allir fØlagsmenn jafnan rØtt. 
Þessi œtfærsla einfaldar mÆlið mjög gagnvart gömlu �okkunum og er lýðræð-
isleg í framkvæmd.�

Hvernig �nnst þØr að Samfylkingin eigi að haga stjórnarandstöðunni?
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 �Hœn þarf að vera skörp, stórhuga og verður að gæta sín Æ því að festast 
ekki í dægurþrasi. Við erum að tala um nýjan �okk og ný tækifæri og erum 
fyrst og fremst að reyna að höfða til fólksins þegar kemur að kosningunum 
2003. ˝ stjórnarandstöðu munu langtímaÆherslur gefast okkur miklu betur 
en dægurþras. Við verðum að byggja upp trœverðugleika með því að ræða um 
þjóðfØlagsmynd sem við viljum sjÆ hØr þegar við nÆum völdum.�

Enginn munur Æ B og D

`ttu von Æ því að þessi ríkisstjórn sitji œt kjörtímabilið?

 �Ég held það. Hœn hefur sterkan meirihluta. Það er enginn mÆlefna-
Ægreiningur milli �okkanna og ein helsta niðurstaða œr kosningum og ríkis-
stjórnarmyndun er að Framsóknar�okkurinn og SjÆlfstæðis�okkurinn eru 
að verða ein heild. Ef fólk hugsar um það þÆ sÆst enginn munur Æ Fram-
sóknar�okki og SjÆlfstæðis�okki í kosningabarÆttunni. Þetta eru hagsmuna-
gæslu�okkar sem reka samfØlagið frÆ degi til dags og hafa fengið umboð til 
að halda því Æfram. 
 En Øg held að það hversu svipaðir þessir ríkisstjórnar�okkar eru veiti Sam-
fylkingunni mörg tækifæri sem þarf að nýta Æ rØttan hÆtt. SjÆlfstæðis�okk-
urinn hefur alltaf verið stærsti Framsóknar�okkurinn.�

Heldurðu að Davíð Oddsson verði í pólitík næstu �ögur Ærin?

 �Ég sØr ekkert sem bendir þess að Davíð Oddsson ætli að hætta sem for-
sætisrÆðherra meðan hann hefur til þess styrkleika. Ég held að hann muni 
leiða þessa ríkisstjórn til loka og fara í kosningabarÆttuna 2003. ÞÆ er okkar 
tækifæri að fella hann œr forystuhlutverkinu.�

En hvernig �nnst þØr líklegt að landslagið verði í pólitíkinni eftir kosning-
arnar 2003?

 �ÞÆ er þessi ríkisstjórn bœin að sitja í Ætta Ær og komin þreyta í hana. Um 
leið gefst okkur færi Æ að taka að okkur forystustarf í ríkisstjórn en þÆ verða 
menn einnig að hafa metnað fyrir hönd hrey�ngarinnar og trœ Æ sjÆlfum 
sØr. Sumum kann að þykja ferlið hjÆ Samfylkingunni of hægt. Síðustu þrjœ 
Ærin fóru í að skapa hrey�ngu og næstu �ögur Ær munu fara í að stofna og 
e�a nýjan �okk. Ég sÆ aldrei fyrir mØr að þetta myndi gerast hraðar þannig í 
mínum huga er allt eftir Æætlun nema hvað Øg vonaðist eftir betri niðurstöðu 
í kosningum.�
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Framsóknar�okkur í tilvistarkreppu

Er ekki hætta Æ því að Framsóknar�okkurinn bíði afhroð í kosningunum 
2003 eftir Ætta Æra stjórnarsamstarf með SjÆlfstæðis�okki?

 �Það er þrengt sífellt meira að Framsóknar�okknum. Hann hefur staðsett 
sig Æ miðjunni Æn nokkurrar hugmyndafræði. Þess vegna kom hann illa œt œr 
kosningunum. Framsóknar�okkurinn er í tilvistarkreppu. Sœ uppstokkun 
sem mun eiga sØr stað innan Samfylkingarinnar og byggist Æ hugmynda-
fræði þriðju leiðarinnar, samanber mÆl�utning Giddens, hugmyndafræðings 
Tonys Blairs, mun þrengja enn frekar að Framsóknar�okknum og reyndar 
líka að SjÆlfstæðis�okknum. 
 Sóknarfærin hjÆ okkur eru að huga að millistØttinni og tala skýrar til 
venjulegs launafólks en vinstri menn hafa gert síðustu Ærin. ˝ mínum huga 
Æ Samfylkingin að verða jafnaðarmanna�okkur í evrópskum skilningi með 
Æherslu Æ bræðralag og trœ Æ getu frjÆls markaðsker�s.�

En Ættu von Æ að verða í framboði eftir �ögur Ær?

 �Hugur minn stendur ekkert sØrlega til þess. Alþingi er ekki miðja al-
heimsins þótt margir sem þar sitja haldi það. Ég hef haft gaman af þessum 
�órum Ærum Æ þingi og hef Ætt minn þÆtt í að Samfylkingin varð að veru-
leika. En Øg er að undirbœa kennslu mína í HÆskólanum og af henni hef Øg 
mikið yndi. Verkefnin eru því næg. Ég mun Æfram hafa gaman af pólitík og 
leggja til einhver rÆð. Svo verður bara að koma í ljós hvort menn fara eftir 
þeim.�
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Framtíð Samfylkingarinnar er ekki 
einkamÆl forystu og þing�okks„

Ný skoðanakönnun um fylgi stjórnmÆla�okkanna þar sem Samfylkingin 
mældist með 17% fylgi er verulegt Æhyggjuefni fyrir stuðningsmenn hennar. 
Það hefur allt gengið Samfylkingunni í óhag frÆ kosningum. Það er eitthvað 
að hjÆ stjórnmÆlaa�i sem var með 37% fylgi fyrir Æri, fØkk 27% í kosningum 
og mælist nœ með 17%. Ég tel að fram að uppha� kosningabarÆttunnar ha� 
ekki verið hægt að halda öðru vísi Æ mÆlum en í kosningabarÆttunni voru 
gerð ýmis mistök en alvarlegast er að ekki var unnið rØtt œr stöðunni eftir 
kosningar. 
 Ég lagði þÆ til að sem fyrst yrðu stofnuð fØlög og �okkur, ha�n umræða 
um stefnumÆl og farið sem allra fyrst œt œr farvegi kosningabandalagsins. 
Forysta Samfylkingarinnar Ækvað að fara þveröfuga leið. Haldið var fast í 
�okkafarveginn, unnið var seint og illa og enginn vettvangur skapaður fyrir 
umræðu. Það er engin stór�okkahugsun sýnileg hjÆ Samfylkingunni. 
 Vitaskuld snýst þetta ekki aðeins um forystu heldur ekki síður um hug-
myndir. Samfylkingin Ætti í mínum huga að verða nœtímalegur jafnaðar-
manna�okkur með sterka skírskotun til frjÆls markaðsker�s með velferð, 
menntun og umhver� sem meginstoðir og styðja aðild að ESB. Þetta er 
evrópsk jafnaðarstefna. Ekkert af þessu hefur gerst, engin umræða hefur 
farið fram og stjórnarandstaða af hÆlfu þingmanna Samfylkingarinnar er 
ekki einu sinni virk þótt ríkisstjórnin ha� margoft ge�ð Æ sØr höggstað í 
sumar. 
 Samfylkingin er ekki einkamÆl forystu og þing�okks. Það eru þœsundir 
manna sem bíða eftir Ærangri og vilja ekki fara aftur í smÆ�okkaumhver�ð. 
Stumrað er y�r eignum og �ÆrmÆlum en umsvif �okka Samfylkingarinnar 
eru Ælíka og meðalstórs íþróttafØlags. Ef Samfylkingin væri íþróttafØlag væri 
bœið að lÆta þessa þjÆlfara fara en þar sem Samfylkingin er ekki til er það 
ekki hægt. Bæði Alþýðu�okkur og Alþýðubandalag voru lögð undir í þessari 
vegferð en staðan nœ er lakari en var Æður hjÆ hvorum �okki fyrir sig. Vita-
skuld er engin leið til baka en þetta þurfti ekki að verða svona. 
 Þegar Samfylkingin verður loksins stofnuð, nýtt fólk kallað til forystu og 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 20. september 1999.
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skapaður verður vettvangur fyrir mÆlefnalega umræðu er hugsanlegt að það 
megi snœa þessari þróun við. Almennt Samfylkingarfólk verður sjÆlft að taka 
forystuna með fundum og fØlögum. Það tekur hins vegar langan tíma að nÆ 
trœverðugleika hjÆ almenningi aftur. 
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Samfylkingin verður að vita hvað hœn vill„

˝ aðdraganda síðustu kosninga benti margt til þess að nýtt �okkaker� væri í 
uppsiglingu. Samfylkingin Ætti að verða alvöru mótvægi við SjÆlfstæðis�okk-
inn. Það blØs byrlega í fyrstu. Samfylkingin var með um 40% fylgi í könn-
unum fyrir um Æri síðan, fØkk 27% í kosningum en nœ 7 mÆnuðum seinna 
er fylgið komið niður í 14%. Hvað gerðist? 
 Það er �afrek� að tapa helmingi fylgisins Æ aðeins 7 mÆnuðum en það 
þurfti ekki að gerast. Vinstri-grænir stofnuðu strax �okk, voru hvassir í 
mÆl�utningi og þeir festu sig rækilega í sessi. ÞrÆtt fyrir rÆðleggingar um að 
hraða �okksstofnun Samfylkingarinnar og ræða mÆlefni framtíðarinnar var 
það ekki gert. ˝ sumar var sagt að allt myndi breytast þegar Alþingi kæmi 
saman og menn fengju vettvang en tapið hefur aðeins orðið enn meira enda 
mÆl�utningurinn ekki sannfærandi, tvísaga í umhver�smÆlum og y�rborðs-
kenndur í efnahagsmÆlum. 
 Sagnfræðingar framtíðarinnar munu velta fyrir sØr af hverju þetta fór svo 
illa. Ég tel að vinnubrögð forystunnar ha� eyðilagt þÆ möguleika sem voru 
í stöðunni. Samfylkingin rØð ekki við að missa bæði Ólaf Ragnar og Jón 
Baldvin œr forystusveit �okkanna. Þeir kunnu þó að vinna Æ skipulagðan 
hÆtt. Nœ hefur Ingibjörg Sólrœn skýrt frÆ því að hœn muni ekki gefa kost Æ 
sØr til forystu fyrir Samfylkinguna þegar hœn verður stofnuð Æ næstu mÆn-
uðum en Øg hef talið best að Ingibjörg taki forystuhlutverkið. Það er miður 
fyrir Samfylkinguna að hœn ha� tekið þessa Ækvörðun. 
 StjórnmÆl snœast ekki aðeins um forystu heldur mÆlefni og nœ er gullið 
tækifæri að fylgja alþjóðlegum straumi jafnaðarmanna sem hafa með nýjum 
hugmyndum nÆð forystu nær alls staðar í Evrópu og víðar. Jafnaðarmenn 
verða að líta fram Æ við og bjarga því sem bjarga verður. Það þarf að Ækveða 
strax stofndag Samfylkingarinnar og setja Æ blað hinar nœtímalegu hug-
myndir jafnaðarstefnunnar, byggðar Æ þriðju leiðinni, sem er stefna jafn-
aðarmanna�okka í nÆgrannalöndunum. Síðan Æ að kynna stefnu, �okk, 
stuðningsaðila og andstæðinga með fundum og skrifum, halda glæsilegan 
stofnfund með þekktum erlendum gestum, vera með markvissan mÆl�utn-
ing Æ Alþingi, verða það a� sem leiðir andstöðu gegn ríkisstjórninni og varða 
veg til framtíðar. StjórnmÆlahrey�ng verður að vita hvað hœn vill. Það skiptir 
engu mÆli í hvaða Ætt sÆ fer sem ekki veit hvert hann ætlar. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 27. desember 1999.



���

�� ���
	� • Samfylkingin, aðdragandi og stofnun

Skýr pólitísk stefna og hugmyndaumræða einkenndu 
stofnfund Samfylkingarinnar sem �okks„

Þeir sem tóku þÆtt í stofnfundi Samfylkingarinnar eru sammÆla um að þeir 
upplifðu þar sögulegan atburð. ` fundinum sameinuðust �okkar sem höfðu 
að hluta starfað í tugi Æra, allt frÆ Ærinu 1916, eða í y�r 80 Ær. Nýjar hug-
myndir einkenna nýja �okkinn og strax Æ stofnfundinum var dregin upp 
skýr pólitísk stefna sem sker sig frÆ öðrum �okkum. 
 Samfylkingin markaði afdrÆttarlausa afstöðu til jafnrØttis og fØlagslegs 
rØttlætis með aukinni menntun og tók skýra afstöðu með frjÆlsri samkeppni 
og einkaframtaki í atvinnulí�nu en jafnframt er því hafnað að einkavæða 
grunnþætti í mennta- og heilbrigðisker�nu. Samfylkingin tekur pólitíska 
forystu í að skilgreina samningsmarkmið og leita samstöðu um þau í hugs-
anlegum ESB-aðildarviðræðum. 
 Samfylkingin vill að engin rØttindi sØu Æn Æbyrgðar, að valdi sØ dreift í 
samfØlaginu og landið verði eitt kjördæmi. Engan mÆ skilja œt undan og 
einangrun fÆmennra hópa í fÆtækt og vanlíðan verður ekki liðin en það er 
eitt birtingarforma hins nýja samfØlags hØrlendis og erlendis. Samfylkingin 
er einn �okka með skýra stefnu í auðlindamÆlum þar sem þeir sem nýta 
auðlindir til lands eða sjÆvar skulu greiða fyrir það sanngjarnt gjald. 
 Samfylkingin höfðar með stefnu sinni til stórs hóps landsmanna, m.a. 
til hinnar �ölmennu millistØttar. Mikil þÆtttaka forystumanna í launþega-
hrey�ngum Æ stofnfundinum markar upphaf að mjög mikilvægri þróun í 
íslenskum stjórnmÆlum. Verkalýðshrey�ngin er að byrja að endurmeta stöðu 
sína við breyttar aðstæður og Samfylkingin gefur slíku star� sterka pólitíska 
umgjörð. 
 Formaður �okksins, Össur SkarphØðinsson, var kjörinn með 3.500 at-
kvæðum í almennri atkvæðagreiðslu og slíkur �öldi hefur aldrei kosið neinn 
formann í stjórnmÆla�okki hØrlendis. Ungt fólk sýnir Samfylkingunni 
 mikinn Æhuga. ˝ fyrstu líta menn nokkuð til tengsla við gömlu �okkana en 
það mun hverfa smÆtt og smÆtt. Samstaða var einkenni stofnfundarins. Það 
er þó mikil vinna eftir við að �nna góðan farveg í star� og samskiptum við 
almenning en byrjunin lofar góðu fyrir framtíð Samfylkingarinnar. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 8. maí 2000.
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Viðtal Kolbrœnar Bergþórsdóttur blaðamanns við `gœst Einarsson  
sem birtist í Degi 29. jœlí 2000

Nýjar lausnir fyrir nýja tíma

`gœst Einarsson er formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar. ˝ 
viðtali ræðir hann um efnahagsvandann og mögulegar ríkisstjórnir, störf 
ríkisstjórnarinnar, hlutverk jafnaðarmanna, mótun Evrópustefnu og �eira.

Nœ ræðir stjórnarandstaðan mikið er�ðleika í efnahagsmÆlum en ríkis-
stjórnin segir að þetta sØ svartsýnistal og verið sØ að mÆla skrattann Æ vegg-
inn. Er raunveruleg Æstæða til að hafa Æhyggjur?

 �Við ˝slendingar bœum við það í fyrsta skipti í mörg Ær að verðbólga er 
hærri hØr en í nÆgrannalöndunum. Það rýrir samkeppnisstöðu okkar og getur 
auðveldlega sett kjarasamninga í uppnÆm. Þess vegna setti Samfylkingin fram 
hugmynd um þjóðarsamstöðu gegn verðbólgu. Aðrir stjórnarandstæðingar og 
verkalýðshrey�ngin tóku mjög vel undir hugmyndina en forsætisrÆðherra og 
�ÆrmÆlarÆðherra svöruðu með dæmigerðum hroka og y�rlæti.
 Almenningur er kvíðinn. Hann gerir sØr grein fyrir því að góðærið er bœið 
og margir fengu aldrei sinn skammt af því. KaupmÆttur hefur rýrnað síðustu 
tólf mÆnuði og vextir eru orðnir svo hÆir að það er orðið er�tt fyrir fólk að 
standa í skilum. Skoðanakannanir staðfesta að sterkasta bakland ríkisstjórn-
arinnar, fyrirtækjaumhver�ð, er orðið ósÆtt við efnahagsstefnu ríkisstjórn-
arinnar. Ég spÆi því að þessi síðustu Ær kjörtímabilsins verði ríkisstjórninni 
mjög er�ð.�

Nœ er óneitanlega auðveldara að benda Æ vandann en koma með lausnir. 
Hvað hefur Samfylkingin fram að færa?

 �Við þurfum þÆ leið samstöðu sem var farin Ærið 1990 þegar þjóðarsÆttin 
var gerð. Samstaða þarf að nÆst milli stjórnmÆla�okka, verkalýðshrey�ng-
ar, atvinnurekenda og sveitarfØlaga um skammtímaaðgerðir. Við bœum við 
himinhÆa vexti, stórfelldan viðskiptahalla, eitt hæsta matarverð í Evrópu, 
gífurlega hÆ tryggingariðgjöld og sívaxandi skuldir heimilanna, olíuverð er 
hærra hØr en í nÆgrannalöndunum og okrað er Æ landsmönnum í �ugfar-
gjöldum. `stæða þessa er fÆkeppni og vald fÆkeppnisfyrirtækja sem ríkis-
stjórnar�okkarnir hafa varið með oddi og egg. Við verðum að brjóta upp 
þetta ker� sØrhagsmuna.
 StjórnmÆlaumræðan hØr Æ landi byggir um of Æ gömlum hugmyndum og 
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gömlum lausnum og tekst ekki Æ við nýja aðstæður. Það viljum við í Sam-
fylkingunni hins vegar gera og þess vegna erum við alþjóðleg í hugsun og 
leitum nýrra lausna fyrir nýja tíma.�

Hvaða nýjar lausnir eruð þið með?

 �Ef Samfylkingin hefði ekkert annað en gömlu íhaldsœrræðin ætti hœn 
svo sem ekki skilið að komast í ríkisstjórn. En hœn hefur aðrar hugmyndir. 
Við ˝slendingar stöndum Æ krossgötum. Nýtt hagker� er að taka við í heim-
inum og við erum að lifa atvinnuvega- og upplýsingabyltingu í líkingu við þÆ 
sem varð fyrir 250 Ærum þegar menn beisluðu gufua�ið í iðnaðarframleiðslu. 
Um helmingur af verðmætasköpun í heiminum kemur nœ þegar œr þessari 
nýju uppsprettu.
 HØr Æ landi erum við að sjÆ gífurlegar breytingar í atvinnuhÆttum. Tökum 
sem dæmi ˝slenska erfðagreiningu en hœn er meira virði en öll stærstu sjÆv-
arœtvegsfyrirtæki ˝slendinga samanlagt. Menn spyrja sig hvort eitthvert vit 
sØ í þessu. Það er vit í þessu. Þetta er dæmi um fyrirtæki í hinu nýja hagker� 
sem Æ eftir að skila arðsemi Æ næstu Ærum og Æratugum.
 ˝slendingar verða að fylgjast með þessari þróun, læra af henni og taka þÆtt 
í henni. Stjórnvöld verða að hafa hugrekki til uppstokkunar. Það er heimsku-
legt að grípa til lausna sem dugðu fyrir tíu Ærum því að þær duga ekki lengur. 
AtvinnuhÆttabreytingin krefst nýrra pólitískra svara og jafnaðarmenn eiga 
að veita þessi svör.�

Menntun er aðgangsmiði

Hvað með hefðbundna jafnaðarstefnu í þessu umhver�?

 �˝ þessu nýja umhver� öðlast grunnhugtök jafnaðarmanna um frelsi, 
jafnrØtti og bræðralag nýja merkingu. Frelsið, sem Æður fól í sØr að brjótast 
undan oki og þrældómi aðalsmanna, byggist nœ Æ því að dreifa valdi og 
lýðræðisvæða þjóðfØlagið þannig að valdið fari frÆ fyrirtækjum og hags-
munahópum til almennings. Hægt er að tryggja jafnrØtti kvenna og karla 
betur en Æður því að hið nýja samfØlag krefst ekki líkamlegra burða eins og 
Æður var. Samfylkingin hefur einnig mætt �ölgun eldri borgara með enn 
meiri Æherslu Æ þann mÆla�okk.
 Besta tækið til að tryggja jafnrØtti kynjanna og þegnanna er menntaker�ð. 
Það er hið nýja almannatryggingaker� okkar jafnaðarmanna. Bætt mennt-
un er eina leið þróunarríkjanna œr örbirgð. SÆ hópur sem Æ einna er�ðast 
uppdrÆttar í okkar samfØlagi eru ungar, lítið menntaðar, einstæðar mæður. 
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Þær eru Æ lægstu laununum og besta leiðin til að bæta kjör þeirra og stöðu 
er að bæta menntun þeirra. SjÆlfstæðis�okkurinn ber Æbyrgð Æ slakri stöðu 
menntamÆla hØrlendis og það verður honum legið hvað mest Æ hÆlsi fyrir 
þegar fram líða stundir.
 Menntunin er nœ verkfæri tækifæranna, aðgangsmiðinn í nýtt samfØlag. 
SÆ sem ekki fær þar tækifæri verður œt undan. Eitt mikilvægasta hlutverk 
jafnaðarmanna er að sjÆ til þess að allir fÆi jöfn tækifæri og að enginn verði 
skilinn œt undan. Hægri menn vilja að menn fÆi tækifæri en þeir hafa engan 
sØrstakan Æhuga Æ að veita mönnum jöfn tækifæri og lÆta sØr standa Æ sama 
þótt einhverjir hópar verði œt undan. Samfylkingin vill ekki forgang �Ær-
magnsins í mennta- og heilbrigðisker�nu. Við jafnaðarmenn viljum mark-
aðshagker� en ekki markaðssamfØlag.�

˝ viðtölum sem Øg hef tekið síðustu vikur og mÆnuði lýsa menn miklum 
Æhyggjum af því að bilið sØ að breikka milli hinna ríku og þeirra fÆtæku.

 �` síðustu Ærum hafa opnast nýir viðskiptamöguleikar og þar hafa þœs-
undir manna Æ ˝slandi grætt óhemju peninga. Þetta er í sjÆlfu sØr ekkert 
slæmt. Þetta er eitt birtingarforma breytinganna en það eru miklu �eiri sem 
fengu aldrei tækifæri til að taka þÆtt í þeim dansi. Skilin í samfØlaginu eru að 
skerpast og það er að verða æ meiri munur Æ milli fÆtækra og ríkra. SÆ munur 
mun kalla Æ Ætök milli hópa.
 Hið nýja samfØlag eykur hættu Æ því að hópar einangrist, bæði efst og 
neðst í þjóðfØlagsstiganum. Slík þróun er mjög slæm fyrir þjóðfØlagið í 
heild.�

Er leiðrØtting Æ kvótaker�nu enn jafn brýn og Æður?

 �JÆ, barÆttan um breytingar Æ kvótaker�nu er fyrst og fremst Ætök milli 
Samfylkingarinnar og ríkisstjórnar�okkanna. SjÆlfstæðis�okkur og Fram-
sóknar�okkur gæta hagsmuna œtgerðarmanna og stórfyrirtækja. Það er ekki 
mikill munur Æ aðalfundi Vinnuveitendasambandsins og landsfundi SjÆlf-
stæðis�okksins eða aðalfundi Bændasamtakanna og �okksþingi Framsókn-
ar�okksins. Þar mæta sömu mennirnir. 
 ˝ deilum um kvótaker�ð er ekki einungis verið að takast Æ um skipulag 
veiða heldur hagsmuni og völd og gífurlega peninga. Það er rØttlætismÆl 
að leiðrØtta það ker�. Auðlinda- og mengunargjöld eru miklu hagkvæmari 
skattstofnar en aðrir og með stefnubreytingu væri hægt að lækka tekjuskatt 
einstaklinga og smærri fyrirtækja. Ríkisstjórnar�okkarnir munu hins vegar 
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aldrei breyta þessu ker� því að þeir eru kosnir til að gæta þess að ekki verði 
hró�að við því. SjÆlfstæðis�okkurinn er kosinn til þess breyta ker�nu alls 
ekki og fær til þess mikinn stuðning frÆ sterkum aðilum í þessu samfØlagi. 
 ` sama hÆtt mun Framsóknar�okkurinn aldrei hafa forgöngu um að 
breyta landbœnaðarker�nu. Sögulega getur hann það ekki og hann vill það 
ekki heldur.�

Hornkerlingar í Evrópu 

Víkjum aðeins ítarlegar að landbœnaðarker�nu. MØr heyrist Æ þØr að það 
sØ meingallað?

 �Landbœnaðarstefna Evrópusambandsins er alltaf tekin sem dæmi um 
ógöngur og vitleysu og er rØttilega talin eitt mesta vandamÆl Evrópusam-
bandsins. FÆir hafa Ættað sig Æ því að styrkjaker�ð í íslenskum landbœnaði 
er mun dýrara fyrir skattgreiðendur en styrkjaker� landbœnaðarins innan 
Evrópusambandsins. ˝ landbœnaðarmÆlum er ríkisstjórnin samkvæm sjÆlfri 
sØr í aðgerðaleysi. Hœn ætlar sØr ekki að breyta landbœnaðarstefnunni. Rík-
isstjórnin ætlar landsmönnum Æfram að bœa við ker� í landbœnaði sem skilar 
landsmönnum einu hæsta matvælaverði í Evrópu.
 ÞrÆtt fyrir hÆtt matarverð eru bændur fÆtækasta stØtt Æ ˝slandi og það segir 
okkur að þetta ker� er meingallað, órØttlÆtt og óhagkvæmt. Einu aðilarnir 
sem hagnast Æ því eru milliliðirnir, samvinnufyrirtækin, sem stjórnar�okk-
arnir verja og voru hryggjarstykkið í Framsóknar�okknum um Æratuga 
skeið.�

Evrópuumræðan skýtur öðru hvoru upp kollinum hØr Æ landi. Verður Sam-
fylkingin ekki að taka afgerandi afstöðu í því mÆli?

 �Afstaða sjÆlfstæðismanna og Vinstri grænna er að neita að skoða mÆlið. 
Með því eru þessir �okkar að snœast gegn þróuninni. ForsætisrÆðherra segir: 
�Þið getið rætt þetta mÆl eins og þið viljið en mín afstaða er klÆr, Øg vil ekki 
aðild.� Sama segja Vinstri grænir. Einangrunar- og afturhaldshyggjan er 
ríkjandi hjÆ þessum tveim �okkum. Einn maður innan Framsóknar�okks-
ins, utanríkisrÆðherra, hefur Ættað sig Æ því að þær breytingar sem eru að 
gerast innan Evrópusambandsins koma okkur heldur betur við.
 Við erum að verða æ meiri hornkerling í Evrópu, meira að segja með 
okkar góða EES-samning. Við vitum að innan nokkurra Æra verða nær öll 
ríki Evrópu orðin aðilar að ESB. Eigum við að verða eitt af örfÆum ríkjum 
Evrópu sem eru ekki í Evrópusambandinu? 
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 Samfylkingin er að setja í gang vinnu sem felst í því að skoða samn-
ingsmarkmið okkar ˝slendinga ef af aðildarviðræðum verður. SØrfræðingar 
munu svara tilteknum spurningum varðandi Evrópusambandið og undirbœa 
umræðu innan Samfylkingarinnar sem síðan mun enda í stefnumótun. Við 
ætlum að halda rÆðstefnu um EvrópumÆl næsta vetur. MØr kæmi ekki Æ 
óvart þótt niðurstaða œr þessari umræðu verði mótun stefnu sem verði eitt 
helsta kosningamÆlið Ærið 2003.�

Samfylking til forystu

SØrðu fram Æ einhverjar breytingar Æ �okkaker�nu næstu Ærin?

 �Flokkaker�ð er að breytast. SjÆlfstæðis�okkur er orðinn að risaeðlu 
og í vaxandi mæli eru aðrir rÆðherrar SjÆlfstæðis�okksins að tileinka sØr 
hrokafullan og y�rlætisfullan stjórnunarstíl Davíðs Oddssonar. Jafnvel Geir 
Haarde sem var hæglÆtur stjórnmÆlamaður er farinn að tala niður til fólks 
og Björn Bjarnason hefur löngum tíðkað að sýna þessa Æsýnd. Þetta segir 
ýmislegt um SjÆlfstæðis�okkinn og viðhorf hans gagnvart fólki og Æ eftir 
að koma honum í koll. SjÆlfstæðis�okkurinn er ekki lengur einkaframtaks-
�okkur heldur hagsmuna�okkur stórfyrirtækja. 
 Lítil og meðalstór fyrirtæki með einum til �mmtÆn starfsmönnum eiga 
engan pólitískan mÆlsvara og Øg vil að Samfylkingin verðir mÆlsvari þessa 
hóps. Ég vil líka að Samfylkingin verði brautryðjandi fyrir hagsmunum 
menningarmÆla hØrlendis.
 Vinstri grænir eru í grundvallaratriðum íhalds�okkur og Øg hef ekki 
nokkra trœ Æ samruna þeirra og Samfylkingarinnar þótt það geti orðið 
Ægætissamstarf því að í ýmsum efnum eiga þeir mÆlefnalega samstöðu með 
Samfylkingunni. Ég verð þó að segja eins og er að mØr �nnst Vinstri grænir 
ekki framfarasinnaður �okkur. MØr �nnst mÆl�utningur þeirra einkennast 
af því að vera Æ móti breytingum, sama hvers eðlis breytingarnar eru. Ég 
held ekki að slík viðhorf muni safna um sig �öldahrey�ngu.
 En sÆ �okkur sem er í mestum vandræðum er Framsóknar�okkurinn. 
Tilvistarkreppa Framsóknar�okksins er slík að það er ekkert víst að hann 
komist upp œr henni. Það er einungis einn maður í Framsóknar�okknum 
sem hefur einhverja pólitíska burði og það er formaður �okksins. Aðrir nÆ 
sØr einfaldlega ekki Æ strik. Þetta er allt saman Ægætisfólk en það hefur hvorki 
hugmyndir nØ kraft. Ég efast um að Halldóri `sgrímssyni takist að bjarga 
�okknum fyrir horn í næstu kosningum eins og hann hefur gert Æ liðnum 
Ærum. Ég held að Framsóknar�okkurinn sØ kominn í svo alvarlega kreppu, 
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bæði hugmyndafræðilega og hvað mannaval varðar, að hann muni eiga afar 
er�tt uppdrÆttar í næstu kosningum.�

Hvað verður eftir næstu kosningar?

 �Ég tel að styrkur Samfylkingarinnar liggi í frjórri og framsækinni hug-
myndafræði, hæfri forystu og raunhæfri framtíðarsýn fyrir 21. öldina. Ég 
held að við eigum mesta möguleika nœverandi �okka til að nÆ Ærangri Ærið 
2003. Gömlu �okkarnir sem enn hjakka í sama farinu munu ekki skila 
okkur betri lífskjörum. Samfylkingin vill sem forystua� breyta samfØlaginu 
með almannahagsmuni að leiðarljósi. Hœn Æ að vera í forystu í næstu ríkis-
stjórn með Össur SkarphØðinsson sem forsætisrÆðherra. Jafnaðarmaður 
hefur aldrei verið í forsæti ríkisstjórnar Æ ˝slandi í heilt kjörtímabil. Ég tel 
raunhæft að það verði eftir kosningar Ærið 2003.�
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Viðtal Kolbrœnar Bergþórsdóttur blaðamanns við `gœst Einarsson sem birtist í 
Degi 17. mars 2001

Pólitík og innihald

˝ viðtali ræðir `gœst Einarsson, formaður framkvæmdastjórnar Samfylking-
ar, meðal annars um stöðu íslenskra stjórnmÆla�okka, skort Æ innihaldsríkri 
pólitískri umræðu, borgarmÆl og framtíð Samfylkingarinnar.

Samkvæmt skoðanakönnunum er staða Samfylkingarinnar ekki nægjan-
lega góð, hver er skýringin?

 �Þetta snýst um tvennt, traust og trœverðugleika sem okkur hefur ekki 
enn tekist nægjanlega vel að skapa okkur, en Øg er sannfærður um að það 
stendur til bóta. ˝ skoðanakönnunum hefur fylgið y�rleitt verið 20�25 pró-
sent, sem er vitanlega ekki nægjanlegt en Øg trœi því að það aukist þegar líður 
Æ haustið. Aðalatriðið er að fÆ góða kosningu 2003. MØr �nnst formaður 
Samfylkingarinnar vera vaxandi í störfum sínum og þÆ mÆ bera hann saman 
við Davíð Oddsson. Það tók Davíð nokkuð langan tíma að nÆ fótfestu, fyrst 
innan borgarstjórnar og síðan í landsmÆlunum. HjÆ Össuri og Samfylking-
unni mun það líka taka einhvern tíma en allt stefnir í rØtta Ætt, enda eru 
stefnumÆlin skynsamleg. Kjörtímabilið er ekki hÆlfnað.�

Hvað með aðra �okka?

 �Staða annarra �okka er mjög sØrkennileg. Ég hef þÆ kenningu að Fram-
sóknar�okkurinn og Vinstri grænir sØu að skipta Æ milli sín 30�35 prósenta 
fylgi og nœ eru Vinstri grænir með góðan hluta af því. MØr kæmi ekki Æ óvart 
þótt Framsókn næði einhverju af því aftur Æður en kemur að kosningum og 
þetta verða kannski tveir 15 prósenta �okkar.
 Vinstri grænum hefur gengið mjög vel og þar er ekki síst því að þakka 
að framganga Steingríms og Ögmundar hefur verið með Ægætum. Þótt Øg 
sØ ekki sammÆla skoðunum þeirra þÆ �nnst mØr þeir hafa talað skýrt, ver-
ið afdrÆttarlausir í sinni afstöðu og að hluta til nÆð að skapa �okki sínum 
trœverðugleika. Stefna þeirra er þó aðeins ein, það er að vera Æ móti. VG er 
einfaldlega afturhaldssamur Framsóknar�okkur.
 Það er opin gÆtt Æ milli Vinstri grænna og Framsóknar�okksins og það 
getur vel verið að Vinstri grænir verði hinn nýi Framsóknar�okkur og 
Framsóknar�okkurinn lendi undir í þessari uppstokkun. Það er mjög margt 
sem bendir til að svo verði því að Framsóknar�okkurinn er orðinn mjög 
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lasburða og Øg sØ ekki hvernig hann Æ að nÆ sØr aftur Æ �ot. Hann er lítill 
valda�okkur, hugmyndalaus og fylgislaus. Þessa dagana er aðalumræðan í 
sambandi við Framsóknar�okkinn kosningar í forystu hans en þær kosn-
ingar skipta engu mÆli, enda snœast þær ekki um mÆlefni og enginn veit utan 
Framsóknar�okksins hverjir gegndu þessum embættum. Þessar kosningar 
eru Ælíka merkilegar og kosningar í hœsfØlagi.�

Pólitísk umræða innihaldslítil 

Er pólitísk umræða Æ ˝slandi ekki of œtþynnt? Manni �nnst alltof oft að 
stjórnmÆlamenn sØu bara að blaðra.

 �Pólitísk umræða er orðin skel�lega innihaldslítil. Hœn er oft skemmtiefni 
og persónuþvaður í �ölmiðlum sbr. �SØð og heyrt menninguna�. MØr �nnst 
þetta óskemmtilegt. Það er Æhyggjuefni að stjórnmÆlaumræðan er orðin tal 
um sjÆlfsagða hluti og þar vantar allar hugmyndir. Hugmyndir eru upp-
sprettan. ˝ kjölfar hugmynda skapast umræða, eftir umræðu mótast stefna 
og stefna stuðlar að breytingum Æ nœverandi ker�. Þetta er atburðarÆsin. Allt 
annað er orðagjÆlfur. Ef menn fara ekki þessa leið í stjórnmÆlum þÆ viðhalda 
menn nœverandi Æstandi. Varðhundar nœverandi ker�s, eins og SjÆlfstæðis-
�okkurinn, vilja halda í hugmyndalaust mynstur. Það hentar þeim vel.
 StjórnmÆl eiga að snœast um hugmyndir og það Æ að vera Ægreiningur um 
hugmyndir. Ég fyrirlít stjórnmÆl sem snœast aðeins um vinsældamat þeirra 
einstaklinga sem í þeim starfa. Ég held að markaðsker�ð ha� rænt stjórn-
mÆlamenn stórum hluta af völdum þeirra og Øg sØ ekkert athugavert við 
það.
 Eitt það alskemmtilegasta sem er að gerast í stjórnmÆlum hØr Æ landi er 
atkvæðagreiðslan um �ugvöllinn þar sem fólkið sjÆlft tekur Ækvörðun en er 
ekki eins og í gamla daga einungis að greiða atkvæði um hundinn, prestinn 
og brennivínið. Við eigum að færa vald og Ækvarðanir frÆ kjörnum fulltrœum 
til fólksins.�

Hvaða möguleika Æ einstaklingurinn í valdaker� landsins?

 �Það var óhugnanlegt að vera vitni að viðbrögðum forsætisrÆðherra við 
dómi HæstarØttar, ekki vegna þess að hann hefði skoðun Æ dómnum, heldur 
hvernig framkvæmdavaldið ræðst Æ eina valdastoð ker�sins. Aðskilnaður 
valdaþÆttanna Æ að vera vörn borgaranna en ekki tæki valdastØttarinnar. 
Það er ógeðfelld tilhugsun að geta ekki treyst íslensku lýðræðisker� vegna 
hættu Æ valdbeitingu. Hinn langi valdatími SjÆlfstæðis�okksins hefur leitt 
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til þess að valdamönnum innan �okksins �nnst að þeir og valdið sØu eitt. Ég 
held að SjÆlfstæðis�okkurinn eigi eftir að fara illa œt œr næstu kosningum 
vegna þess að almenningur muni Ætta sig Æ því að foringjar �okksins setja 
samasemmerki milli sín og valdsins.
 Ég er mikill Evrópusinni og nœ eru komin viðbótarrök, sem eru að rØtt-
arker� Evrópusambandsins er orðið vörn gegn tœlkun forystumanna rík-
isstjórnarinnar Æ íslensku rØttarker�. Reyndar tel Øg að víglínan í stjórnmÆl-
um næstu Æra liggi einkum í afstöðunni til ESB.�

Hvað um pólitíska framtíð Davíðs Oddssonar?

 �Ég veit ekki hvort hann fer í kosningarnar 2003 en ef hann gerir það 
held Øg að hann tapi þeim. Ég held að hann stefni mjög Ækveðið að komast Æ 
Bessastaði þegar Ólafur Ragnar hættir, hvenær sem það nœ verður. Þar held 
Øg að hann vilji ljœka ferli sínum, en í pólitíkinni er hann að nÆlgast enda-
skeiðið.�

Menntaker�ð er jöfnunartæki

Hver eiga að vera helstu stefnumÆl Samfylkingarinnar?

 �Nœtímajafnaðarmennska snýst um tvennt; að gera fólk hamingjusamt og 
koma í veg fyrir fÆtækt. Við stöndum frammi fyrir alveg nýjum aðstæðum 
í þeim efnum. Misskiptingin um allan heim er að aukast, þeir ríkari eru að 
verða ríkari og þeir fÆtækari eru að vera fÆtækari.
 Milljarðar manna líða skort og milljónir manna deyja œr hungri. Við höf-
um skuldbindingar gagnvart umhver�nu og eigum að sýna umburðarlyndi 
og tillitssemi sem Æ rætur í kristinni trœ og öðrum trœarbrögðum. Hug-
myndafræði manngæsku og velvilja gagnvart nÆunga okkar er lífsnauðsyn 
því að ef við nÆum ekki tökum Æ misskiptingu gæðanna, gífurlegri fólks-
�ölgun og er�ðum umhver�svandamÆlum þÆ er mjög líklegt að óbyggilegt 
verði hØr Æ jörðinni eftir 200 til 300 Ær.
 Það er frÆleitt að eftirlÆta markaðshagker�nu að leysa öll þessi vandamÆl 
eins og hægri menn vilja. Það þarf sterkt ríkisvald til að tryggja sterka inn-
viði eins og rØttlÆtt dómsker�, góðar samgöngur, ö�ugt menntaker� og jöfn 
tækifæri. Ég vil markaðshagker� en ekki markaðssamfØlag. Það Æ að berjast 
gegn græðgi.
 Það er enginn vandi að y�rfæra þessa alþjóðlegu hugsun jafnaðarmanna 
Æ íslenskt samfØlag þar sem margt fólk Æ er�tt uppdrÆttar. Hið nýja jöfn-
unartæki er menntaker�ð vegna þess að sÆ sem verður ómenntaður eftir 
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�mm eða tíu Ær mun verða í lÆglaunastörfum. Það er ljóst að ˝slendingar bœa 
við mun lakara velferðar- og menntaker� en aðrar Norðurlandaþjóðir. Lífs-
kjör hØr eru sögð góð að meðaltali, en af hverju er það? Það er vegna þess að 
við vinnum 30 prósent meira en aðrar þjóðir. Þetta er ekki sœ framtíð sem Øg 
vil börnunum mínum.�

Af hverju hefur þetta ekki tekist?

 �Sósíaldemókratískar hugmyndir hafa aldrei fengið að vera í forystu hØr 
Æ landi og það er þess vegna sem við bœum ekki við sömu velferð og aðrar 
Norðurlandaþjóðir. Þessu breytum við ekki nema Samfylkingunni takist 
það ætlunarverk sitt að verða 35 prósenta �okkur og leiða ríkisstjórn. Þess 
vegna er Øg í pólitík. Það er til að Samfylkingin verði stór jafnaðarmanna-
�okkur og forystu�okkur en ekki einhver hækja fyrir valdastóla sØrhags-
muna.�

Útilokar Samfylkingin ríkisstjórnarsamstarf við SjÆlfstæðis�okkinn?

 �Við œtilokum ekkert í því sambandi. Slíkt væri ólýðræðislegt en líkurnar 
Æ því eru hins vegar nær engar. Þessir tveir �okkar eiga að vera andstæður. 
Markmiðið er að brjóta upp �ór�okkaker�ð og gera Samfylkinguna að ö�-
ugum �okki sem leiðir ríkisstjórn. Annað verður bara framlenging Æ nœ-
verandi Æstandi; steingeldu og hugmyndasnauðu valdaker� sjÆlfstæðis- og 
framsóknarmanna, sem hafa stýrt landinu í mjög langan tíma. Það er þetta 
ker� sem Øg skora Æ hólm.�

`rangursríkt R-listasamstarf

Víkjum aðeins að borgarmÆlum og þessari hugmynd um að Björn Bjarna-
son leiði borgarstjórnar�okk SjÆlfstæðis�okksins.

 �MØr �nnst framganga Björns í þessu mÆli vera hnífsstunga í bak Ingu 
Jónu. Ef Björn fer fram, sem Øg held reyndar að hann muni ekki gera, þÆ tel 
Øg að hann tapi illilega fyrir Ingibjörgu Sólrœnu og verr en Inga Jóna myndi 
gera. Annars er Björn í mínum huga ekkert annað en framlenging Æ þeirri 
hugmyndafræði valdbeitingar sem hefur einkennt tímabil Davíðs Oddsson-
ar.�

Af hverju heldurðu að Björn muni tapa illilega fyrir Ingibjörgu Sólrœnu?

 �Björn er vissulega �inkur bardagamaður en hann Æ ekki gott með að fÆ 
fólk til liðs við sig. Svo hefur Ingibjörg Sólrœn staðið sig afburðavel og er 
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óumdeildur foringi í borgarmÆlum í Reykjavík og það mun ekkert breytast. 
Menn spyrja hvort Ingibjörg Sólrœn sØ Æ leið í landsmÆlin. Ég er ekkert viss 
um það því að Øg held að henni þyki, eins og Davíð Oddssyni Æ sínum tíma, 
mjög gaman að vera borgarstjóri. Hann sagði það hafa verið er�ða Ækvörðun 
að y�rgefa borgarmÆlin. Þeir sem þekkja til sveitarstjórnarmÆla vita að þau 
eru mjög skemmtileg í samanburði við landsmÆlapólitíkina. 
 Við höfum dæmi um marga bæjarstjóra sem hafa beinlínis Ækveðið að fara 
ekki í landsmÆlin þótt þeir hefðu auðveldlega getað komist inn Æ þing, menn 
eins og Sigurgeir Sigurðsson bæjarstjóra Æ Seltjarnarnesi og Ellert Eiríksson 
bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Sveitarstjórnarforingjar sjÆ sØr meiri akk í því að 
vera höfðingjar í hØraði en að fara inn Æ svið landsmÆla þar sem Æhrif stjórn-
mÆlamanna fara minnkandi. En það er líka Æhyggjuefni að fÆ ekki inn í 
landsmÆlin röggsama foringja œr sveitarstjórnum.�

Finnst þØr ólíklegt að R-listinn klofni og einstakir �okkar fari í sØrfram-
boð?

 �Ég sØ engin teikn um að R-listinn klofni. Stuðningsmenn Samfylking-
arinnar, Framsóknar og Vinstri grænna vilja að Ingibjörg Sólrœn leiði listann 
Æfram. Ef einhverjir �okksgreifar sem eingöngu hugsa um eigin hag færu í 
sØrframboð með sinn �okk þÆ efast Øg um að þeir myndu nÆ inn einum ein-
asta manni. Það mÆ ekki gleyma því að fólkið í Reykjavíkurlistanum hefur 
starfað Ærangursríkt saman í sjö Ær. Ég tel engar líkur Æ því að samkomulag 
nÆist ekki um uppstillingu. Það fer einhver smÆpóker í gang Æ næstu mÆn-
uðum en niðurstaðan verður sœ að Samfylkingin, Framsóknar�okkur og 
Vinstri grænir bjóða fram undir merkjum Reykjavíkurlistans.�

Nœ ert þœ mikill eldhugi í pólitík, langar þig ekki aftur Æ þing?

 �Nei. Það er œt af fyrir sig skemmtilegt að vera Æ þingi en í mínum huga 
er það ekki draumastarf. Mig langar hreinlega ekki að gera þingmennsku 
að lífsstar� og hingað til hef Øg alltaf gert það sem mig langar til, það Æ við 
pólitík eins og annað.�
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Viðtal Kolbrœnar Bergþórsdóttur við `gœst Einarsson  
sem birtist í DV 17. nóvember 2001

Menn þurfa að kunna að hætta

`gœst Einarsson prófessor gefur ekki kost Æ sØr til endurkjörs sem formaður 
framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar. ˝ viðtali við Kolbrœnu Bergþórs-
dóttur ræðir hann um stöðu Samfylkingarinnar og þau mÆl sem hann telur 
eiga að vera helstu ÆherslumÆl hennar.

Er staða Samfylkingarinnar svo slæm að þœ sØrt bœinn að gefast upp Æ 
opinberri þÆtttöku í stjórnmÆlum?

 �Nei, það er ekki Æstæðan. Ég kenni fulla kennslu í HÆskóla ˝slands og er 
orðinn þar deildarforseti. MØr �nnst ekki fara saman að vera forystumaður 
í einni stærstu deild HÆskólans og vera jafnframt í forystusveit stjórnmÆla-
�okks.
 Þótt staða Samfylkingarinnar sØ nœna döpur í skoðanakönnunum er það 
tímabundið. Aðalatriðið er að Samfylkingin ha� þær hugmyndir sem duga 
til �öldafylgis � og Øg tel að í meginatriðum ha� hœn þær. Henni ber að 
fylgja þeirri aðferðafræði sem jafnaðarmanna�okkar í nÆgrannalöndunum 
hafa gert með góðum Ærangri. Sýnin Æ þriðju leiðina er að skerpast og um 
leið held Øg að Samfylkingin muni uppskera í næstu kosningum, þannig að 
Øg er bjartsýnn fyrir hönd Samfylkingarinnar.�

Segðu mØr í þÆ í stuttu mÆli hverjar þØr �nnast eiga að vera Æherslurnar.

 �Hornsteinninn í okkar mÆl�utningi eru menntamÆl, efnahagsmÆl og 
velferðarmÆl. Þetta er hinn gullni þríhyrningur sem myndar umgjörðina um 
öll stefnumÆl. Ef menn tala nógu skýrt œt frÆ þessari einföldu heimssýn mun 
fylgið koma, ef talsmennirnir eru trœverðugir. 
 MenntamÆlin eru lykillinn að lífskjörum fólksins í landinu og því að 
halda byggð í landinu. Það er vitlaus umræða að tala um dreifbýli og þØtt-
býli. Þetta snýst um það hvort ungt fólk muni bœa hØr Æ landi eða ekki. 
Lykillinn að því er menntunin. Það er ekki sjÆlfge�ð að 300.000 manna 
þjóð, langt œr alfaraleið, takist að halda uppi ö�ugu samfØlagi. Það verður 
er�tt verkefni. Þetta er hin nýja sjÆlfstæðisbarÆtta.�
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Engin foringjakreppa

Nœ er talað um foringjakreppu í Samfylkingunni, ertu sammÆla því?

 �Þetta er hefðbundið umræðuefni þegar fylgið fer niður í skoðanakönn-
unum. Foringjanum er kennt um. Það er alltof mikil einföldun. Össur er 
bœinn að standa sig vel og hann verður endurkosinn Æ þessum landsfundi 
og fær stuðning við sína stefnu. Foringjakrepputalið er Æróður andstæðinga 
Samfylkingarinnar, en þó Æróður sem bítur býsna vel. Það verður að við-
urkennast.�

Voru ekki mistök að lýsa því y�r í uppha� að SjÆlfstæðis�okkurinn væri 
höfuðóvinur Samfylkingarinnar? Samfylkingin verður varla stór nema hœn 
taki fylgi frÆ SjÆlfstæðis�okknum?

 �Þetta voru ekki mistök. Samfylkingin ætlar sØr að standa jafnfætis SjÆlf-
stæðis�okknum í fylgi og verða 30 til 40 prósenta �okkur. Við ætlum að 
sækja kjósendur meðal annars til SjÆlfstæðis�okksins. Hann er með mikið af 
okkar kjósendum í lÆni og hefur haft þÆ mjög lengi. 
 Jafnaðarmönnum hØr Æ landi hefur ekki tekist að verða breiður mið�okk-
ur jafnaðar og framtaks eins og gerst hefur í nÆgrannalöndunum. Þetta er 
verkefni og eini tilgangur Samfylkingarinnar. Ef Samfylkingin hverfur frÆ 
þessari hugmyndafræði er hœn bœin að glata tilgangi sínum og Æ enga fram-
tíð fyrir sØr sem sjÆlfstæður stjórnmÆla�okkur.�

Ef Samfylkingin er jafnaðarmanna�okkur af hverju getur hœn þÆ ekki 
bara viðurkennt það og tekið nafnið Jafnaðarmanna�okkur?

 �Hœn mun væntanlega gera það Æ þessum landsfundi. Ég tel rØtt að kenna 
�okkinn við jafnaðarmannahrey�ngu. Flokkurinn er aðili að Alþjóðasam-
bandi jafnaðarmanna og öðrum alþjóðasamtökum jafnaðarmanna og Æ því 
að hafa íslenskt nafn sem lýsir honum þannig.�

Reiðikast Halldórs

Finnst þØr að Samfylkingin ha� gert þau mistök að vera of hrædd við 
Vinstri græna og hugsanlega elt þÆ i einhverjum stefnumÆlum í von um 
fylgi?

 �Nei. Ég held hins vegar að uppha�eg mistök Samfylkingarinnar ha� 
verið að bíða of lengi með að stofna �okk. Ef �okkurinn hefði verið stofn-
aður strax eftir kosningar hefðu Vinstri grænir ekki haft svigrœm til að koma 
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sØr vel fyrir í stjórnmÆlunum. Þeir sköpuðu mikið rými með góðri forystu 
Steingríms og Ögmundar og það rýrði mjög möguleika Samfylkingarinnar. 
En það þýðir ekkert að horfa til baka. Það verður að horfa fram Æ við og Øg 
er bjartsýnn fyrir hönd �okksins.�

Víkjum að öðru, hvað viltu gera í brottkastsmÆlinu?

 �Ég vil banna leiguviðskipti með kvóta. Þótt sveigjanleiki muni eitthvað 
minnka verða menn að lifa við það. Þetta er róttæk tillaga en hœn leysir mörg 
vandamÆl.�

Eftir að þœ gagnrýndir kostnað við sendirÆðið í Japan sagði Halldór 
 ̀ sgrímsson eitthvað Æ þÆ leið að þœ ættir að halda þig við þína deild. 
Hverju svararðu þessu?

 �Ég tek þetta sem hvert annað reiðikast sem er óvanalegt af Halldóri. 
Auðvitað hef Øg rØtt til að hafa skoðanir og Øg mun segja þær sem einstakl-
ingur, sama hvort Øg kenni uppi í HÆskóla eða geri eitthvað annað. Það er 
ekki �okkspólitísk afstaða að gagnrýna þetta rÆndýra sendirÆð í Japan sem 
kostar þjóðina y�r 700 milljónir. Margir hafa gagnrýnt þetta og viðbrögð 
Halldórs voru mjög y�rdri�n. Hann Æ að þola svona gagnrýni.�

Þótt þœ sØrt að hætta í star� sem formaður framkvæmdastjórnar Samfylk-
ingarinnar þÆ muntu væntanlega ekki hætta að skrifa heimasíðu þína?

 �Nei, Øg ætla að halda heimasíðu minni Æfram œti. Hœn verður ekki Æ 
sömu �okkspólitísku nótum og oft Æður heldur mun �alla um lí�ð, tilveruna 
og þjóðfØlagsmÆl. MØr �nnst það líka skylda hÆskólamanns að vera virkur í 
umræðu um þjóðfØlagsmÆl. Ég er bœinn að vera nokkuð lengi í stjórnmÆlum 
og í mínum huga snœast þau fyrst og fremst um hugmyndir. Menn verða að 
hafa hugmyndir og tala fyrir þeim. 
 Ég hef sØð margar af hugmyndum mínum nÆ fram að ganga. Ég talaði 
fyrir veiðileyfagjaldi Æ sínum tíma og nœ er það að komast í höfn. Skatta-
hugmyndir mínar eru �estar orðnar hluti af skattastefnu Samfylkingarinnar. 
Ég er stoltur af því að hafa unnið með Einari Oddi KristjÆnssyni í aðdrag-
anda að þjóðarsÆttinni fyrir meira en Æratug. Ég er mikil Evrópusinni og er 
bjartsýnn Æ að við verðum með alvöruumræðu um aðild að Evrópusamband-
inu Æ næstu misserum og verðum orðnir aðilar innan örfÆrra Æra. Það skiptir 
mÆli að berjast fyrir hugmyndum. Til þess hef Øg verið í íslenskri pólitík og 
hef haft gaman af því.�
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Ertu hættur stjórnmÆlaafskiptum?

 �Þótt Øg hætti í star� mínu hjÆ Samfylkingunni hef Øg ekki afsalað mØr 
lýðræðislegum rØttinum. Ég hor� glaður til baka og fram Æ við og er sÆttur 
við að hætta en Øg held að fólk eigi að þekkja sinn vitjunartíma. 
 Menn þurfa að kunna að hætta.� 



` leið í Evrópusambandið
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Fiskverndun og Evrópubandalagið„

Þegar borinn er saman sjÆvarœtvegur hØrlendis og í nÆlægum löndum kemur 
margt forvitnilegt í ljós. Slíkur samanburður er er�ður vegna þess að sjÆv-
arœtvegur hØrlendis skipar svo stóran sess í efnahagslí�nu umfram það sem 
gerist hjÆ öðrum þjóðum. Þannig koma 16% landsframleiðslu ˝slendinga frÆ 
sjÆvarœtvegi en innan EB skilar sjÆvarœtvegur ekki nema 0,14% landsfram-
leiðslu að meðaltali.

Fiskur og þjóðarsÆl
 Þannig eru þetta tveir ólíkir heimar og umræða sem markast af mikilvægi 
tekur mið af þessu. Fiskur, �skfang og �skvinnsla eru gróin í sÆl sØrhvers 
˝slendings og setur mark sitt Æ menningu og hugsun. Þetta er þróun margra 
alda og við erum ekki einu sinni meðvituð um þetta.
 ` meginlandi Evrópu eru aðrar Æherslur og önnur atvinnusaga hefur mót-
að þjóðlíf þar. SjÆvarœtvegur innan EB er rekinn Æ jaðarsvæðum, oftast 
fÆtækum, sem njóta stórfelldra styrkja og skipta sÆralitlu mÆli í efnahagsker� 
þessara þjóða.
 Þetta er m.a. ein Æstæðan fyrir því að okkur hefur ekki gengið of vel 
að skýra sjónarmið okkar gagnvart rÆðamönnum innan EB. Við gleymum 
stundum að þessir menn vita lítið um �sk og hafa alls ekki þÆ �skihugsun 
sem einkennir okkur.
 Okkur hefur ekki tekist sem skyldi að œtskýra af hverju við getum aldrei 
fallist Æ veiðar erlendra skipa í okkar lögsögu en það er eitt af lykilatriðum í 
sjÆvarœtvegsstefnu bandalagsins.
 Við höfum oftsinnis hÆð harða barÆttu fyrir �skimiðunum, í uppha� 
einfaldlega til að nÆ til okkar hluta af þessari auðlind til að geta lifað. Síðustu 
Ærin hefur annað sjónarmið rÆðið okkar �skveiðistjórnun en það er friðunar-
sjónarmið.
 `fallið sem við urðum fyrir 1983 þegar stefndi í 200 þœs. tonna þorska�a 
í stað 300 þœsund tonna þorska�a sem var Æður leiddi til þess að við tókum 
upp kvótaker�ð sem hefur tryggt betur en Æður að ofveiði eigi sØr ekki stað 
og hefur einnig leitt til hagkvæmni innan sjÆvarœtvegsins.

„  FiskifrØttir 11. janœar 1991.
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 Við höfum ekki lagt nóga Æherslu Æ að œtskýra þessa verndun �skistofn-
anna. Okkar þorskstofn, þótt veikur sØ, er sÆ brattasti í Norður-Atlantsha� 
sØ litið y�r mörg Ær. Þorskstofninn í Barentsha�, sem er stærstur þorskstofna 
í Norður-Atlantsha�, hrundi og langan tíma tekur að byggja hann upp aftur. 
Sama mÆli gegnir um þorskstofnana í Norðursjó.

Ofveiði innan EB
 ˝ nÆlægum löndum, m.a. innan EB, hefur �skistofnum hreinlega verið 
œtrýmt vegna ofveiði eða þeir eru í stórhættu. Þessar þjóðir hafa ekki í sØr 
meðfædda virðingu okkar fyrir sjÆvarfangi. Þær ofveiða og �leysa� síðan 
byggðavandamÆlin sem af ofveiðinni hljótast með byggðastyrkjum.
 Við höfum ein fÆrra þjóða í Evrópu haldið þokkalega utan um �skistofn-
ana okkar í Æraraðir og er það að þakka samkennd okkar allra um mikilvægi 
�skimiðanna. Við erum almennt ekki meiri verndunarmenn en aðrir, en 
okkur er í blóð borinn skilningur Æ nauðsyn þess að stunda ekki rÆnyrkju Æ 
�skistofnunum.
 Innan EB er Æstandið slíkt að vísindamenn hafa neitað að Ækveða hÆ-
marksa�a vegna þess að lítið er farið að tillögum þeirra, veitt er fram y�r 
kvóta og svindlað er Æ löndunarskýrslum. Þess vegna getum við aldrei hleypt 
inn í landhelgi okkar erlendum �ota sem stundar slík vinnubrögð og �nnst 
þau vera eðlileg. Það er alltof mikið í hœ� fyrir ˝slendinga til að hægt sØ 
að ljÆ mÆls Æ slíkum kröfum. HØr er um �skverndunarsjónarmið að ræða. 
Umgengni okkar við nÆttœruna er ef til vill ekki alltaf upp Æ hið besta en 
gagnvart �skimiðunum berum við af �estum öðrum þjóðum.

Fiskveiðistjórnun og nÆttœruvernd
 Okkur ber skylda til að nýta þessa auðlind af gætni og virðingu og skila 
góðum sker� til matvælaframleiðslu heimsins. Langmestur hluti a�a okkar 
fer til neyslu, frosinn, saltaður eða ferskur, í Evrópubandalagslöndunum.
 Við verðum að leggja ríka Æherslu Æ þennan �skverndunarþÆtt í umræðu 
hØrlendis um EB og gagnvart rÆðamönnum bandalagsins. Það er ekki vegna 
þrÆhyggju og eiginhagsmunasemi sjÆvarœtvegsmanna að sjÆvarœtvegsstefnu 
EB er hafnað, heldur vegna þess að hætta er Æ að �öregg þjóðarinnar, sem er 
vel veiðanlegir �skistofnar, glatist.
 Stefna okkar Æ liðnum Ærum Æ miklu meira skylt við hina alþjóðlegu um-
ræðu um umhver�smÆl og nÆttœruvernd en margur hefur gert sØr grein fyrir. 
Við eigum að leggja meiri Æherslu Æ þessar staðreyndir í viðræðum og samning-
um við EB næstu mÆnuði og misseri heldur en gert hefur verið fram til þessa.
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˝sland í Evrópu„

Tímamót urðu hjÆ Evrópusambandinu um Æramótin þegar ellefu af �mmtÆn 
ríkjum þess tóku upp evruna sem gjaldmiðil. Evrópa heldur Æfram Æ þeirri 
braut að bœa til efnahagslega og pólitíska heild œr þjóðríkjum Evrópu. 
Við þurfum að endurmeta tengsl okkar við Evrópu Æ næstu Ærum. Aðild að 
Evrópusambandinu hefur því miður ekki enn orðið sœ brennandi pólitíska 
spurning að kosið sØ um hana. Það verður líklega ekki fyrr en Ærið 2003. 

Litlar breytingar í sjÆvarœtvegi
 ˝slendingar setja fyrir sig sjÆvarœtvegsstefnu Evrópusambandsins en �estir 
hafa ekki hugmynd í hverju hœn er fólgin. Ýmsir halda að hØr komi �oti 
 evrópskra �skiskipa ef við göngum í ESB en það er rangt. Kvótum til ein-
stakra landa er m.a. œthlutað eftir sögulegri reynslu og miðað er við það 
tímabil þegar við veiddum allan �sk Æ ˝slandsmiðum. Þannig breyttist lítið 
í sjÆvarœtvegi Æ ˝slandi þótt við gengjum í ESB. 
 `kvörðun um heildara�a er hins vegar tekin af framkvæmdastjórninni í 
Brussel. Ef hœn myndi byggjast algerlega Æ vísindalegum forsendum væri hœn 
byggð Æ sama grundvelli og hjÆ sjÆvarœtvegsrÆðherra okkar. Því miður er ekki 
alltaf farið að rÆðleggingum vísindamanna, hvorki í Brussel nØ í Reykjavík. 
 Mikilvæg breyting tengist �Ærfestingum en samkvæmt reglum ESB er 
óheimilt að takmarka �Ærfestingar í einstökum atvinnugreinum. Það þýddi 
að œtlendingum yrði heimilt að �Ærfesta í íslenskum sjÆvarœtvegi en það höf-
um við ekki viljað. Reyndar eru margir því fylgjandi að œtlendingar �Ærfesti 
í �skvinnslu en telja jafnframt að öðru mÆli gegni um œtgerðina. 
 Aðlögun og undantekningar eru regla innan ESB, ekki síst gagnvart nýj-
um aðildarríkjum, en Æ slíkt reynir ekki fyrr en í aðildarviðræðum.

Höfum Æhrif í Evrópu
 Við höfum nær allan þann efnahagslega Ævinning af EES-samningnum 
sem full aðild að ESB myndi veita. Ef við viljum aðild að ESB þÆ er það 
vegna pólitískra sjónarmiða, þ.e. að geta haft Æhrif innan Evrópu eins og 
aðrar þjóðir og fylgja þeim í þessari vegferð. 

„  Fjarðarpósturinn 15. janœar 1999.
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 ESB er að breytast œr stórríkjasambandi í samband smærri og meðalstórra 
ríkja. Flest ríki Evrópu, m.a. í Austur-Evrópu, verða orðnir aðilar innan 
örfÆrra Æra og samstar�ð í Evrópu mun snœast um þennan vettvang. 

Tækifæri unga fólksins
 Bœseta skiptir ungt fólk með góða menntun engu mÆli. Unga fólkið vill 
alveg eins setjast að í Kaupmannahöfn, London eða Róm og í Kópavogi eða 
Æ Akureyri. Hið nýja skipulag í Evrópu er Evrópa æskunnar. Við eigum ekki 
að œtiloka æsku þessa lands frÆ framtíðarsamfØlagi jafnaldra þeirra í Evrópu. 
 Aðild að Evrópusambandinu krefst sjÆlfstrausts almennings og stjórn-
mÆlamanna. Skoðanakannanir sýna að sjÆlfstraust almennings er í góðu 
lagi enda styður meirihluti landsmanna aðild. SjÆlfstraust sumra stjórnmÆla-
manna, eins og þeirra í SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okki, er hins vegar lítið. 
Heimskt er heimaalið barn og það skildu forfeður okkar vel.
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Afstöðuleysi í EvrópumÆlum er dragbítur Æ 
samfØlagsþróun hØrlendis„

`kvörðun ríkisstjórnarinnar að selja hlut í ríkisbönkunum er skynsamleg. Það 
er engin Æstæða fyrir ríkisvald að eiga viðskiptabanka í nœtímasamfØlagi enda 
hafa �estar ríkisstjórnir í nÆgrannalöndunum einkavætt �ÆrmÆlastofnanir. 
Ríkisstjórnin hefur hins vegar enga stefnu um framhaldið og er ekki reiðu-
bœin að tryggja samkeppni og dreifða eignaraðild. Það er ekkert gagn í einka-
væðingu ef ekki ríkir samkeppni. Almenningur er engu bættari með það að 
allt efnahagslegt vald sØ í höndum örfÆrra stórfyrirtækja SjÆlfstæðis�okksins. 
 Samkeppnisvæðing og valddrei�ng eru lykilhugtök. HØr er víða fÆkeppni. 
Það er ekkert skrítið að 275.000 manna samfØlag sem er óravegu frÆ öðrum 
löndum bœi við skert samkeppnisskilyrði. Hin nýja jafnaðarstefna vill mark-
aðshyggju í viðskiptum. Jafnaðarmaðurinn Lionel Jospin, forsætisrÆðherra 
Frakka, hefur einkavætt �eiri ríkisfyrirtæki Æ 29 mÆnaða valdaferli sínum en 
þrjÆr íhaldsstjórnir Frakklands Æ undan honum gerðu samanlagt. Samhliða 
samkeppnisvæðingu í viðskiptum vilja nœtímajafnaðarmenn að velferð og 
jafnrØtti sØ óaðskiljanlegur hluti samfØlagsins. Það er aldrei Æsættanlegt að 
meðaltalið sØ viðunandi. 
 Góð leið til valddrei�ngar er atvinnulýðræði. Það felst m.a. í því að starfs-
menn kjósi fulltrœa í stjórn stærri fyrirtækja. Þetta hefur verið við lýði erlend-
is í Æratugi. Ég lagði fram frumvarp um þetta Æ Alþingi, sniðið eftir dönskum 
lögum, en Æhugi Æ mÆlinu var enginn. Verkalýðshrey�ngin hØr er algerlega 
dauð í þessu efni og við verðum líklega að bíða þess að EES-samningurinn 
skuldbindi okkur til að taka þetta upp. 
 Raunverulegar breytingar koma að utan en ekki vegna frumkvæðis inn-
anlands. Mestu breytingarnar í efnahagsmÆlum hafa komið með EFTA- og 
EES-samningunum. Við eigum enn langt í land með að laga samfØlag okkar 
að því sem er algengast erlendis, m.a. Æ sviði fØlagsmÆla, löggjafar og jafnrØtt-
is. Næsta stóra tækifærið til breytinga og öryggis er að mínu mati að fylgja 
þróuninni í Evrópu og Ækveða að við viljum aðild að ESB. Það Æ nœ þegar 
að he�a umræðu um samningsmarkmið okkar. Næst Æ eftir því að tryggja 
stöðugleikann er mikilvægasta pólitíska verkefni næstu missera að Ækveða 
hvaða afstöðu við tökum gagnvart hinni öru þróun í Evrópu. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 12. desember 1999.
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Lítil umræða um utanríkismÆl„

Við ˝slendingar þurfum að sækja hugmyndir að lausnum í Evrópuþróunina 
og alþjóðavæðinguna.
 Breytingar Æ alþjóðavettvangi skipta okkur miklu mÆli. Þannig er greini-
legt að ESB-ríkin setja samstarf sín Æ milli í forgrunn og staða ríkja sem 
standa utan við Evrópuþróunina verður sífellt er�ðari. Þetta mun m.a. hafa 
Æhrif Æ samstar�ð innan NATO og milli Norðurlanda. Alþjóðavæðingin 
minnkar svigrœm einstakra ríkja en misskipting eykst hØrlendis og annars 
staðar. Hlutdeild 20% mannkyns, þeirra fÆtækustu, í heildartekjum minnk-
aði Æ síðustu tíu Ærum œr 2,3% í 1,4%. Að mínu mati verður að bregðast 
við þessu með pólitískri stefnu sem byggist Æ samhjÆlp, valddrei�ngu og 
alþjóðahyggju. 
 Utanríkisumræða er lítil hØrlendis og fÆir stjórnmÆlamenn hafa sýnt 
henni Æhuga. Nœ eru aðeins Björn Bjarnason og Halldór `sgrímsson virkir í 
slíkri umræðu en Æður voru Jón Baldvin, Ólafur Ragnar og Svavar Gestsson 
það einnig. Vonandi verður hØr Æ næstu misserum ö�ug umræða um það 
hvenær ˝sland sækir um aðild að ESB en slík umræða kallar Æ endurmat Æ 
�estu í þjóðfØlagi okkar. 
 Upplýsinga�æðið er ein mikilvægasta stoð nœtímalýðræðis. Það felur í sØr 
nauðsynlegt eftirlit með valdhöfum og gerir almenningi mun betur kleift að 
taka afstöðu en Æður. ˝ mörgum mÆlum eru kjörnir stjórnmÆlamenn ekki 
lengur hæfari til að taka Ækvarðanir en umbjóðendur þeirra, almenningur. 
Þjóðaratkvæðagreiðslur eru því mikilvæg viðbót við nœtímalýðræði, ekki að-
eins sem tæki til að dreifa valdi heldur vegna þess að upplýsingar og þekking 
um margvísleg mÆl eru meiri almenningseign en Æður. Það Æ að vinna að 
lýðræðisvæðingu í breyttu samfØlagi. 
 Við sækjum stundum ýmislegt í erlenda strauma. Hugmyndir VR um 
markaðslaun og vinnustaðasamninga eru mikilvægt innlegg í kjarabarÆttu 
en þar er gengið í smiðju stØttarfØlaga erlendis þótt ekki sØ hægt að y�rfæra 
þessar hugmyndir Æ alla kjarasamninga. Langur vinnutími og einstaklings-
bundnar y�rborganir Æn atbeina stØttarfØlaga til hinna hærra launuðu hafa 
alltof lengi verið lenska hØr. VandamÆlin hØrlendis eru öll til erlendis og 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 17. janœar 2000.



���

�� ���
	� • ` leið í Evrópusambandið

mörg þeirra hafa verið leyst þar betur en við gerum. Þekking Æ umræðunni 
í nÆgrannalöndunum er því ekki aðeins skynsamleg heldur beinlínis lífs-
nauðsynleg fyrir fÆmenna þjóð í heimi sem tekur sífellt meira mið af aukinni 
alþjóðavæðingu. 
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SjÆvarœtvegsstefna ESB er ˝slandi hagkvæm!„

Nýleg skýrsla utanríkisrÆðherra um Evrópusambandið hefur vakið mikla 
umræðu. Fólk og samtök í sjÆvarœtvegi verða að taka ö�ugan þÆtt í henni, 
ekki síst vegna þess að sjÆvarœtvegsmÆl skipta þar miklu mÆli. 

Við fÆum allar veiðiheimildir við ˝sland
 Það hefur ríkt mikil vanþekking Æ sjÆvarœtvegsstefnu ESB hØrlendis. 
Margir halda að gengjum við í Evrópusambandið kæmu hingað erlend skip 
og byrjuðu að veiða. Það er ekki svo. Reyndar myndi lítið breytast í sjÆv-
arœtvegi við inngöngu. Það er bundið í reglum ESB að kvótum er œthlutað 
til þeirra landa sem hafa veiðireynslu tiltekin Ær en ˝slendingar hafa setið 
einir að veiðum œr staðbundnum stofnum við ˝sland um langa hríð. 
 Önnur forsenda ESB er að taka tillit til hversu hÆð viðkomandi lönd eru 
sjÆvarœtvegi og það Æ betur við okkur en nokkurt annað ríki innan og utan 
ESB. Þetta þýðir að við munum fÆ allar veiðiheimildir Æ staðbundnum stofn-
um við ̋ sland eins og við höfum nœna. Engin erlend skip munu veiða í okkar 
lögsögu. 
 Um stofna sem við nýtum með öðrum þjóðum, eins og loðnu-, síldar- og 
œthafskarfastofninn, þarf að semja sØrstaklega og tryggja að veiðiheimildir 
okkar rýrni ekki frÆ því sem nœ er og ekkert bendir til annars en að það 
tækist. 

Hver Ækveður heildara�a Æ ˝slandsmiðum?
 `kvörðunin um heildara�a Æ einstökum hafsvæðum er tekin af rÆðherra-
rÆðinu, þ.e. sjÆvarœtvegsrÆðherrum ESB, að fengnum tillögum �skifræðinga. 
HØrlendis er Ækvörðunin um heildara�a tekin af sjÆvarœtvegsrÆðherra að 
fengnum tillögum �skifræðinga. 
 Við myndum vilja binda í samningi við ESB að skilyrðislaust verði farið 
að rÆðleggingum íslenskra �skifræðinga við Ækvörðun heildara�a við ˝sland. 
˝ rÆðherrarÆðinu sæti einnig íslenski sjÆvarœtvegsrÆðherrann. Það yrði mjög 
er�tt að standa Æ móti kröfu okkar um að skilyrðislaust væri tekið tillit til 
�skifræðinga okkar. Með þessu tryggðum við hagsmuni okkar við veiðar 
algerlega. 

„  FiskifrØttir 19. maí 2000.
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 Við fengjum einn af framkvæmdastjórum ESB sem er ígildi rÆðherra og 
við myndum óska eftir að sÆ færi með sjÆvarœtvegsmÆl. Það starf var Æ sínum 
tíma frÆtekið fyrir Norðmenn en þeir felldu samninginn í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Innan ESB ríkir Æhugaleysi Æ sjÆvarœtvegsmÆlum og því er auðvelt 
að verða rÆðandi Æ því sviði. 
 Samkvæmt nœverandi stefnu ESB skipuleggja einstök ríki sínar veiðar. 
Við gætum haft nœverandi ker� okkar við œthlutun kvóta ef við vildum svo. 
Hollendingar eru t.d. með svipað ker� og við. Svokölluð nÆlægðarregla EES, 
en hœn kveður Æ um að öll mÆl sØu leyst Æ lægsta mögulega stjórnstigi, er 
mikilvæg vegna eftirlits sem yrði í okkar höndum.
 Það sØst vel Æ þessari lýsingu að breytingarnar yrðu sÆralitlar. Kostir að-
ildar fyrir sjÆvarœtveginn eru að öðru leyti að tollar fØllu algerlega niður og 
auðveldara yrði en nœ að vinna œr hrÆefni frÆ þriðja ríki fyrir ESB-mark-
aðinn, sem er sÆ stærsti í heiminum. Við fengjum aðild að 27 milliríkjasamn-
ingum ESB um veiðar við lönd utan ESB. Aðild að evrunni myndi styrkja 
íslenskt efnahagslíf til lengri tíma. Aðild þýddi einnig aukna möguleika Æ 
nýsköpun og samstar� við erlend sjÆvarœtvegsfyrirtæki
 Annars staðar Æ Norðurlöndum knœðu vinnuveitendur og verkalýðshreyf-
ingin mest Æ um aðild. Fyrirtæki hafa �utt starfsemi sína hØðan til að geta 
starfað innan ESB og er Bakkavör þekktasta dæmið um það.

FjÆrfestingar œtlendinga í sjÆvarœtvegi
 Mesta breytingin sem aðild að ESB leiddi af sØr varðandi sjÆvarœtveg er 
frjÆlst �æði �Ærmagns en það er ekki bundið í sjÆvarœtvegsstefnunni. Það 
þýðir að aðilum innan ESB er heimilt að �Ærfesta hjÆ öðrum þjóðum og þar 
með í íslenskum sjÆvarœtvegi. Það eru þó til varanlegar undantekningar frÆ 
þessu, t.d. er öðrum en Dönum óheimilt að kaupa sumarhœs í Danmörku, 
og sØrstakar takmarkanir eru í svokölluðum heimskautalandbœnaði Svía og 
Finna. 
 Umræðan um hvort œtlendingar megi �Ærfesta í íslenskum sjÆvarœtvegi er 
gömul. Sumir vilja engar takmarkanir og segja að það sØ betra að fÆ erlent 
hlutafØ en erlent lÆnsfØ. Aðrir vilja heimila �Ærfestingar í vinnslu en ekki í 
veiðum. 
 Menn hafa oft verið hræddir við œtlendinga. Þegar ̋ slandsbanki var stofn-
aður var lögbundið að œtlendingar mættu ekki eiga meira en 25% í bank-
anum. ÞÆ óttuðust menn að œtlendingar vildu kaupa bankann en það var 
enginn Æhugi Æ því og þetta Ækvæði var seinna fellt niður. Allur er varinn 
góður í þessu og sjÆlfsagt er fyrir okkur að hafa langan aðdraganda að 
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 �Ærfestingum í sjÆvarœtvegi og slíkir aðlögunarsamningar til langs tíma eru 
auðsóttir. Reyndar er í nœgildandi lögum einfalt fyrir œtlendinga að eign-
ast meirihluta í íslenskum sjÆvarœtvegsfyrirtækjum með stuttri keðju eign-
arhaldsfyrirtækja. 
 Sumir hafa Æhyggjur af kvótahoppi sem byggist Æ �Ærfestingum œtlend-
inga í veiðum og í beinum löndunum erlendis. Þetta er ekki lengur hægt 
þar sem œtvegsmenn verða að hafa raunveruleg tengsl við viðkomandi land. 
Niðurstaða í þessu fØkkst þó ekki fyrr en eftir langvinn mÆlaferli innan ESB. 
Ef við viljum getum við skilgreint �estar byggðir Æ ˝slandi sem jaðarsvæði og 
fengið verulega byggðastyrki œr sameiginlegum sjóðum. FÆum ˝slendingum 
hugnast slík viðhorf.

˘tlum við að verða ein eftir?
 Það er skoðun undirritaðs að innan örfÆrra Æra verði nær öll ríki í Evrópu 
aðilar að ESB. Nœ eru þÆtttökuþjóðirnar 15 og 13 bíða aðildar. Við eigum 
heima í þessum hópi og sjÆvarœtvegurinn Æ að hafa forystu í umræðunni, 
skilgreina hver samningsmarkmiðin eru og lÆta viðræður við ESB mótast af 
hagsmunum sjÆvarœtvegsins. Vitaskuld snertir þetta aðra þætti þjóðlífsins en 
í þessum efnum verður hver að gæta sinna eigin hagsmuna. 
 Þvergirðingsleg neitun Æ umræðu og fyrir fram mótuð afstaða þýðir ein-
faldlega að hagsmunir viðkomandi atvinnugreinar verða fyrir borð bornir í 
þeirri umræðu sem óhjÆkvæmilega verður hØr næstu misserin. 
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Sýnum framsýni og vinnum heimavinnuna„

Framsýni í sjÆvarœtvegi hefur alltaf verið mikil hØrlendis. Tæknivæðingin, 
sØrstaklega í veiðum, hefur verið með því besta sem gerist í heiminum og 
staða ˝slendinga Æ dýrustu mörkuðum í heimi er mjög sterk. Þetta hefur ekki 
gerst í einu vetfangi heldur liggur þarna að baki margra Æratuga vinna. 

Vandaður mÆl�utningur við EES-samninginn
 Þegar ný staða hefur komið upp í umhver�nu hafa forystumenn í sjÆv-
arœtvegi nær Ævallt rutt brautina og er framganga sjÆvarœtvegsins í sambandi 
við EES-samninginn athyglisverð. Þegar viðræður hófust milli EFTA og 
ESB um EES-samninginn stofnuðu atvinnurekendur í sjÆvarœtvegi sam-
starfsnefnd sem vann feikilega mikla undirbœningvinnu og var stjórnvöld-
um til rÆðuneytis við samningagerðina. Menn sÆu strax að samningurinn 
var mjög mikilvægur fyrir sjÆvarœtveginn, m.a. vegna tollalækkana, og for-
ystumenn í sjÆvarœtvegi börðust við hlið þÆverandi stjórnvalda að nÆ góðum 
samningi og hafa forystu í umræðunni innanlands. 
 Það var mikill pólitískur Ægreiningur um EES-samninginn og oft sló í 
harðar brýnur. MÆlið endaði með því að samningurinn var gerður og nœ eru 
allir sammÆla um að EES-samningurinn er eitt mesta gæfuspor sem ˝slend-
ingar hafa stigið í erlendum samskiptum. Andstæðingar samningsins vilja 
nœ fæstir kannast við fyrri skoðanir sínar enda er öllum ley�legt að skipta 
um skoðun. Þessi saga sýnir að góður undirbœningur og upplýst umræða 
er lykillinn að skynsamlegri niðurstöðu. Alltof oft lÆtum við ˝slendingar 
afstöðu okkar rÆðast af fyrir fram mótuðum skoðunum og höfum ekki fyrir 
því að kynna okkur mÆlin.

Kemur ESB okkur við?
 Nœ er í uppsiglingu annað mÆl sem sjÆvarœtvegurinn verður að kynna sØr 
og taka vandaða afstöðu til en það er sjÆvarœtvegsstefna Evrópusambandsins. 
Það er ekkert víst að við þurfum eða eigum að gerast aðilar að ESB en við 
eigum og verðum að kynna okkur mÆlið.

„  FiskifrØttir 20. mars 2001.
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 HØrlendis ríkir ótrœleg vanþekking Æ sjÆvarœtvegsstefnu ESB en stað-
reyndin er sœ að lítið breyttist þótt yrði af aðild en það þarf að gæta að ýmsu. 
Samkvæmt reglum ESB fengi engin þjóð veiðirØtt við ˝sland þannig að við 
sætum einir að öllum okkar �skimiðum. Þetta er vegna þess að byggt er Æ 
veiðireynslu og við einir höfum hana. Við gætum einnig haft það stjórnker� 
sem við vildum og eftirlitið væri í okkar höndum. Við þyrftum ekki að taka 
upp veiðistjórnun ESB þvert Æ það sem margir halda. Við þyrftum heldur 
ekki að breyta neinu í skipulagi markaðsmÆla.

˝slenski ríkisstyrkurinn í sjÆvarœtvegi! 
 Við aðild myndu opnast leiðir fyrir ýmiss konar byggðastyrki ef við kys-
um. Þess mÆ geta að ríkisstyrkir til sjómanna innan ESB, en slíkt er y�rleitt 
reiknað Æ hvern sjómann, eru lægri en sem nemur íslenska ríkisstyrknum Æ 
hvern sjómann. Nœ spyrja menn: Hvaða íslenska ríkisstyrk er maðurinn að 
tala um?
 Samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum er sjómannafslÆtturinn styrkur 
ríkisins til œtgerða til að greiða niður launakostnað starfsmanna. Nœ geta 
menn sagt: �Hvaða vitleysa! Þetta er ívilnun til sjómanna sem eru langdvöl-
um �arri heimili sínu og stunda er�ða og mikilvæga atvinnu.� Það er allt rØtt 
en þetta er samt styrkur til launagreiðanda. 
 HØr er alls ekki verið að leggja til að fella sjómannaafslÆttinn niður held-
ur er einungis verið að koma með dæmi um mjög til�nningahlaðið fyr-
irkomulag í íslenskum sjÆvarœtvegi sem menn eru ekki tilbœnir til að setja í 
alþjóðlegt samhengi og lÆta lœta almennum skilgreiningum. 

Hver ættu samningsmarkmiðin að vera?
 Mikilvægast gagnvart ESB væri að við tryggðum með samningi að Ævallt 
yrði farið að rÆðleggingum íslenskra �skifræðinga þegar heildarkvóti við 
˝sland væri Ækveðinn. Við höfum ekki treyst okkur að binda þetta í lög hØr-
lendis en hØr tekur sjÆvarœtvegsrÆðherra Ækvörðun að fengnum tillögum �ski-
fræðinga en hann þarf ekki að fara eftir þeim. Ef af aðild yrði væri Ækvörð-
unin tekin Æ fundi allra rÆðherra sem fara með sjÆvarœtvegsmÆl í sambandinu 
og þess vegna væri skynsamlegt að binda hendur þeirra Æ þennan hÆtt. 
 Við fengjum framkvæmdastjóra í sjÆvarœtvegsmÆlum, sem er rÆðherra 
þess mÆla�okks innan ESB. Við yrðum að tryggja stöðu okkur í samningum 
um �ökku- og deilistofna en þar hefur okkur tekist vel til utan ESB. 
 Við verðum að taka afstöðu til þess hvernig við viljum heimila �Ærfesting-
ar œtlendinga í sjÆvarœtvegi. Það er bœið að koma í veg fyrir kvótahopp innan 
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ESB en kvótahopp er �Ærfesting œtlendinga við veiðar í einu landi og �utn-
ingur Æ a�anum til vinnslu í öðru landi. Fæstir hØrlendis vita að kvótahoppið 
er nær œr sögunni en það var eitt er�ðasta vandamÆl ESB.

Ekki gefa okkur niðurstöðu fyrir fram 
 Sœ endurskoðun sem nœ Æ sØr stað Æ �skveiðistefnu ESB mun ekki breyta 
neinu fyrir ˝slendinga og frekar styrkja stöðu okkar en veikja. Aðild að �öl-
mörgum �skveiðisamningum ESB við aðrar þjóðir, sem fengist með aðild að 
sambandinu, myndi e�a sjÆvarœtveg hØrlendis. Það er ekkert sjÆlfge�ð hvaða 
afstöðu menn eiga að hafa gagnvart ESB en grunnforsendan er að menn kalli 
eftir upplýsingum og móti afstöðu œt frÆ þekkingu en lÆti ekki stjórnast af 
einföldum upphrópunum. 
 Þetta er �ókið mÆl sem varðar stöðu lands og þjóðar um langa tíð og það 
er ekki tilviljun að nær allar þjóðir í Evrópu eru annaðhvort þegar innan ESB 
eða hafa sótt um aðild. Engin þjóða Evrópu lítur Æ þetta sem einfalt mÆl og 
við getum ekki leyft okkur það heldur.
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SjÆvarœtvegsstefna Evrópusambandsins er ˝slendingum 
ekki hættuleg„

EvrópumÆlin hafa tekið mest rœm í stjórnmÆlaumræðu grannþjóðanna síð-
ustu 20 Ærin. Við höfum þar haldið okkur til hlØs. Það Æ sØr eðlilegar skýr-
ingar. ˝sland er �arri öðrum Evrópuþjóðum. FÆmennið, nýfengið sjÆlfstæði 
og það að við höfum staðið nær algerlega utan við hernaðarÆtök í margar 
aldir valda því að friðarhugsjónin sem er grundvöllur Evrópusambandsins er 
okkur framandi. Saga hinnar stríðshrjÆðu Evrópu er ekki okkar saga. 
 Y�rrÆð okkar y�r auðlindunum hefur verið grunnatriði í stefnu allra 
stjórnmÆlahrey�nga frÆ byrjun 20. aldarinnar og bera landhelgisstríðin því 
vitni. Það er því eðlilegt að sjÆvarœtvegsmÆlin skipti mestu mÆli í afstöðunni 
til ESB. Viðtal Morgunblaðsins við Franz Fischler, y�rmann sjÆvarœtvegs-
mÆla ESB, varpar skýru ljósi Æ okkar stöðu. 
 Fischler segir að �skveiðirØttindi byggist Æ fortíðinni og engir erlendir 
togarar komi hingað verði af aðild. Við getum haft það stjórnker� sem við 
viljum. Þetta byggist m.a. Æ grunnreglu ESB um hlutfallslegan stöðugleika. 
Orð Fischlers staðfesta það sem margoft hefur verið bent Æ í umræðunni um 
ESB hØrlendis. 
 SjÆvarœtvegsstefna ESB er okkur ekki hættuleg. Fischler bendir Æ að ESB 
Ækveði heildarkvótann en aðildarríkin sjÆi um stjórnun Æ sínu svæði og ˝s-
lendingar fÆi allan kvótann við ˝slandsstrendur. Auðvelt er að binda aðild 
˝slands að ESB því að heildarkvótinn við ˝sland sØ Ækvarðaður eftir tillögum 
íslensku hafrannsóknarstofnunarinnar. Þetta væri það ker� sem við gætum 
algerlega sætt okkur við. Það er því grundvallarmisskilningur að ˝slend-
ingar þur� undanþÆgur frÆ sjÆvarœtvegsstefnu ESB. Því hefur verið haldið 
fram sem rök gegn ESB að við myndum ekki fÆ slíkar undanþÆgur en slík 
ummæli sýna einmitt þÆ vanþekkingu og rangtœlkun sem hefur oft ríkt í 
umræðunni. 
 Það er alls ekki sjÆlfge�ð að ˝sland eigi að sækja um aðild að ESB en nær 
öll lönd í Evrópu telja hag sínum best borgið með aðild. EES-samningurinn 
hefur reynst okkur afburðavel en með honum erum við skuldbundin að 
taka upp nær alla löggjöf ESB Æn þess að hafa neitt um hana að segja og það 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 14. maí 2001.
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er í raun og veru fullveldisafsal. Fischler, sem er Austurríkismaður, sagði í 
fyrrgreindu viðtali um Ækvörðun Austurríkis: �Við gerðumst aðilar vegna 
Æhrifaleysisins sem fólst í því að vera utan sambandsins.� Þessi orð eiga að 
vera okkur til umhugsunar. 
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Aðeins tveir kostir í EvrópumÆlum„

Dugar EES-samningurinn?
 Til að svara spurningunni um hversu lengi EES-samningurinn dugi 
okkur þarf að meta þær breytingar sem hafa orðið frÆ gildistöku hans hØr 
frÆ Ærinu 1994. Gagnsemi EES-samningsins er ótvíræð hØrlendis og hefur 
margoft verið tíunduð. Það eru engin Æform hjÆ neinum um að segja samn-
ingnum upp. 
 Kostir EES-samningsins hafa reynst miklu �eiri en andstæðingar hans 
bjuggust við. Samningurinn var mikið pólitískt deilumÆl Æ sínum tíma. 
Samningurinn, sem snýr einkum að viðskiptasviðinu og auknu frelsi í sam-
skiptum, hefur rutt brautina fyrir nœtímalegri hugsun í íslensku þjóðlí�. 
Hann hefur skilað okkur lengra fram Æ við en við hefðum sjÆlf gert. Hann 
er meginorsök framfara og frelsis í hagker� okkar síðasta Æratug. NÆnast allar 
breytingar Æ viðskipta-, samkeppnis-, �arskipta-, persónuverndar-, atvinnu-
mÆla-, �Ærmagns- og umhver�slöggjöf eru til komnar vegna EES-samnings-
ins. Nœ vilja allir þessa Lilju kveðið hafa. 
 Breytingarnar frÆ uppha�egri hugmynd Jacques Delors um EES sem 
samning milli ESB og EFTA eru miklar. Hugmyndin kom fram í Ærsbyrjun 
1989 og samningurinn var gerður 1992. Berlínarmœrinn fØll haustið 1989 
og frÆ gildistöku samningsins hafa EFTA-þjóðirnar Austurríki, Svíþjóð og 
Finnland gerst aðilar að ESB. EFTA var í uppha� samningsgerðarinnar 
bandalag 30 milljóna manna en nœ standa einungis Noregur, ˝sland og 
Lichtenstein eftir af EFTA-þjóðum með aðild að EES með um 5 milljónir 
íbœa. Breytingarnar innan ESB eru enn meiri. Þar eru nœ 15 aðildarríki en 
14 ríki bíða þess að umsóknir þeirra verði afgreiddar. 
 EES-samningurinn er merkilegur að því leyti að hann er síbreytilegur, 
dýnamískur, en þó er margt utan hans sem þarf sØrstakra samninga við og 
mÆ nefna Schengen-samkomulagið í því sambandi. Samruninn innan ESB 
hefur haldið Æfram í efnahagsmÆlum með evrunni, sem og samruni Æ sviði 
utanríkismÆla. Stofnanir ESB hafa breyst mikið undanfarin Ær en við gerð 
EES-samningsins var slíkt ekki sØð fyrir.

„  ̋ slenska leiðin, Tímarit stjórnmÆlafræðinema, 1. tbl. 1. Ærg. 2001.
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 EES-samningurinn breytist Æn þess að við höfum Æhrif Æ það. Breyting-
arnar felast ekki aðeins í því að við erum skuldbundin að taka upp rØtt-
arreglur ESB heldur einnig í því að þær þjóðir sem gerast aðilar að ESB verða 
jafnframt aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu og lœta reglum EES-samn-
ingsins Æn þess að við komum nokkuð að samningum við þessi ríki. Það 
er talið að 12 af þeim 14 ríkjum sem bíða aðildar verði komin inn í ESB Æ 
þessum Æratug. Þar með fengju 100 milljónir manna aðild að EES Æn þess 
að við hefðum nokkuð með það að gera. Hægt er að spyrja hvað öll þessi ríki 
sjÆ við aðild að ESB sem við sjÆum ekki.

Möguleikar okkar í EvrópumÆlum
 Evrópuspurningin snýr að okkur, að mínu mati, sem val milli tveggja 
kosta. Annaðhvort höldum við okkur við EES-samninginn eða við he�-
um undirbœning að aðildarviðræðum við ESB. Það er engin leið þarna Æ 
milli í samskiptum við Evrópuþjóðirnar við nœverandi aðstæður. Aðild 
að NAFTA, sØrstakur samningur við ESB eða það að standa utan alþjóð-
legra samninga eru ekki raunhæ�r kostir. Tvíhliða samningur við Evrópu-
sambandið til viðbótar við EES-samninginn er óraunhæfur, m.a. vegna 
Æhugaleysis ESB. 
 Getur EES-samningurinn enst meira og minna endalaust, alveg eins og 
við teljum enga Æstæðu til að endurskoða þÆtttöku okkar í Sameinuðu þjóð-
unum eða að Atlantshafsbandalaginu? Við ˝slendingar erum nær allir sÆttir 
við þÆ aðild og hyggjum ekki Æ breytingar. Við viljum vera aðilar að Samein-
uðu þjóðunum þótt við sØum ekki í ÖryggisrÆðinu. Fyrsta mögulega svarið 
er því það að við sØum með góðan samning við mikilvæg samstarfs- og við-
skiptalönd okkar; hann fullnægi þörfum okkar og engin Æstæða sØ til að gera 
Æ því breytingar.
 Þetta viðhorf er ófullnægjandi að mínu mati vegna breyttra aðstæðna. Við 
höfum mjög takmörkuð Æhrif Æ reglur ESB og sØrstakar breytingar í þÆgu 
hagsmuna okkar þurfa samþykki allra ríkjanna, sem er í reynd nær ófram-
kvæmanlegt. Þetta hefur þó ekki enn valdið vandkvæðum hØrlendis. 
 Spurning vaknar um hvort óbreytt staða leiði til verri efnahagslegrar og 
pólitískrar stöðu en gæti orðið með aðild að ESB. Fyrst er til að svara að 
efnahagslegt og pólitískt mat þarf ekki að fara saman. Það er ekkert lög-
mÆl að almenningur setji efnahagslega stöðu Ævallt í öndvegi. Við bœum við 
góð lífskjör sØ litið til hinna 200 ríkja heims. Þótt landsframleiðsla Æ hvern 
íbœa lækkaði um 10% færðumst við einungis örlítið neðar Æ lista y�r best 
stöddu þjóðir í heiminum en værum enn meðal þeirra 20 efstu. Hinn mikli 
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efnahagslegi Ævinningur EES-samningsins er ef til vill nægjanlegur fyrir 
˝slendinga sem hafa Ævallt verið tortryggnir Æ alþjóðlegt samstarf. 
 Við skiljum illa meginhugsun og jarðveg ESB, sem er hugsjónin um 
frið, sprottin upp œr lÆtlausum styrjöldum öldum saman Æ evrópsku landi. 
 UtanríkismÆl hafa verið deilumÆl hØrlendis meira en annars staðar. NATO-
aðildin var eitt helsta ÆgreiningsmÆl í stjórnmÆlum hØrlendis í Æratugi í 
miklu meira mæli en þekktist í nÆgrannalöndunum.

Styrkleiki EES-samningsins nœna
 Styrkleiki EES-samningsins felst m.a. í því að hann er skýr, hentar okkur 
vel og hefur reynst samningsaðilum innan ESB og EFTA prýðilega. Al-
menningur gerir sØr almennt ekki grein fyrir því að margvíslegan bata í 
efnahagslí�nu og í samfØlaginu almennt mÆ rekja til samningsins. 
 Þótt við sØum ekki �ölmenn er hægt að nefna Lœxemborg sem dæmi 
um Ælíka �ölmenna þjóð sem hefur farnast mjög vel í alþjóðlegu samstar�. 
SmÆþjóðir hafa komið vel œt œr samstar� innan ESB. Þær hafa einbeitt sØr 
að tilteknum mÆla�okkum og nÆð þar verulegum Ærangri en lÆtið annað 
eiga sig. 
 Það er athyglisvert að þrÆtt fyrir að EES-samningnum væri tekið fagnandi 
af ríkjum ESB og EFTA Æ sínum tíma eru ekki uppi neinar hugmyndir hjÆ 
þeim ríkjum sem nœ vilja aðild að ESB að fara þÆ leið. Öll þau ríki vilja fulla 
aðild að ESB en vilja ekki fara í þessa �biðstofu� sem EES-samningurinn 
var fyrir �est ríki EFTA. Öll EFTA-ríkin tóku upp viðræður um ESB-aðild 
nema ˝sland. Noregur felldi aðildina í þjóðaratkvæðagreiðslu en umsókn 
Sviss í Evrópusambandið hefur aldrei verið dregin til baka.

Veikleikar EES-samningsins nœna
 Veikleiki EES-samningsins fyrir okkur er fyrst og fremst fólginn í því 
að við þurfum að taka upp í löggjöf okkar um 90% af löggjöf Evrópusam-
bandsins og við höfum ekkert með œtfærslu þessara laga og reglugerða að 
gera. `hrif okkar eru nær engin miðað við þjóðir Evrópusambandsins og við 
höfum í reynd ekki möguleika Æ því að neita að taka upp lög og reglugerðir 
tengd EES-samningnum. 
 Samkvæmt EES-samningnum getum við beitt neitunarvaldi en það 
hefur í för með sØr frestun Æ öllum nýjum Ækvæðum í viðkomandi reglum 
gagnvart öllum ríkjunum. Engin þjóð hefur enn beitt neitunarvaldi enda 
er það ekki í neinu samræmi við aðalmarkmið EES-samningsins um eins-
leitni og sameiginlegar reglur. Eftir eina eða tvær neitanir myndi ESB 
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líklega setja spurningarmerki við samninginn í heild sinni. `hrif Evr-
ópudómstólsins Æ íslenskan rØtt eru mjög mikil en þar eigum við vitaskuld 
engan dómara. 
 Annar veikleiki EES-samningsins felst í hugsanlegri inngöngu þeirra 
þjóða sem eftir eru í EFTA í ESB. HØr skiptir Noregur mestu mÆli. Ef Nor-
egur gengur inn í ESB verður mjög er�tt fyrir okkur að halda uppi stofn-
unum EES, sem eru Eftirlitsstofnun ESA, EFTA-dómstóllinn og EFTA-
skrifstofan, en Norðmenn greiða nœ mesta hluta kostnaðarins og Sviss greiðir 
einnig mikið af rekstri skrifstofunnar. Vitaskuld gætum við leyst það en 
stofnanaþÆtturinn myndi veikjast og yrði dýrari en nœ. Flest EFTA-ríkin eru 
þegar aðilar að ESB og sambandsins bíður risavaxið verkefni við að ganga frÆ 
inngöngu ríkjanna í Mið- og Austur-Evrópu í ESB. Okkar mÆl yrðu þannig 
ekki forgangsverkefni Æ næstu Ærum. 
 `hrif frekari aðildar Norðurlanda að ESB Æ Norðurlandasamstar�ð yrðu 
alvarleg. Noregur og ˝sland hafa nokkuð einangrast vegna þess að Danmörk, 
Svíþjóð og Finnland verja miklu af orku sinni í utanríkismÆlum í vinnu 
innan ESB. Minna mÆ Æ hina gömlu hugmynd U�e Ellemanns-Jensens að 
skynsamlegast væri að öll Norðurlöndin gengju í ESB og störfuðu þar saman 
Æ sama hÆtt og þau hafa gert innan NorðurlandarÆðs.
 Við metum sjÆvarœtvegsmÆlin mikils en þau eru ekki mikilvæg innan 
ESB. Ef Norðmenn gerðust aðilar að sambandinu rØðu þeir mestu um stefnu 
þess í sjÆvarœtvegsmÆlum en slíkt gæti reynst okkur skeinuhætt ef við stæð-
um fyrir utan. Það mÆ ekki gleyma því að Norðmaður hefði orðið fram-
kvæmdastjóri sjÆvarœtvegsmÆla innan ESB ef Norðmenn hefðu samþykkt 
aðild Æ sínum tíma.
 Mörg fyrirtæki hØrlendis telja að EES-samningurinn dugi ekki til fram-
tíðar. Þetta eru svipuð viðhorf og voru sterk í Svíþjóð og Finnlandi þegar 
vinnuveitendur og verkalýðshrey�ngin knœðu mjög Æ um aðild vegna þess 
að EES-samningurinn veitti ekki nægilega sterka samkeppnisstöðu. Þetta 
viðhorf kemur æ sterkar fram hØrlendis og fyrirtæki hafa �utt til œtlanda 
eingöngu til að vera innan ESB-svæðisins. 
 Góð samkeppnisstaða fyrirtækja stendur undir lífskjörum okkar og okkur 
ber skylda til þess að rýra hvergi möguleika íslensks atvinnulífs í heimi vax-
andi samkeppni. Við bœum nœna við mun hærri vexti en í nÆgrannalönd-
unum. Aðild að evrunni getur verið hagsmunamÆl okkar til lengri tíma og 
brýnt er að laða hingað erlenda �Ærfesta sem hika, m.a. vegna þess að við 
erum ekki innan ESB. 
 Það er fullkomlega rökrØtt þegar sagt er að sjÆlfstæði okkar sØ betur borgið 
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innan ESB en utan vegna þess að innan þess erum við aðilar að Ækvörðunum 
en utan þess erum við Æhrifalaus og einungis þiggjendur þess sem aðrir hafa 
samið um.

Næstu skref
 Ég tel að EES-samningurinn geti dugað okkur Æfram en því fylgi lakari 
lífskjör til lengri tíma litið og minna sjÆlfstæði en værum við innan ESB. Ég 
er ekki reiðubœinn að mæla með slíkri stefnu. 
 Ég tel að pólitískt sØ það hættulegt fyrir ˝slendinga að halda sig einungis 
við EES-samninginn. Það dregur smÆtt og smÆtt œr sjÆlfsÆkvörðunarrØtti 
okkar þar sem við verðum að taka sífellt meira af löggjöf annarra í okkar lög 
og umgjörð lífs okkar verður Ækveðin af öðrum. 
 Ef EES-samningurinn verður einungis samningur sem við verðum nær 
einir aðilar að og hinum megin er tæplega hÆlfur milljarður manna í nær 
öllum ríkjum Evrópu er hØr um �einstreymisloka� að ræða sem ka�ærir 
alla sjÆlfstæða stefnu í okkar litla landi. ÞÆ væri betra að reyna að fÆ samn-
ingnum breytt þannig að það sem við höfum nœna myndi gilda Æfram en 
�eira verði ekki tekið upp í íslenskan rØtt. Þetta þýddi að við hættum með 
hið tímatengda eða breytilega eðli samningsins og einsleitnin myndi hverfa. 
Óvíst er að ESB vilji slíka breytingu og þetta kemur líklega ekki upp sem 
möguleiki fyrr en Noregur væri genginn í ESB. ̀ hri�n yrðu hins vegar mjög 
slæm fyrir atvinnulí�ð. Þessi hugsun er hins vegar í anda okkar, þ.e. að verja 
meint sjÆlfstæði með hugarfari Bjarts í Sumarhœsum, eins og það er nœ Ær-
angursríkt � eða hitt þó heldur. 
 ˝ mínum huga dugar EES-samningurinn okkur lengi ef við viljum kosta 
til þess lakari lífskjörum, verri stöðu fyrirtækja og minni sjÆlfsÆkvörðunar-
rØtti sem sjÆlfstæð þjóð en ef við værum í ESB. Ég tel því miklu skynsam-
legra að leita samstöðu meðal þjóðarinnar um þau atriði sem við viljum 
setja Æ oddinn í viðræðum við ESB og nÆ samstöðu um þau samnings-
markmið. Þegar þeirri umræðu er lokið og þegar � og ef � mikill meiri-
hluti hefur myndast meðal landsmanna um að fara þÆ leið eigum við að 
sækja um aðild að Evrópusambandinu og bera aðildarsamninginn undir 
þjóðaratkvæði. Með þessu værum við að gera það sama og nær allar þjóðir 
í Evrópu. 
 Stefna Evrópusambandsins hentar okkur vel að mínu mati og það verður 
auðvelt að tryggja hagsmuni okkar þar. Það er misskilningur þegar sagt er að 
sjÆvarœtvegsstefna ESB sØ okkur hættuleg og ræður hØr mestu regla ESB um 
veiðireynslu við œthlutun kvóta. Ekki mÆ heldur gleyma því að við getum 
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sagt EES-samningnum upp og við getum gengið œr ESB ef okkur líkar þar 
ekki. 
 Spurningin um stefnuna í EvrópumÆlum og hvaða kosti við höfum er 
stærsta pólitíska spurning þessa Æratugar. Mitt svar er að kostirnir sØu aðeins 
tveir, þ.e. EES-samningurinn eða aðild að ESB. Mitt mat er að EES-samn-
ingurinn fullnægi ekki þörfum og hagsmunum ˝slendinga í framtíðinni. 
Þess vegna eigi að he�a undirbœning að aðildarviðræðum með skilgreiningu 
samningsmarkmiða sem víðtæk samstaða verður að nÆst um. 
 Ég tel að upplýst og skipulögð umræða um efnið sØ nauðsynleg og Øg held 
að almenningur verði bœinn að gera upp hug sinn Æ svipaðan hÆtt og Øg hef 
hØr lýst löngu Æður en stjórnmÆla�okkarnir hØrlendis verða komnir að nið-
urstöðu.
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Einurð í EvrópumÆlum, festa í stefnu og skipulagi og 
sterk staða forystu„

Það eru alltaf tíðindi þegar �okkur heldur sinn fyrsta landsfund en oft virð-
ist sem fólk ha� Æ til�nningunni að Samfylkingin sØ margra Æra eða jafnvel 
Æratuga gömul. Það er ekki rØtt. Þótt hœn ha� verið mynduð œr kosninga-
bandalagi þriggja �okka varð að reisa skipulagslega nýjan �okk frÆ grunni. 
Það er greinilegt Æ þessum landsfundi að það hefur tekist vel. 
 Þótt skipulagsleg staða Samfylkingarinnar sØ sterk hefur hœn stundum 
fengið slaka œtkomu í skoðanakönnunum frÆ kosningum og sjaldnast nÆð 
kjörfylgi sínu. MeginÆstæðan hefur oft verið talin óskýr mÆl�utningur en nœ 
hafa menn unnið bug Æ þeim vanda að miklu leyti. StefnumÆlin eru skýrari 
en Æður og römmuð inn í hinn gullna þríhyrning, þ.e. mennta-, efnahags- og 
velferðarmÆl. Samfylkingin tók Æ fundinum forystu í Evrópuumræðunni. 
MÆl�utningur Ungra jafnaðarmanna um að he�a eigi aðildarviðræður við 
ESB Æ grunni skýrt skilgreindra samningsmarkmiða hlaut góðar undirtektir, 
þar Æ meðal �okksforystunnar. Sœ aðferð að halda póstkosningu Æ næsta Æri 
um þessa spurningu sýnir að full alvara er að baki þessu mÆli. 
 NafngiftarmÆl Samfylkingarinnar er �okknum ekki til framdrÆttar og 
betra hefði verið að kjósa um mÆlið og klÆra það í stað þess að setja það í 
nefnd enn einu sinni. Allir vita þó að Samfylkingin er jafnaðarmanna�okk-
ur og sem slíkur Æ hœn aðild að Alþjóðasambandi jafnaðarmanna og �eiri 
alþjóðasamtökum hefðbundinna jafnaðarmanna�okka. 
 Góður undirbœningur fundarins, skýr mÆlefnastaða og samstaða �okks-
manna Æ að vera �okknum gott veganesti fyrir næsta Ær. Forysta �okksins 
hefur fengið mjög traust umboð að halda Æfram að skerpa mÆlstað þriðju 
leiðarinnar og taka forystu í alþjóðamÆlum í anda evrópskrar og alþjóðlegrar 
jafnaðarstefnu. 
 Eftir þetta fyrsta starfsÆr Samfylkingarinnar kom í ljós Æ landsfundinum 
að �okkurinn er heilsteyptur með gott skipulag og viljuga liðsmenn Æ mörg-
um vígstöðvum. Andstæðingum �okksins kom þetta líka Æ óvart og það 
segir mikið um að Samfylkingin getur mjög vel við unað. 

„  Vefsíður `gœstar www.agust.is 19. nóvember 2001.
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˝sland og stækkun Evrópusambandsins„

Umræðan um tengsl ̋ slands við Evrópusambandið hefur lengi verið mikil og 
oft hörð. Þróun ESB frÆ lokum seinni heimsstyrjaldarinnar fram Æ 21. öldina 
hefur einkennst af sífellt �eiri þÆtttökulöndum. ˝ uppha� voru löndin sex, 
Belgía, Frakkland, Holland, ˝talía, Lœxemborg og Vestur-Þýskaland. Nœna 
hafa níu ríki bæst við í nokkrum Æföngum, Austurríki, Bretland, Danmörk, 
Finnland, Grikkland, ˝rland, Portœgal, SpÆnn og Svíþjóð. Auk þess hefur 
Austur-Þýskaland sameinast Vestur-Þýskalandi. ` Ærinu 2002 var samþykkt 
að he�a aðildarviðræður við tíu ríki til viðbótar. 

Skipulag ESB og nýju þjóðirnar
 Þróun ESB hefur verið mun örari en talið var í uppha�. Samstar�ð 
í viðskiptum og utanríkismÆlum hefur sífellt orðið nÆnara og jafnframt 
hefur skipulag sambandsins breyst. Enn er haldið við uppha�ega formið, 
að koma saman í borgum innan sambandsins og samþykkja sÆttmÆla sem 
hafa lagagildi fyrir þjóðirnar. RómarsÆttmÆlinn, sem oft hefur verið kall-
aður stjórnarskrÆ ESB, var gerður Ærið 1957. Ein mikilvægasta breytingin 
var gerð Ærið 1987 þegar innri markaður sambandsins var settur Æ laggirnar 
með �órfrelsinu svokallaða, þ.e. frjÆlsu �æði Æ vörum, þjónustu, �Ærmagni 
og frjÆlsum atvinnu- og bœseturØtti. 
 `kvarðanataka innan sambandsins er með ýmsum hætti. LeiðtogarÆðið, 
sem í eiga sæti leiðtogar landanna �mmtÆn, er æðst og þar er stefna mörk-
uð þótt þetta rÆð sØ ekki með formlegt vald. Vægi þess í utanríkismÆlum 
hefur þó vaxið verulega. Næst kemur rÆðherrarÆðið sem er handha� lög-
gjafarvaldsins Æsamt Evrópuþinginu. ˝ rÆðherrarÆðinu sitja fagrÆðherrar þess 
mÆla�okks sem verið er að �alla um hverju sinni. Forystu í rÆðherrarÆðinu er 
skipt milli landanna Æ sex mÆnaða fresti. Framkvæmdastjórnin er svo nokk-
urs konar ríkisstjórn sambandsins og í henni eiga öll ríkin fulltrœa og nokkur 
ríki tvo fulltrœa. ` Evrópuþinginu, sem er kosið beint, þ.e.af almenningi í 
aðildarlöndunum, sitja rœmlega sex hundruð þingmenn (626) og það fer 
með löggjafarvaldið Æsamt rÆðherrarÆðinu. Vægi þingsins er að aukast og 
margir telja að þróunin í Evrópu verði í Ætt að nokkurs konar bandaríkjum 
Evrópu þótt margir sØu Æ móti slíkri þróun. Atkvæðavægi í rÆðherrarÆðinu 

„  HagmÆl 42. Ærg. 2003.
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og �öldi þingmanna Æ Evrópuþinginu tekur mið af fólks�ölda en þó er vægi 
smÆþjóða tiltölulega mikið. Evrópudómstóllinn kveður upp œr um deiluefni 
milli landanna. Það sØst vel Æ þessari stuttu lýsingu að skipulag ESB minnir 
mjög Æ hefðbundið skipulag í lýðræðisríkjum Evrópu. 
 Stækkun ESB um tíu ríki kallar Æ margvíslegar breytingar í star� sam-
bandsins. Nýju ríkin, Eistland, Kýpur, Lettland, LithÆen, Malta, Pólland, 
Slóvakía, Slóvenía, TØkkland og Ungverjaland, eru efnahagslega veikari en 
ríkin sem eru þar fyrir. Gert er rÆð fyrir að þessi lönd verði orðin aðilar Ærið 
2004 en enn Æ eftir að ganga frÆ mörgum lausum endum og mun ýmislegt í 
skipulagi ESB breytast við stækkunina. Bœlgaría og Rœmenía fÆ ekki aðild í 
þessari umferð en gert er rÆð fyrir að af því verði Ærið 2007. 
 Aðild síðasta umsækjandans, Tyrklands, hefur enn ekki verið samþykkt 
og margir hafa talað harkalega gegn aðild Tyrkja, m.a. vegna þess að þeir 
sØu ekki Evrópuþjóð og ha� sögulega og menningarlega lítið með Evrópu að 
gera. Þó er sœ staðreynd athyglisverð að sœ borg þar sem �estir Tyrkir bœa, 
Æ eftir Istanbœl og Ankara, er Berlín. Gömlu vinirnir, Helmut Schmidt, 
fyrrverandi kanslari Þýskalands, og ValØry Giscard d�Estaing, fyrrverandi 
forseti Frakklands, hafa mótmælt hugsanlegri aðild Tyrklands að ESB. Gisc-
ard er forseti rÆðstefnunnar um framtíð Evrópusambandsins og er enn mjög 
Æhrifamikill og það sama Æ við Schmidt, sem er œtgefandi Die Zeit, eins 
Æhrifamesta vikublaðs Evrópu. Ef stækkunin um ríkin tíu tekst vel mÆ bœast 
við að ríki sem Æður tilheyrðu SovØtríkjunum berji Æ dyr. Stundum hefur 
verið nefnt að Rœssland muni enda í ESB og þÆ er kominn fram draumur de 
Gaulles, sem ræddi um sameinaða Evrópu frÆ Atlantsha� til Úral�alla. 

EES-samningurinn og ˝sland
 EES-samningurinn milli ESB og EFTA var gerður Ærið 1994 og með 
honum var m.a. �órfrelsið lögleitt hØrlendis. EES-samningurinn breytist 
stöðugt en þó er margt sem þarf sØrstaka samninga um, eins og Schengen-
samkomulagið. Við höfum ekki Æhrif Æ breytingar Æ EES-samningnum því 
að við erum skuldbundin til að taka upp rØttarreglur ESB. Þær þjóðir sem 
gerast nœ aðilar að ESB verða jafnframt aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu 
og lœta reglum EES-samningsins Æn þess að við komum að samningum við 
þau ríki.

˝sland og nýju ríkin í ESB
 Athyglisvert er að bera saman ˝sland, nœverandi Evrópusamband með 15 
þjóðlöndum og hin tíu nýju aðildarríki. ` mynd 1 mÆ sjÆ landsframleiðslu Æ 
íbœa í bandarískum dollurum Æ jafnvirðismælikvarða. 
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Mynd 1: Landsframleiðsla Æ íbœa í US $ Æ jafnvirðismælikvarða (PPP) Ærið 2000.

 ` mynd 1 sØst að landsframleiðsla Æ mann er mjög mikil hØrlendis, eða 
27.500 dollarar Æ hvern íbœa Æ viðmiðunarÆrinu. Landsframleiðsla er að 
meðaltali um 15% minni Æ hvern íbœa í nœverandi Evrópusambandi með 15 
þjóðlöndum en Æ ˝slandi en nýju ríkin eru þar langt fyrir neðan. Landsfram-
leiðsla Æ mann Æ jafnvirðismælikvarða er oft talin lýsa lífskjörum í ólíkum 
löndum Æ sambærilegan hÆtt. Lettland hefur lakasta stöðu hinna nýju ríkja 
og þar býr fólk við �órðung af þeim lífskjörum sem fólk býr við Æ ˝slandi. 
Landsframleiðsla er mest Æ Kýpur og í Slóveníu af nýju löndunum en samt 
þó nokkuð minni en í ESB að meðaltali og langt um minni en Æ ˝slandi. Það 
er því ljóst að sambandsins bíður mikið verkefni við að tryggja sambærileg 
lífskjör alls staðar í aðildarríkjunum. 
 ˝ tö�u 1 mÆ sjÆ margvíslegan samanburð milli ESB, ˝slands og nýju 
ríkjanna.
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˝bœar í millj. (2000) 376 0,28 1,44 0,76 2,42 3,7 0,38 38,7 5,4 1,99 10,3 10,0
˝bœar Æ km† 118 3 32 82 38 57 1203 124 110 98 130 108
Barnadauði (2000) 4,9 3,0 8,4 5,6 10,4 8,5 6,1 8,1 8,6 4,9 4,1 9,2
Lífslíkur (2000) 78,1 79,5 70,8 77,8 70,5 72,8 77,2 73,9 73,2 75,5 74,9 71,4
Verðbólga (2001) 2,3 8,6 5,9 2,0 2,5 1,3 2,9 5,5 7,3 7,0 4,7 9,2
Atvinnuleysi (2002) 7,8 2,2 7,4 4,3 12,5 12,1 6,7 19,9 19 6,3 5,1 6,5
ÚtblÆstur, CO� (1999) 8,2 7,7 10,2 7,8 2,8 3,5 6,6 8,0 7,3 7,6 10,8 5,8

Ta�a 1: Samanburður Æ ríkjum ESB, ˝slandi og nýjum aðildarríkjum ESB
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 Þótt ̋ sland sØ fÆmennt ríki eru bæði Malta og Kýpur með íbœa�ölda undir 
einni milljón. Pólland er lang�ölmennasta landið af nýju aðildarríkjunum. 
˝sland hefur algera sØrstöðu hvað varðar fÆa íbœa Æ hvern ferkílómetra. HØr-
lendis eru einungis um 3 íbœar bœsettir Æ hverjum ferkílómetra en meðaltal 
innan ESB er 118 og Malta er meira að segja með y�r 1.200 íbœa Æ hvern 
ferkílómetra. Flest nýju ríkin eru þó með frÆ 30 til 100 íbœa Æ hvern ferkíló-
metra og eru þannig nokkuð dreifbýlli en ríkin sem fyrir eru þótt ekki muni 
mjög miklu. 
 Barnadauði sem �öldi lÆtinna barna Æ hverjar 1.000 fæðingar er lang-
fÆtíðastur hØrlendis. Það er talið lýsa góðu heilbrigðisker�. ˝ Lettlandi er 
barnadauði t.d. meira en þrisvar sinnum algengari en hØrlendis. Barnadauði 
í lang�estum hinna nýju ríkja í ESB er algengari en í ríkjunum sem fyrir 
eru. Lífslíkur í Ærum er meðaltal af lífaldri karla og kvenna og ekki munar 
miklu Æ lífslíkum íbœa Ælfunnar. ` ˝slandi eru lífslíkur mestar en ESB er þar 
skammt undan. Nýju ríkin er ekki langt þar frÆ og ljóst er að lífslíkur hafa 
jafnast mikið í Evrópu. 
 Verðbólga sem hlutfallsleg breyting Æ neysluvöruverði milli Æra er mikil 
hØrlendis miðað við viðmiðunarlöndin en Ærið 2001 einkenndist af verð-
bólguskoti hØrlendis sem gekk til baka Æ Ærinu 2002. Verðbólga er nokkuð 
svipuð í löndunum tíu og er Ungverjaland með mestu verðbólguna þótt þar 
sØ að mörgu leyti sterk efnahagsleg uppbygging.
 Atvinnuleysi sem hlutfall af vinnua�i er minnst hØrlendis og þar kemur 
glöggt fram að mesta vandamÆl ESB og væntanlegra aðildarríkja er atvinnu-
leysið. ˝ Póllandi er um 20% atvinnuleysi. Meðaltal ESB er 7,8%. Vitaskuld 
mÆ ekki gleyma í þessum samanburði að staðan er ólík meðal hinna 15 
ríkja ESB þótt hØr sØ sýnt meðaltal þeirra vegna þess að meginÆherslan er 
að draga fram stöðu nýju ríkjanna. Lœxemborg er t.d. með einungis um 2% 
atvinnuleysi en Belgía með y�r 10%.
 Algengur mælikvarði Æ mengun er œtblÆstur, magn koltvísýrings Æ hvern 
íbœa, og er ˝sland um miðjan hóp í þessum samanburði, sem gefur til kynna 
að þetta svið sØ alls ekki Æn vandamÆla hØrlendis þótt margir telji að svo sØ.
 Þessum samanburði er ætlað að veita nokkra y�rsýn y�r stöðu nýju 
ríkjanna og sØst vel að staða þeirra er að mörgu leyti lakari í efnahagslegu 
tilliti en ESB-ríkjanna sem fyrir eru. Fyrir ˝slendinga er athyglisvert að sjÆ 
hvar þeir standa þessum þjóðum framar og hvar ekki. Slíkur alþjóðleg-
ur samanburður auðveldar umræðu í einstökum löndum. Það er t.d. ekki 
að Æstæðulausu að Rœmenía og Bœlgaría fÆ ekki aðild með þjóðunum tíu. 
Verðbólgan í Rœmeníu er 35% og í Bœlgaríu 10%. Atvinnuleysi er mikið í 
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þessum löndum og ríkissjóðshalli er vandamÆl. Ríkin tvö þurfa því taka til 
í sínu ranni Æður en af aðild getur orðið. 
 Einbeittur vilji þjóðanna í Mið-Evrópu til að gerast aðilar að ESB og 
NATO er ótvíræður. Pólland, TØkkland og Ungverjaland gerðust aðilar að 
NATO Ærið 1999. Sjö ríki til viðbótar, Bœlgaría, Eistland, Lettland, LithÆen, 
Rœmenía, Slóvakía og Slóvenía, urðu aðilar að NATO haustið 2002. Kýpur, 
Malta og Tyrkland voru þegar aðilar að NATO. Þannig eru öll umsókn-
arríkin að ESB þegar orðin aðilar að NATO. Breytingarnar í stjórnmÆlum 
Evrópu Æ síðustu Ærum eru gífurlegar. 
 ˝slendingar hafa mest viðskiptatengsl við Pólland af nýju ESB-ríkjunum 
og ættu að opna sendirÆð þar sem fyrst, sendirÆð sem myndi einnig gæta 
hagsmuna okkar í Eystrasaltsríkjunum þremur. Þar njótum við ˝slendingar 
sØrstaks velvilja eftir stuðning okkar í sjÆlfstæðisbarÆttu þeirra. Mjög margir 
Pólverjar eru einnig bœsettir hØrlendis. Mikilvægt er fyrir okkur að hafa sem 
best tengsl við vinveittar þjóðir innan ESB hvernig sem samskiptum okkar 
við sambandið verður hagað í framtíðinni. 

Lokaorð
 Meginmarkmið ESB var og er að tryggja frið í Evrópu. Hugmyndafræðin 
eftir seinni heimstyrjöldina var að he�a efnahagslega samvinnu Æ ríkjagrunni 
sem síðar myndi leiða til samstarfs Æ vettvangi stjórnmÆla, vettvangi sem 
tryggði frið í stríðshrjÆðri Ælfu. Hugmyndasmiðirnir Robert Schuman og 
Jean Monnet Ættu sØr draum sem rættist. Tíminn frÆ lokum seinni heim-
styrjaldarinnar, Ærið 1945, til borgarastríðsins í fyrrverandi Jœgóslavíu Ærið 
1991 er lengsti friðartími í Evrópu í 2.000 Ær. 
 ˝slendingar hafa lítið kynnst styrjöldum þeim sem geisuðu í Evrópu öld-
um saman og eiga því oft er�tt með að skynja þör�na fyrir frið, einkum 
hjÆ þjóðunum í Mið-Evrópu. Við verðum að fara aftur til Sturlungaaldar, 
eða tæp 800 Ær aftur til að �nna verulega bardaga Æ íslensku landi. ESB er 
sprottið œr jarðvegi evrópskrar sögu sem við erum hluti af en �arlægð okkar 
frÆ öðrum löndum og fÆmenni stuðlaði að einangrun okkar um aldir sem 
skildi okkur að hluta til frÆ þeirri þróun sem mótaði þjóðfØlögin annars 
staðar í Evrópu. 
 Með hvaða hætti við högum samskiptum okkar í framtíðinni við þetta 
mikla samband er enn óljóst en samanburður Æ stöðu okkar og þeirra sem 
nœ bíða inntöku skiptir mÆli í þeirri umræðu sem nœ fer fram hØrlendis.
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EvrópumÆl„

Það hefur oft verið bjarmi y�r smærri einingum. Innan hagfræðinnar er 
þó talað um hagkvæmni stærðarinnar, sem þýðir að við stækkun fyrirtækja 
skapast möguleikar Æ hagræðingu sem leiðir til lægri kostnaðar Æ hverja fram-
leidda einingu. Stórar rekstrareiningar eiga því auðveldara uppdrÆttar en 
minni fyrirtæki. Þó gildir þessi hagkvæmni ekki í hið óendanlega vegna þess 
að þÆ myndu fyrirtækin sífellt stækka. Það gerist ekki, enda snýst þróunin 
við eftir að tiltekinni stærð er nÆð. ÞÆ eru boðleiðir orðnar langar og skipulag 
�ókið og það hefur kostnað í för með sØr, sem þýðir að meðalkostnaður 
framleiðslunnar eykst. Það er því eitthvað til sem telst vera hagkvæmasta 
stærð fyrirtækis en ekki er auðvelt að �nna hana. 
 Sagan er full af dæmum þar sem fyrrgreind lýsing Æ vel við. Fyrirtæki 
hafa reynst Ægætlega hagkvæm þegar þau hafa ekki verið orðin of stór. Þau 
hafa síðan stækkað, t.d. með sameiningu við önnur fyrirtæki, en þÆ lent í 
vandræðum og jafnvel lagt upp laupana. Slíkar sögur eru ekki óalgengar 
en reyndar eru til alls konar sögur um þróun viðskipta í lífsreynslubók við-
skiptafræðinnar. 
 Ef eitthvað er alveg öruggt í því sem vísindin kenna okkur þÆ er það að 
�ölbreytninni eru engin takmörk sett. NÆttœran sýndi manninum fram Æ 
þetta fyrir margt löngu. Fjölbreytni tryggir einfaldlega þróun. Það er því 
ekkert til sem er algild hagkvæmasta stærð Æ fyrirtæki, hagker� eða ríkjum. 
Smærri ríki eru að ýmsu leyti öðru vísi en stærri ríki en að öðru leyti svipuð 
þeim. 

Hnattvæðingin
 Hnattvæðingin breytir mörgu fyrir ríki heims, ekki hvað síst fyrir smærri 
ríki. Hnattvæðingin felur ekki aðeins í sØr meiri verslun milli landa en 
Æður heldur hefur hœn í för með sØr aukna menningarstrauma. Helstu 
verkfæri hnattvæðingarinnar, tölvan og Netið, hafa þegar haft gífurleg 
Æhrif í viðskiptum og samskiptum fólks, einkum í hinum þróuðu löndum 
þar sem tölvuœtbreiðsla er mest. Kostir hnattvæðingarinnar eru m.a. stærri 

„  Inngangur í Small States and European Economic Integration � Comparative Studies. HÆskóla-
œtgÆfan, Reykjavík, 2004. 
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 markaðssvæði en Æður, lægri viðskiptakostnaður og meiri og hraðari drei�ng 
Æ þekkingu. Margir hafa hins vegar Æhyggjur af því að hnattvæðingin feli 
fyrst og fremst í sØr frjÆlst �æði �Ærmagns þar sem ekki er tekið nægjanlegt 
tillit til umhver�sins og lífskjara í fÆtækum löndum.
 Fólks�ölgunin skapar mjög mikil vandamÆl varðandi fæðuö�un, vatn og 
lífvænleg svæði til að bœa Æ, auk hinna margvíslegu fØlagslegu er�ðleika sem 
slík fólks�ölgun hefur í för með sØr. Tækniframfarir í vísindum, eins og í 
lífvísindum, munu hjÆlpa til við fæðuö�unina og erfðabreytt matvæli verða 
óaðskiljanlegur þÆttur í matarræði mannsins eftir nokkur Ær. Þessi þróun býr 
til frjósaman jarðveg fyrir stórauknar vísindarannsóknir. 
 ÞrÆtt fyrir framfarir í vísindum verður vandinn samt mikill, ekki hvað síst 
þegar litið er til þeirrar misskiptingar í heiminum sem er nœ þegar við lýði. 
Ef landsframleiðsla Æ mann Æ jafnvirðismælikvarða er skoðuð kemur í ljós að 
munur milli hinna ríku þjóða innan OECD, sem við ˝slendingar tilheyrum, 
og hinna fÆtæku þjóða, sem eru tæpur helmingur jarðarbœa, er �mmtÆnfald-
ur og fer síst minnkandi. 
 Nœ eru um 200 ríki í heiminum og um 100 þeirra teljast til þróunarland-
anna. ˝ um 30 ríkjum af þessum 100 ríkjum varð samdrÆttur í landsfram-
leiðslu Æ mann Æ Ærunum 1965 til 2000 þannig að verkefnið sem er fram 
undan við að jafna lífskjör í heiminum og bœa öllum lífvænleg skilyrði er 
risavaxið. Fyrir fÆmenna þjóð eins og ˝slendinga er sœ spurning rØttmæt hvað 
við getum gert til að bæta þessa stöðu. Ekki getum við stært okkur Æ þessu 
sviði. Framlag okkar til þróunarmÆla er lægst af öllum ríkjum OECD og er 
ekki í neinu samræmi við ríkidæmi landsins en ˝slendingar hafa lengi verið 
meðal þeirra 10 þjóða heims sem bœa við best lífskjör.

Alþjóðlegir menningarstraumar
 Hnattvæðingin snýr sØrstaklega að smærri ríkjum í sambandi við menn-
ingarstrauma. Menning hefur alltaf �ust milli landa en það er nýtt Æ okkar 
dögum að straumarnir koma alls staðar að og þeir eru miklu stríðari en 
Æður. Vegna hnattvæðingarinnar standa smærri ríki nœ frammi fyrir sØrstöku 
vandamÆli hvað varðar menningu. Menningarleg �ölbreytni er aðalsmerki 
samfØlags mannsins og hœn hefur oft varðveist vegna einangrunar og vegna 
þess að einstök menningarsamfØlög hafa fengið langan tíma til að laga sig að 
erlendum Æhrifum. Það Æ ekki við lengur. Nœ berast ýmiss konar menning-
arÆhrif miklu hraðar milli landa en Æður, m.a. vegna Netsins og aukinnar 
�ölmiðlunar. 
 Það er hægt að líta Æ menningu sem alþjóðleg almannagæði þar sem þrjœ 
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tiltekin skilyrði verða að vera fyrir hendi. Þessi skilyrði eru í fyrsta lagi að 
menningarlegir viðburðir verða að vera aðgengilegir sem �estum þjóðum og í 
öðru lagi að menningarlegir viðburðir verða að vera aðgengilegir sem �estum 
einstaklingum innan einstakra landa. Annars verða menningarlegir atburðir 
einungis fyrir forrØttindastØttir. ˝ þriðja lagi verður menningarleg �ölbreytni 
að vera aðgengileg komandi kynslóðum en með því er hugtakið um sjÆlf-
bærni nýtt til að tryggja menningu sess í samskiptum kynslóða. 
 Lítil menningarsamfØlög geta verið í hættu vegna hnattvæðingarinnar, 
ekki vegna þess að þau sØu frekar viðtakendur en veitendur í þessum alþjóð-
legu straumum heldur vegna þess að þau eru smÆ. Þau eiga einfaldlega er�tt 
með að gera sig gildandi Æ erlendum vettvangi vegna smæðar og �Ærskorts og 
þau standast illa erlend Æhrif heima fyrir. Okkur ber samkvæmt fyrrgreindu 
skilyrði um sjÆlfbærni að varðveita menningarlega �ölbreytni fyrir komandi 
kynslóðir. HØr er því verk að vinna. 
 Það er athyglisvert í þessu samhengi að smærri ríki verja hærra hlutfalli 
af opinberum œtgjöldum til menningarmÆla en hin stærri. Opinber œtgjöld 
marka stjórnmÆlalega Æherslu valdhafa Æ hverjum tíma og því er þetta hlut-
fall góð vísbending um forgangsröðun. FÆmennari ríki veita menningarmÆl-
um forgang fremur en hin �ölmennari ríki. Þetta er skiljanlegt þar sem hin 
smærri ríki eru mjög meðvituð um að vernda sín litlu menningarsamfØlög 
sem marka tilvist viðkomandi ríkja meira en �est annað. Stærri ríki hafa 
ekki svo miklar Æhyggjur af þessu þar sem stærð þeirra tryggir �ölbreytni og 
sóknarfæri, bæði heima fyrir og erlendis.

Fjöldi ríkja í Bandaríkjunum og í Evrópu
 Smærri ríki eru víða í stórum samtökum. Evrópusambandið breyttist 
 mikið eftir að 10 ríki bættust þar við en þau eru nœ 25 talsins. Það er athyglis-
vert að bera saman íbœa�ölda ríkja Evrópusambandsins og fylkja Bandaríkja 
Norður-Ameríku en þau eru tvöfalt �eiri en ríki ESB, eða 50 talsins. 
 ˝ um 13% af ríkjum ESB og fylkjum Bandaríkjanna er íbœa�öldi minni 
en ein milljón. ˝ þriðjungi fylkja Bandaríkjanna er íbœa�öldi hins vegar frÆ 
einni upp í �órar milljónir en sambærilegt hlutfall fyrir ESB er 20%. ˝ um 
40% fylkja Bandaríkjanna og ríkja ESB er íbœa�öldi milli 4 og 15 milljónir. 
Hlutfall stórra fylkja og ríkja þar sem íbœar eru milli 15 og 50 milljónir er 
líka svipað, eða um 10%. Ekkert fylki Bandaríkjanna hefur íbœa�ölda y�r 
50 milljónir en 4 ríki ESB eru með �eiri íbœa en 50 milljónir (Þýskaland, 
Bretland, Frakkland og ˝talía). Það er því ótrœlega mikið samræmi milli 
þessara tveggja risaeininga. 
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 Ýmsir hafa haldið því fram að ESB muni þróast líkt og Bandaríki Norður-
Ameríku gerðu, þ.e. verða eitt sambandsríki með mörgum tiltölulega sjÆlf-
stæðum fylkjum eða ríkjum. Munurinn liggur þó fyrst og fremst í því að 
ESB hefur innan sinna vØbanda risaríki Æ vestrænan mælikvarða en ekkert 
fylki Bandaríkjanna hefur slíka stöðu. Það er Æberandi innan ESB að stærstu 
ríkin rÆða mestu, hvað sem verður í framtíðinni, en fylkin í Bandaríkjunum 
hafa mun jafnari stöðu innbyrðis. 
 ˝ Bandaríkjunum hefur aldrei þróast mjög sterkt vald einstakra fylkja, 
a.m.k. ekki Æ síðustu Æratugum. Kalifornía er �ölmennasta fylki Bandaríkj-
anna með tæplega 40 milljónir íbœa og er jafnframt 5. stærsta efnahagsker� 
heimsins en Æhrif þess Æ landsstjórnina í Bandaríkjunum eru ekki í neinu 
samræmi við það. Það er því Æleitin spurning hvort ekki einmitt sœ staðreynd 
að ekki voru til risafylki innan Bandaríkjanna ha� gert það mögulegt að 
þróa svo einstaklega hagkvæma og ö�uga liðsheild sem Bandaríki Norður-
Ameríku eru. 
 Dæmi um sØrstaklega Ærangursríkt samstarf þjóða um Æratugaskeið er sam-
vinna Norðurlanda allt frÆ stríðslokum. Þótt ˝sland sØ langminnst ríkjanna 
hefur það aldrei hÆð því í samstar�nu enda eru hin löndin Ælíka stór þótt 
Svíþjóð sØ sýnu stærst. Það hefur einnig gengið mjög vel að fella Grænland, 
Færeyjar og ̀ landseyjar inn í samstarf Norðurlanda, landsvæði þar sem íbœar 
eru mun færri en Æ ˝slandi. Líklega er samstarf ríkja Ærangursríkara ef þau eru 
smÆ og Ælíka stór að íbœatölu til en ef um er að ræða ríki með mjög mismun-
andi íbœa�ölda.

Sambærilegar breytingar nœ og fyrir 200 Ærum
 Fyrir smærri ríki er athyglisvert að skoða þÆ þróun sem varð Æ einungis 40 
Æra tímabili fyrir rœmum 200 Ærum. Tímabilið frÆ 1775 til 1815 er líklega 
stærsta breytingarskeið í sögu Vesturlanda. ÞÆ urðu stóru byltingarnar, sœ 
bandaríska Ærið 1776 og hin franska Ærið 1789. AtvinnuhÆttabylting með 
hagnýtingu gufua�sins var þÆ Æ fullri ferð, kóngar og aðalsmenn misstu 
völdin, borgir stækkuðu, verslun jókst og borgarastØttin e�dist og tók völdin 
sem hœn hefur haldið síðan. 
 ` þessum 40 Ærum var einnig valdatími Napóleons sem breytti landa-
mærum í Evrópu og hafði í för með sØr varanlegar breytingar Æ mörgum 
sviðum. Þessi 40 Ær eru samt ekki nema tæplega einn mannsaldur. ` þessum 
tíma e�dust smærri ríki og þjóðernishyggja magnaðist enda Ætti þróunin 
næstu 200 Ærin sØr einkum stað Æ grunni einstakra þjóðríkja sem hØldu sterkt 
fram sØrhagsmunum sínum, m.a. með sókn í nýlendur. A�eiðing þessa varð 
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 sjÆlfstæðisbarÆtta mjög margra þjóða Æ 19. og 20. öld sem mótaði �est af 
þeim 200 ríkjum sem nœ eru í heiminum. 
 Það er vert að spyrja sig hvort tímabilið frÆ 1985 til 2025, sem eru líka 40 
Ær, feli í sØr Ælíka breytingar í sögu mannsins. `rið 1989 fØll mœrinn og sÆ 
atburður innsiglaði ósigur kommœnismans. Öll Austur-Evrópa gerbreyttist 
Æ örfÆum Ærum. Ný atvinnuhÆttabylting er í fullum gangi með tölvunni, 
Netinu, upplýsingatækni og þekkingariðnaði. Ný ógn hefur sØð dagsins ljós 
með alþjóðlegum hermdarverkum. Framfarir í lífvísindum og erfðafræði 
hafa aldrei verið meiri en Æ síðustu Ærum og vísindamenn standa frammi 
fyrir nýjum siðferðilegum vandamÆlum sem Æður voru aðeins til í vísinda-
skÆldsögum. Sífellt �eiri lifa í vellystingum Æ sama tíma og aldrei �eiri deyja 
œr hungri. Enn eru 20 Ær eftir af þessu 40 Æra tímabili en miðað við fyrri 
hluta þess er ekki ólíklegt að breytingarnar sØu sambærilegar þeim og urðu 
Æ fyrrgreindu 40 Æra tímabili um aldamótin 1800. 
 HØr eru því tækifæri fyrir smærri ríki. Þau geta lagt margt fram til jÆ-
kvæðra breytinga vegna þess að stjórnvöld þeirra eru oft meðvitaðri um þarf-
ir þegnanna en í hinum stærri ríkjum. Sveigjanleiki er lausnarorð í aukinni 
hagkvæmni sem er nauðsynleg í viðskiptum og mannlegum samskiptum. 
 Smærri ríki eru líklegri en önnur til að vinna að sveigjanleika og byggja 
upp sterka siðferðilega hugmyndafræði til að stuðla að aukinni samvinnu 
þjóða heims. Enn vantar slíkan siðferðilegan grunn. `ður fyrr var samvinna 
þjóða æskileg og hagkvæm. Nœ er samvinna þjóða hins vegar lífsnauðsyn 
ef mannkyninu Æ að takast að rÆða við vandamÆl næstu Æratuga. HØr geta 
smærri ríki heims tekið forystuna.
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Veiðileyfagjald og verðtrygging„

Verðtrygging var tekin upp hØrlendis 1978 en Æður höfðu lÆn almennt verið 
óverðtryggð. ` þeim Ærum Ætti sØr stað stórkostleg millifærsla Æ �Ærmunum 
samhliða hinni miklu verðbólgu. Þeir sem skulduðu græddu en spari�Æreig-
endur, ekki síst gamla fólkið, sat eftir með sÆrt ennið. 
 Það er athyglisvert að bera saman barÆttuna fyrir verðtryggðum kjörum 
þÆ og fyrir veiðileyfagjaldi nœna. BarÆttan fyrir verðtryggingu var rekin með 
rØttlætisrökum vegna þess að með óverðtryggðum lÆnum var skuldurum 
hyglað. Þeir sem höfðu aðstöðu til að fÆ lÆn í bönkum Æ tíma skömmt-
unar högnuðust umfram aðra. Hagkvæmnisrökin vógu einnig þungt en með 
óverðtryggðum lÆnum var o›Ærfest, aðallega í steinsteypu. 
 ÞÆ lögðust forsvarsmenn sjÆvarœtvegs og atvinnuveganna gegn þessu. 
Verðtrygging Ætti að setja atvinnulí�ð Æ hausinn. Vilmundur Gylfason, einn 
helsti forystumaður Alþýðu�okksins Æ þessum Ærum, barðist ötullega fyrir 
verðtryggingunni sem var mikil rØttarbót í okkar hagker�. Verðtrygging 
var nauðsyn vegna verðbólgunnar þótt nœ sØ skynsamlegt að draga œr henni 
vegna langvarandi stöðugleika.
 Það sama er upp Æ teningnum nœ. Nœ berst Alþýðu�okkurinn og aðrir 
jafnaðarmenn fyrir veiðileyfagjaldi sem er rØttlætis- og hagkvæmnismÆl. 
Enn eru sömu andstæðingarnir, þ.e. þeir sem nota sØr ranglæti eldra ker�s 
til að auðga sjÆlfan sig.
 Veiðileyfagjald er nauðsynlegt vegna þess að ekki er hægt að horfa upp 
Æ �ölmarga aðila í þjóðlí�nu hagnast stórlega Æ verslun með veiðiheimildir 
sem er œthlutað ókeypis af ríkisvaldinu œr sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. 
Þessi hagnaður rennur í vasa hinna fÆu Æ kostnað hinna mörgu. Það verður 
aldrei sæst Æ slíkt ker�. 
 Auk þess er veiðileyfagjald nauðsynlegt til að skapa svigrœm fyrir aðra 
atvinnuvegi, tryggja stöðugleika og koma í veg fyrir verðbólgu og geng-
isfellingar í framtíðinni. Þannig liggja bæði rØttlætis- og hagkvæmnisrök til 
grundvallar veiðileyfagjaldi.
 Fyrir rœmum 20 Ærum var sagt að verðtrygging myndi leggja landsbyggð-
ina í rœst. Nœ er aftur gripið til þessa óþverrarÆðs. Handhafar kvótans, sem 

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 5. mars 1997.
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hafa nóg fØ fyrir leigupenna sína, vita að til�nningar geta orðið sterkar ef 
tekst að reka �eyg milli þØttbýlis og dreifbýlis. 
 Það að halda því fram að veiðileyfagjald sØ skattur Æ landsbyggðina er 
frÆleitt því að landsbyggðin fær engum kvóta œthlutað. Það er nokkrir ein-
staklingar í hverju þorpi eða bæjarfØlagi sem fÆ kvótann og þeir geta gert 
við hann það sem þeim sýnist, selt hann, leigt hann eða veitt hann. Fólkið í 
þorpunum hefur engin Æhrif Æ það. Veiðileyfagjald mun þvert Æ móti styrkja 
landsbyggðina þar sem annar atvinnuvegur tengdur sjÆvarœtvegi byggist þar 
upp.
 Úthlutun veiðiheimilda Æn veiðileyfagjalds er forrØttindaker� sem er varið 
af forrØttindastØttinni með kjafti og klóm. Fólkið í landinu hefur sØð í gegn-
um þennan mÆl�utning fyrir eiginhagsmunum eins og skoðanakannanir 
sýna. Þrír �órðu hlutar þjóðarinnar styðja veiðileyfagjald. Fólkið skilur þessa 
aðferðafræði en vinsælt er af andstæðingum veiðileyfagjalds að segja að al-
menningur skilji þetta ekki. Til viðbótar við ófyrirleitnina kemur hrokinn.
 Fólkið veit vel að þarna er harðsvíraður hópur að verja sína eigin pen-
ingalegu hagsmuni og vill fÆ veiðiheimildir Æfram ókeypis. Nœ er næsta skref 
að brjóta hina pólitísku brjóstvörn andstæðinganna Æ bak aftur. Það gerist 
ekki nema kjósendur SjÆlfstæðis�okksins snœi við honum baki vegna þessa 
mÆls. SÆ sem ver œtgerðarmennina pólitískt er SjÆlfstæðis�okkurinn með 
Davíð Oddsson og Þorstein PÆlsson í fararbroddi. 
 Það væri löngu komið Æ veiðileyfagjald ef ekki væri fyrir andstöðu SjÆlf-
stæðis�okksins og reyndar Framsóknar�okksins líka. Jafnaðarmenn eru eina 
stjórnmÆlaa�ið sem berst einróma fyrir veiðileyfagjaldi. 
 Alveg eins og barÆttan fyrir rØttlæti Æ �Ærmagnsmarkaði vannst fyrir 
rœmum tuttugu Ærum mun þessi barÆtta vinnast fyrir tilstuðlan jafnaðar-
manna. 
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Kjarasamningar„

Ýmislegt bendir til þess að kjarasamningar sØu nœ Æ lokastigi. Ferli þeirra 
hefur verið svipað og oft Æður, viðræður í langan tíma þar sem ekki eru rædd 
nein meginmÆl, síðan næturfundir og allt smellur saman eða í sundur eftir 
tveggja sólarhringa vöku. Þetta er kunnuglegt þrÆtt fyrir ný lög frÆ því í fyrra 
sem Ættu m.a. að breyta vinnubrögðum við kjarasamninga.
 FrÆ því að þjóðarsÆttarsamningarnir voru gerðir Ærið 1990 sem samstarfs-
verkefni verkalýðsfØlaga og vinnuveitenda hefur ekki örlað Æ ferskri hugsun 
hjÆ aðilum vinnumarkaðarins hvað varða ný vinnubrögð og raunhæfar Æætl-
anir til styttingar vinnutíma og bættrar framleiðni. 
 ` tímabili var mikið rætt um vinnustaðasamninga en VS˝ virðist hafa 
eyðilagt raunhæfa aðkomu að því mÆli með því að vilja viðhalda eins mikilli 
miðstýringu af hendi vinnuveitenda og frekast er unnt. Það er athyglisvert að 
fylgjast með óÆnægju VS˝ í �ölmiðlum þegar stærsta verkalýðsfØlag landsins, 
VR, hefur nÆð hverjum samningi Æ fætur öðrum við fyrirtæki sem standa 
utan Vinnuveitendasambandsins. 
 Þetta eru eðlilegir samningar enda samningsrØttur ótvírætt hjÆ verkalýðs-
fØlögum og ætti vitaskuld að vera með skýrari hætti en nœ er hjÆ einstökum 
fyrirtækjum þannig að launþegar fengju betur notið góðrar afkomu margra 
fyrirtækja. Enn þÆ ríður miðstýringardraugurinn hœsum hjÆ aðilum vinnu-
markaðarins, ekki hvað síst hjÆ vinnuveitendum. 
 Kröfugerð launþega hefur verið sanngjörn að mati Alþýðublaðsins, hækk-
un lÆgmarkslauna sett Æ oddinn og hó�egar kauphækkanir til annarra. Það 
er engin hætta Æ að þjóðfØlagið fari Æ hvolf við slíka kröfugerð þótt vinnuveit-
endur þreytist seint Æ að hrópa �œlfur, œlfur�. 
 Það kom einnig í ljós að verkafólk fylgir foringjum sínum dyggilega ef 
kemur til frekari aðgerða. Vinnuveitendur gerðu sØr miklar vonir um að fólk 
myndi einfaldlega fella verkfallsboðanir. Annað hefur komið í ljós. 
 Almenningur er bœinn að fÆ nóg af skrípaleik vinnuveitenda í þessari deilu 
og ósví�nni framkomu þeirra þegar hækkun lægstu launa er til umræðu. 
Forstjóragengið hjÆ VS˝ er nær milljóninni Æ mÆnuði en hundrað þœsund 
krónunum sem lÆglaunafólkið er Æ.

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 7. mars 1997.
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 ˝ alþjóðlegum samanburði er talið að einn veikasti þÆttur í hagker� okk-
ar sØ stjórnun fyrirtækja. Því hefur alltof lítill gaumur verið ge�nn hversu 
slappir íslenskir forstjórar eru í fyrirtækjarekstri. Við erum að uppskera það 
í bÆgum kjörum launþega.
 Stjórnvöld hafa haldið að sØr höndum í þessari deilu en bíða eins og 
jólasveinn í strompi með skattapakka til að �höggva Æ hnœtinn�. Það eru for-
kastanleg vinnubrögð að ríkisstjórnin ætli enn eina ferðina að greiða launa-
hækkun fyrir vinnuveitendur með skattalækkun Æ launafólk. 
 Það er launafólk sem greiðir fyrir þÆ skattalækkun með minni opinberri 
þjónustu í velferðar-, heilbrigðis- og menntamÆlum. Ríkisstjórnin hefur ekki 
skirrst við að skera niður í þeim mÆla�okkum og nœ mun hœn halda því 
Æfram vegna þessara skattalækkana fyrir vinnuveitendur. 
 Stefna stjórnvalda er enn hrottalegri vegna þess að ríkisstjórnin Ækvað í 
haust að halda barnabótum, vaxtabótum og skattleysismörkum óbreyttum 
þrÆtt fyrir verðbólgu og frysti þannig fØ fyrir launþegum sem hœn lætur þÆ 
hafa aftur með skattalækkun nœ í lok samningsgerðar. Launþegar greiða 
þannig tvöfalt fyrir þessar �gja�r Davíðs�. 
 Alþýðublaðið og jafnaðarmenn hafa lagt til að skattker�ð verði stokkað 
upp, ekki hvað síst gagnvart millitekjufólki. Skattar fyrirtækja hafa lækkað 
stórlega í tíð ríkisstjórnarinnar en það svigrœm er ekki nýtt til að auka kaup-
mÆtt verkafólks eða hagræða til frekari sóknar. 
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Helmingaskiptastjórnin„

Það er alkunna að íslenskt atvinnulíf hefur löngum miðast við helminga-
skipti milli framsóknar- og sjÆlfstæðismanna. Ríkisviðskiptabankaker�ð 
hefur miðast við þessa reglu og bankastjórastöður rÆðast af pólitísku litró� 
hvers tíma. 
 Um Æratugaskeið kom einn bankastjóri Landsbankans beint frÆ Sambandi 
íslenskra samvinnufØlaga sem var langstærsta fyrirtækjasamsteypa landsins. 
Hrun Sambandsins var örlagaríkt fyrir framsóknarmenn en þeir hafa nÆð 
góðri stöðu aftur, m.a. með ö�ugri stjórnun Æ V˝S og OlíufØlaginu (Esso). 
 ` hinum vængnum eru Eimskip og SjóvÆ-Almennar í forystu. Þessi fyrir-
tæki eru ö�ug en þau starfa öll Æ fÆkeppnismarkaði. FÆkeppni er eitt alvar-
legasta mein í íslensku atvinnulí� og sífellt færist meira �Ærhagslegt vald Æ æ 
færri hendur. 
 Jafnaðarmenn hafa lagt mikla Æherslu Æ það í umræðu um einkavæðingu 
eða ríkisrekstur að tryggja samkeppni. Helmingaskiptastjórn SjÆlfstæðis- 
og Framsóknar�okks gengur þvert Æ þessi sjónarmið. Allir muna hvernig 
þessir �okkar skiptu Æ milli sín verktakastarfseminni Æ Ke�avíkur�ugvelli 
og tryggðu þar einokun og nokkrum �ölskyldum œr �okkunum ómældan 
auð.
 Þessar tvær höfuðfylkingar í íslenskum stjórnmÆlum Æ þessari öld hafa 
oft tekist harkalega Æ þrÆtt fyrir samvinnu Æ öðrum sviðum. Margir muna 
Æreksturinn þegar ríkið ætlaði að selja Útvegsbankann, en þÆ mættu bÆðar 
fylkingarnar grÆar fyrir jÆrnum, önnur leidd af S˝S-aðilum og hinni stjórnað 
af KristjÆni Ragnarssyni, formanni L˝Ú.
 Nœ gerast aftur tíðindi. Landsbankinn, stærsti banki þjóðarinnar, kaupir 
50% í stærsta tryggingafØlagi landsins. Þótt vitaskuld sØ gott að íslenskir 
bankar fylgi eftir þeirri þróun erlendis að taka vaxandi þÆtt í trygginga-
starfsemi er hØr ekki allt sem sýnist. Samkeppni mun minnka Æ innlendum 
markaði. 
 Hlutur ríkisins Æ �Ærmagnsmarkaði stóreykst við þessi kaup Landsbank-
ans. Landsbankinn og Bœnaðarbankinn munu Æfram verða að 2/3 hlutum í 

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 21. mars 1997.



���

���������� • ���� � �����

eigu ríkisins a.m.k. næstu �ögur Ær. HØr hefur ríkisstjórnin breytt algerlega 
um stefnu og kom hœn mörgum stuðningsmönnum sínum í opna skjöldu. 
 Furðu hefur vakið sÆ Ægreiningur sem hefur birst um hvernig eigin�Ær-
hlutfall Landsbankans er reiknað œt að loknum þessum kaupum. Alþýðu-
blaðið tekur undir þÆ kröfu sem kom fram Æ Alþingi að Ríkisendurskoðun 
kanni sØrstaklega þennan þÆtt. Það er a.m.k. óvanalegt að bankastjórar rík-
isviðskiptabankanna væni hver annan um lögbrot.
 Tengsl stjórnar�okkanna við þennan gjörning eru augljós. RÆðherrar 
fylgdust með sölunni og henni var stýrt af formanni bankarÆðs Lands-
bankans, sem jafnframt er framkvæmdstjóri SjÆlfstæðis�okksins. Ýmsir 
telja að þetta skref styrki framsóknarmenn í valdata�i stórviðskiptanna og 
þegar hafa frØttir borist af samræðum annarra fyrirtækja. Ef þetta leiðir 
til enn meiri fÆkeppni Æ veikburða �Ærmagnsmarkaði þÆ er illt í efni fyrir 
neytendur.
 Þegar SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okkur hafa myndað ríkisstjórn verða 
alltaf einhver stórviðskipti þar sem �okkslegir hagsmunir sitja í fyrirrœmi. 
˝ einu af þeim frumvörpum ríkisstjórnarinnar sem liggur fyrir Alþingi er 
gert rÆð fyrir að nýr ríkisbanki verði stofnaður Æ grunni �Ærfestingarsjóða 
atvinnuveganna. Þar er bankastjórastöðum skilmerkilega skipt niður og völd 
hagsmunasamtaka og stjórnar�okka eru mjög vel tryggð. 
 Þegar Æ reynir hefur SjÆlfstæðis�okkurinn ætíð verið drýgstur allra �okka 
að blanda saman hagsmunum fyrirtækja sinna og ríkisins og ekki skirrst við 
ríkisrekstri þegar honum hentar. 
 SjÆlfstæðis�okkurinn hugsar fyrst og fremst um völd og Æhrif fÆrra ein-
staklinga í okkar litla þjóðfØlagi en minna um hagkvæmni eða hagsmuni 
almennings.
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Er�ðleikar verkalýðshrey�ngarinnar„

Síðustu kjarasamningar hafa leitt margt í ljós og þeir eru verkalýðshrey�ng-
unni tilefni til að endurmeta stöðu sína. Lögin frÆ því í vor breyttu engu 
um vinnubrögð. Það var þæft í marga mÆnuði og síðan byrjuðu vökunætur 
sólarhringum saman. Þetta vinnulag er vitaskuld aftan œr forneskju en svona 
vilja menn hafa þetta og virðist ekki skipta mÆli hvernig lögum er breytt til 
að koma í veg fyrir það.
 Miðstýringarvaldið í VS˝ er geysisterkt og hefur e�st mikið Æ síðustu tíu 
Ærum. VS˝ hefur tekist vel í þeim Æróðri að vekja þÆ trœ að vinnuveitendur 
sØu dreifðstýrðir en verkalýðshrey�ngin miðstýrð. Þessu er í reynd þveröfugt 
farið. 
 Launþegahrey�ngin er svo veik að hœn lætur meira að segja bjóða sØr Ær 
eftir Ær y�rlætisfulla og hrokafulla framkomu af hÆlfu talsmanna vinnuveit-
enda sem tala niður til launþega.
 Verkalýðshrey�ngunni tókst aðeins að hluta að knýja almennt fram 
vinnustaðasamninga, sem er eina raunhæfa leiðin til kjarabóta og eðlilegt 
framhald af þjóðarsÆttarsamningunum. Engin róttæk uppstokkun hefur Ætt 
sØr stað frÆ 1990. Þessi hugmyndaskortur er alvarlegur. Framleiðni fyrir-
tækja, sem stendur undir bættum kjörum launafólks, er enn með því lægsta 
sem þekkist innan OECD-ríkja.
 Krafa verkalýðshrey�ngarinnar um kjarabætur í skattamÆlum gagnvart 
stjórnvöldum er gamaldags og röng stefna. Þannig losna vinnuveitendur 
undan því að hækka launin. Skattalækkunum er mætt af þessari ríkisstjórn 
með því að skera niður í mennta-, velferðar- og heilbrigðismÆlum. Þannig 
greiða launþegar í reynd sjÆl�r fyrir þessar �kjarabætur�. 
 Það er athyglisvert í sambandi við tekjuskatt einstaklinga og bætur að ein-
ungis 70.000 af 200.000 framteljendum greiða tekjuskatt. Byrðin Æ þessum 
einstaklingum er þung en þetta er aðallega millitekjufólkið. FrÆ ríkinu fÆ 
40.000 manns endurgreitt, þ.e. þeir sem eru Æ lÆgum launum og bœa við 
langan vinnudag. Um 90.000 framteljendur eru tekjuskattslausir, aðallega 
nÆmsmenn og ellilífeyrisþegar. 
 Við höldum uppi lífskjörum okkar með því að vinna um þriðjungi lengur 
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en gert er í nÆgrannalöndunum. Hvenær ætlum við að hætta að vinna 15 
tíma aukalega í hverri viku eingöngu vegna rangs ker�s?
 Launþegahrey�ngin er í kreppu og þessi samningslota mótast ekki af hug-
myndum verkalýðshrey�ngarinnar. Samspil ríkisstjórnar og vinnuveitenda 
gekk algerlega upp og það samstarf mun halda Æfram. 
 Varla er launþegahrey�ngin bœin að gleyma því hversu auðveldlega breyt-
ingar Æ vinnulöggjö�nni voru knœnar í gegn af ríkisstjórninni fyrir Æri síðan, 
þrÆtt fyrir andstöðu launafólks og stjórnarandstöðu. Þar gengu ríkisstjórnin 
og �okkar hennar, SjÆlfstæðis�okkur og Framsóknar�okkur, hönd í hönd 
með vinnuveitendum og höfðu fullan sigur.
 Verkalýðshrey�ngin verður að hugsa mÆlin œt frÆ pólitískum forsendum 
og breyttum aðstæðum í þjóðlí�nu í meira mæli en Æður. SÆ sem reynir 
lausnir gærdagsins við vandamÆl dagsins í dag mun ekki nÆ Ærangri Æ morg-
un.
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Morgunblaðið og lífeyrissjóðirnir„

Skipulag lífeyrismÆla er mikið rætt þessa dagana. Lífeyrisker� okkar bygg-
ist Æ þremur meginþÆttum, þ.e. skylduaðild, sjóðsöfnun og samtryggingu. 
Skylduaðild felur í sØr að allir greiði í lífeyrissjóð. Skylduaðild hefur hingað til 
þýtt að menn greiði í lífeyrissjóð starfsgreinar sinnar en samkvæmt frumvarpi 
ríksstjórnarinnar verður það hÆð niðurstöðu kjarasamninga hvert greitt er. 
 Sjóðsöfnun þýðir að myndaður er sjóður, lífeyrissjóður, sem er Ævaxtaður 
eftir bestu getu. Hann stendur undir greiðslu lífeyris og öðrum greiðslum. Ef 
sjóðurinn reynist ekki nógu sterkur skerðast rØttindi sjóðsfØlaga. Þangað til 
fyrir nokkrum Ærum voru �ölmargir lífeyrissjóðir �Ærhagslega mjög veikir. 
Þetta hefur gerbreyst. Nœ geta allir lífeyrissjóðir Æ almenna markaðinum, 
svonefndir SAL-sjóðir, staðið við �Ærhagslegar skuldbindingar sínar.
 Samtrygging þýðir að allir sem greiða í lífeyrissjóð fÆ sömu rØttindi, þ.e. 
lífeyri til æviloka þótt fólk li� misjafnlega lengi. ˝ almenna lífeyrissjóðakerf-
inu er greiðsla einstakra launþega ekki sØreign þeirra, heldur fÆ allir sambæri-
leg rØttindi eftir því hve lengi þeir hafa greitt til sjóðsins. 
 RØttindi geta hins vegar verið misjöfn milli sjóða. Sumir sjóðir eru sterkari 
en aðrir og betur reknir og þÆ kemur það fram í betri rØttindum. ˝slenska 
ker�ð þykir gott Æ alþjóðlegan mælikvarða og vandamÆl hØrlendis í lífeyris-
mÆlum eru hØgómi einn miðað við þann �Ærhagsvanda sem er erlendis.
 Einstaklingar geta greitt í sØreignarsjóði og þÆ er greiðslan eign þeirra og 
þeir fÆ aldrei meira œt en þeir greiddu sjÆl�r inn. Ef fólk verður gamalt þÆ 
dugir greiðsla í sØreignarsjóðum ekki til að veita lífeyri til æviloka eins og er 
í samtryggingarsjóðunum. 
 Meginatriði frumvarps ríkisstjórnarinnar, sem aðilar vinnumarkaðarins 
styðja í meginatriðum, er að allir greiði a.m.k. 10% í samtryggingarsjóð sem 
er samið um í kjarasamningum. Síðan ræður launþeginn hvert hann greiðir 
viðbótarlífeyrissparnað. Þetta hljómar allt skynsamlega en í hverju felst þÆ 
deilan?  
 Ýmsir stjórnarliðar og Morgunblaðið vilja að launþegi geti valið um 
lífeyrissjóði, þ.e. að ekki sØ bundið í kjarasamningum hvert hann greiðir 
skylduframlag sitt. Þetta hljómar vel en er ekki svona einfalt. 

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 22. apríl 1997.
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 Ef allir geta valið sjóði þÆ koma sjóðirnir líka til með að velja fØlaga. Þeir 
vilja síður fólk sem verður mjög gamalt eða mÆ sín minna og verður dýrt í 
tryggingu, t.d. vegna lasleika. Þetta fólk mun eiga er�tt með að komast í 
sjóði. Þeir sem betur mega sín, eru heilsuhraustir og þØna vel safnast saman 
í sterka sjóði sem veita góðan lífeyri. 
 Þarna verða skil milli þeirra sem standa vel og hinna. Konur eru slakur 
kostur fyrir sjóðina í þessu ker� frjÆlshyggjunnar vegna þess að þær lifa leng-
ur en karlmenn og það þarf því að greiða þeim lengur lífeyri.
 Alþýðublaðið hefur hafnað algerlega þessari leið frjÆlshyggjumannanna 
sem nœ koma œt œr skœmaskotum sínum. HØr skilur milli jafnaðarhugsjóna 
og hægri hyggjunnar. Jafnaðarmenn vilja að allir taki þÆtt í samtryggingunni 
en vitaskuld eiga menn að rÆða hvar viðbótarsparnaður þeirra er Ævaxtaður. 
 `stæðan fyrir hörku Morgunblaðsins og frjÆlshyggjumannana í SjÆlfstæð-
is- og Framsóknar�okki er að lífeyrissparnaður er nœ 300 milljarðar króna 
og fer vaxandi. Þeir vilja komast í þetta fØ með nýju �ÆrmÆlafyrirtækin sín og 
verðbrØfasjóðina sína. MÆlið snýst um peninga og völd og er rekið Æ kostnað 
rØttinda og öryggis launafólks í ellinni. 
 Morgunblaðið sagði í ReykjavíkurbrØ� Æ sunnudaginn: �ÞÆ spyrja menn 
hvað gera eigi við þÆ, sem enginn lífeyrissjóður vill taka við og svarið er, að 
þeir verða ekki svo margir að er�tt verði að �nna lausn Æ því�. 
 Menn ættu að hugsa vandlega um þessa skoðun Morgunblaðsins gagn-
vart þeim sem minna mega sín. Nœ sækja sØrhyggjumenn hægri �okkanna 
grímulaust fram og Alþýðublaðið hvetur jafnaðarmenn til að taka harkalega 
Æ móti. 
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Sameiginlegt framboð jafnaðarmanna„

FØlagsvísindastofnun HÆskóla ˝slands birti fyrir helgi könnun Æ fylgi stjórn-
mÆla�okka. Ein af niðurstöðunum var sœ að væru þrír listar í kjöri, SjÆlf-
stæðis�okkur, Framsóknar�okkur og jafnaðarmenn þÆ fengju jafnaðarmenn 
46% fylgi, sjÆlfstæðismenn 36% og framsóknarmenn 18%. Þetta staðfestir 
þÆ gerjun í þjóðfØlaginu að kjósendur vilja sjÆ sameiginlegt framboð jafn-
aðarmanna og fØlagshyggjufólks í næstu Alþingiskosningum. 
 Alþýðu�okkurinn tók afdrÆttarlaust afstöðu með samvinnu jafnaðar-
manna Æ �okksþingi sínu síðastliðið haust. Þjóðvaki hefur unnið að þessu og 
sameining þing�okka Alþýðu�okks og Þjóðvaka í þing�okk jafnaðarmanna 
var eðlilegt skref í þessum ferli. 
 Kvennalistakonur ræða mikið sín Æ milli hver verði framtíð þeirra og 
margt bendir til þess að þær muni standa að þessu eins og aðrir �okkar. 
Alþýðubandalagið hefur verið varkÆrt í y�rlýsingum sínum.
 Tveir af forystumönnum vinstri manna �uttu athyglisverðar ræður fyrir 
skömmu um sameiginlegt framboð. Svavar Gestsson talaði um œtlínur slíkr-
ar samvinnu 1. maí og Sighvatur Björgvinsson �utti merka ræðu Æ Akureyri 
þar sem markmiðinu um sameiginlegt framboð var lýst. Hann kynnti tíu 
Æhersluatriði sem gætu myndað ramma að stefnuskrÆ. Svavar bætti um betur 
í eldhœsdagsræðu í þinglok þar sem hann dró enn skýrar fram mÆlefni slíkrar 
samvinnu. Þetta liggur því í loftinu og Alþýðublaðið fagnar þessari þróun. 
 Eitt mÆlið sem hefði getað orðið er�tt í samstar�nu er afstaðan gagnvart 
veiðileyfagjaldi en undirtektir við það Æ nýlegum miðstjórnarfundi Alþýðu-
bandalagsins sýna að þar er samstarfs�ötur í viðkvæmu mÆli. 
 Ef ekki tekst að bjóða fram sameiginlega þÆ verða 4�5 framboð í næstu 
kosningum. Alþýðu�okkur og Alþýðubandalag verða í 3. og 4. sæti eins og 
oftast Æður og Davíð Oddsson og Halldór `sgrímsson endurnýja ríkisstjórn-
ina Æ örfÆum dögum. Vinstri menn munu því ekki hafa nein Æhrif og völd ef 
þeir fara fram í tveimur eða þremur fylkingum í næstu Alþingiskosningum. 
Unga fólkið hefur skilið þetta eins og sØst vel Æ stofnun og star� Grósku. 
Röskva í HÆskólanum er einnig skýrt dæmi um Ærangur af samstar�.
 Þessi hugsun, þ.e. það hversu nauðsynlegt er að bjóða fram saman, 
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 kemur einnig fram í ýmiss konar samstar� fyrir sveitarstjórnarkosningarn-
ar. Þannig eru viðræður í Borgarbyggð, Reykjanesbæ, Akureyri, Kópavogi, 
Hafnar�rði og víðar í gangi milli Alþýðu�okks og Alþýðubandalags um 
sameiginlega lista í sveitarstjórnarkosningunum. 
 Sameiginlegt framboð til Alþingis gæti leitt til stærsta þing�okks landsins 
og það væri þÆ í fyrsta sinn Æ öldinni sem jafnaðarmenn og fØlagshyggjufólk 
rØðu hvers konar ríkisstjórn yrði mynduð eftir kosningar. Alltof lengi hafa 
vinstri menn lÆtið sØr nægja að tína upp molana sem hafa fallið af borði SjÆlf-
stæðis�okks og Framsóknar�okks. 
 Það kom glöggt fram í könnuninni að margir kjósendur Framsóknar 
munu kjósa hinn nýja lista jafnaðarmanna. SjÆlfstæðis�okkurinn er að breyt-
ast í harðsvíraða verndara fyrir þÆ sem völdin hafa í þjóðlí�nu. SjÆlfstæðis-
�okkurinn berst fyrir Vinnuveitendasambandið, stóru fÆkeppnisfyrirtækin 
í viðskiptalí�nu og sægreifa KristjÆns Ragnarssonar. Alls staðar ver SjÆlf-
stæðisforystan sØrhagsmuni fÆrra Æ kostnað almannahagsmuna. Um þetta 
munu næstu kosningar snœast og þess vegna er nauðsynlegt að sameiginlegt 
framboð jafnaðarmanna verði að veruleika.
 StjórnmÆla�okkar verða að nÆ völdum til að geta hrint stefnumÆlum sín-
um í framkvæmd. Það að vera 3. eða 4. stærsti �okkurinn hefur ekki skilað 
miklu. Sameiginlegt framboð er þannig besta leiðin fyrir jafnaðarmenn til 
að jafnaðarstefnan setji skýrar mark sitt Æ þjóðfØlagið. Skoðanakönnunin 
sýnir að fólkið bíður eftir þessu. Það hvílir mikil Æbyrgð Æ forystumönnum 
vinstri �okkanna með að bregðast ekki þessum væntingum fólksins. 
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Hagtölur, siðferði og rØttlæti„

Það er algengt í stjórnmÆlum hØrlendis að rætt sØ um hagtölur. Það er til að 
mynda athyglisvert að þrÆtt fyrir tal ríkisstjórnarinnar um sterka stöðu þjóð-
arbœsins þÆ stefnir Æ þessu Æri í mesta halla Æ viðskiptum við œtlönd sem um 
getur, eða 26 milljarða króna halla. Viðskiptahallinn í fyrra var 9 milljarðar 
en þrjœ Ær þar Æ undan var viðskiptajöfnuður jÆkvæður. 
 Viðskiptajöfnuður sýnir mun Æ œt�utningi og inn�utningi Æ vörum og 
þjónustu að teknu tilliti til vaxtagreiðslna til œtlanda. Viðskiptahalli kemur 
fram í auknum erlendum skuldum þjóðarinnar. Ríkisstjórnin hefur því í 
reynd ekki af miklu að stÆta.
 Það er hins vegar umhugsunarvert hvort Æhersla Æ efnahagsumræðu sØ 
ekki orðin of mikil. Jón Ormur Halldórsson dósent Ætti Æ sunnudaginn at-
hyglisvert viðtal í œtvarpinu við PÆl Skœlason prófessor, verðandi rektor HÆ-
skóla ˝slands. Þar ræddi PÆll m.a. um að fólk legði í vaxandi mæli siðferðilegt 
mat Æ stjórnmÆl og skoði ÆlitamÆl œt frÆ rØttlætissjónarmiðum.
 Alþýðublaðið bendir Æ að helsta pólitíska deilumÆl undanfarin misseri, 
veiðileyfagjaldið, sØ fyrst og fremst rØttlætismÆl. Fólk vill ekki að ríkisvaldið 
œthluti œtgerðarmönnum milljarða króna verðmæti af almannaeign í formi 
veiðileyfa sem þeir geti síðan selt eða leigt og hagnast stórlega Æ Æn þess 
að greiða nokkuð til eigandans, almennings í landinu. Þetta er siðferðileg 
spurning og vörn andstæðinganna í SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okki verður 
sífellt veikari.
 Nýafstaðið verkfall Æ Vest�örðum sýnir að þar er fólki nóg boðið. Það 
hor�r Æ sægreifana fara með miklar �Ærhæðir œr bæjunum. HlutabrØ�n 
hækka sífellt í verði vegna heimilda sem hefur verið œthlutað ókeypis og 
ganga nœ í arf til næstu kynslóðar. Þetta mÆl er brýnasta rØttlætismÆl sam-
tímans. 
 Annað sem fólk sættir sig ekki við af siðferðilegum Æstæðum er staðan 
í heilbrigðisker�nu og framkoman gagnvart eldri borgunum. Biðlistar þar 
sem fólk þjÆist Ærum saman eru siðferðilega óverjandi og það er órØttlÆtt að 
berja Æ eldra fólki eins og ríkisstjórnin gerir. Þessi ríkisstjórn hefur einungis 
einn mælikvarða og hann er krónur og aurar.

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 13. jœní 1997.
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 Ungt fólk sættir sig ekki lengur við menntaker� sem hrakar sífellt. Það 
órØttlæti er ekki líðandi að veita ungu fólki ekki sömu möguleika og hjÆ 
nÆgrannaþjóðunum. Skýrsla menntamÆlarÆðherra, sem þingmenn jafnaðar-
manna fengu um hÆskólastigið, sýnir að hÆskólar hafa drabbast niður Æ 
valdatíma SjÆlfstæðis�okksins. Þeir hafa stjórnað menntamÆlarÆðuneytinu í 
tólf Ær af síðustu �órtÆn Ærum!
 Fólk samþykkir ekki lengur það siðferði í þjóðlí�nu sem kemur fram í 
vanmætti gagnvart glæpum. Stórglæpamönnum er strax sleppt hvað eftir 
annað og afplÆnun hefst seint og um síðir. Oft eru þessir glæpamenn með 
tugi dóma Æ bakinu og eru ógnun við venjulegt fólk. Skipulögð og ofbeld-
isfull glæpastarfsemi er hØr eins og annars staðar og það verður að taka Æ 
henni af festu.
 Þetta eru nokkur dæmi um annað mat Æ pólitískum ÆlitamÆlum en var 
fyrir nokkrum Ærum. Fólk sættir sig ekki lengur við órØttlæti og virðing-
arleysi gagnvart eldra fólki, vanmÆttugum, ungu fólki og venjulegum �öl-
skyldum. 
 Við erum að sökkva Æ kaf í heim peningahyggjunnar, en til allrar ham-
ingju eru viðhorf fólks að breytast. Nœtímaleg jafnaðarstefna setur mannleg 
viðhorf, siðferðilegt mat og rØttlæti í forgrunn. Einmitt þessar Æherslur hafa 
leitt til hinna stórkostlegu sigra jafnaðarmanna um alla Evrópu. 
 Þessi nýju viðhorf setja mark sitt Æ starf jafnaðarmanna hØr næstu misseri. 
Almenningur skynjar að breytingar verða til batnaðar í samfØlaginu ef rØtt-
læti og mannleg virðing nÆ fram að ganga.
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KjördæmamÆlið„

Öðru hvoru blossa upp umræður um kjördæmamÆlið og vægi atkvæða. Oft 
er það svo seint að ekki næst samstaða um nauðsynlegar breytingar fyrir 
kosningar. Alþýðublaðið telur brýnt að umræða he�ist í þjóðfØlaginu um 
þetta mikla rØttlætismÆl. 
 Reykjavík er nœna með nítjÆn þingmenn, Reykjanes tólf, Suðurland og 
Norðurland eystra sex. Vesturland, Vest�rðir, Norðurland vestra og Aust-
urland eru með �mm þingmenn hvert. Atkvæðum er mjög misskipt og kerf-
ið hefur verið stagbætt undanfarna Æratugi. Tveir þriðju hlutar þjóðarinnar í 
R-kjördæmunum eru með rØtt innan við helming þingmanna. 
 ˝ síðustu Alþingiskosningum voru um 3.500 atkvæði Æ bak við hvern 
þingmann í Reykjavík og Æ Reykjanesi en aðeins 1.100 Æ Vest�örðum, 1.300 
Æ Norðurlandi vestra, 1.600 Æ Austurlandi og 1.800 Æ Vesturlandi. Suð-
urland er með 2.200 atkvæði Æ bak við hvern þingmann og Norðurland 
eystra með 2.800.
 Atkvæði vegur þannig um þrefalt meira Æ Vest�örðum og Norðurlandi 
vestra en í þØttbýlinu sunnanlands. Slík misskipting atkvæðisrØttar gengur 
ekki og þekkist varla Æ byggðu bóli.
 Nokkrar hugmyndir eru ræddar til að leiðrØtta þetta. Meinloka �okkanna 
sem rÆða mestu, þ.e. SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks, er að telja mikilvæg-
ast að jafnvægi ríki milli �okka en ekki milli einstaklinga. 
 Stundum er sagt að þØttbýlið ha� mikið af stjórnsýslunni og það sØ sann-
gjarnt að misvægi sØ fÆmennustu kjördæmunum í vil vegna þess að þar sØ 
er�tt með aðdrætti og lífskjör. Þetta er �arstæða vegna þess að atkvæðisrØttur 
er ekki skiptimynt í byggðastefnu heldur grundvallarrØttur, alveg eins og 
tjÆningar- og trœfrelsi.
 Nœ er að störfum nefnd stjórnmÆla�okka sem Æ að gera tillögur í þessu 
mÆli en ekki hefur frØst að hœn vinni mikið. Rætt hefur verið m.a. um að 
fækka um einn þingmann í �órum fÆmennustu kjördæmunum og �ölga um 
tvo í hvoru R-kjördæmanna. Þessi lausn lagfærir atkvæðavægið nokkuð en 
þó yrði enn meira en tvöfaldur munur Æ atkvæðavægi eftir kjördæmum.
 Með því að fækka œr �mm þingmönnum í þrjÆ Æ Vest�örðum og 

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 19. jœní 1997.
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 Norðurlandi vestra og í �óra Æ Vesturlandi og Austurlandi en halda sex þing-
mönnum Æ Suðurlandi og Æ Norðurlandi eystra og �ölga um sex í Reykjavík 
og Æ Reykjanesi, þrjÆ í hvoru kjördæmi, mÆ nÆ nokkuð góðu jafnvægi milli 
kjördæma en ekki er víst að sÆtt yrði um þetta. 
 Önnur hugmynd sem er rædd er að skipta höfðuborgarsvæðinu í mörg 
einmenningskjördæmi og fækka þingmönnum í dreifbýli. Mjög er�tt er að 
ræða stækkun kjördæma. StjórnmÆlamennirnir sitja býsna fastir í nœverandi 
kjördæmaskipan. 
 Kosningaker�ð er �ókið og fæstir skilja það. Það getur jafnvel virkað 
þannig að frambjóðandi sem nær þingsæti í sínu kjördæmi gæti misst það 
ef hann bætti við sig atkvæðum! Það þingsæti færi þÆ til sam�okksmanns í 
öðru kjördæmi. Það er til skammar að við höfum ker� sem getur haft slíkar 
a�eiðingar.
 Skynsamlegasta leiðin í þessum efnum er það sem Alþýðu�okkurinn og 
aðrir jafnaðarmenn hafa barist fyrir lengi, að landið verði eitt kjördæmi. ÞÆ 
ríkir jafnvægi bæði milli einstaklinga og �okka.
 Ef síðan yrði valið Æ framboðslista í opnu prófkjöri er ekki að efa að 
lýðræðisleg niðurstaða fengist um framboð einstakra �okka. Einnig myndi 
konum �ölga mikið Æ Alþingi vegna þess að �okkarnir myndu leitast við að 
jafna hlutföll kynjanna mun betur en nœ er. Sumir �okkar, eins og Alþýðu-
�okkurinn, hafa þegar kynjakvóta í trœnaðarstöðum.
 Að mati Alþýðublaðsins er brýnt að stjórnmÆla�okkarnir tjÆi sig um þetta 
mÆl og leggi fram tillögur Æ þessu kjörtímabili. Fólkið í landinu sættir sig 
ekki við að þetta mikla misrØtti haldist. 
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Tíu veikleikar í þjóðfØlaginu„

 Hagvöxtur var til skamms tíma mun minni hØrlendis en annars staðar. 
Það er Æstæða til að hafa Æhyggjur af hagker� okkar vegna ýmissa veikleika í 
þjóðfØlaginu.

˝ fyrsta lagi er skipulag sjÆvarœtvegs dragbítur Æ e�ingu atvinnulífs. Það 
er brýnt að taka upp veiðileyfagjald til að mæta rØttmætum kröfum 
almennings til þÆtttöku í afrakstri sameiginlegrar auðlindar. Einnig er 
veiðileyfagjald nauðsynlegt til að e�a annan œt�utning við hlið sjÆv-
arœtvegs.
˝ öðru lagi er landbœnaður þannig skipulagður að matvæli eru 30% 
dýrari hØrlendis en að meðaltali í ESB-löndunum. HØrlendis er eitt 
umfangmesta styrkjaker� landbœnaðar í heimi en íslenskir bændur eru 
þó einna fÆtækastir. Ker� ríkisstjórnar�okkanna er �andsamlegt, bæði 
neytendum og bændum.
˝ þriðja lagi einkennist �ÆrmÆlaker�ð af fÆkeppni og spilltum Æhrifum 
stjórnmÆla�okka í ríkisbanka- og sjóðaker�nu. Vextir eru mun hærri 
hØr en í nÆgrannalöndunum, bankastjórar eru með eina milljón í laun 
Æ mÆnuði og allt er þetta í skjóli stjórnmÆlalegs valds.
˝ �órða lagi er menntaker�ð að drabbast niður. Við höfum dregist veru-
lega aftur œr, eins og alþjóðlegur samanburður sýnir. SjÆlfstæðismenn 
hafa stjórnað menntamÆlum í 12 af síðustu 14 Ærum með hörmulegum 
a�eiðingum. Brýnasta verkefni menntamÆla er að koma SjÆlfstæðis-
�okknum œt œr menntamÆlarÆðuneytinu.
˝ �mmta lagi er framleiðni fyrirtækja einna lægst hØrlendis allra landa 
innan OECD. Fyrirtækjum hØr er illa stjórnað. Þau greiða lÆg laun 
þrÆtt fyrir einna lægstu skatta fyrirtækja í Evrópu. Enda er samkeppn-
isstaða ˝slands mjög slök í alþjóðlegum samanburði.
˝ sjötta lagi er œt�utningsverslun alltof lítil. Hlutdeild œt�utnings í 
verðmætasköpuninni hefur staðið í stað hØrlendis í 30 Ær. Annars staðar 
hefur hlutdeild œt�utnings tvöfaldast. Aukin utanríkisverslun er alls 
staðar a�vØl framfara og hagvaxtar nema hØr Æ landi.

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 26. jœní 1997.

�

�

�

�

�

�



���

���������� • ���� � �����

˝ sjöunda lagi er Æ ˝slandi lengstur vinnudagur í Evrópu. Venjuleg-
ur launþegi vinnur 30% lengri vinnuviku en í nÆgrannalöndunum. 
Aðeins með þessum langa vinnudegi tekst fólki að nÆ sambærilegum 
lífskjörum og erlendis. Fólk er víða bœið að fÆ nóg af því að bœa í eins 
konar þrælkunarbœðum.
˝ Ættunda lagi er skipulag Æ vinnumarkaði gamaldags og staðnað. Það 
einkennist af mikilli miðstýringu, einkum af hÆlfu vinnuveitenda, og 
veikri verkalýðsforystu. Það þyrfti að leggja enn meiri Æherslu Æ vinnu-
staðasamninga eða vinnustaðafØlög.
˝ níunda lagi er eldri borgurum sýnd fyrirlitning. Þeir eru fØ�ettir og 
niðurlægðir af ríkisstjórninni og verða að koma fram sem bónbjarg-
arfólk. Þetta fólk hefur lagt mjög mikið af mörkum til samfØlagsins. 
Það Æ skilið betri framkomu en SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okkur sýna 
því.
˝ tíunda lagi er sinnuleysi gagnvart þjÆningum fólks Æberandi eins og 
sØst Æ löngum biðlistum í heilbrigðisker�nu. Slíkir biðlistar og virðing-
arleysi gagnvart sjœkum þekkist ekki í nÆgrannalöndunum. Sjœklingar 
og öryrkjar eiga ekki í nein hœs að venda.

Þessi tíu atriði eru alvarleg. Það er ekki hægt að rÆða bót Æ þeim nema með 
nýrri pólitískri stefnu. Ríkisstjórnar�okkarnir vilja ekki breytingar. Þessir 
veikleikar munu smÆtt og smÆtt draga œr lífskjörum. Ef fólk vill betri tíð þÆ 
verður það að leita nýrrar pólitískrar forystu. Jafnaðarmenn eru reiðubœnir 
að veita slíka forystu hØrlendis, eins og er víðast í Evrópu.
 Ríkisstjórnin hefur Æsamt vinnuveitendum í VS˝ stuðlað að lÆgum laun-
um hØrlendis, verndað fÆkeppni og sØrhagsmuni og sýnt virðingar- og til-
litsleysi gagnvart eldri borgurum, sjœklingum og öryrkjum. Hversu lengi 
ætlar íslenskt launafólk að lÆta bjóða sØr þetta þrælahald með 30% lengri 
vinnutíma en annars staðar og það Æ þessum lÆgu launum? Svari því hver 
fyrir sig.
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Uppreisn eldri borgara„

MÆlefni eldri borgara hafa verið meira til umræðu síðastliðið Ær en oft Æður. 
Nokkrar Æstæður eru fyrir því. Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hefur komið 
fram af óvenjulegri harðneskju gagnvart eldri borgurum, sýnt þeim fyrirlitn-
ingu og lítilsvirðingu. 
 Þetta kom skýrast fram við þÆ lagasetningu að afnema tengingu ellilíf-
eyris og annarra greiðslna œr almannatryggingaker�nu við launabreytingar. 
Sœ aðgerð setti eldri borgara í mjög er�ða stöðu þegar ríkisstjórnin beitti 
nýju lögunum til að skerða bætur til aldraða. Eldri borgarar hafa ekki marga 
möguleika til að nÆ fram leiðrØttingu þrÆtt fyrir ötult starf FØlags eldri borg-
ara og Aðgerðarhóps eldri borgara enda geta aldraðir ekki farið í verkfall.
 Þingmenn œr þing�okki jafnaðarmanna �uttu í tvígang tillögu Æ Alþingi 
um að hafa sama fyrirkomulag og Æður, þ.e. að greiðslur œr almannatrygg-
ingaker�nu hækki eins og launin. Þetta var fellt með öllum atkvæðum þing-
manna og rÆðherra SjÆlfstæðis- og Framsóknar�okks. Þar kom skýrt fram 
hugur stjórnar�okkanna. 
 Afstaða gagnvart eldri borgurum er pólitísk og það er smÆtt og smÆtt að 
renna upp fyrir fólki. Eldri borgarar hØrlendis eru um 27.000 og staða þeirra 
er misjöfn. Þeir eiga þó sammerkt að hafa verið niðurlægðir af ríkisstjórn 
Davíðs Oddssonar. Þessi ríkisstjórn mun ekki bæta stöðu eldri borgara.
 Jafnaðarmenn hafa aldrei þurft að velkjast í vafa um rØtt eldri borgara. 
Jafnaðarstefnan varð til sem stjórnmÆlaa� Æ síðari hluta síðustu aldar sem 
vörn fÆtæks fólks gegn arðrÆni og kœgun þeirra sem rØðu fyrirtækjum og lög-
gjöf þeirra tíma. Eitt fyrsta verk Alþýðu�okksins fyrr Æ öldinni var að setja 
lög um almannatryggingar. Sœ löggjöf er enn hornsteinn velferðarker�sins 
og var þÆ eina vörn fólks í ellinni og þegar sjœkdóma eða slys bar að hönd-
um. 
 Alþýðu�okkur og Alþýðubandalag telja að velferð sØ grundvallaratriði 
en hvorki skiptimynt í pólitískum samningum nØ tæki til sparnaðar í rík-
is�ÆrmÆlum. Þetta gerir þessum �okkum kleift að rÆðast af trœverðugleika 
gegn Davíð Oddssyni og fylgismönnum hans í SjÆlfstæðis- og Framsóknar-
�okki. 

„  Leiðari í Alþýðublaðinu 3. jœlí 1997.
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 Þótt vitaskuld eigi alltaf að endurskoða velferðarker�ð mÆ aldrei missa 
sjónar Æ því að það er umgjörð til verndar þeim sem eiga fÆrra kosta völ. 
Umhyggja gagnvart öðrum er rauði þrÆðurinn í stefnu jafnaðarmanna. Orð-
ið bræðralag í kjörorðinu um frelsi, jafnrØtti og bræðralag lýsir djœpri til�nn-
ingu þar sem mannlega reisn ber hæst.
 Það er enginn vandi að fylgja sØrhagsmunum sínum og skipa sØr þannig 
í fylkingar eins og sjÆlfstæðis- og framsóknarmenn gera. Það er hins veg-
ar er�tt og krefst hugrekkis að fylkja sØr um almannahagsmuni og vera 
reiðubœinn að gefa en ekki þiggja. Þetta er einn af meginþÆttum jafnaðar-
stefnunnar.
 Alþýðublaðinu er kunnugt um að þingmenn í þing�okki jafnaðarmanna 
vinna að þingmÆlum um mÆlefni eldri borgara, m.a. að minnka tekjuteng-
ingu í almannatryggingaker�nu og tryggja aðild eldri borgara að undirbœn-
ingi stjórnvaldsaðgerða. Tillagan um að tengja greiðslur œr almannatrygg-
ingaker�nu við launabreytingar verður örugglega endur�utt í haust. 
 Alþýðublaðið fagnar þessu og sØr Æstæðu til að vekja athygli Æ hugmynd 
Svavars Gestssonar, formanns þing�okks Alþýðubandalagsins, í blaðagrein 
nýlega um að verkalýðshrey�ngin og stjórnarandstaðan vinni saman að til-
lögugerð um nýskipan almannatrygginga. Þetta er góð hugmynd sem ætti 
að hrinda í framkvæmd.
 Eldri borgurum mun �ölga verulega Æ næstu Ærum og staða þeirra versnar 
ef ekki er breytt um stefnu. Það er því brýn nauðsyn Æ nýrri pólitískri forystu 
og það getur gerst í næstu Alþingiskosningum með sameiginlegu framboði 
jafnaðarmanna. Mikill stuðningur almennings við slíkt sameiginlegt fram-
boð er fagnaðarefni. 


